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	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 

พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ	มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง(Citizen	 Centered)	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน	 ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	 ความสงบและ 

ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม	และประโยชน์สูงสุดของประเทศ	การบริหารราชการ 

ทีถ่ือเอาประชาชนหรือผู้รบับริการเป็นศูนย์กลาง	(Citizen	-	centered	หรือ	Customer 

-centered)	 โดยยึดหลักที่ว่า	 การบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐ 

ที่ดี	 มีประสิทธิภาพ	 ที่ประชาชนพึงพอใจต้องยึดถือเอาความต้องการของผู้รับบริการ 

เป็นตัวกำาหนดหลักการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐโดยมี 

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 คือ	 การให้บริการตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของ 

กลุ่มผู้รับบริการ	 และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันคิดค้นและเลือก 

ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ	 

ทีจ่ะนำาไปสูก่ารปรบัปรงุคณุภาพของการบริการและ	สร้างความสัมพันธท์ีดี่ทีน่า่ประทบัใจ 

กับประชาชนทั้งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ใน

การกำาหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ	 จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องรับฟัง

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 การรับฟังและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลจำาเป็นต้องเชื่อมโยง 

อย่างใกล้ชิดกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กร	 ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยทำาให้องค์กรสามารถวางยุทธศาสตร์	 รวมทั้งการนำาเสนอบริการ 

ที่เหมาะสมในการรับฟังและเรียนรู้	 ยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์แต่ละยุทธศาสตร์อาจ

ใช้ได้ผลกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 องค์กรอาจต้องใช้

ยุทธศาสตร์การรับฟังและเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย
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(นายกมล	รอดคล้าย)
		เลขาธิการสภาการศึกษา																																	

ข

	 ดังน้ัน	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ 

ต่อการบริหารจัดการและดำาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ	 หมวด	 ๓	 ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์	และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๘	มาตรา	๒๗	

-	๓๘	และมาตรา	๔๒	จึงได้จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารต่อไป
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สารบัญ

ค�ำน�ำ   ก

สำรบัญ   ค

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร จ

ส่วนที่ ๑ ที่มำและควำมส�ำคัญ ๑

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓

ส่วนที่ ๒ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ๔

ส่วนที่ ๓ วิธีกำรรับฟังผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๙

ส่วนที่ ๔ ผลส�ำรวจและกำรรับฟังผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑๒   

ผลการส�ารวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑๒

 ๒.  ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�านักนโยบาย

  และแผนการศึกษา ๑๖

  ๒.๑  สรุปประเด็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท�าแผนพัฒนา

   การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภาคเหนือ ๑๖

  ๒.๒  สรุปการประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนพัฒนา

   การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๒

  ๒.๓  สรุปประเด็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท�าแผนพัฒนา

   การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภาคใต้ ๒๙

  ๒.๔  สรุปผลประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ และ ๒ เพื่อจัดท�าแผนพัฒนา

   การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนภูมิภาค “ภาคกลาง” ๓๕

 ๓.  ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�านักพัฒนา

  กฎหมายการศึกษา ๔๑

  •  ข้อเสนอการประชุมใน ๔ ภูมิภาค ๔๑

  •  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ๙๕

   และการจัดท�าข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติให้สอดคล้อง

   กับการปฏิรูปการศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่)

ค
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ส�รบัญ (ต่อ)

ง

  •  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ

   (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙๙  

  •  การประชุมสัมมาเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่กับคุณลักษณะ

   ของคนไทยในอนาคต (จังหวัดน่าน) ๑๐๓

  •  การประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ 

   (จังหวัดอุดรธานี) ๑๐๔ 

  •  การประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

   (จังหวัดกระบี่) ๑๑๐

 ๔.  ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�านักมาตรฐาน

  การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ๑๑๒

  •  การประชุมสร้างความเข้าใจการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

   ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   (ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก) ๑๑๒

  ๕.  ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�านัก

  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาทางการศึกษา ๑๑๖

  •  การประชุมระดมความคิดเห็น แนะแนวทางการเสริมสร้างภาคี

   เครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (จังหวัดภูเก็ต) ๑๑๖

  •  สกศ. เชิญภาคีเครือข่ายภาคอีสานระดมความคิดเห็นร่วมกัน ๑๒๐

   ยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (จังหวัดสุรินทร์) ๑๒๐

 ๖.  ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มพัฒนา ๑๒๒

  ระบบบริหาร

  • การประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “Start up Thailand 4.0  ๑๒๒

   เตรียมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม” 

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ ๑๓๙

บรรณำนุกรม  ๑๔๐

ภำคผนวก  ๑๕๑

คณะผู้จัดท�ำ  ๑๕๔

ก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็น
แก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ช�ติ

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 รายงานผลการดำาเนนิงานเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ	สำานกังาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจการใช้บริการและ 

รับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซ่ึงจะทำาให้ได้ข้อมูลการใช้บริการและ 

รับฟังความคิดเห็น	 ผู้รับบริการ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

เพื่อนำามาวิเคราะห์เป็นปัจจัยสำาหรับการวางแผนยุทธศาสตร์	และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	“Start	up	Thailand	4.0	 

เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม”	 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ตอบแบบสำารวจ 

ความคิดเห็น	จำานวน	๙๘	ชุด	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ร้อยละ	๕๑.๐๒	รองลงมาเพศหญิง	ร้อยละ	๔๘.๙๘	 

ตามลำาดบั	และมอีาย	ุ๕๑	ปีขึน้ไป	รอ้ยละ	๓๗.๗๖	รองลงมา	อาย	ุ๓๑	–	๔๐	ป	ี	รอ้ยละ	๒๗.๕๕		อาย	ุ๔๑-๕๐	ป	ี 

รอ้ยละ๒๖.๕๓	และ	อาย	ุ๒๐	–	๓๐	ป	ีรอ้ยละ	๘.๑๖	ตามลำาดับ	การศกึษาระดับปริญญาโท	ร้อยละ	๖๓.๒๗	 

รองลงมาระดบัปรญิญาเอก	รอ้ยละ	๑๘.๓๗	ระดบัปริญญาตรี	ร้อยละ	๑๗.๓๕	และระดับตำา่กวา่ปริญญาตรี	 

รอ้ยละ	๑.๐๒	ตามลำาดบั	ลกัษณะหนว่ยงานเป็นสว่นราชการและสถาบนัการศกึษา	รอ้ยละ	๔๕.๙๒	รองลงมา 

เป็นหน่วยงานอื่นๆ	ร้อยละ	๔.๐๘	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	๒.๐๔	องค์กรอิสระและสถาบัน 

การเงิน	 ร้อยละ	 ๑.๐๒	 ตามลำาดับ	 ประสบการณ์ในการทำางานต้ังแต่	 ๑๕	 ปีขึ้นไป	 ร้อยละ	 ๖๐.๒๐	 

รองลงมาน้อยกว่า	๕	ปี	ร้อยละ	๑๕.๓	ตั้งแต่	๕	–	๑๐	ปี	ร้อยละ	๑๔.๒๙	และตั้งแต่	๑๑	–	๑๕	ปี	ร้อยละ	 

๑๐.๒๐	 ตามลำาดับ	 และพบว่าเป็นผู้รับบริการของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ด้านนโยบาย 

และแผนการศึกษามากที่สุด	 ร้อยละ	 ๔๔.๙๐	 รองลงมาด้านมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	 

ร้อยละ	 ๑๕.๓๑	 ด้านประเมินผลการจัดการศึกษา	 ร้อยละ	 ๑๒.๒๔	 ด้านวิจัยและพัฒนาการศึกษา	 

ร้อยละ	 ๘.๑๖	 และด้านยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ร้อยละ	 ๖.๑๒	 ตามลำาดับ	 

และความถีใ่นการตดิตอ่ประสานงาน	นอ้ยกวา่	๕	ครัง้	รอ้ยละ	๘๔.๖๙	รองลงมา	๕	–	๑๐	ครัง้	รอ้ยละ	๙.๑๘	 

และ	มากกว่า	๑๐	ครั้ง	ร้อยละ	๖.๑๒	ตามลำาดับ

	 ผลการรบัฟงัความคดิเหน็ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของสำานกันโยบายและแผนการศกึษา 

ในการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 ๔	 ภูมิภาค	 

รับฟังความคิดเห็นในประเด็น	 ๑)	 การบริหารและการจัดการศึกษา	 	 ๒)	 หลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน	๓)	การบริหารงานบุคคล	ครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	๔)	ระบบทรัพยากรและ 

การเงินเพื่อการศึกษา

	 ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักพัฒนากฎหมาย 

การศึกษา	 ๔	 ภูมิภาค	 ในประเด็น	 ๑)	 จุดมุ่งหมายการศึกษาและแนวทางการพัฒนาเด็กที่พึง 

ประสงค์	 ๒)	 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย	 ๓)	 การบริหาร 

จ
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จัดการศึกษาที่ควรจะเป็นรัฐบาล	 ท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 ๔)	 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณการศึกษา	 

และ๕)	ระบบการตรวจสอบ	วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

		 ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักมาตรฐานการศึกษาและ 

พัฒนาการเรียนรู้	 ในประเด็นสร้างความเข้าใจการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ผลการรบัฟงัความคดิเหน็ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของสำานกัสง่เสรมิเครอืขา่ยความรว่มมอื 

และสมชัชาทางการศกึษา	ในประเดน็	แนะแนวทางการเสรมิสรา้งภาคเีครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต	

	 ผลการรบัฟงัความคดิเหน็ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกลุม่พฒันาระบบบรหิาร	ในประเดน็	 

การเสวนาวิชาการ	เรื่อง	“Start	Up	Thailand	4.0	เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม”	 

เพือ่สง่เสรมิ	สนบัสนนุการนำาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมการบรหิารจดัการความรูม้าใชใ้นการพฒันาระบบ 

ราชการ	ตลอดจนงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ฉ
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ส่วนที่ ๑

ที่ม�และคว�มสำ�คัญ

 

	 จากคำากล่าวท่ีว่า	 “การทำาให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถในการแข่งขันในตลาดได้นั้น	 

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว	 แต่ปัจจัยสำาคัญกว่านั้นคือ	 

“การให้ลูกค้าหรือตลาดเป็นศูนย์กลางของการขับเคล่ือนการดำาเนินงานขององค์กร	 (Customer/	 

Market	Driven	Companies)	ซึ่งก็คือการตระหนักถึงความสำาคัญของการมุ่งเน้นที่ลูกค้า	 (Customer	

Focus)	 นั้นเอง”	 ซึ่งหมายความว่า	 องค์กรจะต้องรู้และเข้าใจถึงความต้องการ	 (Needs)	 ของลูกค้า	 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 พร้อมกับตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด	 และเมื่อลูกค้าได้

รบัสนิคา้หรอืบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการหรอืเกนิไปกวา่ความคาดหวงั	(Expectation)	ส่ิงนัน้ยอ่มทำาให้

เกิด	 “ความพึงพอใจ	 (Satisfaction)”	 การสร้างการมุ่งเน้นที่ลูกค้า	 คือการยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

และแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น	โดยมุ่งเน้นไปที่ 

การสร้าง	 “ความพึงพอใจ”	 ให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า	 ซึ่งความพึงพอใจที่ว่านี้มีองค์ประกอบอยู่หลายอย่าง	

เช่น	 ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี	 ราคาย่อมเยา	 ส่งมอบตรงเวลา	 เป็นต้น	 องค์กรจึงต้องเข้าใจถึง 

ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ชัดเจนมากที่สุด	จึงจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้	กำาหนด

แนวทางการปฏิบัติราชการ	 มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	

(Citizen	 Centered)	 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	 ให้เกิดความผาสุกและความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	 ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศ	 การบริหารราชการที่ถือเอาประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 (Citizen	 -	 centered	

หรือ	 Customer-centered)	 เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยราชการในการ

บริหาร	 และการให้บริการแก่ประชาชน	 เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำางานของ

ข้าราชการและพนักงานของรัฐในการให้บริการแก่ประชาชน	 โดยยึดหลักท่ีว่าการบริหารราชการและ

การใหบ้รกิารของ	องคก์รภาครฐัทีด่ี	มปีระสทิธภิาพทีป่ระชาชนพงึพอใจตอ้งยดึถอืเอาความตอ้งการของ 

ผู้รับบริการเป็นตัวกำาหนด	 หลักการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐโดยมี 

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 คือ	 การให้บริการตามความต้องการและเง่ือนไขเฉพาะของกลุ่มผู้รับ 

บริการ	 และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันคิดค้นและเลือกประยุกต์ใช้แนวคิด 

และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ	ที่จะนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ
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การบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับประชาชนทั้งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและ 

ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยใช้กลยุทธ์การให้บริการจากการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ 

ไปจากผู้ให้บริการอื่นๆ	 วิธีการปฏิบัติงานที่ดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้นจะต้องมีลักษณะ 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐในการให้บริการ	 สามารถนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ

การบริการและทำาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน	 และช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ได้โดยเร็วถึงระดับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง	 การให้ความสำาคัญกับการให้บริการเห็นได้ชัดในแนวคิดหนึ่งของการจัดการ 

ที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	คือ	แนวคิดเรื่อง	Balanced	Scorecard	ซึ่งเป็นระบบหรือกระบวน

ในการบริหารงานที่พิจารณาตัวช้ีวัดในสี่มุมมอง	 (Perspectives)	 แทนการพิจารณาเฉพาะมุมมอง 

ดา้นใดดา้นหนึง่เพยีงอยา่งเดยีว	มมุมองท้ัง	๔	ประกอบดว้ย	มมุมองดา้นการเงนิ	(Financial	Perspective)	 

มุมมองด้านผู้รับบริการ	(Customer	Perspective)	มุมมองด้านกระบวนการภายใน	(Internal	Process	 

Perspective)	 และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	 (Learning	 and	 Growth	 Perspective)	 

หนึ่งในสี่มุมมองที่สำาคัญ	 คือ	 มุมมองด้านผู้รับบริการ	 (Customer	 Perspective)	 ซ่ึงเปรียบเสมือน 

ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญสำาหรับองค์กรทั้งองค์กรภาครัฐที่ไม่แสวงหากำาไรและธุรกิจ	 การวัดผลด้านผู้รับบริการ

พิจารณาจากความพอใจของผู้รับบริการ	 เป็นดัชนีที่สำาคัญที่สุด	 เพราะหากผู้รับบริการเกิดความ	 

พึงพอใจในสินค้าและบริการ	 จะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรและผู้รับบริการกลับมาใช้บริการใหม่	 โดย 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการอย่างสมำ่าเสมอ	 การรักษาผู้รับบริการเก่า	 ต้องมีการติดตาม 

ความต้องการของผู้รับบริการและประเมินผลการให้บริการตลอดเวลา	 เตรียมการให้บริการผู้รับ 

บริการใหม่	 โดยต้องพัฒนาการให้บริการเพื่อดึงดูดให้มีผู้รับบริการใหม่เพิ่มขึ้น	 และมีการติดตามผล 

อย่างต่อเนื่อง	 การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการตรวจประเมิน 

เกี่ยวกับความรู้ เ ก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ	 มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการกำาหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ	 พัฒนานโยบาย	 และประสาน

การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ	 นโยบาย	 แผน	 และมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ	 โดยใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยและประเมินผลเป็นฐาน	ปัจจุบันสำานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษาได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	 จัดทำามาตรฐานการศึกษาของชาติ	 

และจัดทำากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	 ระยะ	 ๕	 ปี	 ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา 

แห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ 

แนวทางในการจัดการศึกษา	 ดังนั้น	 การให้ความสำาคัญต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
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จึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะเป็นปัจจัยนำาเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ	 จัดลำาดับความสำาคัญ 

ของการให้บริการหรือส่งมอบบริการ	 ออกแบบกระบวนงานเพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลผลิตและ 

บริการ	 นำาเสนอการให้บริการที่เหมาะสม	 หาโอกาสในการพัฒนาบริการที่พึงมีในอนาคต	 รวมทั้ง 

เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการพัฒนาสำานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษาในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�

		 เพื่อสำารวจการใช้บริการและรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

ผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

		 ได้ข้อมูลการใช้บริการและรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อนำามาวิเคราะห์เป็นปัจจัยสำาหรับการวางแผนยุทธศาสตร์	 และส่วนที่ 

เกี่ยวข้องอื่นๆ	
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ส่วนที่ ๒

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

  

 “ผู้รับบริก�ร” หมายถึง	 ผู้ท่ีใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการโดยตรง	 หรือผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่างๆ	 รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย	 ผู้รับบริการอาจรวมถึงสมาชิก	 

ผู้เสียภาษี	ประชาชน	ผู้รับบริการ	ผู้ป่วย	นักเรียน	นักศึกษา	ลูกความ	และผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง	

  “ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี”	หมายถงึ	ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ	ทัง้ทางตรงและทางออ้ม	

จากการดำาเนนิการของสว่นราชการ	เชน่	ประชาชน	ชมุชนในทอ้งถิน่	บคุลากรในส่วนราชการ	ผู้ส่งมอบงาน	 

รวมท้ังผูร้บับรกิารดว้ย	แมว้า่ผูร้บับรกิารเปน็สว่นหนึง่ในกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	แตค่วรแยกผูร้บับรกิารที่

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอกีกลุม่หนึง่	เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงั 

ของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน	

  “ข้อมูลและส�รสนเทศของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	(Voice	of	Customer)	หมายถึง	 

กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 กระบวนการ 

ด้าน	 “สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	 เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร้างสรรค์อย่าง 

ต่อเน่ือง	 เพ่ือให้สามารถเข้าใจความต้องการ	 ความคาดหวัง	 และความปรารถนาของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด 

ความผูกพัน	 การเลือกวิธีในการรวบรวมสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ 

ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย	วธิกีารทีใ่ชก้นับอ่ยๆ	ไดแ้ก	่การสำารวจรายกลุ่ม	(Focus	Group)กบัผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ที่สำาคัญ	 

การสัมภาษณ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีไม่พึงพอใจจนไม่กลับมาใช้บริการซำ้า	 ในประเด็นเรื่อง

การตัดสินใจเก่ียวกับการมารับบริการ	 ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสื่อสังคม

ออนไลน์	 การวิเคราะห์การได้หรือเสียผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

หรอืสว่นราชการอืน่ทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั	สารสนเทศจากการสำารวจหรอืขอ้มลูปอ้นกลบั	เปน็ตน้	

		 ส่วนราชการควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับเพื่อจัดทำาเป็นสารสนเทศของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ดี 

คือสารสนเทศที่สามารถนำาไปใช้เป็นปัจจัยนำาเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดลำาดับ 

ความสำาคัญของการให้บริการหรือส่งมอบบริการ	 ออกแบบกระบวนงานเพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลผลิต

และบริการ	 นำาเสนอการให้บริการที่เหมาะสม	หาโอกาสในการพัฒนาบริการที่พึงมีในอนาคต	 รวมทั้ง 

เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์	เช่น	
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 •	ความต้องการ	ความคาดหวัง	ความนิยมชมชอบ	

 •	พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร	เชน่	ประชาชนในตา่งจงัหวดันยิมมาตดิตอ่ราชการในชว่งเชา้	หรอื	ประชาชน

ในกรุงเทพสะดวกในการติดต่อราชการใกล้บ้านหรือที่ทำางาน	เป็นต้น	

 •	พฤตกิรรมเชิงจติวทิยา	เช่น	ประชาชนชอบใหข้า้ราชการยิม้และมมีติรไมตรแีบบไทย	หรอืประชาชน

ไม่ชอบข้าราชการในเครื่องแบบที่เป็นผู้บังคับกฎหมาย	เป็นต้น	

		 ตัวอย่างขั้นตอนการการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือนำามาปรับปรุงงานให้ 

เหมาะสมอยู่เสมอ

		 ๑)	 มีการกำาหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

		 ๒)	 นำาข้อมูลท่ีได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มาวางแผนการปรับปรุงการทำางานและ	 

การพัฒนาองค์การ	

		 ๓)	ทำาความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆ	ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

		 ๔)	มีการจัดทำาแผนการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

 	 ๕)	มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ	(Risk	Management)	

		 ๖)	 ควรมีการจัดระบบ	 รวมท้ังมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม	 การนำาข้อมูลไปใช้	 

ดำาเนินการให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	

		 ๗)	 มีการนำาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำาชมเชย	 มาวิเคราะห์และนำามากำาหนด 

วิธีการ	ปรับปรุงในด้านต่างๆ	อย่างเหมาะสม	(ทั้งวิธีการ	เวลา	และผู้รับผิดชอบ)

		 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่ิงท่ีส่วนราชการควรดำาเนินการ 

เพื่อติดตามผลการให้บริการที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วมีผลในเชิงบวก 

หรือลบเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ในระดับท่ีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ	

คาดหวัง	ไม่พึงพอใจ	หรือพึงพอใจ	หากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจก็ต้องวิเคราะห์

ว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสงค์ให้มีการพัฒนาในรูปแบบ	 

ช่องทางหรือวิธีการใด	 เพื่อให้บริการในรูปแบบดังกล่าวซำ้า	 หรือพัฒนาให้มีคุณภาพในการบริการให้ดีขึ้น	

เพื่อสร้างความประทับใจ	และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ

		 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้	การสำารวจ	 

ข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ข้อมูลการให้บริการ	ข้อร้องเรียน	รายงานจากหน่วย

บรกิาร	การวเิคราะหก์ารไดห้รอืเสยีผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	การแนะนำาจากผู้รับบริการและผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียเดิม	 และอัตราความสำาเร็จของการทำาธุรกรรม	 ส่วนราชการอาจรวบรวมสารสนเทศ

ผ่านเว็บไซต์	 (การติดต่อโดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม)	 หรือทางไปรษณีย์	 เป็นต้น	 โดยมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสมำ่าเสมอตามกรอบ	 ระยะเวลาที่กำาหนดเพื่อให้ได้
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ข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความทันสมัย	 ทั้งนี้ต้องครอบคลุมผู้รับบริการและ 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทีค่รอบคลมุพนัธกจิทีส่ำาคญัขององคก์ารและกลุ่มผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่

สำาคัญทุกกลุ่มตามที่จำาแนกไว้ในลักษณะสำาคัญขององค์การ	

		 ส่วนราชการควรวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ได้บทสรุปที่สามารถนำาไปกำาหนด

เป็นปัจจัยในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำาไปสู่การจัดทำาเป็น

สารสนเทศด้านความพึงพอใจและเป้าหมายในการดำาเนินการ	 การปรับปรุงผลผลิต	 กระบวนการ	 และ

กระบวนการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยอาจทำา

เป็นแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ	หรือแผนพัฒนางานบริการใหม่ๆ

		 การรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

วัตถุประสงค์เพื่อนำาไปวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อ

หลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พึงพอใจในอนาคต	

		 วิธีการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

สามารถทำาได้หลายช่องทางและรูปแบบเหมือนกับการประเมินความพึงพอใจ	 แต่การวัดความไม่พึง

พอใจควรแยกออกจากการประเมินความพึงพอใจอย่างชัดเจน	 เนื่องจากในการสำารวจความพึงพอใจ	 

ผูใ้ชบ้รกิารอาจอยูใ่นระดบัความพงึพอใจนอ้ยแตย่งัไมถ่งึขัน้ไมพ่งึพอใจ	จงึจำาเปน็ตอ้งแยกความไมพ่งึพอใจ 

ออกมา	 เพื่อระบุสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่างเด่นชัด	 หากรวมไว้จะทำาให้ผู้ตอบไขว้เขวและมีแนวโน้มที่จะ 

ตอบความไม่พึงพอใจมากกว่า	 กรณีที่ใช้แบบสำารวจชุดเดียว	 อาจแยกคำาถามออกเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 

ส่วนท่ี	 ๑	 สอบถามความพึงพอใจในแต่ละเรื่อง	 ส่วนที่	 ๒	 สำารวจความไม่พึงพอใจ	 ซึ่งอาจใช้เป็น 

คำาถามปลายเปิด	 เช่น	 ในงานบริการของหน่วยงาน	 ก	 ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใดมากที่สุด	 (โปรดเรียง

ลำาดับ)	ซึ่งควรจัดกลุ่มประเภทเป็นหมวดๆ	เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล	เช่น	ด้านบุคลากร	ด้านขั้นตอน	 

ด้านระยะเวลา	 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกอ่ืนๆ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ในการดำาเนินการต้องครอบคลุม 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ท่ีครอบคลุมพันธกิจที่สำาคัญขององค์การ	 และกลุ่มผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญทุกกลุ่มตามที่จำาแนกไว้	ในลักษณะสำาคัญขององค์การ

		 เมื่อส่วนราชการมีสารสนเทศด้านความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว	

ควรดำาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาต้นเหตุของปัญหา	 และนำาไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิต	 บริการ	 และ

กระบวนการทำางานเช่นเดียวกับการประเมินความพึงพอใจ

		 ความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการส่งเสริมให้เกิดภาพ

ลักษณ์	 ที่ดีต่อการให้บริการของส่วนราชการ	 และนำาไปสู่การพัฒนาให้เกิดความไว้วางใจและความ 

พึงพอใจในการให้บริการ	 ในที่สุดการจัดการความสัมพันธ์จำาเป็นต้องมีพ้ืนฐานในเร่ืองของสารสนเทศ 

เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทั้งความต้องการ	ความคาดหวัง	ความนิยมชมชอบ	ตลอดจน 

ตอ้งมกีารเรยีนรูพ้ฤตกิรรมการมาใชบ้รกิาร	ความชอบ/	ไมช่อบในการมาใชบ้รกิาร	การอำานวยความสะดวก
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ทีถ่กูใจ/ไมถ่กูใจ	โดยตอ้งมกีารดำาเนนิการในการสือ่สารและปฏสัิมพันธก์บัผู้รับบริการอยา่งสมำา่เสมอ	เพ่ือ

ให้เกิดความสัมพันธ์	ความผูกพันในระยะยาว	และนำาไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดี	

		 เป้าประสงค์ของการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 คือ	 การทำาให้ผู้รับบริการและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียสะดวกที่จะทำาติดต่อกับส่วนราชการท้ังเพ่ือการขอรับบริการ	 การรับทราบข้อมูลข่าวสาร	

และการใหข้อ้มลูแกส่ว่นราชการ	สง่ผลใหส้ว่นราชการสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

		 ระดบัการใหบ้รกิารทีม่คีวามรวดเรว็และระยะเวลาทีเ่หมาะสมเปน็สิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ	แตก่ารให	้

การบรกิารทีต่รงความคาดหวงัของผูร้บับรกิารเป็นกลยทุธท์ีดี่ในการทำาใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจ	กลยทุธแ์ละ

กิจกรรมต่างๆ	ในการสื่อสาร	สร้าง	และจัดการความสัมพันธ์	ที่นำามาใช้ควรมีความหลากหลายเนื่องจาก

ผู้รับบริการบางกลุ่มต้องการการให้บริการที่แตกต่างกัน	 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการจากคุณค่า

ในมุมมองของผู้รับบริการ	 โดยนำาคุณค่าในมุมมองของลูกค้าคือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับกับสิ่งที่ต้องเสียไป 

มาพิจารณา	เช่น	เวลาหรือค่าธรรมเนียม	เป็นต้น	ซึ่งองค์การต้องคำานึงถึงคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการ

ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ	 หากประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับลดลงแต่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่าย 

มากขึ้น	จะทำาให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการกับองค์การลดลง

		 การสร้างความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืน	 ส่วนราชการจึงต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์	 

อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ	 ซึ่งส่วนราชการต้องมี 

การวิเคราะห์และระบุผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญให้ชัดเจน	 เพื่อนำาไปสู่การจัดการและ

รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้	 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์	 

แตล่ะยทุธศาสตรอ์าจใชไ้ดผ้ลกบัผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียบางกลุ่มแต่ไมไ่ด้ผลกบับางกลุ่ม	ดังนัน้

ยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการใช้ต้องมี	 ความเหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	 และ

ในแต่ละช่วงที่มีการสานสัมพันธ์กับส่วนราชการ	นอกจากนี้ส่วนราชการควรสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรม

ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งหมายถึง	การถือเอาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนที่ทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ	เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

		 นอกจากที่ส่วนราชการมีการรวบรวมสารสนเทศเพื่อเรียนรู้ความต้องการ	ความคาดหวังแล้วจะต้อง 

มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน	 รวมท้ังการนำาข้อร้องเรียน	 ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 หรือคำาชมเชย	 

มาปรับปรุงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล	 

เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 วิธีการท่ีทำาให้รวดเร็วเหมาะสม	 ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละ 

องค์การ	 ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	 รวมทั้งการ 

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	

		 การจัดการข้อร้องเรียน	 การรวบรวม	 การวิเคราะห์	 และการบ่งชี้ถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ 

ข้อร้องเรียน	 ควรจะนำาไปสู่การกำาจัดต้นเหตุของการเกิดข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล	 และนำาบทเรียน
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ท่ีได้รับไปใช้จัดลำาดับความสำาคัญของการปรับปรุงกระบวนการและบริการ	 และดำาเนินการปรับปรุง 

เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	 มีข้อร้องเรียนลดลง	 ไม่เกิดข้อร้องเรียนซำ้า	 

โดยส่วนราชการจะต้องถ่ายทอดผลสำาเร็จนี้ให้นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งส่วนราชการ	

		 กระบวนการตอบกลับ	 (Feedback	 Loop)	 ในการตอบข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยกลับไปยัง 

ผู้ร้องเรียน	 เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความใส่ใจ	 ไม่ละเลยความคิดเห็นของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้น	 ต่อการบริการ	 การตอบกลับอาจทำาได้	 ๒	 ระยะ	 คือ	 ดำาเนินการทันที 

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยและดำาเนินการตอบกลับหลังจากมีการดำาเนินการอย่างใด 

อย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว	 โดยต้องมีกำาหนดระยะเวลาสำาหรับการแก้ไขปัญหา 

ในแต่ละกลุ่มด้วย	 ซึ่งจะทำาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีในการดูแลและตอบรับจากส่วนราชการ	 

มีหลักฐานเอกสารในการดำาเนินการต่อท้ังฝ่ายผู้ร้องเรียนและส่วนราชการ	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ	
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 ส่วนที่ ๓

วิธีก�รรับฟังผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ได้ดำาเนินการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่อง

ทางต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	การสำารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ๒.	การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดประชุมของแต่ละสำานักและกลุ่ม

	 ๓.	ช่องทางร้องเรียน	ร้องทุกข์

	 	 รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	

		 	 (๑)	การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนของสำานัก/กลุ่มและส่วนกลาง	

	 	 	 ๑.๑	กำาหนดสถานที่จัดตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนของสำานัก/กลุ่มและส่วนกลาง	

	 	 	 ๑.๒	พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม	เพื่อกำาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัด 

	 	 	 ทำาเรื่องร้องเรียนของสำานัก/กลุ่มและส่วนกลาง	

	 	 	 ๑.๓	กำาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำาเรื่องร้องเรียนของสำานัก/กลุ่มและ 

	 	 	 ส่วนกลาง	

	 	 	 ๑.๔	 ออก/แจ้งคำาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำาเรื่องร้องเรียนของสำานัก/กลุ่ม 

	 	 	 และส่วนกลางพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดทำาเรื่อง 

	 	 	 ร้องเรียน	ของสำานัก/กลุ่ม	และส่วนกลาง	

	 	 	 ๑.๕	แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯ	ให้ทุกสำานัก/กลุ่ม	และส่วนกลางในสังกัด	สกศ.	ทราบเพื่อ 

	 	 	 ความสะดวกในการประสานงาน

		 	 (๒)	การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ	เจ้าหน้าที่ฯ

	 	 	 ๒.๑	ในแต่ละวัน	เจ้าหน้าที่ฯ	ต้องดำาเนินการรับและ	ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ 

	 	 	 เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ	โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำาหนด	ดังนี้
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รับเรื่อง ช่องท�ง
คว�มถี่ในก�รตรวจสอบ

ช่องท�ง
ระยะเวล�ด�เนินก�รรับเรื่อง

ร้องเรียนเพื่อประส�น

ร้องเรียนโดยตรง โทรศัพท์ ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง	 ภายใน	๑	วันทำาการ

ร้องเรียนด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	ณ	จุดรับเรื่องร้อง
เรียนของกลุ่ม	/สำานัก	และส่วน
กลางของสกศ.	

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน	 ภายใน	๑	วันทำาการ	

หนังสือ	/	จดหมาย ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	 ภายใน	๑	วัน	(นับจากวันที่
งานสารบรรณของหน่วยงาน
ลงเลขรับหนังสือ	/	จดหมาย)

โทรสาร	 ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน	 ภายใน	๑	วันทำาการ	

ตู้รับความคิดเห็น	 ทุกวัน	(ช่วงเวลา	แล้วแต่ความ
เหมาะสม)	

ภายใน	๑	วันทำาการ	

ร้องเรียนท�งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

E-MAIL	ของหน่วยงาน	 ทุกวัน	(เช้า	–	บ่าย)	 ภายใน	๑	วันทำาการ

-	Social	Media	 ทุกวัน	(เช้า	–	บ่าย)	 ภายใน	๑	วันทำาการ	

-	Banner	 ทุกวัน	(เช้า	–	บ่าย)	 ภายใน	๑	วันทำาการ	

หน่วยง�นภ�ยนอก ศธ.	๑๕๗๕	 ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน	๑	วันทำาการ	

สำานักนำายกรัฐมนตรี	Call	 ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน	 ภายใน	๑	วันทำาการ	

อื่น ๆ ข่าวสารจากสื่อมวลชน	 ทุกวัน	(ช่วงเวลา	แล้วแต่ความ
เหมาะสม)	

ภายใน	๑	วันทำาการ	

   

	 (๓)	การบันทึกเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ	

	 	 ๓.๑	 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน	 เจ้าหน้าที่ฯ	 ต้องบันทึกเร่ืองร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึก 

ข้อร้องเรียน	สกศ.	รายบุคคล	

 	 ๓.๒	 การกรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน	 สกศ.รายบุคคล	 ควรถาม	 ชื่อ-สกุล	 หมายเลขติดต่อ 

	 					กลับของผู้ร้องเรียน	เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน	และป้องกันการกลั่นแกล้ง	รวมทั้งเป็นประโยชน์ใน

	 	 การแจ้งข้อมูลการดำาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน	

		 (๔)	การวิเคราะห์ระดับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ	

	 	 ๔.๑	พิจารณาจำาแนกระดับเรื่องร้องเรียน	แบ่งตามความง่าย	–	ยาก	ดังนี้	

  •	 เรื่องร้องเรียนระดับ	๑	เป็นข้อคิดเห็น,	ข้อเสนอแนะ,	คำาชมเชย,	สอบถามหรือร้องขอข้อมูล	 

	 กล่าวคือ	ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ	/	ให้ข้อคิดเห็น	 

	 /	ชมเชย	/	สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของ	สกศ.	
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  •	 เรือ่งรอ้งเรยีนระดบั	๒	เป็นเรือ่งรอ้งเรยีนระดบั	สำานกั/กลุม่	ภายใน	สกศ.	กลา่วคอื	ผูร้อ้งเรยีน 

	 ได้รับความเดือดร้อน	แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว	

  •	 เร่ืองรอ้งเรยีนระดบั	๓	เปน็เรือ่งรอ้งเรยีนระดบักรม	กลา่วคอื	ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัความเดอืดร้อน 

	 ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว	 ต้องอาศัยอำานาจของ	 เลขาธิการ	 สกศ./รองเลขาธิการ

	 	 	 	สกศ.	หรือที่ประชุมผู้บริหารของ	สกศ.

  •	 เรื่องร้องเรียนระดับ	 ๔	 เป็นเรื่องร้องเรียนนอกเหนืออำานาจของ	 สกศ.	 กล่าวคือผู้ร้องเรียน 

	 ร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอำานาจหน้าที่ของ	สกศ.	
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ส่วนที่ ๔

ผลสำ�รวจและก�รรับฟังผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ผลก�รสำ�รวจผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

		 ผลการสำารวจการใชบ้รกิารผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้ส่วนเสียของสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 วันพฤหัสบดีที่	 ๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์ 

คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	มีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน	๙๘	คน	รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปร จำานวน ร้อยละ

เพศ ๙๘ ๑๐๐

ช�ย ๕๐ ๕๑.๐๒

หญิง ๔๘ ๔๘.๙๘

ผลจากแบบสำารวจ	พบว่าผู้ตอบแบบสำารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่	เป็นเพศชาย	จำานวน	๕๐	คน	 

(ร้อยละ	๕๑.๐๒)	รองลงมาเป็น	เป็นเพศหญิง	๔๘	คน	(ร้อยละ	๔๘.๙๘)	ตามลำาดับ

ตัวแปร จำานวน ร้อยละ

อ�ยุ ๙๘ ๑๐๐

ตำ่ากว่า	๒๐	ปี - ๐.๐๐

๒๐	–	๓๐	ปี ๘ ๘.๑๖

๓๑	–	๔๐	ปี ๒๗ ๒๗.๕๕

๔๑	–	๕๐	ปี ๒๖ ๒๖.๕๓

๕๑	ปีขึ้นไป ๓๗ ๓๗.๗๖
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	 ผลจากแบบสำารวจ	พบวา่ผูต้อบแบบสำารวจความคดิเหน็สว่นใหญ	่มอีาย	ุ๕๑	ปขีึน้ไป	จำานวน	๓๗	คน	

(ร้อยละ	๓๗.๗๖)	รองลงมา	อาย	ุ๓๑	–	๔๐	ปี	จำานวน	๒๗	คน		(รอ้ยละ	๒๗.๕๕)	อาย	ุ๔๑	–	๕๐	ป	ีจำานวน	๒๖	คน	 

(ร้อยละ	๒๖.๕๓)	และอายุ	๒๐	–	๓๐	ปีจำานวน	๘	คน	(ร้อยละ	๘.๑๖)	ตามลำาดับ

ตัวแปร จำานวน ร้อยละ

ก�รศึกษ� ๙๘ ๑๐๐

																ตำ่ากว่า	ปริญญาตรี ๑ ๕๑.๐๒

																ปริญญาตรี ๑๗ ๑๗.๓๕

																ปริญญาโท ๖๒ ๖๓.๒๗

																ปริญญาเอก ๑๘ ๑๘.๓๗

	 ผลจากแบบสำารวจ	 พบว่าผู้ตอบแบบสำารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่	 การศึกษาระดับปริญญาโท 

จำานวน	 ๖๒	 คน	 (ร้อยละ	 ๖๓.๒๗)	 รองลงมาระดับปริญญาเอกจำานวน	 ๑๘	 คน	 (ร้อยละ	 ๑๘.๓๗)	 

ระดับปริญญาตรีจำานวน	๑๗	คน	(ร้อยละ	๑๗.๓๕)	และระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี	๑	คน	(ร้อยละ	๑.๐๒)	

ตามลำาดับ

 

ตัวแปร จำ�นวน ร้อยละ

อ�ชีพ ๙๘ ๑๐๐

ข้าราชการ ๗๑ ๗๒.๔๕

พนักงานของรัฐ ๕ ๕.๑๐

พนักงานเอกชน ๒ ๒.๐๔

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๔ ๑๔.๒๙

นักธุรกิจ - ๐.๐๐

อื่นๆ ๖ ๖.๑๒

	 ผลจากแบบสำารวจ	พบว่าผู้ตอบแบบสำารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ	จำานวน	๗๑	 คน	 

(ร้อยละ	 ๗๒.๔๕)	 รองลงมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 จำานวน	๑๔	 คน	 (ร้อยละ	 ๑๔.๒๙)	 อาชีพอื่นๆ	 

จำานวน	๖	 คน	 (ร้อยละ	๖.๑๒)	 พนักงานของรัฐ	 จำานวน	๕	 คน	 (ร้อยละ	๕.๑๐)	 และพนักงานเอกชน	 

จำานวน	๒	คน	(ร้อยละ	๒.๐๔)	ตามลำาดับ
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ตัวแปร จำ�นวน ร้อยละ

ประเภทหน่วยง�น ๙๘ ๑๐๐

ส่วนราชการ ๔๕ ๔๕.๙๒

รัฐวิสาหกิจ ๐ ๐.๐๐

องค์กรอิสระ ๑ ๑.๐๒

องค์การมหาชน ๐ ๐.๐๐

สถาบันการศึกษา ๔๕ ๔๕.๙๒

สถาบันการเงิน ๑ ๑.๐๒

ภาคธุรกิจเอกชน ๐ ๐.๐๐

องกรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ๒.๐๔

ประชาชนทั่วไป ๐ ๐.๐๐

อื่นๆ ๔ ๔.๐๘

	 ผลจากแบบสำารวจ	 พบว่าผู้ตอบแบบสำารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่	 เป็นส่วนราชการและสถาบัน 

การศึกษา	จำานวน	๔๕	คน	(ร้อยละ	๔๕.๙๒)	รองลงมาเป็นหน่วยงานอื่นๆ	จำานวน	๔	คน	(ร้อยละ	๔.๐๘)	

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จำานวน	๒	คน	(รอ้ยละ	๒.๐๔)	องคก์รอสิระและสถาบนัการเงนิ	จำานวน	๑	คน	 

(ร้อยละ	๑.๐๒)	ตามลำาดับ

ตัวแปร จำ�นวน ร้อยละ

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น ๙๘ ๑๐๐

น้อยกว่า	๕	ปี ๑๕ ๑๕.๓๑

ตั้งแต่	๕	–	๑๐	ปี ๑๔ ๑๔.๒๙

ตั้งแต่	๑๑	–	๑๕	ปี ๑๐ ๑๐.๒๐

ตั้งแต่	๑๕	ปีขึ้นไป ๕๙ ๖๐.๒๐

	 ผลจากแบบสำารวจ	 พบว่าผู้ตอบแบบสำารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำางาน 

ตั้งแต่	๑๕	ปีขึ้นไป	จำานวน	๕๙	คน	(ร้อยละ	๖๐.๒๐)	รองลงมาน้อยกว่า	๕	ปี	จำานวน	๑๕	คน	(ร้อยละ	 

๑๕.๓๑)	ตั้งแต่	๕	–	๑๐	ปี	จำานวน	๑๔	 (ร้อยละ	๑๔.๒๙)	และตั้งแต่	๑๑	–	๑๕	ปี	จำานวน	๑๐	คน	 

(ร้อยละ	๑๐.๒๐)	ตามลำาดับ
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ตัวแปร จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

ก�รใช้บริก�รสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� ลำ�ดับที่ ๑ ลำ�ดับที่ ๒ ลำ�ดับที่ ๓

ด้านนโยบายและแผนการศึกษา ๔๔ ๔๔.๙๐ ๒ ๒.๐๔ ๓ ๓.๐๖

ด้านประเมินผลการจัดการศึกษา ๗ ๗.๑๔ ๑๒ ๑๒.๒๔ ๕ ๕.๑๐

ด้านพัฒนากฎหมายการศึกษา ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑.๐๒ ๑ ๑.๐๒

ด้านมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ๑๕ ๑๕.๓๑ ๑๓ ๑๓.๒๗ ๑ ๑.๐๒

ด้านวิจัยและพัฒนาการศึกษา ๒ ๒.๐๔ ๙ ๙.๑๘ ๘ ๘.๑๖

ด้านนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑.๐๒ ๐ ๐.๐๐

ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ๔ ๔.๐๘ ๔ ๔.๐๘ ๑ ๑.๐๒

ด้านกิจการคณะกรรมzการสภาการศึกษา ๑ ๑.๐๒ ๒ ๒.๐๔ ๓ ๓.๐๖

ดา้นสง่เสริมเครือขา่ยความรว่มมอืและสมชัชาทางการศกึษา ๑ ๑.๐๒ ๔ ๔.๐๘ ๐ ๐.๐๐

ด้านยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑ ๑.๐๒ ๑ ๑.๐๒ ๖ ๖.๑๒

ด้านงานอำานวยการ/งานบุคคล/งานคลัง ๓ ๓.๐๖ ๑ ๑.๐๒ ๑ ๑.๐๒

ด้านพัฒนาระบบบริหาร ๔ ๔.๐๘ ๑ ๑.๐๒ ๒ ๒.๐๔

ด้านงานตรวจสอบภายใน ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑.๐๒

ด้านอื่นๆ ๑๒ ๑๒.๒๔ ๑ ๑.๐๒ ๐ ๐.๐๐

 

	 ผลจากแบบสำารวจ	พบวา่ผูต้อบแบบสำารวจความคดิเหน็สว่นใหญ	่ใชบ้รกิารของสำานกังานเลขาธกิาร

สภาการศกึษา เป็นลำ�ดบัที ่๑ ดา้นนโยบายและแผนการศกึษา	จำานวน	๔๔	คน	(ร้อยละ	๔๔.๙๐)	รองลงมา 

ดา้นมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู	้จำานวน	๑๕	คน	(รอ้ยละ	๑๕.๓๑)	ลำ�ดับที ่๒ ด้านมาตรฐาน

การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	จำานวน	๑๓	คน	(ร้อยละ	๑๓.๒๗)	และด้านประเมินผลการจัดการศึกษา	

จำานวน	๑๒	คน	(ร้อยละ	๑๒.๒๔) ลำ�ดับที่ ๓ ด้านวิจัยและพัฒนาการศึกษา	จำานวน	๘	คน	(ร้อยละ	๘.๑๖)	

และ	ด้านยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	จำานวน	๖	คน	(ร้อยละ	๖.๑๒)	ตามลำาดับ

ตัวแปร จำ�นวน ร้อยละ

คว�มถีใ่นก�รตดิตอ่ประส�นง�น (ตัง้แตเ่ดอืนตลุ�คม ๒๕๕๘ – กันย�ยน ๒๕๕๙) ๙๘ ๑๐๐

น้อยกว่า	๕	ครั้ง ๘๓ ๘๔.๖๙

๕	–	๑๐	ครั้ง ๙ ๙.๑๘

มากกว่า	๑๐	ครั้ง ๖ ๖.๑๒
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	 ผลจากแบบสำารวจ	พบวา่ผูต้อบแบบสำารวจความคดิเหน็ส่วนใหญม่คีวามถีใ่นการติดต่อประสานงาน	

น้อยกว่า	๕	ครั้ง	จำานวน	๘๓	คน	(ร้อยละ	๘๔.๖๙)	รองลงมา	๕	–	๑๐	ครั้ง	จำานวน	๙	คน	(ร้อยละ	๙.๑๘)	

และ	มากกว่า	๑๐	ครั้ง	จำานวน	๖	คน	(ร้อยละ	๖.๑๒)	ตามลำาดับ

๒. ผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ�นักนโยบ�ยและ 
 แผนก�รศึกษ�

 ๒.๑ สรุปประเด็นจ�กก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นเพื่อจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�แห่งช�ติ  

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภ�คเหนือ

 ช่วงเวล�ในก�รจัดก�รประชุม 

		 วันพฤหัสบดีที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	

		 วันอังคารที่	๒๖	เมษายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่

	 กลุ่มที่	๑	การบริหารและการจัดการศึกษา

  ๑. ก�รแยกบทบ�ทระหว่�ง Regulator กับ Provider 

  •	 เห็นด้วยกับการแยกบทบาทระหว่าง	 Regulator	 และ	 Provider	 เพื่อความโปร่งใสตรวจ

สอบได้	 เป็นการแยกหน้าท่ีท่ีชัดเจน	 เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดในตลาดบริการการศึกษาและ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 ๒. ก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�และก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของสถ�นศึกษ� 

  •	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการพัฒนามากกว่าปัจจุบันในด้านคุณภาพของการ

จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค	ควรมีการส่งเสริมครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม	และ

ส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ	 ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(อปท.)	 ต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กพิการและผู้สูงอายุ	 ซ่ึงควรมี

กฎหมายที่ชัดเจนให้	อปท.	สามารถบริหารจัดการได้ในเชิงปฏิบัติ

  •	 ควรจดัใหม้บีคุลากรสายสนบัสนนุ	เชน่	เจ้าหนา้ทีก่ารเงิน	บญัช	ีพัสดุใหก้บัสถานศกึษา	เพ่ือ

ลดภาระของครูให้ครูได้ทุ่มเทกับการสอนมากขึ้น

  •	 การสรา้งโรงเรยีนเฉพาะทางหรอืความเปน็เลศิดา้นใดดา้นหนึง่มคีวามจำาเปน็ตอ่การพฒันา

ประเทศ	แต่ต้องครอบคลุมทุกภูมิภาค

  •	 เห็นด้วยกับการพัฒนากรรมการสถานศึกษา	 โดยการจัดอบรมให้ความรู้	 	 เพ่ือใช้ในการ

พัฒนาตนเอง	เข้าใจบทบาทของตนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ	แต่

ไม่เห็นด้วยกับการประเมินกรรมการสถานศึกษา	 เนื่องจากกรรมการสถานศึกษามาด้วย

ความสมัครใจ	เสียสละ	มีจิตสาธารณะและส่วนใหญ่เป็นผู้นำาระดับชุมชน

  •	 เห็นด้วยกับการทำา	School	Zoning	และ	Mapping	เพื่อบูรณาการและลดความซำ้าซ้อน	

แต่ต้องคำานึงถึงท้องที่ที่ยังห่างไกลและทุรกันดารด้วย
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  •	 ไม่มีความจำาเป็นที่ต้องตั้งสถาบันพัฒนากรรมการ	เปลืองงบประมาณ	ควรใช้ระบบการฝึก

อบรมตามสถาบันต่างๆ	ที่มีอยู่แล้ว

  ๓. ก�รเสนอร่�งกฎหม�ย กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  •	 อยากให้เชิญหน่วยงาน	เช่น	สตง.	กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลังมาพูดคุยกันให้ชัดเจน	

โดยเฉพาะเรื่องพัสด	ุ การเงิน	 ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด	 ควรปรับปรุงระบบการเบิกจ่าย

ภาครัฐให้ทันสมัย

  •	 สนับสนุนให้มี	พ.ร.บ.	การศึกษาตลอดชีวิต

 ๔. ก�รผลิตกำ�ลังคนเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ

  •	 การผลติคนเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศอาจจะไมใ่ชแ่คม่ติดิา้นผลติกำาลงั

แรงงาน	 แต่ต้องคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมใน	๑๕	ปีข้างหน้าด้วย	 อยากให้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

กำาหนดวา่อะไรคอื	คนดปีระกอบกบัส่ิงแวดล้อม	ส่ิงท่ีกระทบกบัการศกึษาและความเปน็คน

  •	 การกำาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของโรงเรียนอาชีวศึกษา	 ควรมีหน่วยงานออกใบรับรอง

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการเทียบโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

  •	 ลักษณะที่พึงประสงค์ควรมีค่านิยม	 สำานึก	 ตระหนัก	 และรับผิดชอบ	 ซึ่งจะนำามาสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยได้

  •	 การยกระดับคุณวุฒิ	ทักษะและสมรรถนะของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิตควรเปิดโอกาสให้ทั่วถึง

  ๕. ก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่สถ�นศึกษ�

  •	 การกระจายอำานาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล	 ไม่ควรกระจายอำานาจให้ทั้งหมดเท่ากัน 

ทุกโรงเรียน	 ควรมีการแบ่งกลุ่มความพร้อมตามขนาดและระดับของโรงเรียน	 ดังนั้น 

การประเมินจึงต้องมีความแตกต่างกันไปด้วย

  •	 ควรมีการกระจายอำานาจให้สถานศึกษาทั้ง	๔	ด้านอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

  •	 ไม่เห็นด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นอำานาจของคณะกรรมการ

สถานศึกษา	 เพราะคณะกรรมการมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบริบท 

ของสถานศึกษา

  •	 การไดม้าของคณะกรรมการสถานศกึษาควรชดัเจนและกำาหนดคณุสมบติัของคณะกรรมการ		

ควรให้สถานศึกษาเป็นผู้สรรหากรรมการสถานศึกษาเอง

  ๖. ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของระบบก�รประกันคุณภ�พ และก�รติดต�มประเมินผล

  •	 ควรมีการทำาวิจัย	 เรื่อง	 รูปแบบการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาสู่วัฒนธรรม

การทำางานของสถานศึกษา
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  •	 การประกนัคณุภาพภายในและภายนอกของ	สมศ.	มาตรฐานและตวัชีว้ดัควรใหส้อดคลอ้ง

กัน	ไม่ได้คำานึงถึงบริบทของสถานศึกษา	ควรปรับระบบการประเมินและควรยกเลิกระบบ

การประเมินที่ซำ้าซ้อนและมากมายในปัจจุบัน	เนื่องจากก่อให้เกิดเป็นภาระของครู

  •	 การประกันคุณภาพควรใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 Based)	 มีการแบ่งโซน/กลุ่มที่ 

มีมาตรฐานต่างกัน	อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการประเมินภายนอก

  ๗. ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลส�รสนเทศ

  •	 การจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

  •	 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการควรบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังและให้

ขอ้มลูนา่เชือ่ถอืเปน็ปจัจบุนั	มรีะบบการส่งต่อ	เชน่	ความต้องการแรงงาน	การเปดิหลักสูตร

การสอนหรือกรณีนักเรียนออกกลางคันจากในระบบสู่สถานศึกษานอกระบบ

  ๘. ก�รพัฒน�คนตลอดช่วงชีวิต

  •	 แผนการศึกษาชาติควรเป็นแผนพัฒนาทุกช่วงวัย	 ไม่ใช่แค่การศึกษาในระบบ	 การศึกษา

ควรไปพร้อมกับศาสนา	วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	และควรมีการส่งเสริมเรื่องชาติพันธุ์ควบคู่

กันไปด้วย

  •	 รฐัควรจดัใหม้คีปูองการศกึษาตลอดชวีติตามความสนใจของแต่ชว่งวยั	ควรส่งเสริมสนบัสนนุ 

ให้มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ตามความสนใจและ

ศักยภาพ

  •	 เห็นด้วยกับการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานให้มีงานทำาและเป็นผู้ส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ในชุมชน

  ๙. ประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

  •	 แผนการศึกษาของประเทศไทยต้องมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ

  •	 การพฒันากลุม่จงัหวดัจะเนน้ทีก่ารพฒันากลุ่มจังหวดั	แต่ไมเ่นน้เร่ืองการศกึษา	ไมค่ำานงึถึง

วัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สิ่งแวดล้อม	เรายึดหลักสูตรแกนกลางมากเกินไป

  •	 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการตัง้สถาบนัพฒันากรรมการ	ควรมอบใหห้นว่ยงานต้นสังกดั	เชน่	เขตพ้ืนท่ี	

อปท.	ดำาเนินการ	โดยมีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน

กลุ่มที่	๒	หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

  ๑. หลักสูตร / สื่อก�รเรียนก�รสอน

  •	 การปรับหลักสูตร	ต้องคำานึงถึงการศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบ

  •	 ด้านการพัฒนาสื่อ	 ควรพัฒนาตำาราเรียนของการศึกษาภาคพื้นฐานหรือภาคบังคับให้มี

คุณภาพ
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  •	 ระบบการควบคุมดูแลสื่อ/ตำาราเรียน	 จะต้องมีการควบคุม	 มีการตรวจสอบจากทุกภาค

ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยผู้เชี่ยวชาญ	ควรเพิ่มในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสื่อ	

กำาหนดรูปแบบให้มีคุณภาพ	 มีการทำาการวิจัยคุณภาพของส่ือ	 รวมถึงการบริหารจัดการ

คุณภาพของสื่อทุกประเภทการศึกษา

  •	 ควรเพิ่มสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเพิ่มการควบคุมคุณภาพ

  •	 ท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อท้องถิ่นนั้นๆ

  •	 ควรยกระดับอาชีวะให้ทุกคนเห็นความสำาคัญเท่ากับระดับอุดมศึกษา	ควรพัฒนาหลักสูตร

ทัง้อาชวีศกึษาและอดุมศกึษาใหม้คีวามสอดคล้องและเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั	เพ่ือพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ความสามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

  •	 เห็นด้วยกับการให้เอกชนเข้ามาช่วยผลิตส่ือการเรียนการสอน	 เพราะจะได้ส่ือท่ีมีคุณภาพ	

น่าสนใจ	มีเทคนิควิธีการนำาเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่	มีความคิดสร้างสรรค์และน่าติดตาม

  •	 สาระวิชาที่เรียนมากเกินไป	ควรปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่	ลดเวลาเรียนลง

  •	 ควรมวีชิาเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์	และการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่	๒๑	บรรจลุงใน

หลักสูตร

  •	 สถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักสูตรและวัดผลการศึกษา

  ๒. ก�รกำ�หนดสมรรถนะและม�ตรฐ�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

  •	 การกำาหนดมาตรฐานหลักสูตร	 มาตรฐานสมรรถนะ	 (อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)	 ยังมี

ประเดน็ทีไ่มส่อดคลอ้งกนั	ควรตัง้ประเดน็ในหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุและตอ้ง

ยึดพื้นที่เป็นหลัก	ไม่ควรใช้มาตรฐานกลางทั้งประเทศ	ควรมีมาตรฐานเฉพาะพื้นที่

  •	 การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษควรให้การศึกษาตั้งแต่แรกเกิด

ตั้งแต่ตั้งครรภ์/เกิด	เพื่อเป็นการตอบสนองการจัดการศึกษาสำาหรับทุกช่วงวัย

  •	 การวัดและประเมินผลมากเกินไป	การวัดผลปลายปีมีมากทั้งระดับชั้นและระดับชาติ	และ

เกณฑ์ประเมินสูง

กลุ่มที่	๓	การบริหารงานบุคคล	ครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา

  ๑. ก�รผลิตและพัฒน�ครู

  •	 การพัฒนาครู	 ไม่ต้องมีคำาว่าประจำาการ	 ตัดระบบ	 Stem	 ออก	 ควรมุ่งไปที่	 outcome	 

เพราะระบบจะเป็นไปตามยุคสมัย	และครูทุกคนไม่ได้สอนเหมือนกัน	

  •	 ควรมีข้อมูลสถานศึกษาและสถาบันการผลิตครูที่สอดคล้องกัน	 ปรับกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรการผลิตครู	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและชัดเจน

  •	 การผลิตครูควรฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่	 ๑	 ควรมีการฝึกสอนทุกเทอมเพื่อให้ได้ซึมซับกับ 

การปฏบิตังิานในโรงเรยีน	เนน้การมปีฏสิมัพันธท่ี์ดรีะหวา่งกนัและการมสีว่นรว่มระหวา่งหนว่ยงาน	
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  •	 กระบวนการผลิตครู	 (มหาวิทยาลัย)	 กับหน่วยงานที่ต้องการครู	 ต้องไม่แยกออกจากกัน	

หน่วยงานที่รับต้องมีส่วนในการผลิตทุกกระบวนการ	 เพิ่มเทคนิคการเรียนการสอน	 องค์

ความรู้	วิธีการสอนต่างๆ	และควรมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

  •	 การฝึกอบรมพัฒนาในกระบวนการผลิตครูในทุกมิติ	ควรเน้นการมีส่วนจากทุกภาคส่วนใน

ทุกมิติ

  •	 ควรมีการออกใบประกอบวิชาชีพครูให้กับครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มวิชาชีพ	 เช่น	 ครูตชด.	 โดย

มีการพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มเติมในบางเรื่องเพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพและเป็นการประกัน 

การประกอบวิชาชีพ	 และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านได้เข้ามาเป็นครู	เช่น	เปิดสาขา		วิศวกรรม

  •	 การพัฒนาครูผ่านระบบคูปองการ	 ควรพัฒนาครูเข้าไปในระบบปกติ	 เรียนเพิ่มเติมตาม

โครงการปกติ

  •	 ควรมีหนว่ยงานคดักรองครตูา่งประเทศ	หรอืศนูยป์ระสานงานการจา้งครตูา่งประเทศ	จาก

ระดบักระทรวง	ภาค	จงัหวัด	เป็นทางเลอืกใหโ้รงเรยีนกรณอียากจา้งคร	ูตปท.จากบญัชรีายชือ่ 

ที่ผ่านกระบวนการจากศูนย์ประสานงานการจ้างครู	ตปท.

  ๒. ก�รประเมินสมรรถนะของผู้บริห�รก�รศึกษ� ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู 

  •	 การประเมินมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันผลิตและพัฒนาครู	 ควรมีการเรียงลำาดับความ

น่าเชื่อถือของสถาบันนั้นๆ	ที่เกี่ยวกับการผลิตครู

  •	 การประเมนิสถานะของผูบ้รหิารสถานศึกษา	ครู	ต้องมตัีวชีว้ดัทีช่ดัเจน	ควรมกีารพัฒนาครู	

ผู้บริหาร	 ผอ.โรงเรียนให้มีความเก่งอย่างต่อเนื่อง	 เกิดการมองสมรรถนะให้รอบด้าน	และ

ครอบคลุมทุกมิติ

  •	 การประเมนิสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูควรมกีารกำาหนด	Competency	ที่

ชัดเจน	เพื่อนำาไปสู่การทำา	Individual	Plan	ที่ชัดเจน	ส่งผลต่อการประเมินและเงินเดือน

ประจำาปี

  •	 ยกเลิกระบบวาระการดำารงตำาแหน่ง	 แต่ใช้ระบบการประเมิน	 Performance	 Assess-

ment	 Competency	 base	 แทนเหมือนองค์กรภาคเอกชน	หากไม่มีผลงานหรือไม่ผ่าน

การประเมินก็ให้พ้นจากตำาแหน่ง

  ๓. ก�รเปลี่ยนระบบก�รบริห�รง�นบุคคลจ�ก ข้�ร�ชก�ร เป็น พนักง�นร�ชก�ร

  •	 ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระบบจากการบริหารบุคคลข้าราชการมาเป็นพนักงานราชการ	

ระบบเดิมน่าจะดีอยู่แล้ว	 เพราะของใหม่ทำาให้ไม่เกิดความรักความผูกพันในวิชาชีพและ

องคก์ร	และยงัไมม่ัน่ใจในระบบยตุธิรรม	และเหน็ดว้ยกบัการจา่ยคา่ตอบแทนครตูามผลงาน

และความสามารถ	ผลงานควรเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	ระบบประเมิน

ควรมคีวามตอ่เนือ่งหรอืควรมข้ีอตกลงระหวา่งกนั	ถอืเปน็การสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังาน
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  ๔. ประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

  •	 ควรใช้	พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๖	และพรบ.ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๗	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

  •	 การใชเ้กณฑ์นกัเรยีน	๓๐๐	คน	จงึจะมผีูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ไมเ่หน็ด้วย	เพราะแต่ละพืน้ที่

บริบทมีความแตกต่างกัน	 ด้านภูมิศาสตร์	 สังคม	 และชาติพันธุ์	 ควรมีข้อยกเว้นเพื่อสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียนเป็นสำาคัญ

  •	 การจา่ยคา่ตอบแทนครคูวรดทูีผ่ลงานขอ้จำากดั/เงือ่นไขบางประการในการออกใบประกอบ

วิชาชีพครู	ควรเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วม

กลุ่มที่	๔	ระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา

  ๑. ก�รกำ�หนดแผนและระบบก�รจัดสรรทรัพย�กรและก�รเงินเพื่อก�รศึกษ�

  •	 ต้องมีการกำาหนดแผนระบบการเงินที่ชัดเจนและมีการติดตามตรวจสอบ

  •	 เหน็ดว้ยกบัการกำาหนดแผนและข้ันตอนการเปลีย่นผา่นระบบการจดัสรรเงนิจากด้านอปุทาน

ไปสู่ด้านอุปสงค์	แต่ต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม

  •	 การจัดสรรงบประมาณโดยพื้นฐานควรจัดให้เหมาะสม	 เช่น	 โรงเรียนขนาดต่างๆ	 โรงเรียน

พิเศษ	แล้วเพิ่มให้โรงเรียนเป็นรายหัว	ควรจัดสรรเงินให้โรงเรียนส่วนหนึ่ง	 และให้โรงเรียน

จัดเก็บเองส่วนหนึ่ง	 /	 เงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนรายคน	 ควรอุดหนุนให้เท่าๆ	 กัน	 ใน

แต่ละระดับ

  •	 การสนบัสนนุงบประมาณควรขึน้อยูก่บัหนว่ยงานทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีแ่ละจงัหวดั	โดยผา่นสมชัชา

จังหวัดนั้นๆจำานวนต่อหัวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่	 /การจัดสรรงบประมาณควรแตกต่างกันไป

ตามสภาพพื้นที่

  •	 การจัดสรรงบประมาณตามตัวนักเรียน	 จะทำาให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง	 เพื่อเป็นทาง

เลือกให้เด็กในการเข้ารับบริการ

  ๒. ก�รจัดตั้งกองทุนเงินให้เปล่� 

  •	 ควรมีการจัดตั้งกองทุนในทุกระดับ	ให้คูปองการศึกษาเป็นรายคน	ส่วนกลางให้ฟรีในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และจัดให้มีคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

  •	 รัฐควรมีแนวทางในการสนับสนุนการศึกษาแต่ละระดับ	 เช่น	 เงินให้เปล่ากลุ่ม	 ๑๕	 ปี	 

(ภาคบังคับ)	 ถ้าเกินให้จ่ายเองขึ้นอยู่กับกลไกการตลาด	 หากสูงกว่าระดับขั้นพื้นฐานให้ 

รายหวัใกลเ้คยีงกนั	สว่นคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืต้องเปน็ภาระของผูเ้รยีนเอง	โรงเรยีนสามารถเรยีก

เก็บเงินเพิ่มได้เพื่อเพิ่มการบริการและคุณภาพ



รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความเห็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙22

  ๓. ก�รทดลองนำ�ร่องระบบก�รจัดสรรเงิน

  •	 โรงเรียนนำาร่องต้องทำาใน	๒	ลักษณะคือ	โรงเรียนที่พร้อมและไม่พร้อมคู่ขนานกันไป	และ

ต้องมีการติดตามตรวจสอบทุกระยะอย่างต่อเนื่อง

  •	 ช่วงเปลี่ยนผ่านใน	 ๕	 ปีแรกควรเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐาน	 คุณภาพให้โรงเรียนที่ไม่ได้

มาตรฐาน	โดยรัฐเข้ามาสนับสนุน

  ๔. ก�รเตรียมก�รจัดตั้งสำ�นักง�นบริห�รจัดก�รทรัพย�กรและก�รเงินเพื่อก�รศึกษ�

  •	 การจดัตัง้สำานกับรหิารจดัการทรพัยากรและการเงิน	เปน็การจัดต้ังทีส่่วนกลางจะสามารถ

ช่วยพัฒนาโรงเรียนได้

  ๕. ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนของสังคมเพื่อก�รศึกษ�

  •	 ควรให้โรงเรียนสามารถกำาหนดค่าใช้จ่าย	(ค่าเทอม)	เองได้	ส่วนรัฐจัดสรรให้บางส่วน

  •	 การขยายเพดานฐานภาษ	ีเพือ่ผูม้รีายไดส้ามารถนำามาลดหยอ่นภาษไีด้	สำาหรับการสนับสนนุ

การศึกษา	ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการบริจาคให้กับองค์กรทางการศึกษามากขึ้น

  •	 ควรกำาหนดให้ส่วนท้องถิ่นจัดสรรภาษีที่เก็บได้ให้กับโรงเรียน

  ๖. ประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

  •	 ควรมีการจัดสรรเงินรายหัวให้กับเด็กอาชีวะเพิ่มขึ้น

  •	 การบริหารเงินงบประมาณของสถานศึกษาควรมีอิสระ	 ไม่ต้องยึดติดกับระเบียบของ 

การใช้จ่ายเงินของทางราชการ

  •	 งบประมาณโรงเรียนที่เหลือไม่ต้องส่งคืนรัฐ

  •	 ขอให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยทูตท่ีมีการจัดการศึกษาในต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ผ่านเครือข่ายการศึกษา

 ๒.๒ สรุปก�รประชุม เรื่อง ยุทธศ�สตร์และม�ตรก�รของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�แห่งช�ติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

  ช่วงเวล�ในก�รจัดก�รประชุม 

		 วันจันทร์ที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมประจักษ์ตรา	ดีไซน์	โฮเทล	จังหวัดอุดรธานี

		 วันศุกร์ที่	๒๒	เมษายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มที่	๑	:	การบริหารและการจัดการศึกษา

  ๑. ก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่สถ�นศึกษ�

  •	 สถานศึกษาที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำากับ	 ต้องมีกฎหมายรองรับ	

และเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีความสมัครใจ

  • การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาให้เป็นอำานาจของสถานศึกษา
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  •	 การสรรหาและคดัเลอืกผูบ้รหิารสถานศกึษา	ตอ้งใชก้ระบวนการสอบคดัเลอืกจากตน้สงักดั	

ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ	มีประสบการณ์	ไม่เห็นด้วยกับการให้อำานาจกรรมการสถานศึกษา

เป็นพิจารณาและคัดเลือก

  •	 ไม่เห็นด้วยกับการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของห้ผู้บริหารสถานศึกษา	

  •	 ควรมีการกระจายจำานวนนักเรียน/ครู	 	 ไปยังโรงเรียนต่างๆ	 ให้มีจำานวนใกล้เคียงกันเพื่อ

บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ

   ๒. ก�รสรรห�และคัดเลือกครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

  •	 เหน็ดว้ยกบัการใหผู้อ้ำานวยการสถานศกึษามอีำานาจในการสรรหาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา

  •	 การคัดเลือกครูควรให้แยกสอบครูระดับประถมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษา	 โดยครู

ประถมศึกษาให้สอบทุกวิชา	ส่วนครูมัธยมศึกษาให้สอบเฉพาะวิชาเอก

  ๓. ก�รบริห�รและจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

  •	 ให้ผู้อำานวยการสถานศึกษามีอำานาจในการบริหารจัดการทุกด้าน	

  •	 ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษาเป็นครูใหญ่

  •	 การวัดคุณภาพของสถานศึกษาควรกำาหนดตัวชี้วัดคุณภาพให้ครอบคลุมหลายมิติ	 ไม่ควร

วัดจากคะแนน	O-net	เพียงอย่างเดียว

  •	 การกำาหนดนโยบายจากส่วนกลางควรเป็นเอกภาพมีความต่อเนื่องในระยะยาว	 ลดภาระ

งานพิเศษของครูให้ทำาหน้าที่เฉพาะการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการเท่านั้น

  •	 การพัฒนาผู้ทำาหน้าที่กรรมการสถานศึกษาโดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการสถาน

ศึกษามีความเป็นไปได้ยาก

  •	 ควรมีสภาการศึกษาจังหวัดระดับท้องถิ่น	 เพื่อร่วมวางแผน	 ร่วมพัฒนาคุณภาพ	 และควร

มอบอำานาจในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน

  •	 ควรจดัสรรงบประมาณใหก้บัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	และสถานศกึษาโดยตรงเพ่ือนำามาพัฒนา

สถานศึกษา	

  •	 เสนอให้มีการเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อการศึกษา

  •	 เห็นด้วยกับการจัดกลุ่มโรงเรียนเป็น	๔	กลุ่ม	 ไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก	แต่ควรบริหาร

จัดการแบบเรียนรวม	 เพราะเป็นการพัฒนาคุณภาพของชุมชน	 และถือเป็นศูนย์การเรียน

ของชุมชน	

  •	 ควรมีระบบบัญชีสถานศึกษา	 แต่ควรมีการนำาร่องกับโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน	 ซึ่งเป็น	

โรงเรียนBest	Practice	ของการทำาบัญชีสถานศึกษา

  •	 ใหส้ถานศกึษามคีวามพรอ้มสรา้งความเข้มแข็งใหโ้รงเรียนขนาดเล็ก		มคีวามร่วมมอืกนัชว่ย

เหลือกันทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
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  ๔. ประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  •	 วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ	(Vision)	ควรเพิ่มคำาว่า	การสร้างระบบการศึกษาที่

มีคุณธรรม	คุณภาพ	และมีประสิทธิภาพ

  •	 เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ	 (Ends)	ควรเพิ่มคำาว่า	 ระบบการศึกษาที่มี	

คุณธรรม		คุณภาพ	และประสิทธิภาพ

  •	 ควรเพิ่มบทบาทหน้าที่ของอุดมศึกษาในแผนฉบับนี้ให้มากขึ้น	และชัดเจนยิ่งขึ้น

  •	 ควรระบุเพิม่เตมิวา่สถานศกึษาทีย่งัไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเปน็สถานศกึษานติบิคุคลในกำากบั

จะต้องดำาเนินการอย่างไร

  •	 การผลิตกำาลังคน	 ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้เรียนเพ่ือการมีงานทำา/มีอาชีพ	 

รายได้	ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  •	 ควรมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งประเทศ		มีความเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน

  •	 การพัฒนากรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่	 กรรมการเป็นคนในท้องถิ่น 

ยังไม่มีพร้อมด้านคุณวุฒิ		ควรพัฒนากรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่ก่อน		 

ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง/เล็ก	แล้วจึงขยายผลต่อไป		

  •	 การเสนอกฎหมายต่างๆ	ต้องสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยปฏิบัติ

  •	 การผลิตกำาลังคน	 ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้เรียนเพ่ือการมีงานทำา/มีอาชีพ	 

รายได้	ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  •	 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 กศน.	 	 ควรเข้ามามีบทบาทหลักในการให้การศึกษาแก่

ประชาชนทุกช่วงวัย		โดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถอยู่ในระบบโรงเรียนได้	

กลุ่มที่	๒	:	หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผลผู้เรียน

  ๑. ก�รจัดก�รศึกษ�

  •	 ให้ความสำาคัญกับการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษา

  •	 ต้องทำาให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นนโยบายของรัฐและมีความต่อเนื่องทุกรัฐบาล

  •	 ควรนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนการศึกษาแห่งชาติ

  •	 การศึกษาไทยขาดความเป็นอัตลักษณ์

  •	 จัดครูให้ครบชั้น	ครบวิชาเอก	เพื่อเน้นความรู้ในเชิงลึก

  •	 หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา	 (MOU)	 	 เช่น	

ร้อยเอ็ดโมเดล

  •	 ควรใหค้วามสำาคญักบัการแกป้ญัหาพฤตกิรรมเดก็อยา่งจรงิจงั	เชน่	รา้นเกมส	์มอเตอรไ์ซต์

แว้น	ความฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่าย	ไม่ใส่ใจในการเรียน
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  ๒. หลักสูตรก�รศึกษ� 

  •	 กำาหนดเปา้หมายของหลกัสตูรการศกึษาใหช้ดัเจน	การปรบัปรงุทกุๆ	๕	ป	ีเพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก	และประเมินทุก	๓	ปี	โดยศึกษานิเทศก์มีบทบาทสำาคัญ

  •	 หลักสูตรการศึกษาควรเตรียมคนเพื่อเป็นพลโลก

  •	 กำาหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาระการเรียนรู้	 เพ่ือสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลก

  •	 ระดับชั้น	 ป.๑-๓	 	 ควรปรับลดให้เหลือ	 ๕	 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก	 ได้แก่	 ภาษาไทย	

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษ

  •	 หลักสูตรที่ดีควรจะเน้นเรื่องระเบียบวินัย		ถ้าเด็กมีระเบียบวินัย	ทุกเรื่องจะมีหมด		ดังนั้น

ขอให้เน้นเรื่องการลูกเสือให้มากๆ	 เพราะลูกเสือปลูกฝังเร่ืองระเบียบวินัย	 คุณธรรม	 และ 

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นการเตรียมคนเข้าสู่โลกในศตวรรษที่	๒๑

 ๓. สื่อก�รเรียนก�รสอน

  •	 ควรจัดให้มีศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ละ	๑	ศูนย์	(ศูนย์บริการนำาร่อง)	ให้

กับครูโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	

  •	 ขยายรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบ	DLTV		เพือ่การศกึษาสำาหรบัเดก็และเยาวชน	

และชุมชน	เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

  •	 ขยาย	TEPE	ON-LINE		ไปสู่นักเรียนเพื่อเป็นการศึกษาทางเลือก

  ๔. ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

  •	 ครคูวรตอ้งศกึษาวเิคราะหห์ลกัสตูร	ซ่ึงเปน็ภารกจิจำาเปน็กอ่นจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

  •	 ต้องให้ผู้เรียนสามารถค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเอง	 ต้ังแต่ระดับประถม

ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

  •	 สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาทกุระดับการศกึษา	ท้ังการศกึษาในระบบ	นอกระบบ	และ

ตามอธัยาศยั	ตามศกัยภาพและความพรอ้มของสถานศกึษาและความต้องการในแต่ละชมุชน

  •	 ให้ศึกษานิเทศก์ไปนิเทศก์และฝังตัวอยู่ในโรงเรียนมากกว่าประจำาอยู่ที่เขตพื้นที่		

  ๕. ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

  •	 ครูขาดความเอาใจใส่ในการวัดผลและประเมินผล	 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลแบบ

เดียวกันกับเด็กทุกคน	ทำาให้ขาดความหลากหลายในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

  •	 การวดัและประเมนิผลควรวดัเพือ่พัฒนาผู้เรียนเปน็รายบคุคล	ตามสภาพจริง	และสอดคล้อง

กับธรรมชาติของวิชา	 เช่น	 ทักษะภาษาอังกฤษต้องพูดและสื่อสารได้	 รวมทั้งผลที่ได้นำาไป

พัฒนาครู

  •	 การวัดและประเมินผลต้องประเมินเป็นรายบุคคล
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  ๖. ก�รผลิต ก�รฝึกอบรมและพัฒน�ครู

  •	 ครคูวรไดร้บัการอบรมอยา่งจรงิจงัและเขม้ข้น	เพ่ือใหค้รูเกดิความภาคภมูใิจและมคีวามมัน่ใจ 

เมื่อผ่านหลักสูตรการอบรม	เช่น	การอบรมมอนเตสเซอรี่	(๔	เดือน)

  •	 การทดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครูในต่างประเทศ	สอบเฉพาะเชาว์ปัญญา	วิชาที่เหลือดูจาก

แฟ้มสะสมผลงาน

  •	 ลดการฝึกอบรม/พัฒนาครูนอกห้องเรียน	เพื่อคืนเวลาให้ครูให้อยู่กับผู้เรียนให้มากที่สุด

  •	 การคัดเลือกนักเรียนเข้าระดับอุดมศึกษาควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองเรียนใน

มหาวิทยาลัย	๑-๒	ปี	เพื่อทดลองศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองว่าสามารถที่จะเรียนใน

สาขาวิชาที่ตนเองทดลองเรียนได้หรือไม่

กลุ่มที่	๓	:	การบริหารงานบุคคล	ครู	คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

  ๑. ก�รผลิตและพัฒน�ครู  ต�มคว�มต้องก�รของสถ�นศึกษ�

		 เห็นด้วยกับประเด็น

  •	 สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครูตามมาตรฐานหลักสูตร	 และสอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของสถานศกึษา	โดยมขีอ้คิดเหน็เพ่ิมเติมวา่	ควรกำาหนดขอบเขต/ข้อจำากดั	และ

หลกัเกณฑ์การผลติครทูีช่ดัเจน	เพือ่ควบคมุคณุภาพการผลติคร	ูมกีารสำารวจความตอ้งการ 

ครู	 ผลิตครูให้มีคุณภาพ	 โดยเฉพาะต้องมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 รวมทั้งต้องผลิตครูวิชาเอก

ประถมศึกษาเพื่อบรรจุในระดับประถมศึกษา	 โดยครูประถมศึกษาที่จบแต่ละสาขาวิชา

เอกควรสอนนักเรียนได้ทุกวิชา	นอกจากนี้	สถาบันการผลิตครูต้องทำาการผลิตและพัฒนา

ครูไปพร้อมกัน	 และต้องสร้างเครือข่ายโดยต้องทำาสัญญาร่วมกันเพื่อทราบความต้องการ

ครูในแต่ละด้าน

  •	 เห็นด้วยกับการพัฒนาครูด้าน	 STEM	 Ed.	 	 ปัญหาคือคณาจารย์ที่ผลิตครูควรมีความรู้ 

ในการสอนแบบ	STEM	Ed.

  •	 ควรปรบัหลกัสตูรในการผลติครดูา้น	STEM	Ed.	และฝกึประสบการณใ์นสถาบนัอาชวีศกึษา

  •	 ระบบการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในวชิาชพีคร	ูโดยมขีอ้คดิเหน็เพิม่เตมิวา่	ใหส้ถาบนัผลติครเูปน็

ผูก้ำาหนดจำานวนการผลติครแูละตอ้งตรงตามความต้องการของสถานศกึษา	และต้องมกีาร

สำารวจอัตราการเกษียณของครูในช่วง	๕	-	๑๐	ปีข้างหน้า	เพื่อผลิตจำานวนครูให้สัมพันธ์กับ

จำานวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง

  •	 ระบบการพัฒนาผู้บริหาร	ครู	คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	 โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่ม

เตมิว่า	ใหม้รีะบบสะสมความรูจ้ากการเขา้รบัการอบรมและพฒันาคร	ูผูบ้รหิารสถานศกึษา	

เพื่อมอบวุฒิบัตรต่อไป
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  ไม่เห็นด้วยกับประเด็น  

  •	 การสรรหาคดัเลอืกและบรรจคุรใูหม่	ใหเ้ปลีย่นสถานะเปน็พนกังานของรฐั	เพราะจะทำาให้

ได้ครูที่ขาดอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู	ส่งผลกระทบกับขวัญและกำาลังใจ

ของข้าราชการ	และต้องกำาหนดมาตรฐานการสรรหาเข้าสู่ตำาแหน่งด้วย	

  •	 การดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ใหเ้ปล่ียนมาเปน็ระบบการสรรหาและคดัเลือกโดย

กรรมการสถานศึกษา	 เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก	หากต้องเปลี่ยนจากผู้บริหารมา

เป็นครูผู้สอน	ควรให้ความสำาคัญกับกระบวนการสรรหามากกว่า	

  •	 การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่เกิน	 ๔	 ปี	 เร็วเกินไป	 เพราะ 

สถานศึกษายังไม่มีความพร้อมเหมือนสถาบันอุดมศึกษา	 อีกทั้งกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ	 ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างเครือข่าย 

การมีส่วนร่วมจากชุมชน	จึงเสนอให้กำาหนดระยะเวลาเป็น	๖	ปี	

  •	 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาต้องคำานึงถึงสภาพและบริบทสังคมไทยที่เป็นสังคม

อุปถัมภ์	และบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม	

  •	 เสนอให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารเช่นเดียวกับสถาบันวัดไร่ขิง	 เพื่อทำาหน้าที่พัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาให้เข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	 เพราะปัจจุบันมีผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่ไม่สามารถทำาหน้าที่ของตนได้

  •	 ระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดของ

แผนฯ	 ควรเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	 หรือเป็นโรงเรียนชั้นนำา	 (world	 class)	

สำาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

  ๒. ก�รพัฒน�ครูผ่�นระบบคูปองก�รพัฒน�

  •	 พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนอาจยึดจากการประเมินเพื่อไปพัฒนานักเรียน

  •	 มีการควบคุมการใช้คูปอง		มีการตรวจสอบ

  •	 คูปองเด็กพิการ

  ๓. ก�รประเมินม�ตรฐ�นหลักสูตรของสถ�บันผลิตและพัฒน�ครู

  •	 ควรมีการประเมิน		มีระยะเวลาในการประเมิน	เช่นทุก	๔	ปี

  •	 ควรจัดตั้งองค์กรกลางมาประเมินหลักสูตร	เช่น	กรมวิชาการ

  •	 การประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหาร	 ควรประเมินเพื่อการพัฒนา	 

ไม่ใช่ในการลงโทษ	 โดยผู้ประเมินประเมินตนเอง	 ผสมกับการประเมินเพื่อนร่วมงาน 

จากผู้บังคับบัญชา		

  ๔. ก�รปรับระบบก�รบริห�รง�นบุคคลจ�กข้�ร�ชก�รเป็นพนักง�นร�ชก�ร

  •	 ไม่เห็นด้วย	เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ	เกิดพฤติกรรมเชิงลบในการทำางาน
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  •	 ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะถูกคัดเลือกโดยกรรมการสถานศึกษา

  •	 เห็นด้วยท่ีจะสนับสนุนพนักงานราชการที่ทำางานดี	 มีความสามารถที่สอนในโรงเรียน 

เป็นระยะเวลา	๕	ปีขึ้นไป	ให้บรรจุเป็นครูเลยทันที

  ๕. ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนครูต�มผลง�นและคว�มส�ม�รถ

  •	 เห็นด้วยแต่ควรเป็นคนละส่วนกับเงินวิทยฐานะ	แต่อาจเป็นเงินให้กับครู	กรณีที่ครูผู้นี้สอน

เด็กให้ไปแข่งขันในระดับประเทศอาจจ่ายเป็นเฉพาะปีงบประมาณที่ได้	 หรือให้เฉพาะตัว

ตลอดไป

  ๖. ก�รจัดให้มีหน่วยบริก�ร (One Stop Service) ก�รจ้�งครูผู้เชี่ยวช�ญ ครู ต่�งประเทศ

  •	 เห็นด้วยในกรณีพื้นที่ที่มีความจำาเป็น

  ๗. ก�รแก้ไขกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง  

  •	 เห็นด้วย	แต่ต้องระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกองค์รวมทั้งเด็กและเยาวชน

  •	 อยากให้กฎหมายมองไปยังจุดที่นักเรียนได้ประโยชน์ไม่ใช่เน้นแต่โครงสร้าง

กลุ่มที่	๔	:	ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา

  •	 เห็นด้วยกับหลักการและแนวทางการเปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินจากด้านอุปทานไปสู ่

ด้านอุปสงค์	

  •	 คุณภาพการศึกษามาจากคุณภาพของครูเป็นปัจจัยสำาคัญ	 แต่ปัญหาที่โรงเรียนประสบ 

คือการได้รับจัดสรรทรัพยากรไม่ตรงกับความต้องการและความขาดแคลนครูในพ้ืนท่ี	 

(โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก)

  •	 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพครู	 เสนอให้การขึ้นเงินเดือนและวิทยฐานะ 

ครเูชือ่มโยงกบัขนาดของโรงเรยีนและจำานวนนกัเรยีน	เพือ่เปน็กลไกกระตุ้นการสอนของครู

ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

  ที่ประชุมเสนอแนวท�งก�รจัดสรรเงินผ่�นด้�นอุปสงค์ ๔ แนวท�งคือ 

		 ๑.		 เสนอใหจั้ดสรรเงนิตามบรบิทและความตอ้งการของพืน้ทีเ่ปน็หลกั	และจดัสรรตรงไปทีโ่รงเรยีน

	 	 ในลักษณะของ	block	grant	

		 ๒.		 จัดสรรเงินงบประมาณตามจำานวนนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่บริการ	หากผู้เรียนเรียนนอกเขต

	 	 พื้นที่บริการให้ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

		 ๓.		 แตล่ะโรงเรยีนตอ้งจดัทำาแผนการดำาเนนิงานทีก่ำาหนดเปา้หมายและตัวชีว้ดัทีช่ดัเจน	(เปา้หมาย

	 	 ต้องสามารถขับเคลื่อนให้เกิดได้จริง)	เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน	(งบแลกเป้า)

		 ๔.		 เห็นด้วยกับการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	และการร่วมสนับสนุนการจัดการ

	 	 ศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชน	 (โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน

	 	 สายวิชาชีพ)
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  •	 ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ

ศึกษา	 แต่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาขนาดเล็กเนื่องจากเป็นการเพ่ิมภาระให้กับ 

ผู้ปกครอง	

  •	 ให้มีการจัดตั้งกองทุนให้เปล่าเพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่ด้อยโอกาส	 ยากจน	 และให้จัดต้ังที่

สถานศึกษา	 โดยให้การพิจารณาเป็นอำานาจของกรรมการสถานศึกษา	 โดยหน่วยงาน 

ส่วนกลางเป็นผู้กำากับและตรวจสอบการดำาเนินงานของสถานศึกษา	 แต่จะมีปัญหา 

กับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถมีกรรมการสถานศึกษาได้	 การบริหารจัดการกองทุน 

จึงมีกฎ	 กติกา	 ระเบียบที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้มีความยืดหยุ่น	

หลากหลาย	

  •	 เสนอให้แก้ไขกฎ	ระเบียบ	หลักเกณฑ์การจ้างครูผู้สอนของโรงเรียน	 ให้มีความยืดหยุ่นใน

การบริหารจัดการ	

  •	 เสนอใหป้รบัระบบการจดัสรรเงนิไปสูส่ถานศกึษาโดยตรง	โดยไมผ่า่นเขตพืน้ที่	หรอืองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อความรวดเร็ว	และคล่องตัวในการบริหารจัดการ

  •	 การชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีข่าดแคลนทนุทรัพย	์ควรครอบคลุมทกุระดับการศกึษา	โดยการจัดหา

งานทำาระหว่างเรียนในสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างเรียน	

  •	 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำานักงานบริหารและจัดการทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา	

เพื่อให้การจัดสรรเงินไปสู่สถานศึกษาตรงกับความต้องการ	รวดเร็ว	และเพิ่มประสิทูธิภาพ

การบริหารจัดการ

  •	 การสรา้งการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นของสงัคมเพือ่การศกึษาควรรว่มรบัภาระคา่ใชจ้า่ย

ทางการศึกษา	 เสนอให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา	 รูปแบบ	 Charter	 School	 

และการ	Privatization	ให้ภาคเอกชนดำาเนินการ

 ๒.๓ สรุปประเด็นจ�กก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นเพื่อจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�แห่งช�ติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภ�คใต้

 ช่วงเวล�ในก�รจัดก�รประชุม 

		 วันพฤหัสบดีที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมไดอิชิ	จังหวัดสงขลา

		 วันพฤหัสบดีที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมไดมอนด์	พลาซ่า	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่ม	๑		การบริหารและการจัดการศึกษา

  ๑. ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

  • กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ศึกษาได้พัฒนากรอบมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องต่อการประกอบอาชีพจริงในแต่ละพื้นที่
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  •	 เหน็ดว้ยกบัการแยกบทบาทผูก้ำากบั	Regulator	กบั	ผูจ้ดัการศกึษา	Provider	และสิง่สำาคญั

สำาหรบัผูจ้ดัการศกึษา	ตอ้งคำานงึเป้าหมายในการศกึษา	การผลติ	“บณัฑติ”	หรอื	“นกัเรยีน”	

ต้องตอบสนองโจทย์ของประเทศ	

  •	 เน้น	Area-based	Education	เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพที่เท่าเทียมกัน	“ทั่วถึง”	และ	

“เท่าเทียม”	กันไม่มี	เพราะขึ้นกับบริบทที่แตกต่างกัน	

  •	 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา	Autonomy	&	Accountability	 เสนอให้	 มีการ

บรรจุเรื่องการถ่ายโอน	และ	อปท.	และการจัดทำาระบบบัญชีสถานศึกษา

  ๒. ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รจัดก�รศึกษ�

  •	 ควรเพิม่ความสำาคญัในสว่นของการสง่เสริมสถานศกึษาใหม้คีวามอสิระในการบริหารจัดการ

ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาของภาคส่วนต่างๆ	ในสังคม	รวมทั้งการเสนอให้มีการเร่งรัดให้มีการปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำานาจการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลง	และสภาพการดำาเนินการจริงในปัจจุบัน

  •	 กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งรัดการขับเคล่ือนการกระจายอำานาจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รปูธรรมโดยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความพรอ้มของหนว่ยงานระดบัทอ้งถิน่และสถาน

ศึกษาและควรมีหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย	

  •	 การยุบ	อกคศ.	เขตพื้นที่	แล้วให้มี	อกศจ.	อาจไม่ได้เป็นการกระจายอำานาจที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

  ๓. ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  •	 ควรมีระบบการคัดเลือก	 สรรหา	 หรือปรับปรุงแก้ไขกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน	

  •	 โรงเรยีนของรฐัมผีูจ้ดัการศกึษาเป็นผูบ้รหิาร	และจดัการบรหิารทัว่ไป	(ในรา่งแผนฯ	หนา้	๒๑	 

กำาหนดให้)	เกรงว่าอำานาจหน้าที่จะทับซ้อนกับครูใหญ่	(ผอ.	สถานศึกษา)	

  •	 การบรหิารจดัการศกึษาตอ้งกา้วให้ทันการเปลีย่นแปลงของโลกและเชือ่มโยงกบัวถิชีวีติจรงิ

  ๔. ก�รศึกษ�พิเศษ

  •	 ควรสง่เสรมิใหม้กีารประกนัโอกาสการมงีานทำาแกเ่ดก็ทีม่คีวามสามารถบกพรอ่งอยา่งจรงิจงั	

และพัฒนาระบบท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้สำาหรับเด็กมีความสามารถบกพร่อง	 โดยให้มี

ระบบการสรรหาครูที่สอนในการศึกษาพิเศษให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพ

  •	 ควรเพิ่มคำานิยามและความหมายของการศึกษาพิเศษให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ชัดเจน	 เช่น	 เด็กพิการ	 เด็กด้อยโอกาส	 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ	 เด็กที่มีความสามารถ

บกพร่อง	เป็นต้น
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กลุ่มที่	๒	หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	การวัดและการประเมินผล

  ๑. หลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

  •	 หลกัสตูรอดุมศกึษา	ควรจดัใหส้อดคลอ้งเชือ่มโยงกบัการประกอบอาชพี	ตอบโจทยส์ามารถ

นำาไปประกอบอาชีพได้	โดยเชื่อมโยงกับสถานประกอบการให้มากขึ้น

  •	 ควรจดัหลกัสตูรพฒันาชวีติ/	สงัคม	ควบคูก่บัหลกัสตูรวชิาชพีเฉพาะทาง	แลว้กำาหนดกรอบ

มาตรฐานในการจัดทำาหลักสูตรในทุกระดับชั้น

  •	 ควรส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน	 อาจกำาหนดชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น	 จัดหลักสูตรให้นักเรียนมีโอกาส

ได้สื่อสาร	การรับบุคลากรเป็นครูในระดับมหาวิทยาลัยอาจต้องกำาหนดคะแนน	TOEFL

  •	 ควรมีหลักสูตรที่เน้นเรื่องท้องถิ่น	สร้างขีดความสามารถผู้เรียนให้รักและพัฒนาถิ่นของตน	

ใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้	เชื่อมโยงหลักสูตรในทุกระดับ		

  •	 ควรให้มีโรงเรียนเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว	ภาคละ	๑	โรงเรียน	(หรือมากกว่า)	

  •	 หลกัสตูร	๒	หลกัสตูร	แกนกลาง	กบัหลกัสตูรสถานศกึษา	อยากใหม้คีนชว่ยดแูลงานวชิาการ	

ทำาเรือ่งหลกัสตูรใหช้ดัเจน	การขบัเคลือ่นดแูลเรือ่งงานวชิาการ	เพือ่พฒันาเทยีบเทา่กบัตา่ง

ประเทศด้วย	

  •	 มหาวิทยาลัยสงฆ์	 มีหลักสูตรสามารถจัดให้เป็นจุดเด่น	 	 วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา	๓๐	

หน่วยกิต	 บังคับให้ปฏิบัติกรรมฐานต่อเทอม	 ๓๐	หน่วย	 และต่อธรรมศึกษา	 สามารถให้

เกณฑ์ตัวชี้วัดเข้าไปได้ในการจัดทำาหลักสูตรควรให้คนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ	 	 ให้ตรง

กับที่ต้องการ

  ๒. ก�รวัดและก�รประเมินผล

  •	 ควรมกีารจดัทำาคลงัข้อสอบให้มคีลงัขอ้สอบแตล่ะระดบัชัน้	โดยมคีณะกรรมการเพือ่ประกนั

คุณภาพ	มาตรฐาน	และจัดให้มีระบบออนไลน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

  •	 ใช้ระบบวัดประเมินผลที่หลากหลาย	ภายใต้กรอบมาตรฐาน

  •	 ควรปรับระบบการวัดประเมินผลในทุกระดับให้มีมาตรฐานเดียวกัน

  •	 ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดมาตรฐานและดำาเนินงานร่วมกัน	 สิ่งที่ควรเน้น	

คือ	เรื่องคุณธรรม	จริยธรรม		และวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาไทย

  •	 ในการจดัทำาแผนการศกึษาแหง่ชาต	ิ	ควรกำาหนดแผน	แนวทาง	วธิกีารในการประกนัคณุภาพ

มี่เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน		

  •	 เน้นวัดผลเพื่อการพัฒนา	 การออกข้อสอบควรเน้นความคิดในระดับสูง	 คิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์	ประเมินค่าในการสร้างสรรค์	

  • (นอกระบบ)		การเทียบระดับประสบการณ์การ	อาชีพ	คุณภาพชีวิต	การพัฒนาสังคมและชุมชน 
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  •	 เครื่องมือในการประเมินในแต่ละเรื่อง	กำาหนดกระบวนการประเมินให้สอดรับกัน

  •	 การเทียบโอนหน่วยกิต	สายมัธยมกับอาชีวะ		สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้	กศน.ถ่ายโอน

จากประสบการณ์	อาชีพ

  •	 การประเมินด้วยสภาพจริง	 คือการปฏิบัติ	 เช่นการพูดคุยกับฝรั่งในร้านอาหารได้	 การวัด	

ประเมินผล	ไม่ใช้กระดาษเท่านั้น	

  ๓. ก�รพัฒน�ระบบคลังสอบ ระบบข้อมูลม�ตรฐ�นหลักสูตร/ม�ตรฐ�นสมรรถนะ

  •	 มีระบบ	DLIT	คลังข้อสอบ	เช่น	โรงเรียนประชารัฐ	มีระบบคลังข้อสอบ

  •	 ครไูมไ่ดน้ำาสือ่เทคโนโลยมีาใช	้	โรงเรยีนต้องเลอืกซ้ือหนงัสอืทีก่ำาหนดมาใหแ้ละใชส้อนตาม

ตำาราทีไ่ดก้ำาหนดไว	้	ควรมมีาตรการกำาหนดบทบาทการใชส้ือ่สารในการวดัประเมนิผลการ

สอนของครูผู้สอน

  •	 ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ครูออกข้อสอบ	หน่วยงานหลักสังเคราะห์

  ๔. ก�รผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน ผ่�นระบบ ICT

  •	 สือ่ทีม่คีณุภาพคอืสือ่ทีต่อ้งผลติเอง		กระบวนการใชส่ื้อ	ผู้นำาไปใชไ้มเ่ขา้ใจ	ต้องมหีนว่ยงาน

กลางที่สร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้สื่อ		DLIT	ไม่สามารถใช้ได้ในโรงเรียนทั่วไป	

  •	 การใช้ข้อสอบส่วนกลาง		ให้ครูค้นสื่อ	ให้สภาฯ	ตั้งหน่วยงานผลิตสื่อ

  •	 ครูมีสิทธิ์เลือกสื่อการสอนได้

  •	 มีระบบเก็บข้อมูล		ใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล	

  • ภาคเอกชนมสีว่นรว่มในการผลติสื่อ	เพิม่ภมูปิญัญาเขา้มสีว่นรว่มในการผลติการเรยีนการสอน

  ๕. ประเด็นอื่นๆ

  •	 บทบาทหน้าที่ผู้ปกครองกับเด็กในการส่งเสริมให้มีการเรียน	 	 เร่ืองการอบรมเล้ียงดูของ 

ผู้ปกครอง	มีหลายรูปแบบ	ส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก		

  •	 การมีส่วนร่วม	ทำาในเชิงเดี่ยว	ควรมีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการเรียนการสอน		

ลดภาระครูให้ทำาหน้าที่สอนอย่างเดียว	

  •	 นโยบายของรฐั	การเรยีน	๖๐:	๔๐	ควรจรงิ	ควรแนะแนวใหเ้หน็ความสำาคญัของสายอาชพี

และข้อแตกต่างระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ

  •	 ร่างหน้า	 ๔๑	 ขอเพิ่มเติมยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร	 –	 ๗.๑๑	 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 

เชงิพืน้ทีเ่พือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้ชงิรากเหง้าของตนเอง	ได้แก	่ใหจั้ดสร้างพิพิธภณัฑ์ทุกจังหวดั	 

ดังเช่น	 ประเทศเจริญแล้วจะมีพิพิธภัณฑ์ในทุกพ้ืนท่ี	 ให้เห็นการต่อสู้	 ความเป็นมาของ

แต่ละจังหวัด

  •	 หนา้	๔๑	ยทุธศาสตร	์๘	รปูแบบการจดัการศกึษาอาชวีศกึษา	–	ทวภิาค	ีขอแทรก	๘.๑	กำาหนด 

กฎหมายให้สถาบันอาชีวศึกษา	สถานประกอบการ	ร่วมกันผลิตกำาลังคน	เพิ่มเติมข้อย่อย
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รายละเอียดเชิงกฎหมาย	พรบ.การจัดการศึกษาทวิภาคี	 เป็นกลไกที่ช่วยในการขับเคลื่อน	

เชน่เดยีวกบัในตา่งประเทศ	เชน่	เยอรมน	ีและญีปุ่น่ท่ีมกีฎหมายการศกึษาทวภิาคขัีบเคล่ือน

อาชีวะสร้างชาติ

กลุ่มที่	๓	การบริหารงานบุคคล	ครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา

  ๑. ก�รผลติและพฒัน�ครู ต�มคว�มตอ้งก�รของสถ�นศกึษ� (ต�มม�ตรฐ�นหลกัสตูร  ก�รจดัก�ร

เรียนก�รสอน  ก�รวัดและประเมินผล)

  •	 การผลติและพฒันาคร	ูตามความตอ้งการของสถานศกึษา	(ตามมาตรฐานหลักสูตร	การจัดการ 

เรียนการสอน	การวัดและประเมินผล)

  •	 ควรพฒันาครปูระจำาการอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเนน้พฒันาในชว่งปดิภาคเรยีน	หรอืเสาร-์อาทติย	์

เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

  •	 พัฒนาระบบจูงใจการให้คนเก่ง	 คนดี	 มาเป็นครู	 และสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูควรเน้น 

ในสาขาวชิาเอกทีข่าดแคลน	และการผลติและการพฒันาคร	ูเนน้	Demand	ระบบแรงจงูใจ	

การประกันการมีงานทำา

  •	 ควรจัดระบบนิเทศติดตามผลที่ได้จากการส่งบุคลากรไปอบรม	พัฒนา	สัมมนา	ฯลฯ

  •	 การประเมนิสมรรถนะของผูบ้รหิารการศกึษา	ผู้บริหารสถานศกึษา	ครู	ใหเ้นน้ประสบการณ์

การทำางาน	การทำางานเชิงประจักษ์	และประเมินสมรรถนะในด้านการเรียนการสอน

  •	 การสรรหาคดัเลอืกและบรรจคุรใูหมค่วรใชร้ะบบเดมิโดยสอบบรรจเุขา้รบัราชการ	และควรม ี

การประเมินครูผู้ช่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

  •	 ขอให้แยกการผลิตและพัฒนาครูออกจากกัน		อยากให้พัฒนาระบบการผลิตครู	

  ๒. ก�รผลิตและพัฒน�ครูด้�น  STEM Ed. / ครูฝึกสอนในสถ�บันอ�ชีวศึกษ�

  •	 STEM	 Ed.	 เป็นกระบวนการ	 วิธีการ	 เมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วคนที่มีความรู้ความ 

สามารถให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์น่าจะเริ่มจากระดับต้นๆ	STEM	Ed.		เป็นการพัฒนาครูให้

รู้จักคิดวิเคราะห์

  •	 ควรมกีารผลติและพฒันา	ในดา้นวทิยาศาสตรต์ามพืน้ฐานการศกึษาไป	และจดัตัง้มสีถาบนั

รองรับ	มีความเก่งด้านวิทย์	ต่อยอดไป	

  ๓. ก�รพัฒน�ครูผ่�นระบบคูปองก�รพัฒน�ฯ

  •	 ครูและผู้บริหาร	 ควรมีกระบวนการเพ่ิมพูนศักยภาพที่ควรจะเป็น	 และมีการประเมินที่

สอดคล้องและพัฒนา

  •	 การพัฒนาครูผ่านระบบคูปองนั้นเป็นเรื่องดี		ที่ผ่านมาและที่กำาลังจะดำาเนินการ		ครูทุกคน

ควรได้พัฒนา	สถาบันที่รับพัฒนาควรจะมีจังหวัดละ	๑	แห่ง	หรือภูมิภาคละ	๑	แห่ง	
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  •	 ควรได้รับการพัฒนา	ทำา	ID	Plan	มีการพัฒนากันตามเสรี	ควรปลดล็อคเพื่อให้ครูได้พัฒนา

อย่างทั่วถึง

  •	 การพัฒนาครูผ่านระบบคูปองการพัฒนาฯ	มีความเหมาะสมแต่ยังขาดความต่อเนื่อง

  ๔. ก�รประเมินม�ตรฐ�นหลักสูตรของสถ�บันผลิตและพัฒน�ครู

  •	 มาตรฐานหลักสูตรของสถาบันผลิตครู	 มี	 อยากให้เพ่ิมความเข้มข้น	 ให้ความสำาคัญกับ	 

INPUT	ทางสถาบันให้ความสำาคัญและเพิ่มคุณธรรม	จริยธรรม	เห็นด้วยกับการประเมินวิธี

การผลิตของแต่ละสถาบัน	เพื่อให้กระบวนการผลิตนั้นดำาเนินการไปอย่างมีคุณภาพ

  •	 ด้านมาตรฐานวิชาชีพ	ให้ระบุจรรยาบรรณไว้ในการประเมินมาตรฐาน

  ๕. ก�รประเมินสมรรถนะของผู้บริห�รก�รศึกษ� ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู

  •	 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ท่ีใช้คณะกรรมการฯ	สรรหา	สถานศกึษาแตล่ะแหง่ตา่งกนั	การทีก่ำาหนด

ขึ้นมานี้ใช้ระบบมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลัก

  •	 การประเมินสมรรถนะ	ผู้บริหารการศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	เป็นเรื่องที่ดีควรมีการ

ประเมิน	ควรใช้ตัวชี้วัด	ถ้ามีการประเมินควรใช้ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงกัน

   ๖. ก�รเปลี่ยนระบบก�รบริห�รง�นบุคคลจ�ก ข้�ร�ชก�ร เป็น พนักง�นร�ชก�ร

  •	 ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้	และฝากในเรื่องคณะกรรมการฯ	มาประเมินผู้บริหาร				

  ๗. ก�รจัดให้มีหน่วยบริก�ร (One Stop Service) ก�รจ้�งผู้เชี่ยวช�ญ ครู ตปท.

  •	 ระบบ		One	Stop	Service	น่าจะหมายถึงว่า	ในเขตฯ	ศธ.จ.	มีความชัดเจนในการบริการ		

เห็นด้วยในการให้มีจุดบริการ

  •	 การจ้างผู้เชี่ยวชาญไว้		รร	มีความต้องการครู	เอก	วิชา		อะไร		เตรียมพร้อมจ้างผู้เชี่ยวชาญ

  •	 ทุกจังหวัด	ต้องจัด	เสนอสภาการศึกษาต้องจัดให้มี		

  ๘. ก�รแก้ไขกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

  •	 นโยบายการศึกษา	 ต้องไม่สั่งโดยอำานาจคนใหม่	 ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 และ

กำาหนดไว้ให้ชัดเจน		โครงสร้างกฎหมายไม่ควรเปลี่ยนการบริหารการจัดการศึกษา		

  •	 เนน้		รร.		เป็นนติบุิคคล		อยา่งนอ้ยการจา้งคร	ู	ใหแ้กไ้ขเปน็อำานาจหนา้ทีข่อง	รร	/	พนกังาน

ของรัฐให้ใช้กับ		รร		พิเศษ

กลุ่มที่	๔	ระบบทรัพยากร	และการเงินเพื่อการศึกษา	

  •	 ควรปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านอุปทาน	(สถานศึกษา)	ไปสู่ด้านอุปสงค์	

(ตัวผู้เรียน)		เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือในการกำากับบทบาท	ภารกิจ	และอำานาจหน้าที่ของสถาน

ศกึษา	โดยการดำาเนนิการควรวางแผนบรหิารการเปลีย่นผา่นอยา่งรดักมุ	และเนน้การมสีว่น

ร่วมและสร้างความรู้ความความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

  •	 ใหส้ถานศกึษาสามารถเกบ็คา่เลา่เรยีน	คา่ธรรมเนยีมการเรยีน	หรอืคา่บรกิารและสิง่อำานวย

ความสะดวกอื่นให้ผู้เรียนได้
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ประเด็นอื่นๆ

  •	 ควรปฏิรูประบบจัดสรรทรัพยากรให้สถานศึกษาสามารถนำาไปบริหารจัดการให้มี

ประสทิธภิาพทดัเทยีมกนั	เชน่	มงีบประมาณพ้ืนฐานเทา่กนั	และมงีบประมาณเพ่ิมเพ่ือการ

พัฒนาตามความเหมาะสมของสถานศึกษาในพื้นที่

  •	 ส่งเสริมมาตรการลดหย่อนภาษี	 ควรจูงใจให้บริจาคให้กับโรงเรียนที่มีความความลำาบาก	

มากกว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว

  •	 ควรปรบัปรงุ/จดัสรรวสัด	ุอปุกรณ	์เทคโนโลย	ีใหท้นัความเปลีย่นแปลง	เหมาะสมกบัสภาพ

บริบทในแต่ละพื้นที่

  •	 ชุมชนท้องถ่ิน	 มีส่วนสำาคัญต่อการรับผิดชอบทรัพยากรในการจัดการศึกษา หมายรวมถึง

สถานประกอบการ	ในการรว่มมอืในการจัดการศกึษา	เชน่	การบริจาคเงิน	และการลดหยอ่น

ภาษี	 กลไกต้องมีระบบท่ีชัดเจนเอื้อให้สถานประกอบการสามารถเข้ามาให้ความร่วมมือ 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ	ส่งเสริมการพัฒนาครูและระบบบริหารจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจน

 ๒.๔  สรปุผลประชุมปฏิบติัก�ร คร้ังที ่๑ และ ๒ เพือ่จดัทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�แหง่ช�ต ิฉบบัที ่๑๒  
ในส่วนภูมิภ�ค “ภ�คกล�ง”

	 กลุ่ม	๑	การบริหารและการจัดการศึกษา

	 ๑.	 ควรกำาหนดวิสัยทัศน์ในกรอบทิศทางทางการศึกษา	๑๕	ปี	 โดยเฉพาะคุณลักษณะของเด็กไทย 

ที่ต้องการและโยงไปสู่เป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์	 และการนำาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน	 และสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ	นอกจากนี้วิสัยทัศน์ควรสั้นๆ	 	 เข้าใจง่ายและไปถึงเป้าหมายได้(ยกตัวอย่าง

เช่น	วิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์	“จะเป็นประเทศแห่งการเรียนรู้”	และวิสัยทัศน์ของประเทศมาเลเซีย	

“จะเป็นประเทศพัฒนาในปี	๒๐๒๐”	ของประเทศ	เป็นต้น)

		 ๒.	 ควรให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย	 เพ่ือให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีดี	 สร้างความมุ่งมั่น	

สร้างความเป็นคนดีตามเป้าหมายที่กำาหนด	 	 และสร้างเด็กรุ่นใหม่จนถึง	 ๑๑	 ปี	 ให้สามารถมีคุณสมบัติ

พื้นฐาน	มีความมุ่งมั่น	ต้องอดทนพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเรื่อง	นอกจากนี้	 การจัดการ

ศกึษาตอ้งคำานงึถึงหลกัการหรอืปรชัญาของการศกึษาและพฒันาการทีเ่หมาะสมกบัวยั	ทกัษะชวีติพืน้ฐาน

ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำาวัน	และวัฒนธรรมของสังคมไทยด้วย

		 ๓.ในภาพรวม	 ร่าง	 แผนการศึกษาแห่งชาติฯ	 ให้ความสำาคัญกับผู้เรียนน้อย	 เน้นโครงสร้าง	 เห็นว่า 

ควรเพิ่มเติมสาระสำาคัญว่า	ผู้เรียนได้ประโยชน์อะไรด้วย

		 ๔.	 การลดขนาดของส่วนกลาง	 (Down	 Sizing)	 ควรให้มีกรรมการกำากับทิศทางในการดูแล 

เร่ืองการวางแผนอัตรากำาลังคน	 กำากับแผน	 และมาตรการที่ชัดเจน	 นอกจากนี้	 การกระจายอำานาจ 

ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล	 ควรส่งเสริมสถานศึกษาที่พร้อมดำาเนินการได้เลย	 รวมทั้งปรับบทบาทของ	

สมศ.		ให้ประเมินตามสภาพเป็นจริง	และตามบริบทของสถานศึกษา	
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	 ๕.	การพัฒนากลไกและระบบการบริหารจัดการศึกษาในเชิงระบบ	ได้แก่

		 	 ๑)	การแกไ้ขปญัหาความเหลือ่มล้ำาและประสทิธภิาพทางการศกึษา	โดยการแกไ้ขปญัหาโรงเรียน

ขนาดเล็ก	เช่น	ยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวนนักเรียนน้อย	หรือยุบโรงเรียนที่มีครูผู้สอน	๒-๓	คน	หรือ

โรงเรียนที่มีครูผู้สอนไม่ครบชั้นเข้ากับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคยง

  	 ๒)	พฒันาระบบการสง่เสรมิใหส้ถาบนัการศกึษาเอกชนจดัการศกึษาทีแ่ขง่ขนักบัรฐัดว้ยมาตรฐานเดยีวกนั

		 	 ๓)	จัดตั้งสถาบันทางการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศของเด็กเฉพาะทางที่มีความสามารถพิเศษทั้ง

สายสามญัและสายอาชพี	พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการการศกึษาของโรงเรียนใหส้ามารถแขง่ขนัได้ใน

ระดบันานาชาตริวมทัง้สง่เสรมิใหส้ถาบันอดุมศกึษามคีวามเปน็เลศิและเชีย่วชาญเฉพาะดา้น	เชน่	สถาบนั

ราชภฎัมคีวามเปน็เลศิในดา้นครศุาสตร	์ศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิลมคีวามเปน็เลศิดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	เป็นต้น	

		 	 ๔)	 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ร่วมกัน	 เช่น	

การจบัคูโ่รงเรยีนพฒันาใหม้หาวิทยาลยัในพืน้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษา	ทัง้นี้	รฐัอาจจดัสรรงบประมาณเพือ่เตมิเตม็

ในสว่นทีส่ถานศกึษาขาด	รวมท้ังใหม้รีะบบเครอืข่ายในการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องสถานศกึษาขา้มสงักดัได้

		 	 ๕)	ควรแบ่งกลุ่มสถานศึกษาตามศักยภาพและความพร้อม	เพื่อพัฒนาและลดความแตกต่างของ

คุณภาพการศกึษาและมาตรฐานระหวา่งโรงเรยีนไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ	และจัดใหม้โีรงเรียนผู้สูงวยัรองรับ

สังคมสูงอายุเพิ่มขึ้น

		 	 ๖)	ไม่ควรจัดตั้งสถานบันพัฒนากรรมการเนื่องจากบริบทของสถานศึกษาแตกต่างกัน	แต่ควรจัด

ตั้งศูนย์วิชาการ	เพื่อจัดทำาหลักสูตร	มาตรฐานการเรียนรู้	และสื่อการเรียน	การสอน	

		 	 ๗)	 ให้มีระบบการส่งต่อนักเรียนที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ	 เช่น	 นักเรียนที่จบโปรแกรมสองภาษา	 

จากระดับประถมศึกษาไปสู่ระดับมัธยมศึกษา	ควรมีสถานศึกษารองรับ	เป็นต้น

		 ๖.	 ควรพัฒนาระบบการสนับสนุนต่างๆ	 ให้ดำาเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์	 มีตัวชี้วัด/KPI	 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ	 เช่น	 ระบบการนิเทศ	 ระบบการประเมินเชิงคุณภาพ	 ระบบการติดตาม	 ตรวจสอบ	 

รวมทั้งมีมาตรการในการกำากับ	ติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	ตลอดจนระบบ

การสื่อสารจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน	 และให้มีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	หรือกระบวนการ	AAR	เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

		 ๗.	 ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา	 โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการรองรับเมื่อจบการ

ศึกษา	และต้องมียุทธศาสตร์รองรับหากเกิดปัญหาเยาวชนศึกษาต่ออาชีวศึกษามากเกินสัดส่วนที่กำาหนด

ไว้	 นอกจากนี้	 ควรมีกลไกให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากกว่าเพียงการมีส่วน

ร่วมในการระดมทุน	 นอกจากนี้	 ควรส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา	 

ผลิตบัณฑิตระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ	 ระดับเทคนิค	 และระดับฝีมือ	 ตามสาขาที่สถาบันมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ
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		 ๘.	ระบบการสรรหา	บรรจุ	แต่งตั้ง

		 	 ๑)	 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา	 ตามร่าง	 แผนการศึกษาแห่งชาติให้เป็น 

อำานาจของคณะกรรมการสถานศึกษา	 หากผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

กรรมการสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ	 ขอให้พิจารณาให้รอบคอบว่า	 คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อม 

หรอืไมอ่ยา่งไรกต็าม	เหน็วา่การเปลีย่นแปลงผูบ้ริหาร	ไมว่า่จะเปน็ผู้บริหารระดับสูง	ระดับกลาง	และระดับ

ต้น	ควรกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารให้ชัดเจน	เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง	เช่น	๕ปี	หรือ	๖ปี	

นอกจากนี	้เหน็วา่ควรระมดัระวงัและรอบคอบในการใหอ้ำานาจทำาหนา้ทีก่รรมการสถานศกึษาในการสรรหา

ผู้บริหารสถานศึกษา	เนื่องจากบริบทของสถานศึกษาแตกต่างกัน	

		 	 ๒)	 การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ควรให้โรงเรียนได้เป็นผู้ดำาเนินการจัดสอบเองเพ่ือจะได้

ครูที่ตรงตามความต้องการ	 โดยหน่วยงานต้นสังกัดอาจกำาหนดแนวทางวิธีการ	กำาหนดองค์ประกอบของ

คณะกรรมการเพื่อกำากับดูแลเชิงนโยบายและมาตรฐาน	นอกจากนี้	 ในส่วนสถานศึกษาที่มีความต้องการ

พิเศษ	 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา	 ถึงระดับอุดมศึกษาอาจให้มีระบบสรรหาครูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมด้วย

ระบบสัญญาจ้างรับค่าตอบแทนตามที่สถานศึกษากำาหนด

		 	 ๓)	 ควรกำาหนดคุณสมบัติการเข้าสู่ตำาแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาให้ชัดเจน	 โดยต้องผ่านการ

เป็นหัวหน้างาน	ซึง่จะมปีระสบการณใ์นการแกไ้ขปญัหางานตา่งๆ	ได	้นอกจากนี	้ใหม้กีารประเมนิผูบ้รหิาร

หากไม่ผ่านควรให้ปรับปรุง	แต่ไม่ควรให้กลับมาเป็นครูผู้สอน

	 กลุ่ม	๒	หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

		 ๑.	 ควรกำาหนดให้โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน	 

ซึง่ตอ้งมกีระบวนการวดัผลประเมนิผลเรยีนการสอนท่ีสอดคล้องกนัด้วยโดยปรับวธิกีารวดัและประเมนิผล

เป็นการประเมินจากสภาพจริง	มากกว่าเน้นผลการทดสอบของ	O-net	เพียงอย่างเดียว

		 ๒..	การกำาหนดหลกัสตูรควรตอ้งสรา้งความเปน็ไทยโดยคำานงึถงึอนาคต	๑๕	ป	ีแตป่จัจบุนัการจดัการ

ศึกษาเรียน	๘	กลุ่มสาระเหมือนกันทุกช่วงชั้น		เรียนเยอะ	รู้น้อย	ทำางานไม่เป็น		จึงควรจัดให้มีการเรียน 

การสอนที่เป็นไปตามธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย	 	 เช่น	 ระดับประถมศึกษา	 ควรให้เด็กสนุก	 เล่น	

ทำางาน	ฟังนิทาน	ร้องเพลง	เรียนไปด้วย	จึงจะเหมาะกับธรรมชาติของวัย	และปรับตัวได้ในการดำารงชีวิต 

และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	ทั้งนี้	มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า	ควรพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีอาชีพ

หรือเรียนต่อ	 อย่างน้อย	๓	 ส่วน	 ได้แก่	 หลักสูตรแกนกลาง	 	 หลักสูตรเพิ่มเติม	 	 และวิชาเลือกเสรี	 โดย

กำาหนดสัดส่วนโครงสร้างของหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย	 เช่น	 หลักสูตรแกนกลาง	 ๕๐%	หลักสูตรเพิ่มเติม	 

(ท้องถิ่น)	๒๐%	และหลักสูตรวิชาเลือกเสรี	(ความเป็นอัตลักษณ์ของตัวผู้เรียน	ความสนใจต้องการของผู้

เรียน)	๒๕%
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		 ๓.	การจัดการเรียนการสอน	ควรเน้นเรื่อง

		 	 ๑)	 ทักษะการสื่อสาร	 การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา	 และทักษะชีวิต	 และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้

เรยีนเกดิความรกัชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรยิ	์ซือ่สตัยส์จุรติ	รกัความเปน็ไทย	มวีนิยัใฝเ่รยีนใฝรู่	้อยูอ่ยา่ง

พอเพียง	มุ่งมั่นในการทำางาน	มีจิตสาธารณะ	อ่อนน้อมถ่อมตน	และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น	

ทั้งนี้	โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

		 	 ๒)	 ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้สามารถสื่อสารได้	 เนื่องจากเป็นเครื่องมือจำาเป็นในการ

ติดต่อสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน	 และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้เปรียบในการแข่งขันในการที่จะเข้า

ทำางาน

		 	 ๓)	 การอาชีพ	 โดยควรเน้นให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ	 แต่ขณะนี้จัดสอนไม่ตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	บางอาชีพขาดแคลนมาก	เช่น	อาชีพนักบิน	หรือช่างซ่อมเครื่องบิน	เป็นต้น

		 ๔.	 การวัดและประเมินผลควรมีการวัดประเมินผลการเรียนการสอน	และวัดประเมินผลการเรียน

โดยแยกออกจากกัน	 ท้ังน้ี	 ควรมีการกำาหนดมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น	

โดยการวัดผลการเรียนการสอน	ควรประเมินผลจากการประเมินสภาพจริง	นอกจากนี้	ระบบการวัดและ

ประเมินผล		การเรียนควรมีข้อสอบกลางเพื่อวัดมาตรฐานด้วย

		 ๕.	ควรมีการพัฒนาระบบ	ICT	เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนมากขึ้น

	 กลุ่ม	๓		การบริหารงานบุคคล	ครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา

	 ๑.	 ควรลดภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนของครูลง	 โดยปัจจุบันครูมีภาระงานอื่นๆ	 นอกเหนืองานสอน

จำานวนมาก	อาทิ	งานธุรการ	พัสดุ	การเงิน	ทะเบียนนักเรียน	การประเมินผู้บริหารดีเด่น	ประเมินครูดีเด่น	

ประเมนิจัดการศึกษาดเีดน่	ประเมนิโรงเรยีนดเีดน่	ประเมนิ	๕	ส	ประเมนิของ	สมศ.	ซึง่ทำาใหป้ระสทิธภิาพ

ในการจัดการเรียนการสอนลดลง	

		 ๒.	ควรจดัสรรครสูาขาวชิาเอกใหต้รงกบัวชิาการทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน	และกำาหนดแนวทาง

การปฏิบัติ	หน้าที่ของครูให้ชัดเจนรวมถึงครู	กศน.ด้วย

		 ๓.	ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

		 	 ๑)	 ควรให้มีการทำา	 Road	Map	 ของสถานศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

ตลอดจนให้มีกลไกและระบบการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน	 เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา

		 	 ๒)	ควรพฒันาสมรรถนะใหต้รงกบัภาระหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ	ทัง้นีใ้นการจดัอบรม-พฒันาบคุลากร

ทางการศึกษา	ควรครอบคลุมถึงครูและบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนด้วย

		 	 ๓)	ปรับปรุงระบบนิเทศการศึกษาให้ตรงตามเป้าหมาย

		 ๔.	ให้มีระบบกลไก	หรือมาตรการในการจูงใจสนับสนุน	ส่งเสริม	แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยอาจเปน็แรงจงูใจทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ	เชน่	การใหข้วญักำาลังใจ	การใหค้ำาชม	การใหว้ฒุบิตัร	เกยีรติบตัร	เปน็ต้น
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		 ๕.	การผลิตครูรุ่นใหม่ควรให้มีความรู้ครอบคลุมถึง๑)	การศึกษา๒)	พื้นฐานความรู้ปริญญาตรี	และ 

๓)	วิชาเอก	และให้มีการหล่อหลอมบ่มเพาะ	ปลูกฝังความเป็นครูที่ดีเช่นวิทยาลัยครูที่ผลิตครุทายาท

		 ๖.	 การสรรหาและบรรจุครูควรคำานึงถึงผู้ท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยกำาหนดคุณสมบัติ 

ครูให้ชัดเจนและมีคุณภาพ	 	 และควรกำาหนดครูที่อยู่ในโรงเรียน	 เปลี่ยนจาก	 จำานวนครูต่อนักเรียน 

เป็น	 จำานวนครูต่อห้องเรียน	 สำาหรับประเด็นการสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่	 ให้เปลี่ยนสถานะ

เป็นพนักงานของรัฐ	 ในท่ีประชุมส่วนใหญ่แสดงความคิดไม่เห็นด้วยกับการบรรจุให้เป็นพนักงานของรัฐ		 

ซึ่งทำาให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตในหน้าที่การงานอาจถูกประเมินไม่ผ่าน	ขาดศักดิ์ศรีของความเป็นครู

	 ๗.	 เห็นควรเสนอยกเลิกประเด็นการให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาสามารถเลือกผู้บริหาร

โรงเรียน	 และให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแผนให้สอดคล้องกับคำาสั่ง	 คสช.	 เช่น	 การแต่งตั้งผู้บริหาร

โรงเรียน	 เป็นอำานาจเป็นของ	 กศจ.	 จังหวัดในการบรรจุแต่งตั้ง	 และการคัดเลือกผู้บริหารควรให้มี 

การสั่งสมประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงเรียน	เพื่อการก้าวเป็นผู้บริหารที่ดีมีคุณภาพ

	 ๘.	ปรบัปรงุระบบแนะแนว	โดยควรปรบัทศันคตขิองครแูนะแนวดว้ยเพือ่ใหส้ามารถจดัระบบแนะแนว

การเรียนต่อสายอาชีพให้ถูกต้อง	เนื่องจากการเรียนวิชาชีพขณะนี้มีความสำาคัญมาก

	 ๙.	ควรมกีารวาสงแผนอตัรากำาลงัลว่งหนา้	โดยทีก่ารสอบบรรจคุรไูมค่วรเปดิสอบรบักลางเทอม	และ	

ตำาแหน่งเกษียณควรมีการดำาเนินการคืนตำาแหน่งโดยเร็ว	

	 ๑๐.	 การปรับเปลี่ยนสถานภาพครูควรระบุให้ชัดเจนด้วยว่าสำาหรับครูในโรงเรียนประเภทใด	 และ 

ตามความสมัครใจ	การให้คนอ่านตีความเองจะเกิดปัญหาแปลการความ

กลุ่ม	๔	ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา

		 ๑.	 ให้มีระบบ-กลไกให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา

มากขึ้น	 เช่น	 มาตรการทางภาษี	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันมาตรการทางภาษีบางเรื่องมีการกำาหนดไว้	 

แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ตัวอย่างเช่น	 ยังมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในส่วนของวัสดุ	

ครุภัณฑ์	ตำาราเรียนที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	

		 ๒.	ปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณ	รวมถึงเงนิคา่ใชจ้า่ยรายหวัเพือ่ความเปน็ธรรม	ลดความเหลือ่ม

ล้ำาทางการศึกษา	 ให้ภาครัฐสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยมีแผนและขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน	

(Transition	Period)	

	 		 ๒.๑	 การจัดสรรเงินอุดหนุนควรจัดสรรให้โรงเรียนโดยตรง	 	 โดยเป็นการจัดสรรตามสัดส่วน 

หรือตามความสามารถของโรงเรียน	 (Demand	 side	 )	 	 มิใช่อุดหนุนรายหัวตามจำานวนเด็กในโรงเรียน		

สำาหรับโรงเรียนเอกชนอาจใช้รายงานการเงินท่ีลงนามโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และเห็นว่าการจัดสรร

เงินที่เท่าเทียมมิใช่การจัดสรรในลักษณะท่ีเท่ากัน	 	 แต่ควรเป็นไปในลักษณะขาดมากให้มาก	 	 ขาดน้อย

ให้น้อย	ทั้งนี้	 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวที่จัดสรรตามจำานวนนักเรียนในปัจจุบัน	 	 อาจทำาให้โรงเรียน
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เอกชนบางแห่งให้ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง	 เช่น	 เพิ่มจำานวนเด็กนักเรียน	 บางโรงเรียนเปิด

รับนักเรียนจำานวนมาก	 	 เพื่อให้ได้รับเงินรายหัวจำานวนมาก	 	 โดยไม่คำานึงถึงขนาดและความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนทำาให้คุณภาพการศึกษาลดลง	

	 		 ๒.๒	เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน		ควรมีการจำาแนกค่าใช้จ่ายคงที่		(Fix	Cost)	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย

ทีม่ไิด	้ผนัแปรตามจำานวนนักเรยีน	และคา่ใช้จา่ยท่ีเกดิขึน้ตามจำานวนนกัเรยีนโดยใหก้จิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย	Fix	Cost	ด้วย

	 		 ๒.๓	เห็นด้วยอย่างยิ่งให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินให้เปล่าสำาหรับผู้ด้อยโอกาส	ยากจน		โดยรัฐจะ

ต้องกำาหนดหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรม		รอบคอบ		ชัดเจนในหลายมิติ		โดยมีการวัดและติดตามประเมิน

ผลการให้ทุน	 	 เพื่อประเมินว่าสมควรได้รับทุนต่อไปหรือไม่	 	อย่างไรก็ตาม	มีข้อสังเกตว่ากองทุนเงินให้

เปล่าสำาหรับผู้ด้อยโอกาส	ยากจน	มีความซำ้าซ้อนกับโครงการเรียนฟรีมากน้อยเพียงใด

		 ๓.	ให้มีระบบสนับสนนุ	หรอืมมีาตรการสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนขนาดใหญแ่บง่ปนัทรพัยากรใหโ้รงเรยีน

ขนาดเล็ก	 และแผนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองในระยะยาว	 นอกจากนี้	 ควรจัดระบบการใช้

ทรัพยากรร่วม	เพื่อให้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมได้ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก	เช่น	กำาหนดเป็น

โรงเรียนร่วมพัฒนา	 เครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง	 การเรียนผ่านระบบทางไกลสอนโดยครูโรงเรียน

ขนาดใหญ่		เป็นต้น

		 ๔.	การจดัการใหม้หีนว่ยงานทำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศกึษา	โดยบริหาร

ครอบคลุมกองทุนเงินให้เปล่าสำาหรับผู้ด้อยโอกาส	 ยากจน	 ซ่ึงไม่ควรอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ		 

ควรเป็นองค์กรอิสระ	มีความเป็นเอกภาพ		สามารถระดมทุนได้	 	และมีเกณฑ์ในการใช้จ่ายหรือจัดสรร

เงินที่ชัดเจน	รอบคอบในหลายมิติ	และมีความยืดหยุ่น	ไม่ยึดติดกับระเบียบของทางราชการจนเกินไป	

		 ๕.	 การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนควรจัดตามรายหัวในเขตพื้นที่บริการ	 นักเรียนที่อยู่

ในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนใดใหไ้ปใชส้ทิธิโ์รงเรยีนนัน้	เพ่ือนกัเรียนได้เรียนใกล้บา้น	มคีวามผูกพันกบั

ท้องถิ่น	หากต้องการเรียนโรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง	เช่นเดียวกับการรักษา

พยาบาลถ้าอยู่อำาเภอใดให้รักษาโรงพยาบาลในอำาเภอนั้น
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๓. ผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ�นักพัฒน�กฎหม�ย
    ก�รศึกษ�
 • ข้อเสนอก�รประชุมใน ๔ ภูมิภ�ค
	 ๓.๑	ข้อเสนอภาคเหนือ	(จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่)

ประเด็น  ข้อเสนอ

๑)	จุดมุ่งหมายการศึกษาและ

แนวทางการพัฒนาเด็กที่พึง

ประสงค์

จุดมุ่งหม�ยก�รศึกษ�หรือเป้�หม�ยก�รศึกษ�ไทย

		-	การศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้มีวินัย	มีความรับผิดชอบ	 

เป็นคนเก่ง	คนดี	กล้าแสดงออก	มีความอดทน	มีจิตอาสา	 

ปฏิบัติตามค่านิยม	๑๒	ประการ	และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

ที่ตนนับถือ

		-	ให้โรงเรียนทุกสังกัดเป็นนิติบุคคล	และให้ทุกภาคส่วนร่วม

จัดการศึกษา

		-	จุดมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาตาม	พรบ.กศ. 

แห่งชาติ	ปี	๒๕๔๒	(มาตรา	๖	และมาตรา	๗)	มีความสมบูรณ์ 

และครบถ้วน	ควรคงไว้	และนำาไปปฏิบัติหรือบังคับใช้อย่างจริงจัง

คุณลักษณะของเด็กไทย

		-	เป็นคนดี	คนเก่ง	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีสุขภาพสมบูรณ์

		-	มีความรอบรู้	ทันสมัยทั้งด้าน	ICT	และทักษะชีวิต

		-	รักและศรัทธาในความเป็นไทย/ท้องถิ่น	ยึดมั่นและศรัทธาใน

สถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	ระบอบประชาธิปไตย

		-	มีจิตสาธารณะ	มีความกตัญญูกตเวที	มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

		-	มีความรับผิดชอบ	มีวินัย	มีความอดทน	ขยันหมั่นเพียร	เคารพ

ในสิทธิของผู้อื่น

		-	ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

		-	มีความรักสามัคคี

		-	ปรับตัวและอยู่ได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

แนวท�งก�รพัฒน�เด็กเพื่อให้เป็นไปต�มจุดมุ่งหม�ย หรือ 

เป้�หม�ย ต้องดำ�เนินก�ร ดังนี้

		-	สร้างแรงจูงใจ	หรือบันไดความสำาเร็จ	หรือบทเรียนตัวอย่างที่

ประสบความสำาเร็จ	
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ประเด็น  ข้อเสนอ

			-	ใช้กระบวนการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กได้รู้

ศักยภาพของตนเอง-	กระบวนการพัฒนาเด็กต้องร่วมกันทั้งระบบ	

ได้แก่	บ้าน	วัด	โรงเรียน	(บวร)

		-	กำาหนดเป้าหมายหรือปรัชญาให้เรียนเพื่อรู้	สามารถนำาไป

ปฏิบัติได้	เลี้ยงชีพได้	และช่วยเหลือสังคมได้

๒)	ครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามจุด

มุ่งหมาย

คุณลักษณะของครูไทย

		-	มีจิตวิญญาณความเป็นครู	รักเด็ก	รักและศรัทธาในอาชีพครู	 

มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

		-	ประพฤติดี	มีคุณธรรม	ซื่อสัตย์	อดทน	มีความรับผิดชอบ	 

มีความเสียสละ

		-	มีความรู้อย่างแตกฉาน	(เป็นคนเก่ง)

		-	มีความทันสมัย	ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์	นำาการวิจัย 

มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

	-	มีวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ใหม่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและสังคม	มีความคิดสร้างสรรค์

		-	เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน	เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่า

การสอน

		-	ยึดหลักครองตน	ครองคน	ครองงาน

		-	เป็นครูมืออาชีพ	พัฒนาเทคนิค/วิธีการสอนอยู่เสมอ

กระบวนก�รที่นำ�ไปสู่เป้�หม�ย

		-	ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมวิเคราะห์	

ร่วมแก้ปัญหา

		-	พัฒนาเด็ก	พัฒนาครู	ควบคู่กับคุณธรรม

		-	ใช้ระบบ	PDCA	:	Plan,	Do,	Check,	Action

		-	การผลิตและพัฒนาครูควรมีหน่วยงานหรือสถาบันเป็น 

การเฉพาะมีหลักสูตรที่ชัดเจน	(เหมือนโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า)

		-	คัดสรรคนดีและคนเก่งเข้ามาเรียนครู
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ประเด็น  ข้อเสนอ

				-	ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครอบครัว	

ชุมชน	จนถึงหน่วยงานระดับชาติ

		-	วางกลไกการเรียนรู้และการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงเสีย

ชีวิต

ก�รบริห�รสถ�นศึกษ�ที่นำ�ไปสู่เป้�หม�ย

		-	ให้โรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ

		-	มีนโยบายคงที่	ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย

		-	ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์	ส่งเสริมให้

บริษัท	ห้างร้าน	ชุมชน	หรือส่วนอื่นเข้ามาจัดการศึกษาและ

ร่วมพัฒนาการศึกษา

		-	มีเครือข่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษา

		-	มีสถานที่	สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

		-	มีระบบการคัดเลือกผู้บริหารที่เข้มข้น	(โดยพิจารณาจากผลงาน

เป็นที่ประจักษ์	และสังคมยอมรับ)

-	ให้มีบุคลากรด้านการสนับสนุน	คือ	เจ้าหน้าที่การเงิน	พัสดุ	และ

ธุรการประจำาโรงเรียนโดยเฉพาะ

		-	การบริหารกลุ่มโรงเรียน	หรือเครือข่ายโรงเรียน	ควรมีกฎหมาย

รองรับให้ถูกต้อง

๓)	การบริหารจัดการด้านการ

ศึกษา	ระหว่าง	รัฐบาล	ท้องถิ่น	

และภาคเอกชน

ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่ควรจะเป็นระหว่�ง รัฐบ�ล ท้องถ่ิน 

และภ�คเอกชน

		-	การบริหารจัดการศึกษาต้องจัดแบบมีส่วนร่วม

		-	ท้องถิ่นจัดระดับปฐมวัยและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา	รัฐ	

(สพป.)	จัดระดับประถมศึกษาถึงขยายโอกาส	สพม.จัดระดับ

มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษาจัดด้านอาชีพ	มหาวิทยาลัยจัดระดับ

อุดมศึกษา

	-	ภาคเอกชนควรจะจัดการศึกษาได้ทุกระดับ

		-	มีบอร์ดใหญ่หรือ	Super	Board	ระดับจังหวัด	ทำาหน้าที่กำากับ

ดูแลการศึกษาระดับจังหวัด
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ประเด็น  ข้อเสนอ

	-	ควรแยกภาระหน้าที่ของครูให้ชัดเจน	ควรมีบุคลากรที่มีหน้าที่

ด้านการเงิน	พัสดุ	และแยกสายการสอนให้ครูเป็นการเฉพาะ

		-	ปรับบทบาทเขตพื้นที่การศึกษา	ให้มีอำานาจหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุน	รวมทั้งดำาเนินการในเรื่องวินัย

๔)	ระบบและกระบวนการผลิต	

การใช้	และการพัฒนาครู	ผู้

บริหารสถานศึกษา

แนวท�งพัฒน�ครู เพื่อสอนเด็กให้เป็นไปต�มจุดมุ่งหม�ย หรือ 

เป้�หม�ย

		-	ให้หน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ผลิตครู	กำาหนดหลักสูตร

หรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อปลูกฝังหรือปลูกจิตสำานึกให้ครูหรือ 

ผู้ที่จะทำาหน้าที่เป็นครู	มีจิตวิญญาณของความเป็นครู	มีจิต

สาธารณะ	เสียสละ	มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ	 

ยอมรับความเปลี่ยนแปลง	มีการพัฒนา	ฝึกอบรมตนเอง 

อยู่เสมอ	อบรมเข้มเป็นระยะๆ

		-	สร้างความตระหนัก	และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง	เป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่นักเรียน

		-	มีกระบวนการพัฒนาครูตามสาขาเฉพาะทาง	มีสร้างเครือข่าย

พัฒนาครู

		-	ให้ครูมีหน้าที่สอนอย่างเดียว	(กำาหนดตำาแหน่งสนับสนุน)

		-	ให้โรงเรียนมีส่วนในการคัดสรรครู

		-	ต้องสร้างภาวะผู้นำาให้กับผู้บริหาร	มีธรรมาภิบาล	 

มีความยุติธรรมในการบริหาร

		-	มีอำานาจในการตัดสินใจเต็มในเรื่องการบริหารจัดการ

		-	มีบทลงโทษผู้บริหาร	และครู

		-	มีหน่วยงานหรือสถาบันพัฒนาผู้บริหาร	และกำาหนดหลักสูตร 

ผู้บริหาร

		-	มีจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร

		-	มีประสบการณ์ในการเป็นรองผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน

๕)	เรื่องการบริหารจัดการและ

งบประมาณการศึกษา

-	จัดสรรงบประมาณไปสู่สถานศึกษาโดยตรง

		-	เพิ่มงบประมาณให้สถานศึกษาโดยไม่คิดตามรายหัวนักเรียน	

(โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก)
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					-	การจัดสรรงบประมาณควรเป็นไปตามบริบทและความจำาเป็น

ของสถานศึกษา	ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา

		-	สนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยพื้นฐาน	ค่าสาธารณูปโภค	

(ตามที่จ่ายจริง)	อย่างเพียงพอและเหมาะสม

		-	เพิ่มรายหัวให้เท่ากันทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	

อย่างน้อย	๖,๐๐๐	บาท/คน/ปี	โดยเทียบเคียงกับงบดำารงชีพของ

คนชรา

		-	จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูให้ตรงตามความต้องการ

		-	จัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ทั้งโรงเรียนรัฐ	เอกชน	และ

ท้องถิ่นโดยพิจารณาจากขนาดของโรงเรียนใหญ่	เล็ก	กลาง	ให้

เพียงพอที่จะบริหารจัดการโรงเรียนได้

		-	จัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน	โดยกำาหนดเป็นหมวดเงินเดือน	

สายผู้บริหาร	สายปฏิบัติการสอน	และสายสนับสนุนการสอน	

ธุรการ	ลูกจ้าง	แนะแนว

		-	งบอาหารกลางวัน	นมโรงเรียน	ควรส่งตรงโรงเรียนไม่ผ่าน	

อปท.

๖)	เรื่องการติดตาม	ตรวจสอบ	

ประเมินผลและข้อมูลทางการ

ศึกษา

	 	 	 -	 การวัดและประเมินผลต้องทำาทั้งก่อน	 ระหว่างและหลัง 

การดำาเนินการ

		-	การประเมินผู้เรียน	ควรปรับปรุงแบบทดสอบให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

		-	การประเมินผู้สอน	ควรลดการประเมินเอกสาร	ให้ประเมินด้วย

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

		-	การประเมินระบบการเรียนการสอน	ใช้แบบทดสอบให้

สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	เน้นทักษะของผู้เรียนให้คิด

เป็น	ทำาเป็น	และแก้ปัญหาได้

		-	ควรมีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาอย่างแข้มข้น

		-	ให้ยกเลิกสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา	(สมศ.)	(หน่วยงานภายนอกทั้งหมด)	และตั้งกรม

วิชาการหรือหน่วยงานต้นสังกัดทำาหน้าที่แทน	สมศ.
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-	ให้นักเรียนตกซำ้าชั้นในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินหรือ 

การวัดผล

-	ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและชี้คุณภาพการ

เรียนการสอนที่ชัดเจน

-	เพิ่มเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมความรู้ทุกกลุ่มสาระ

	 ๓.๒	ข้อเสนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(จังหวัดอุดรธานี)

ประเด็น  ข้อเสนอ

๑)	จุดมุ่งหมายการศึกษา

และแนวทางการพัฒนาเด็ก

ที่พึงประสงค์

เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�

เปลี่ยนคำาว่า	“คนไทย”	เป็น	“คน”	หรือ	“ผู้เรียน”

“คน”	เพราะเจตนารมณข์องกฎหมายเพือ่พฒันาคนโดยไมจ่ำากดัเชือ้ชาต	ิ 

สัญชาติและเพื่อจัดการศึกษารองรับ	AEC

“คนไทย”	เพราะเจตนารมณ์กฎหมายเพื่อพัฒนาคนในชาติเป็นหลัก

“ผู้เรียน”	 เพราะใช้คำาที่ครอบคลุม	 สละสลวย/เพ่ิมข้อความตอนท้าย	 

“รู้เท่าทันทางสังคมเปลี่ยนแปลง”

เป้�หม�ยผู้เรียน/เด็กไทย ที่พึงประสงค์

เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์/เพื่อความเป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์

ประเด็น ผู้เรียนที่พึงประสงค์

		-	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

		-	เป็นคนดี

		-	เป็นคนเก่ง

		-	เป็นผู้มีความสุข	ดำารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

		-	เป็นผู้มีเป้าหมายในชีวิต

	 	 -	 เป็นผู้มีความรู้และทักษะอันเป็นสากล	 ตามระดับการเรียนรู้	 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีณุธรรม	จรยิธรรม	วนิยั	ความรบัผดิชอบ	ประกอบความรู	้ 

ตามค่านิยม	๑๒	ประการ
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กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�
มาตรา	๙	มาตรา	๒๔	และมาตรา	๗	ประเด็น คงรูปแบบก�รศึกษ�/
ก�รจัดก�รศึกษ� ๓ ระบบ
๒)	การศึกษานอกระบบ
๓)	การศึกษาตามอัธยาศัย
โดยกระบวนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้	เพื่อมุงปลูกจิต
สำานึก/วินัย/ความรับผิดชอบ

๒)	 ครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่จะพัฒนาเด็กให้เป็น
ไปตามจุดมุ่งหมาย

ประเด็น ลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค์
แยกเป็น	๓	เรื่อง
๑)	ภูมิรู้	รู้บทบาทตัวเอง/รู้สาขาวิชาที่ตนชอบ/สอนอย่างแจ่มแจ้ง/ 
เน้นการรู้จริงรู้ลึกรู้รอบ/รู้เทคนิคการวัดประเมินผลและรู้จิตวิทยา 
เกี่ยวกับผู้เรียน
๒)	ภูมิธรรม	รักในอาชีพครู/มีเมตตา	เอื้ออาทรต่อศิษย์/มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน/รับผิดชอบ	มีวินัยในตนเอง
๓)	ภูมิฐาน	มีกริยามารยาทงาม/เป็นตัวอย่างที่ดี/มีการพัฒนาตนเอง 
/มีการแสวงหาความรู้ที่ทันเทคโนโลยี
คุณลักษณะของผู้บริห�รที่พึงประสงค์
๑)	ต้องมีคุณวุฒิ	วัยวุฒิที่เหมาะสม
๒)	ต้องดูภูมิหลังก่อนจะเข้าสู่ตำาแหน่ง	เช่น	ต้องไม่มีประวัติที่เสียหาย
๓)	ต้องเป็นนักวิชาการ	สามารถนิเทศครูผู้สอนได้	เป็นผู้นำาทางวิชาการ
๔)	ต้องรู้ทุกอย่าง	รู้ทักษะการบริหารทั้งทางด้านวิชาการ	บุคคล	 
งบประมาณ	และการบริหารงานทั่วไป
ก�รผลิต ก�รใช้ ก�รพัฒน�ครู
๕)	ต้องบริหารภายใต้	“หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี”
๑)	ควรจะได้มีการปรับแก้กฎหมายในการคัดบุคคลเข้ามาเป็นครู
๒)	ควรมีสถาบันการผลิตครูโดยเฉพาะเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งภูมิรู้	ที่เก่ง	รับผิดชอบ	มีวินัย	ภูมิธรรม	มีคุณธรรม	
จริยธรรม	ภูมิฐาน	ที่ต้องมีความเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
๓)	การพัฒนาครูนั้น	ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เป็นระยะเพื่อคง
คุณภาพของครูสู่ความสมบูรณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	ที่เป็น
ทั้งคน	“คนดี	มีวินัย	ภูมิใจในความเป็นคนไทย”
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๓)	การบริหารจัดการศึกษาที่
ควรจะเป็น	 (รัฐบาล	 ท้องถิ่น	
ภาคเอกชน)

บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของภ�ครัฐ
๑)	ต้องการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล
๒)	ให้มีตำาแหน่งรองผู้อำานวยการโรงเรียนในทุกโรงเรียน
๓)	แก้ปัญหาครูภาษา	โดยให้ภาครัฐทำาข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔)	ให้เกลี่ยอัตรากำาลังไปยังโรงเรียนที่มีอัตรากำาลังตำ่ากว่าเกณฑ์
๕)	การจัดทำาข้อสอบ	O	–	Net	ควรให้มีศึกษานิเทศก์/ครู/ท้องถิ่น	ดูแล
ร่วม	และมีกรมวิชาการเป็นแกนกลาง
๖)	ส่งเสริมให้การเปิดวิทยาลัยเฉพาะทาง
๗)	เสนอให้จัดการศึกษาฟรีทุกอย่างแบบ	๑๐๐	%
๘)	ปลูกฝังการมีคุณธรรมในทุกระดับ	ไม่จำากัดเฉพาะในชั้นเด็กเล็ก
๙)	เนน้การบรหิารจดัการแบบโรงเรยีนรวม	(เสอเพลอโมเดล)	หาวธิจีดัการ
ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ
๑๐)	 แก้กฎหมายให้โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ว่างเปล่าภายใน
โรงเรียนโดยไม่ต้องนำาส่งคืนคลัง
บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของภ�คเอกชน
๑)	จัดหาครูผู้สอนด้านภาษา
๒)	เปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสไปสอบบรรจุ
๓)	หลักสูตรของเอกชนควรใช้เหมือนของภาครัฐ	เช่น	หนังสือเรียน
๔)	โรงเรียนเอกชน	ควรมีครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๕)	จำากัดการเปิดโรงเรียนเอกชนตำาบลละ	๑	โรง
๖)	การรบัเดก็	ควรมกีารติดตามเด็กในกรณอีอกกลางคนั	(เฉพาะโรงเรียน
ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ)
บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของท้องถิ่น
๑)	ให้ท้องถิ่นมีหลักสูตรการศึกษาเอง	(ระยะสั้น/ระยะยาว)
๒)	โอนกลับเงินงบประมาณ	(อาหารกลางวัน/อาหารเสริม)	คืน	สพฐ.
๓)	ให้ท้องถิ่นสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเต็มที่
๔)	ไม่คัดค้านการจัดการศึกษาแต่คัดค้านการถ่ายโอน
๕)	จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา
๖)	ให้	อปท.	ผลิตครู/สนับสนุนทุนการศึกษา
๗)	ตั้งสภาการศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด
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บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของภ�คประช�สังคม

๑)	มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษา	เพื่อการประกันคุณภาพ

๒)	ทำาให้ผู้เรียนทราบความถนัดของตนเองมากที่สุด

๓)	ให้จัดตั้งโรงเรียนพลเมือง

๔)	ให้เบี้ยยังชีพของครูเกษียณให้เป็นไปตามช่วงอายุ	เช่น	๖๐	–	๖๕	ปี	

๖๖	–	๗๐	ปี

๔)	รูปแบบการจัดสรรงบ

ประมาณการศึกษา

๑. รูปแบบก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รศึกษ�ทั้งระบบ

๑)	 เดิมจัดสรรจากบนลงล่าง	 ให้จัดสรรจากล่างข้ึนบนโดยพิจารณา 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดกับสถานศึกษาจริง	 และพิจารณาจากความจำาเป็น 

พื้นฐานโดยคิดค่าเฉลี่ยพื้นฐาน

๒)	รูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบ	Box	grant	(เงินก้อน

ให้สถานศึกษา)	สามารถบริหารจัดการได้เต็มที่	(แบ่งตามขนาดโรงเรียน)

๓)	 ให้จัดสรรงบประมาณโดยตรงสู่โรงเรียนโดยไม่ต้องผ่านท้องถิ่น		 

ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน

๔)	งบประมาณทีไ่ด้รับควรแยกคา่จ้าง	เงินเดือน	ออกต่างหากจากเงินราย

หัวเดิม	(รวมค่าจ้างเงินครู)

๕)	 ให้จัดสรรงบประมาณเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคตาม

ฐานที่จ่ายจริง	โดยฐานข้อมูล	๓	ปีย้อนหลังเป็นค่าเฉลี่ย

เพิ่มเติม		Box	grant	ให้จัดให้สถานศึกษา	๑)	งบดำาเนินงานให้เพียงพอ	

๒)	งบอุดหนุน	๓)	งบลงทุน	๔)	หมวดรายจ่ายอื่น

๒. ก�รติดต�มควบคุมก�รใช้งบประม�ณ

การรายงานผลการใชง้บประมาณทางอเิล็คทรอนคิส์	โดยขณะนี	้สพฐ.ยงั

มิได้รายงานระบบนี้	ควรจัดให้มีเจ้าที่การเงิน/พัสดุ	(เป็นข้าราชการ)	ใน

ทุกโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการจัดรายงานด้านการเงิน

กฎหม�ย

หมวด	๘	ทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา

มาตรา	 ๑	 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณจากบนลงล่าง	 เป็นล่างขึ้นบน	 โดย

พิจารณาจากฐานข้อมูลที่เป็นจริง	โดยใช้ฐานข้อมูลเฉลี่ย	๓	ปี

มาตรา	 ๒	 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน	 อาหารเสริม,นมสู่

โรงเรียนโดยตรงโดยไม่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มาตรา	๓	ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในรูปแบบ	Box	grant	

ประกอบด้วย	งบดำาเนินงาน,งบอุดหนุน,งบลงทุน	และหมวดรายจ่ายอื่น

มาตรา	๔	การติดตามควบคุมการใช้งบประมาณ	ต้องรายงานด้วยระบบ

อิเล็คทรอนิคส์	และจัดสรรบุคลากรด้านการเงินพัสดุ	ที่เป็นข้าราชการ

ให้โรงเรียนทุกโรงเรียน

๕)	ระบบการตรวจสอบ	วัดผล

และประเมนิผลทางการศกึษา

ระบบก�รตรวจสอบวัดผล ประเมินผล

๑)	ออกระเบียบการวัดผลต่อผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน	มาตรฐานเดียวกัน

๒)	ให้ความสำาคัญการวัดผลในระดับชั้นเรียนเป็นสำาคัญ

๓)	กำาหนดระเบียบเครือข่าย/การมีส่วนร่วมคลังข้อสอบกลาง/ข้อมูล

กลาง

๔)	มีหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบการวัดผลประเมินผลโดยตรง

๕)	การวัดผลที่ตอบสนองครู	คือ

					(๑)	มีระบบสหวิทยาร่วมกัน,สมาคม	(กลุ่มสาระ/กลุ่มวิชา)

					(๒)	จัดระบบหลักสูตรท้องถิ่น	(ภูมิปัญญา)	ให้เข้มแข็ง

								(๓)	จัดสรรระบบงบประมาณสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ/

ชัดเจน

					(๔)	จัดสรรครูด้านการวัดผลโดยตรง

๖)	การวัดผลที่ตอบสนองผู้บริหาร	คือ

					(๑)	สนับสนุนส่งเสริมการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน	(sbm)	

										อย่างชัดเจน

				(๒)	ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น

				(๓)	สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ

				(๔)	มีอัตรากำาลังด้านการวัดผลโดยตรง

๗)	 สนอง/สะท้อนคุณภาพ

นักเรียน,ครู,ผู้บริหารอย่าง

แท้จริง	ดำาเนินการดังนี้

(๑)	ออกกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	ในขั้นตอนต่างๆ	ให้ชัดเจนในการปฏิบัติ	

สอดคล้องกับหลักสูตร,มาตรฐานการศึกษา

(๒)	สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการวัดผล

(๓)	กำาหนดหน่วยงานในการออกแบบ	กำากับติดตามคุณภาพที่ชัดเจน

(๔)	มีระบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและความก้างหน้า

ทางวิชาชีพ



รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความเห็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 51

ประเด็น  ข้อเสนอ

๘)	กรณกีารจัดการศกึษาไมไ่ด้

มาตรฐาน	ขาดคุณภาพ

(๑)	ปรับปรุงการวัดผล	ประเมินผล	การศึกษาวิจัย	ทั้งระบบ

(๒)	ใช้ระบบการวัดผล	ประเมินผล	ตามมาตรฐานกลางของกลุ่มสาระ

(๓)	กลุ่มโรงเรียน	สหวิทยาเขต	ให้มีบทบาทในการดำาเนินการวัดผล	

ประเมินผล

ประเด็น  ข้อเสนอ

๑)	จุดมุ่งหมาย 
การศึกษาและ 
แนวทางการพัฒนา
เด็กที่พึงประสงค์

๑.	เป้าหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์	ให้มี 
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายทั้งจิตใจอารมณ์สติปัญญาความรู้มีจริยธรรมการ
ดำารงชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสงบ
๒.	มีความรู้และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข
๓.	รู้จักรักษาและเคารพสิทธิหน้าที่เสรีภาพกฎหมาย	ความเสมอภาคศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์	มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ	มีคุณธรรมจริยธรรมเสีย
สละ	รู้รักสามัคคี
๔.	รู้จักรักษาหวงแหนผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ	 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาไทยตลอดจน 
อนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.	การดำารงตน	การประกอบอาชีพและการพึ่งตนเองตลอดจน 
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนตลอดชีวิต	สามารถใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันตามสถานการณ์โลก
๗.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ	โดยให้ความรู้ด้านการกีฬาและ
สาธารณสุข
๘.	เข้าใจและเข้าถึงหลักศาสนาอย่างถูกต้อง

๒)	ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะ
พัฒนาเด็กให้เป็น 
ไปตามจุดมุ่งหมาย

ประเด็น	ลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค์
๑.	เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี
๒.	มีความรู้รอบด้าน
๓.	มีความประพฤติดี

	 ๓.๓ ข้อเสนอภาคใต้	(จังหวัดกระบี่)
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๔.	มีคุณธรรมและจริยธรรม

๕.	มีความเสียสละ

๖.	มีจิตสาธารณะ

๗.	จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ได้กำาหนดไว้

๓)	การบริหารจัดการ

ศึกษาที่ควรจะเป็น	

(รัฐบาล	ท้องถิ่น		 

ภาคเอกชน)

๑.	ต้องการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล

๒.	การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความเข้มแข็งทาง 

ด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สติปัญญา	มีความรู้ความสามารถ	มีวินัย	 

มีสมรรถนะในการทำางานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ

การพัฒนาประเทศ

๓.	ระบบการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่น	มีความหลากหลาย	สามารถตอบ

สนอง	ความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้

ตลอดชีวิต

๔.	ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถพัฒนา

ความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ

๕.	ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารการจัดการศึกษาและ 

มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	และนำามาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษา	ไม่ตำ่ากว่ามาตรฐานขั้นตำ่าที่รัฐกำาหนดและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	โดยรัฐทำาหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการกำากับ	ติดตาม

และประเมินผล

๖.	ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล	 

โดยไม่คำานึงถึงถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	เพศสภาพ	อายุ

๗.	การมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนนั้นในสังคมในการร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา

๙.	สถานศึกษาต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

๔)	รูปแบบการจัดสรร

งบประมาณการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณการศึกษาและจัดเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษา	

โดยเริ่มมาจากครอบครัว	สถาบันต่างๆ	ที่จัดการศึกษาตาม	พรบ.	นี้	และ

สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ
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๕)	ระบบการตรวจ

สอบ	วัดผลและ

ประเมินผลทาง 

การศึกษา

๑.	จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 

๒.	จัดให้มีการประเมินการศึกษา	การเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตร

๓.	จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา

	 ๓.๔	ข้อเสนอภาคกลาง	(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประเด็น ข้อเสนอ

๑)	จุดมุ่งหมายการศึกษา	 

และแนวทางการพัฒนาเด็ก 

ที่พึงประสงค์

จุดมุ่งหม�ยของก�รศึกษ�

๑)	การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีวินัยในการ

ดำารงชีวิต	นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ	ค่านิยม	 

๑๒	ประการ	มาปลูกฝังจิตสำานึกคนไทย

๒)	การจัดระบบ	โครงสร้าง	และกระบวนการจัดการศึกษา	 

ให้ยึดหลักคือ	กำาหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย 

ด้านการศึกษาที่มีเอกภาพ	เช่น	สภาการศึกษา

๓)	การกระจายอำานาจการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	ต้องกำาหนดคุณภาพการจัดการศึกษาให้เคร่งครัด	 

และมีมาตรการในการลงโทษกรณีที่จัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ

แนวท�งก�รพัฒน�เด็กที่พึงประสงค์

๑)	ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีส่วนร่วมในการปลูกฝังเด็กให้มี

คุณธรรม	มีวินัยในการดำารงชีวิต	นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	และ	ค่านิยม	๑๒	ประการ	มาปลูกฝังจิตสำานึกเด็ก

๒)	ผู้บริหารการศึกษาต้องให้ความสำาคัญต่อเด็กอย่างทั่วถึง 

และครอบคลุมในทุกพื้นที่	ทั้งเด็กพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร	เด็กด้อยโอกาส	 

เด็กซึ่งมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์	

การสื่อสารและการเรียนรู้

๓)	ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

๔)	สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก	ควรจัดครูให้ครบชั้นเรียน	

สำาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้ใช้อัตรากำาลัง	๒๐	:	๑
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๕)	กำาหนดให้มีอัตราครูที่จบสาขาปฐมวัยในทุกสถานศึกษา

๖)	กำาหนดนโยบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของข้าราชการครู	

ให้มีพนักงานทำาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ	การเงิน	หรือพัสดุ	โดยให้

ครูทำาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างเดียว

๗)	กำาหนดให้มีโครงการ	“โรงเรียนคุณภาพ”	เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียน

ดำาเนินการปลูกฝังเด็กให้มีวินัย	คุณธรรม	ความรู้	ความสามารถเป็น

เลิศ	และมีรางวัลให้โรงเรียนเหล่านั้น

๘)	มีการเชิดชูผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	ต้นแบบสำาหรับผู้ที่เป็นต้น

แบบทั้งด้านสถานศึกษาและด้านบุคคล

๙)	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีหน้าที่พัฒนานักเรียนร่วมกับสถาน

ศึกษา	ตามเงื่อนไขของสถานศึกษา

๑๐)	รัฐต้องดูแลการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

๑๑)	สมศ.ควรประเมินตามมาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด	ไม่ควร

ปรับ/เปลี่ยน/ลด/เพิ่ม	ตัวชี้วัดในการประเมิน

๑๒)	สมศ.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ	คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญด้านการ

จัดการศึกษา

๑๓)	มาตรฐานการจัดการศึกษาควรแบ่งหรือกำาหนดตัวชี้วัด	เกณฑ์	

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภท	ขนาดของสถานศึกษา

๑๔)	การวัดผลประเมินผล	ต้องมีการกำาหนดมาตรการอย่างชัดเจน	

กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้องมีการซ้ำาชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนมี

คุณภาพเพิ่มขึ้น

๑๕)	ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสมบูรณ์แบบตามความพร้อมแต่ละ

พื้นที่

๑๖)	มีระบบกำากับ	ติดตาม	การใช้งบประมาณสำาหรับการศึกษา

อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗)	ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณ

อาหารกลางวันและอาหารเสริม	(นม)	โรงเรียนมายังโรงเรียนโดยตรง

๑๘)	มีการกำากับนิเทศ	ติดตาม	การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
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๒)	ครูและผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่จะพัฒนาเด็กที่จะ

พัฒนาเด็กให้เป็นไปตาม 

จุดมุ่งหมาย

๑)	พัฒนาระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพ

๒)	จัดสรรรายได้ครูให้มีที่มีรายได้มากกว่าอาชีพอื่นในระดับเดียวกัน	

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูมีความมุ่งมั่นในการสอนและจูงใจให้ 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถต้องการมาเป็นครูอันจะนำาไปสู่การ 

คัดเลือกคนที่จะเรียนครู

๓)	การสอบคัดเลือกครู	ต้องมีหลักการสอบด้านจิตวิทยาและทัศนคติ	

เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรับเข้าศึกษาทางครุศาสตร์ที่จะมี

ใบประกอบวิชาชีพครู

๔)	เพิ่มเวลาเรียนครูเป็น	๖	ปี	เพื่อมีความรู้ในการทำาอุปกรณ์การสอน 

ทั้งทางเทคโนโลยี	ทางกายภาพ	ทางจิตวิทยา	และฝึกสอนเต็มเวลา

จำานวน	๑	ปีการศึกษา

๕)	สถาบันผลิตครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	ต้องประเมินการจบ

ของผู้ที่จะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	มีการประเมินอย่าง 

เข้มงวดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสากล

๖)	ปรับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา	เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาโดย

คำานึงถึงผลลัพธ์ของนักเรียนให้มีคุณภาพสำาเร็จตามตัวชี้วัด 

ของหลักสูตรแกนกลางตามระดับชั้น

๗)	สร้างขวัญและกำาลังใจให้ครู	โดยกำาหนดให้มีการเพิ่มเงินค่า

วิชาชีพกรณีมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น

๘)	การประเมินวิทยฐานะ	ให้ประเมินตามสภาพจริงให้เข้มข้นและใช้

อายุราชการและปริมาณงานประกอบ

๙)	สถาบันที่ผลิตครูจะต้องเน้นการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและ

จริยธรรมข้าราชการครูเพิ่มมากขึ้น

๑๐)	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูตรงตามความรู้ความสามารถและ

ความต้องการ

๑๑)	กำาหนดบทลงโทษ	(Accountability)	สำาหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษา	กรณีบริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้

๑๒)	ผลิตบุคลากรตามความต้องการและความขาดแคลนของสถาน

ศึกษา	และจัดทำากรอบอัตรากำาลังที่สถานศึกษาขาดแคลนร่วมกับ

สถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
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๓)	การบริหารจัดการศึกษาที่

ควรจะเป็น	(รัฐบาล	ท้องถิ่น	

ภาคเอกชน)

๑) บทบ�ทหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของภ�ครัฐ

		-	ปรับบทบาทส่วนกลางให้เป็นเพียงผู้สนับสนุนให้จัดให้มีการ

จัดการศึกษาและให้จังหวัดและท้องถิ่นสามารถจัดการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพตามอิสระของแต่ละท้องที่	สามารถเกลี่ยอัตรา

กำาลังข้าราชการได้เองตามความต้องการของโรงเรียน

		-	กำาหนดให้ครูต้องมาจากคนที่เรียนวิชาชีพครูเท่านั้น

		-	กำาหนดให้การศึกษาภาคบังคับถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖

		-	กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้องมีการซ้ำาชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียน 

มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

		-	นำาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเดิม

กลับมาใช้ใหม่

		-	กำาหนดให้รองผู้อำานวยการโรงเรียนและรองผู้อำานวยการเขตพื้นที่

การศึกษามีวิทยฐานะถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

	-	กำาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ

		-	การประเมินวิทยฐานะ	ให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสำาคัญ

โดยไม่ต้องทำาผลงานเป็นเอกสาร

		-	ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพและครอบคลุม

ประชากรทั้งประเทศ

		-	กำาหนดให้มีการจัดการศึกษาแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชาชน

		-	กำาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์แบบ

		-	ให้	กศน.อำาเภอขยายอำานาจระดับการจัดการศึกษา	ได้ตาม 

ความพร้อมของสถานศึกษา

๒) บทบ�ทหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของภ�คเอกชน

	-	มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ

		-	ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเอกชนต้องมี 

ความชัดเจน

	-	การวัดผลประเมินผลต้องมีมาตรฐานเดียวกัน

		-	ออกกฎหมายเพื่อให้เอกชนสามารถรวมกลุ่มในการจัดการศึกษา

ได้อย่างคล่องตัว
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			-	กำาหนดให้มีสวัสดิการให้เทียบเคียงของรัฐ

		-	งดเก็บภาษี

		-	กำาหนดให้ค่าใช้จ่ายรายหัวควรเท่าเทียมกับภาครัฐ	เช่น	อาหาร

กลางวัน

๓) บทบ�ทหน้�ที่ก�รจัดก�รศึกษ�ของท้องถิ่น

		-	มีสิทธิจัดการศึกษาทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและ

ความต้องการภายในท้องถิ่น

		-	มีสิทธิสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ตามความพร้อมความเหมาะสม	และความต้องการภายในท้องถิ่น

		-	ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

๔)	รูปแบบการจัดสรรงบ

ประมาณ

๑)	จัดสรรเงินงบประมาณโดยโอนเงินโดยตรงให้สถานศึกษา	 

และไม่ต้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒)	จัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖

๓)	เพิ่มอัตราเงินจัดสรรอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน

๔)	ออกกฎหมายรองรับให้ชัดเจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาให้เป็นเงินโอนโดยตรงกับ

โรงเรียนแล้วให้โรงเรียนจัดสรรจัดซื้อวัสดุเอง

๕)	เปิดเสรีให้โรงเรียนระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยผ่าน 

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

๖)	การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณมาเป็นก้อน 

โดยไม่ต้องแบ่งเป็นงบประเภทต่างๆ	ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ให้โรงเรียนดำาเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไป 

ตามระเบียบสำานักนายกฯ	ในการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง
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๕)	ระบบการตรวจสอบ	วัดผล
และประเมินผลการศึกษา

๑)	ผู้ประเมินภายนอกควรเป็นกลุ่มภายนอกที่ได้รับการอบรม 
การประเมินและได้รับใบอนุญาต
๒)	การประเมินไม่ควรแจ้งเวลา	วัน	ให้ผู้ถูกประเมิน	ทราบล่วงหน้า
เพื่อจะผลการประเมินที่แท้จริง	เนื่องจากหากมีการแจ้งล่วงหน้า 
จะทำาให้ผู้ถูกประเมินสามารถเตรียมพร้อม	และสร้างข้อมูลที่เกิน
ความเป็นจริง	เพราะต้องการที่จะให้สถานศึกษาและครูผู้สอน 
มีความพร้อมตลอดเวลาและไม่เสียเวลาในการเตรียมความพร้อม
ก่อการประเมิน
๓)	ผู้ประเมินต้องประเมินเชิงลึก	ใช้วิธีสุ่มนักเรียนมาทำาการทดสอบ
โดยไม่ให้สถานศึกษาเลือกให้เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งประเมิน
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางปี	๒๕๕๑
๔)	การวัดผลหรือออกข้อสอบต้องสะท้อนความรู้ความสามารถ 
ของนักเรียนอย่างแท้จริง	และออกข้อสอบที่ไม่คลุมเครือตามระดับ
ชั้นการศึกษา
๕)	การวัดและประเมินผล	เปิดโอกาสให้โรงเรียนและนักเรียน
สามารถเลือกสอบได้
๖)	การประเมินควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถขอประเมินตามระดับ
ขั้นการพัฒนาได้เมื่อผ่านการครบทุกขั้นตอนจึงประกาศรับรอง
มาตรฐาน
๗)	เน้นผลที่เกิดกับตัวนักเรียน	ครู	โรงเรียนและชุมชนแบบเกาะติด
ฝังตัว	แทนการประเมินที่เน้นเอกสารในระยะเวลาอันสั้น
๘)	เปลี่ยนบทบาทสำาคัญจากการประเมินเพื่อรับรอง	มาเป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	และ
แนวทางการดำาเนินงานที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน	จึงจำาเป็นที่ผู้ประเมินต้องค้นให้พบและแจ้งโรงเรียนให้
ชัดเจน
๙)	นำาผลการประเมินไปใช้ในทางบวก	คือ	สร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ต่อเนื่องแทนการคาดโทษ	(ต้องไม่ตัดสิทธิ์/รอนสิทธิ์ครู	ผู้บริหารและ
โรงเรียนโดยเด็ดขาด)
๑๐)	ให้มีมาตรฐานการศึกษาเดียวกันทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก
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๖)	แนวทางการจัดทำากฎหมาย

การศึกษา

๑)	ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนวิทยฐานะของครู	และบุคลากร

ทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของครูทุกด้าน	 

ไม่ควรใช้เอกสารงานวิชาการเป็นหลัก	ควรพิจารณาจากการปฏิบัติ

งานจริง	ความประพฤติ	ประสบการณ์	การพัฒนาผู้เรียนและ 

ผลงานเชิงประจักษ์อื่นๆ	ที่ยืดหยุ่น

๒)	หลักสูตรแกนกลางปี	๒๕๕๑	เป็นคู่มือการเรียนการสอนที่เป็น

หลัก	ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่จะต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ 

ตามหลักสูตร	จะต้องมีหน่วยงานมาติดตามภายในอย่างสม่ำาเสมอ

๓)	ออกกฎหมายให้อำานาจผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง 

หรือกำาหนดอัตรากำาลังบุคลากรที่สนับสนุนงานในการตรวจสอบ

ภายในเป็นระยะนอกเหนือจากการวัดผลจากภายนอกและ 

ต้องทราบคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเป็นอย่างดีทุก

สถานศึกษารวมทั้งทราบปัญหาและสนับสนุนแนวทางแก้ไข 

และการแก้ไขให้บรรลุผลลัพธ์ของหลักสูตรแกนกลางปี	๒๕๕๑

๔)	กรณีโรงเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่สามารถ

บริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน	ควรจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่า

มีสาเหตุมาจากอะไร	หากมาจากตัวบุคคลต้องทำาการเตือนและ

ปรับปรุงในระยะเวลาที่เหมาะสม	หากไม่สามารถปรับปรุงไดh 

ต้องมาตรการเด็ดขาด	เช่น	การย้ายเข้าส่วนกลางและห้ามย้ายไป

โรงเรียนอื่น	หากเป็นโรงเรียนเอกชนควรต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกัน

ว่ามีสาเหตุอะไรเหมือนกัน	หากแนะนำาแล้วไม่สามารถแก้ไขได 

้ก็ต้องมีการยุบโรงเรียนโดยไม่มีผลกระทบต่อนักเรียน

๕)	การจัดทำากฎหมายการศึกษา	ต้องมีมาตรการบังคับและบท

ลงโทษที่ชัดเจน	และสามารถบังคับใช้ได้

๖)	ควรมีการแก้ไขกฎหมายของท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุน 

ด้านงบประมาณแก่สถานศึกษาของรัฐได้และมีการกำาหนดนโยบาย 

ด้านการศึกษาไว้ในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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 • จังหวัดเชียงใหม่

   ดร.วิชัย ตันติกุล�นันท์  ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ� ด้�นกฎหม�ยก�รศึกษ�
  

	 กฎหมายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำานวนมาก	 เข้าใจยาก	 เพราะเป็น

กฎหมายเฉพาะไมใ่ชก่ฎหมายทัว่ไปอยา่งทีค่นสว่นใหญเ่ขา้ใจ	เชน่	กฎหมายแพ่ง	กฎหมายอาญา	นอกจาก

อ่านเขา้ใจยากแลว้ยงัไมม่คีำาอธบิายท่ีชดัเจน	หรอืแนวทางทีจ่ะดำาเนนิการใหม้คีวามชดัเจน	บางเรือ่งต้องใช้

ประสบการณห์รอืการตคีวาม	ทำาใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจในแนวทางเดยีวกนัซึง่เปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้	เนือ่งจาก

กฎหมายการศึกษาเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญัยิง่มบีทบาทสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระบบการจดัการศกึษา

ของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายจะต้องดำาเนินการ	เช่น	การเผยแพร่ความรู้กฎหมายการศึกษา

โดยวธิกีารตา่งๆ	ทัง้ระบบตา่งๆ	ระบบขา่วสารสารสนเทศ	ตอ้งทำาวจิยัพฒันากฎหมายการศกึษา	ดำาเนนิการ 

เพือ่ให้ความเห็นหรอืคำาแนะนำา	ปญัหาอปุสรรคการใชก้ฎหมายการศกึษาจากผูใ้ช	้เพราะฉะนัน้ในแนวทาง

การพัฒนากฎหมายการศึกษาคือ	 ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิรูปการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	ที่สำาคัญที่สุด	แล้วยังมีพระราชบัญญัติอื่นๆ	ที่ตามมาอีกหลายฉบับจะต้อง 

มีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนแล้วจัดให้มีการประชุม

สัมมนาเพื่อที่จะทราบแนวความคิดเพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 สรุปคือ	 

การทำาให้กฎหมายการศกึษามปีระสทิธภิาพมหีลกั	๒	ประการคอื	๑)	การบงัคบัใชก้ฎหมายการศกึษาอยา่ง

จริงจัง	๒)	ติดตามประเมินผลการใช้กฎหมายเพื่อทราบอุปสรรค	แก้ไขปรับปรุง	หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่

จำาเปน็	และลดขอ้กำาหนดตา่งๆ	ทำาใหก้ฎหมายนัน้ชดัเจน	เขา้ใจงา่ย	ไมต่อ้งตคีวามและนำาไปปฏบิตัสิะดวก

และใช้ได้จริง	 หากทำาได้จะทำาให้กฎหมายการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนซ่ึงเป็นผู้บริหารการศึกษา

แต่ไม่ใช่นักกฎหมาย	

		 เรื่องการกระจายอำานาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล	 โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่อยากรับการกระจายอำานาจ	

อยากให้อำานาจอยู่ส่วนกลางมากกว่าเพราะไม่อยากรับผิดชอบ	 ส่วนกลางก็ชอบที่อยากจะมีอำานาจไว้

เพราะมีอำานาจสั่งการได้	 ส่วนกลางกับพื้นที่มีความความต้องการตรงกัน	 ดังนั้น	 ถ้าเป็นนโยบายของรัฐที่

อยากกระจายอำานาจหรือต้องการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลจริงๆ	กฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับ	 ไม่งั้นถ้า

ออกกฎหมายมาแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่รู้จะออกไปทำาไม
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		 ในยุคต่อไปน้ีการแข่งขันจะสูงข้ึน	 เพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ว่าจะสู้กับต่างประเทศอย่างไร	 จะต้องทำา

ธุรกิจเชิงรุกเข้าไปในต่างประเทศ	ต้องเตรียมคนไทยอย่างไรเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้	จะ

ต้องผูกมิตรกับทุกประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจ

   น�ยณรงค์ คองประเสริฐ  ประธ�นหอก�รค้�จังหวัดเชียงใหม่
  

	 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี	 จึงเป็นส่วนหนึ่งทำาให้ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเร่งความสามารถ

ในการแข่งขัน	 เพราะประเทศไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก	 มีทั้งเพื่อนและคู่แข่งมีหลายประเทศอยู่ใกล้	 

หลายประเทศเมื่อ	 ๑๐	 ปีก่อนมาศึกษาดูงานประเทศไทย	 แต่ปัจจุบันไม่มาเนื่องจากพัฒนากว่า

ประเทศไทยแล้ว	 ยกตัวอย่างประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเร่ืองนี้เป็นปัญหาสำาคัญอันหนึ่งท่ีเป็นผลจาก 

การเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาที่จะมีปัญหาที่ผ่านมา

		 ในฐานะของเอกชน	บุคลากร	ผู้ใช้บัณฑิต	ผู้ใช้นักเรียนนักศึกษาตอนนี้มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

มาขอร้องให้ทางครูบาอาจารย์ท่ีเป็นผู้ผลิตบุคคลากรที่เป็นกำาลังของประเทศได้ทบทวนว่าที่ผ่านมานั้น 

อาจจะมีปัญหาบางอย่างท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	 คนที่ผลิตออกมาไม่ตรงกับ

ความต้องการ	ผลิตบางวิชาชีพมากไป	บางวิชาชีพเช่น	วิศวะ	พยาบาล	บัญชีแม้แต่พนักงานขาย	คนที่ทำา 

การตลาดเก่งก็ไม่ค่อยพอ	 โดยเฉพาะคนทางเหนือไม่ค่อยอยากเป็นพนักงานขายแม้ว่าจะเป็นอาชีพท่ีมี 

รายได้สูงมาก	 เพราะกลัวเรื่องการตลาดและเด็กไทยจะมีความรู้สึกที่น่าเป็นห่วง	 คือ	 เด็กสมัยใหม่อยาก 

รวยเร็วไม่อดทน	 อยากหาทางลัด	 ไม่เหมือนเด็กสมัย	 ๒๐	 ปีก่อน	 เพราะเด็กสมัยนี้เล่นเกมมากเกินไป

เวลาซื้อเกมต้องซื้อวิธีการโกงเกมว่าทำาไงให้คะแนนดี	 สมัยก่อนเล่นแต่เกมซ่อนหา	 เกมท่ีวิ่งเล่นตามบ้าน	 

ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างวินัย	 เคารพกติกา	 เดี๋ยวนี้เด็กติดเล่น	 social	media	 มาก	 ไม่สนใจการศึกษา	 จึง

อยากเห็นเด็กมีความสามัคคี	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 เหมือนเด็กญี่ปุ่น	 เด็ก	 ป.๔	 จับกลุ่มกันต้องตักข้าวให้ 

เพื่อนเพื่อให้มีความรู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนได้	 อยู่เพ่ือคนอื่นได้	 นี่เป็นส่ิงหนึ่งที่เขาให้ความสำาคัญกับตรงนี้	 

ในขณะที่โรงเรียนไทยเรียนมากและแนวความคิดที่เขาเชื่อว่ามีมวลความรู้ที่สำาคัญคือจำาเอาไปสอบ	 

แต่เราไม่เน้นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์หรือการค้นคว้ามีน้อย	 คิดว่าถ้าสามารถสร้างให้เด็กมีความคิดใน

เรื่องใหม่ๆ	 เป็นการหาความคิดที่ต่อเนื่อง	 อันนี้คือกระบวนการเรียนรู้จริงๆ	 เพราะว่าวิชาการต่างๆ	 ไม่

หยุดนิ่งเพราะเด็กที่ดี	บัณฑิตที่ดี	คนที่จะเป็นนักปราชญ์ที่ดีต้องใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง	คือ	ต้องบรรจุ

คณุธรรมเขา้ไปในแตล่ะเรือ่งใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	แนวทางทีต้่องเหน็เชน่	ทำางานเปน็ทมี	แกป้ญัหาเกง่	 

ไมย่อ่ทอ้ตอ่ปญัหาหรอือปุสรรค	พวกนีอ้าจเปน็เพราะประเทศของไทยไมเ่คยประสบกบัสงคราม	ความยาก

ลำายากเหมือนกับหลายๆ	ประเทศอย่างในเกาหลี	ซึ่งเขาต้องได้ยินเสียงปืน	ลำาบาก	ไม่มีอาหาร	คนเขาจึง

สู้	ทำางานเป็นทีมเวิร์คได้ดี	ในขณะที่คนไทยการทำางานทีมเวิร์คไม่ค่อยดี	มักจะมีมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่	มีพรรค

พวกซึ่งการทำางานพวกนี้ขาดแนวทางในการแก้ปัญหา	 ประเทศอังกฤษพบว่าร้านค้าเมื่อ	 ๓	 ปีก่อนหาย
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ไป	๑๐-๒๐%	 เพราะคนไปนิยมซื้อของจากอินเทอร์เน็ตเพราะถูกกว่าซื้อในร้าน	 เรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งว่า 

คนในอนาคตต้องเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์	 ภาษา	 ต้องทำางานเป็นทีมเวิร์ค	 มีความคิดสร้างสรรค์	 สมัยก่อน

คือ	 ญี่ปุ่นประสบความสำาเร็จมาโดยตลอดแต่มาช่วงหลังๆ	 ว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดในการสอนของ

มหาวิทยาลัยเพราะหลายๆ	 ธุรกิจเริ่มแพ้เกาหลี	 การพัฒนาคนอาจไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่โลกต้องการ 

หรือเปล่า	 คนในญี่ปุ่นที่เก่งๆ	 จะถูกบริษัทใหญ่ๆ	 ดึงตัวไปหมด	พอไปอยู่ในระบบบริษัทใหญ่ๆ	 ก็อยู่ใน

กรอบไม่สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้	 ประเทศญี่ปุ่นกลับมาเน้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์	 เน้น

เรื่อง	start	up	ให้เด็กคิดสิ่งใหม่ๆ	ขึ้นมาเพราะเอามาเทียบกับอเมริกา	ในอเมริกาคือ	facebook	ยังเรียน

ไม่จบแต่สร้างรายได้มหาศาลเพราะประเทศส่งเสริมให้เด็กคิดตลอดเวลา	 หาแนวทางส่ิงใหม่ๆ	 ตลอด

เวลาเพราะความคิดนั้นคือทุนที่นำาให้ภาคเศรษฐกิจไปสู่ความสำาเร็จ	 เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่น 

ให้ความสนใจมาก

		 ญีปุ่น่ตอนนีเ้นน้เรือ่งการศกึษาท่ีกลบัมาชว่ยสงัคมทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้	เมือ่กอ่น	professor	บอกวา่สอน

กส็อนไป	วจิยักว็จิยัไป	ไมส่นความตอ้งการของทอ้งถิน่	แต่ตอนนีรั้ฐบาลใหเ้งินมา	๖๐๐	ล้าน	US	DOLLAR	 

มา	 ๕	 ปีให้กับ	 ๕	 มหาวิทยาลัย	 คือ	 มหาวิทยาลัยเกียวโต	 เป็นอันดับต้นๆ	 ของญี่ปุ่นเพื่อเอามาพัฒนา

อุตสาหกรรม	 นวัตกรรมใหม่ๆ	 ของท้องถิ่น	 ให้ทีมวิจัยว่าอะไรที่จะเป็นความต้องการในอนาคตของโลก	

และจับมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้า	 ดังนั้น	 แนวทางอีกอันหนึ่งไม่ใช่แค่การพัฒนา

แนวทางหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาเด็กอย่างเดียวแต่เป็นภาระเร่ืองที่ภาคการศึกษาต้องมาช่วยในเร่ือง 

การขับเคลื่อนธุรกิจในการที่จะผลักดันให้คณาจารย์ท่ีมีไปทำางานวิจัยมากข้ึน	 แล้วร่วมมือกับภาค

เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเดินข้ามหุบเหวมรณะนำาสินค้าและบริการไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของ 

ภาคเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ได้อันนี้เป็นแนวทางใหม่ๆ	 ที่ภาคการศึกษาควรจะรีบมอง	 เพราะโลกมีการ

แปรปรวนอยา่งรวดเรว็	คนทีต่อ้งการนัน้คอืคนดทีีใ่ฝห่าความรู	้อนัแรกคอืคณุธรรมตอ้งมากอ่น	อนัดบัสอง

คือความรู้	ใฝ่หาความรู้	มีนวัตกรรมไม่ใช่เกี่ยวกับคนอย่างเดียวต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

นั้นด้วย	ต้องมีการวิจัยกำาลังคน	ต้องการคนทำางานอะไร	อย่าผลิตเด็กออกมาตกงานหรือไปทำางานที่ไม่ได้

ใช้ความรู้นั่นคือความสูญเสียของภาคเศรษฐกิจ	 ภาคเอกชนจะมุ่งเน้นความสำาเร็จของวิธีการทำางานเป็น

ส่วนใหญ่	แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการทำางานไม่เหมือนกัน	การปฏิรูปคือการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่

จุดที่ดีกว่า	แม้แต่ภาคเอกชนเองบางทีสามารถสั่งลูกน้องได้ก็ไม่ได้เป็นไปตามใจทั้งหมด	

		 กฎหมายจะต้องไม่เหนือกว่าคุณธรรม	หมายถึง	การสร้างให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมจริงๆ	แล้วไม่ใช่

กฎหมายแต่ต้องไปอยู่ในจิตสำานึกของทุกคน	 ไม่ต้องมีกฎหมายควบคุมก็สามารถเป็นคนที่อยู่ในกรอบ

ระเบียบกติกาเป็นคนที่มีวินัยได้	 จริงๆ	 แล้วเด็กไทยอยู่ในสังคมที่มีกฎกติกาในสังคมที่น้อยไป	 หลายคน 

เม่ือไปอยู่ต่างประเทศพอเข้าเมืองตาหลิวก็สามารถดำารงตนให้เหมือนคนไทยที่ไปอยู่ในเมืองนอกได้	 

เพราะฉะน้ันถ้าสามารถสร้างกฎหมายท่ีมีความยืดหยุ่น	 ในขณะเดียวกันก็มีสภาพบังคับใช้ได้ทำาให้การ

ทำางานเกิดความสะดวก	ไมไ่ดเ้ป็นภาระหรอือปุสรรค	ทำาใหก้ารทำางานตา่งๆ	ไปสูเ่ปา้หมายไดอ้ยา่งชดัเจนขึน้



รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความเห็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 63

		 กระทรวงศึกษาธิการมีคนมาก	 มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งการเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้เวลา	 ก็คง

ต้องให้กำาลังใจและเชื่อมั่นในวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรักลูกศิษย์รักการศึกษา	

เมืองไทยและการศึกษาของไทยก็คงจะต้องกลับมาและปฏิรูปไปสู่จุดที่ดีขึ้นตอบรับกับสังคมตอบรับกับ

เศรษฐกิจและนำาพาประเทศเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

   ผศ.ดร.พิณสุด� สิริธรังศรี ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท�งก�รศึกษ� 

   มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  

	 การศึกษาพัฒนาคน	 คนพัฒนาประเทศแต่ตอนนี้ไม่พอ	 พัฒนาประเทศแล้วต้องพัฒนาโลกด้วย	 

วธิคีดิทางการศกึษาตอ้งเชือ่มกนัท้ังโลก	วา่การศกึษาอยา่เพือ่ตัวเราแต่ต้องเพือ่คนอืน่	ผลผลติคนทางสงัคม

หลายภาคสว่นพุง่เป้ามาทางการศกึษาท้ังสิน้	บ้านเมอืงวกิฤต	สงัคม	การเมอืง	การปกครองกโ็ทษการศกึษา	

หมายถึงโทษครู	 ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาในเชิงอำานาจคือการศึกษา

ทั้งหมดอยู่ในมือของกระทรวงศึกษาแต่จะพัฒนาคน	พัฒนาชาติเพื่อพัฒนาประเทศ	ทิศทางการศึกษาใน

อนาคตคือจะต้องจัดการศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข

		 คณะกรรมาธิการเพื่อการศึกษาของ	 UNESCO	บอกว่าถ้าการศึกษาในศตวรรษที่	 ๒๑	 จะเป็นเรื่อง

ของการเรียนรู้	 ได้แก่	 ๑)	 Learning	 to	 know	 จะต้องเรียนรู้เพื่อรู้	 รู้ลึกรู้จริง	 รู้หมดในสภาพที่เป็นอยู่

ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องการศึกษา	 แต่ท้ังเรื่องบริบทการศึกษา	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองทุก	 factor	 

จะต้องมาจุดนี้เพื่อรู้	๒)	learning	to	do	คือ	เรียนรู้เพื่อจะปฏิบัติได้	ตรงนี้ปรากฎในพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติครั้งที่แล้ว	 ๓)	 Learning	 to	 live	 together	 การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม	 เราไม่ได้

มองที่ตัวประเทศไทยไม่ได้มองท่ีท้องถ่ินอย่างเดียวแต่ต้องมองโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันเพื่อนำาไปสู่สันติสุข	

ประเด็นสุดท้ายคือ	๔)	Learning	to	be	คือการเรียนรู้เพื่อชีวิตความพึงพอใจ	ความเป็นอยู่อย่างสงบสุข

หรือสุดท้ายเรียนรู้เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้	 ดังนั้น	 ใน	๔	ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญมากถือเป็นเรื่อง

ของทั่วโลก	ดังนั้น	การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ	quality	of	education	คือ	เพื่อคุณภาพการศึกษาต้องมา

ก่อนแต่จะมาได้ก็ต้อง	accessibility	คือ	โอกาสทางการศึกษาของทุกคน	เรื่องของ	education	for	all	

จึงเป็นประเด็นที่สำาคัญว่าการศึกษาเพื่อคนทุกคน	 ประสิทธิภาพทางการศึกษาต้องเกิดขึ้น	 นั่นหมายถึง

เรื่องการบริหารจัดการทั้งหมดที่จะส่งผลให้คนมีคุณภาพ	 การเข้าถึงการศึกษาหรือโอกาสทางการศึกษา

ให้กับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่	 ตั้งแต่เกิดจนตาย	 แต่ในขณะเดียวกันใครท่ีอยู่ในประเทศไทย

ตอ้งจดัการศกึษาดว้ยเพราะฉะนัน้เรือ่งของชนเผา่	สีผิว	แรงงานต่างๆ	ทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยถอืวา่เปน็

พลเมืองที่ต้องอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น	

		 เรื่องความเสมอภาค	 (Equity	 of	 education)	 หรือโอกาสทางการศึกษาก็ดี	 เป็นแนวคิดทั่วโลก	 

เพราะฉะนั้นถือว่ากฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่มาจากรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายที่ทันสมัยในยุคนั้น	 
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ทีท่นัสมยัเพราะหลายประเทศทัว่โลกทีเ่ขา้มาเมอืงไทยบอกนีค่อื	The	life	of	Asia	ถา้เปน็ไปตามทีก่ำาหนด

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติครั้งที่แล้วคือแสงสว่างของเอเชียก็คือของโลก

		 เรือ่งวจัิยเปน็เรือ่งยากลำาบาก	ครกูไ็มอ่ยากไดย้นิแตส่ดุทา้ยใหบ้งัคบัในกฎหมายการศกึษาแหง่ชาตวิา่

ครูต้องทำาวิจัย	อย่างน้อยวิจัยห้องเรียนว่าเด็กที่ตัวเองสอนต้องการอะไร	ชุมชนต้องการอะไร

		 การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติสำาเร็จมากน้อยแค่ไหน	 ถ้ามองในแง่ดีค่อนข้างมาก	

เพราะเกิดการรวมตัวกันข้ึน	 ครู	 ผู้บริหารไขว่คว้าหาความรู้มากขึ้น	 มีการศึกษาเพิ่มเติมคุณวุฒิมากขึ้น	 

อันนี้คือข้อดีมากๆ	 นอกจากนี้เกิดการตื่นตัวกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การศึกษาในระบบ	 

นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเท่าเทียมกันเกิดการเทียบโอนกันได้	 ใครที่มีประสบการณ์ 

จากการทำางานก็สามารถมาเทียบโอนกันได้เพียงแต่กลไกอาจจะยังติดขัด	 บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจ	 

เทียบโอนก็ยังไม่รู้หรือการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต	 กฎหมายก็เปิดให้แล้วว่าถ้าจัดการเรียนรู้แบบนี้ 

สามารถเทียบโอนกันได้แต่ก็ยังมีข้อจำากัดในกฎหมายบางประการเช่น	 ในมาตรา	 ๑๒	 นอกจากรัฐ	 

เอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบ

การณ์	 หรือสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษามีสิทธิในการจัดการศึกษาและกฎหมายยังเปิดกว้างอีกว่า 

ถ้าจัดการศึกษาอย่างนั้นแล้วทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมคือ	 All	 for	 education	 ประเทศไทยไปไกลกว่า

น้ัน	 คือ	 all	 for	 education	 นั่นหมายถึงทุกคนมีสิทธิมาจากการศึกษาแต่พอมาจัดการศึกษาแล้วรัฐ 

จะต้องสนับสนุนส่งเสริม	 โดยสนับสนุนอันที่	 ๑	 คือ	 ให้งบประมานอุดหนุนรายหัวที่เท่าเทียมกันไม่ว่า 

ใครจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจัดโดยพ่อแม่ผู้ปกครองจัด	 หรือรัฐจัดหรือจัดโดยเอกชนหรือองค์กร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่จะไดเ้งนิอดุหนนุรายหวั	ในขณะเดยีวกนัไดร้บับรกิารในเรือ่งของภาษ	ีกฎหมายทางการ

ศึกษาได้กำาหนดยกเว้นไว้	เพียงแต่กลไกที่จะใช้บังคับกฎหมายต่างหากที่ตามไม่ทัน

		 กฎหมายการศึกษากำาหนดการกระจายอำานาจแบบแบ่งอำานาจ	 ปรากฏในมาตรา	 ๓๙	 ให้กระทรวง

กระจายอำานาจไปยังเขตพื้นที่	 คณะกรรมการเขตพื้นที่และสถานศึกษา	 การกระจายอำานาจตรงนั้นการ

บงัคบัใช้กฎหมายยงัไปไดไ้มเ่ทา่ทีค่วร	เพราะสดุทา้ยจะเหลอืแคแ่บบมอบอำานาจและมอบในบางเรือ่ง	เมือ่

บอกอย่างนี้แล้วกระทรวงก็ลืมบทบาทของตัวเองแทนที่จะเป็นบทบาทด้านนโยบาย	 ด้านกำากับสนับสนุน	

หรือการประเมินผล	สพฐ.กลับกลายมาทำาหน้าที่บริหารจัดการ

		 การบรหิารจดัการภายในเขตจะคลอ่งตวัจะตอ้งมกีารแบง่เขตอยา่งนอ้ยๆ	๒๙๐-๔๐๐	แตด่ว้ยขอ้จำากดั

ของการ	sanction	ทางการเมือง	โดยอ้างงบประมาณมีจำากัด	เพราะฉะนั้นเหลือเพียงเขต	๒๐๐	กว่าเขต	

ทำาใหก้ารบรหิารจดัการไมเ่ป็นไปตามทีก่ำาหนดไดซ้ึง่ปฏริปูมาผดิ	แตส่ิง่สำาคญัอยูท่ีก่ารบรหิารจดัการทำาให้

ผิดฝาผิดตัว	หลายเรื่องที่ไม่สามารถดำาเนินงานได้

		 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการ	 เป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศไทย	

อยู่อันดับ	 ๘	 ของอาเซียน	 เพราะไม่ได้มองทั้งระบบของการศึกษา	 คือ	 ไม่ได้มองเชิงปัจจัยตั้งแต่ 

นโยบาย	 ครู	 ผู้บริหาร	 การสนับสนุนงบประมาน	 ซึ่งประเทศไทยควรอยู่อันดับต้นๆ	 ของโลกหรือ 
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เอเชีย	 แต่ปัญหาประสิทธิภาพ	 โดยดูที่ตัวเด็ก	 ไม่ว่าจะประเมินด้วยมาตรฐานใดในโลกระดับหรือระดับ

ประเทศไทย	 ตำ่ากว่ามาตรฐานท้ังสิ้น	 อันนี้เป็นภาพสะท้อนอยู่ในภาพเดียวกัน	 ซึ่งบอกผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษามีปัญหา	 แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียน	 ครู	 ผู้บริหารที่ตั้งอกตั้งใจในการทำาการเรียน 

การสอนมีอีกจำานวนมาก	 แต่ระบบการบริหารจัดการเท่านั้นที่มีปัญหา	 จำาเป็นที่กระทรวงต้องกระจาย

อำานาจไปที่สถานศึกษาให้หมด	 แล้วส่วนกลางทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายจริงๆ	 โดยไม่ต้องมายุ่งกับ 

การบรหิารจดัการ	ตวัอยา่งเชน่	สหรฐัอเมรกิา	มกีระทรวงทำาหนา้ท่ีนโยบายกบัสนบัสนนุงบประมานเท่านัน้	

นอกนั้นกระจายอำานาจไปยังรัฐ	รัฐจัดการศึกษากันเอง	รัฐ	 เขตกับสถานศึกษาก็กระจายอำานาจไปนั่นคือ

ประเทศใหญ่

		 การจัดทำากฎหมายการศึกษาใหม่	 ต้องกำาหนดสาระสำาคัญที่ชัดเจน	 การประเมินผลที่ผ่านมา	 และ

จำาเป็นจะต้องดูว่าทั่วโลกเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวกันอย่างไร	 เพราะฉะนั้นในทิศทางใหม่เร่ืองของ	 

Globalization	 ความเป็นนานาชาติท่ีคำานึงถึงทักษะในศตวรรษที่	 ๒๑	 ต้องกำาหนดไว้	 ทักษะที่ต้องการ

ในศตวรรษที่	 ๒๑	 ต้องไปคิดในเรื่องของ	 reading	 การอ่าน	writing	 การเขียน	 arithmetic	 เร่ืองของ

คณิตศาสตร์	 ทั้งหมดนี้คือเรื่องการเรียนรู้ที่ต้องรู้	 ประเด็นสำาคัญคือเรื่องทักษะเรื่องการคิดริเริ่ม	 การคิด

วเิคราะห	์คิดสรา้งสรรค	์(creativity)	การสือ่สาร	(communication)	การรว่มมอืรว่มใจ	(Collaboration)	 

เรื่องของภาษาและเทคโนโลยี

		 เพราะฉะนั้นกฎหมายการศึกษาใหม่ต้องเปิดทางการเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นว่าสังคมไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว 

ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างเดียว	 แต่เรื่องของนอกระบบและอัธยาศัยมากข้ึนจนพัฒนาเป็นการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต	 กฎหมายฉบับท่ีแล้วเขียนไว้หลายมาตราแต่นำาไปสู่การปฏิบัติน้อย	 ฉะนั้น	 การออกกฎหมาย

จะต้องพิจารณาให้รอบด้าน	 ถ้าจะก้าวสู่สังคมโลกและทันโลกต้องยังคงดำารงอัตลักษณ์ของความเป็น

ไทยให้ได้	 ต้องฝึกเด็กให้รักและเข้าใจในรากเหง้าของตัวเอง	 ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย 

เป็นคนไทยทั้งสิ้น	ประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาเรื่องความหลากหลาย	ชนเผ่า	ยอมรับซึ่งกันและกัน	เพราะ

ฉะนั้นหลักสูตรหรือกฎหมายท่ีจะทำาให้รักความเป็นชาติของตัวเอง	 สามารถยืนหยัดอยู่บนสังคมโลกได้	 

ต้องปลูกฝังลูกหลานไปให้ได้	 ทิศทางกฎหมายการศึกษาใหม่	 ควรนำาเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญที่ทำาไม่ได้

ใน”ครั้งที่แล้วมาปรากฏในครั้งนี้ด้วย	 ฉะนั้นเรื่องการกระจายอำานาจแบบแบ่งอำานาจ	 โอนอำานาจหรือ 

ให้อำานาจอย่างไรอาจจะต้องมากำาหนดให้ชัด	ใครเป็นคนจัดการ	จัดการแค่ไหน	แล้วจะบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไรต้องกำาหนดให้ชัด	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่กำาหนดให้เอกชน	 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นรวมถึงชาวบ้านทุกคนมีสิทธิในการจัดการศึกษา	 แต่ปรากฏว่าสถานศึกษาของรัฐกับเขตพื้นที่ 

การศกึษาทีม่หีนา้ทีก่ำากบัสนบัสนนุและสง่เสรมิหนว่ยงานอืน่ใหจั้ดการศกึษาใหเ้ปน็ไปตามคณุภาพปรากฏ

ว่ายังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร	จึงต้องทบทวน

		 การศึกษาเอกชน	 ครูโรงเรียนเอกชนมีประมาณหมื่นเศษ	 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าโรงเรียน

ของรัฐที่อยู่ในตัวเมือง	 ผลปรากฏว่าอยู่ท่ีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 บางอย่างต้องกระจายให้ 
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เอกชนหรือให้ท้องถิ่นไปจัดการ	 เขตพื้นที่จะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไป 

ตามนโยบายมาตรฐานต้องคำานึงว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเด็กทุกคนก็คือลูกหลานคือคนไทย 

เหมือนกันก็ควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในแง่ของการสนับสนุนส่งเสริม	 ในแง่ของวิชาการ 

หรืองบประมาณ	 กฎหมายการศึกษาต้องบัญญัติในเชิงสนับสนุนอย่าเป็นเชิงบังคับ	 เพราะในยุคใหม่ 

การบังคับปัญหา

		 การมอบอำานาจให้สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาแล้วเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 

ที่แท้จริง	ควรจะมีอิสระในการดำาเนินงานได้มากขึ้น

		 แนวคิดการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ควรให้ติดตัวเด็กแล้วให้เด็กไปเลือกเรียนเอาว่าจะ

เรียนที่ไหนอย่างไร	 นั่นก็เป็นแนวคิดส่วนหนึ่งที่จะต้องนำามาคิดดูว่าค่ารายหัวของแต่ละคนที่ต้องใช้ว่า 

เท่าไหร่จึงจะเหมาะสม	 อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของรัฐบาลเองต้องพิจารณาต้นทุนของรัฐบาลด้วยว่า 

มีงบประมาณเท่าไหร่	 ถ้าให้เด็กไปแค่นี้แล้ว	 จากปรัชญาการศึกษายุคใหม่ก็ไม่ได้ว่าจัดเฉพาะเด็ก 

ที่อยู่ในระบบประมาณ	๑๐	กว่าล้านคนเท่านั้น	 แต่ต้องจัดการศึกษาให้กับทุกภาคส่วน	๗๐	กว่าล้านคน 

ที่จะต้องรับผิดชอบก็อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ

		 ถา้มองทศิทางโลกใหม	่Globalization	หรอืศตวรรษที	่๒๑	ตอ้งมอง	๒	ขัว้	ขัว้แรกมองความเปน็สากล	

ใช้ตำาราเล่มเดียวกันเหมือนกัน	ใส่เสื้อผ้าก็เหมือนกัน	รถยนต์มาตรฐานทั่วโลกก็เหมือนๆ	กัน	แต่ทั่วโลกคง

ไม่มีผ้าถุง	 ไม่มีงอบแบบไทย	 เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ความหลากหลายควรปรากฏอยู่ในกฎหมายการ

ศึกษาอันนี้จำาเป็น	เพื่อให้หลักสูตรหันมาให้ความสำาคัญและส่อแววว่าเรื่องสังคมไทยในสังคมโลกนี้จำาเป็น	

เพราะฉะนั้นคนในสังคมไทยและสังคมโลกมีทักษะการเรียนรู้ที่จะทำาให้อยู่ในโลกใบนี้ได้	 เพราะฉะนั้นใน	

๔	 กลุ่มใหญ่	 ได้แก่เรื่องมาตรฐานและการประเมินผล	 เพราะฉะนั้นมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน

ผลก็ยังจำาเป็น	การประกันคุณภาพเพื่อให้คนรู้ว่ามีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ต้องกำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการบรหิารจัดการภายใน	จะทำาอยา่งไรใหพ้อ่แมผู่ป้กครองประกนัไดว้า่สง่ลกูหลานเขา้มาเรยีนแลว้ลกู

หลานจะมีคุณภาพเป็นไปตามที่คาดหวังตามที่ต้องการ

		 เรื่องพัฒนาวิชาชีพครู	 จากงานวิจัยของ	OECD	พบว่า	 ประเทศที่มีคุณภาพ	 มีผลการเรียนการสอน

สมัยใหม่	 เช่น	นิวซีแลนด์	 เซี่ยงไฮ้	จะอยู่ที่ครูทั้งสิ้น	ทั่วโลกเลยต้องหันมาพัฒนาครู	ประเทศไทยกำาหนด

ไว้ใน	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พัฒนาวิชาชีพครู	 ส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพหรือเรียกว่า	 

professional	 ถ้าจะให้เท่าเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ	 คือ	 ให้ครูเท่าเทียมกับวิชาชีพวิศวะกร	หมอ	พยาบาล	

เหตทุีเ่ปน็วชิาชพี	หมายถงึวา่รบัประกนัไดว้า่บคุคลในวชิาชพีทีจ่ะต้องได้รับบริการจากวชิาชพีนัน้ๆ	จะยนื

หยดัอยูไ่ด	้ตอ้งรบัประกนัไดว้า่เดก็เข้าสูร่ะบบโรงเรยีนจากคนไมรู่ต้้องรูห้นงัสอืใหไ้ด้นัน่คอืต้องประกนัทีตั่ว 

ครู	 เพราะฉะนั้นถ้าประกันที่ตัวครู	 ครูจะต้องเป็นมืออาชีพ	 ความเป็นมืออาชีพของครูคือ	 ๑)	 จะต้องมี

องค์ทางวิชาชีพกำากับควบคุมมาตรฐานกันเอง	 ๒)	 ต้องเรียนรู้มาอย่างชำานาญการ	 ๓)	 ต้องถูกตรวจสอบ 

ถูกประเมนิ	ในขณะเดยีวกนัมรีายไดท้ีเ่พยีงพอ	เพราะฉะนัน้ปฏรูิปการศกึษาคร้ังทีแ่ล้วครูได้รับผลประโยชน์
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มาก	 แต่ยังไม่ได้พูดในแง่การเรียนรู้ให้กับเด็ก	 ครูทุกคนในช่วงที่ผ่านมาได้เงินเดือนขึ้นกว่าหน่วยงานใด	 

นัน่คอืผลพลอยทีเ่กดิจากการปฏริปูในครัง้ทีแ่ลว้เพ่ือหวงัวา่เด็กทีค่รูมคีณุภาพ	ครูไมต้่องไปเปน็หนีเ้ปน็สิน	

ครูมีเงินเดือนสูงแล้ว	เด็กจะต้องเป็นเด็กที่มีคุณภาพ	เพราะฉะนั้นเรื่องพัฒนาวิชาชีพครู	เช่นหลักสูตร	๕	ปี		

หรอืโครงการครุทุายาทเปน็เรือ่งทีจ่ำาเปน็ทัง้สิน้	ตวัอยา่ง	ครขูองนวิซแีลนดต์อนกลางวนัสอนเตม็ทีแ่ลว้มาจบั

กลุ่มทานอาหารกันแค่นั้น	ทำาอย่างนี้ทุกโรงเรียน	สุดท้ายครูนิวซีแลนด์บอกว่า	I	loved,	what	I	do	ฉันรัก

วิชาชีพที่ฉันทำาอยู่	รักเด็ก	ประเทศเวียดนาม	สิงคโปร์	วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและครูบอกว่า	I	loved,	

what	I	do	แต่ประเทศไทยยังเรียกร้องกันว่าครูเป็นหนี้	เพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาวิชาชีพครูต้องพัฒนาจิต

วญิญาณของความเปน็คร	ูถา้ปฏริปูประเทศคอืตอ้งปฏรูิปการศกึษา	การปฏรูิปการศกึษาอยูท่ีใ่คร	อยูท่ีค่รู	

ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น	ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียน	ต้องกระจายอำานาจให้อิสระแก่สถานศึกษาและครู	ทำางานการศึกษา

รว่มกบัชมุชนพอ่แมผู่ป้กครอง	ผูป้กครองตอ้งการลูกทำาอยา่งไร	ครูคยุกบัพ่อแมผู้่ปกครองชมุชนได้ไหม	วา่

จะให้จัดการศึกษายังไง	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

		 บทเรียนภาคใต้เรื่องการศึกษา	พ่อแม่ปฏิเสธโรงเรียนของรัฐ	มีความระแวงภาครัฐ	โรงเรียนมัธยมของ

รฐัหลายโรงเกอืบจะตอ้งปิดตวั	เดก็เหลอืน้อยลง	เพราะพอ่แมพ่าไปเรยีนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม	

รฐับาลเลยมนีโยบายโดยชว่งนัน้ตอ้งจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์องภาคใต	้เปดิ	๒	หลกัสตูร

การเรยีนดว้ยกนั	โดยใชห้ลกัคดิวา่ใหโ้รงเรยีนไปจดัการศกึษารว่มกบัพอ่แม	่ผูป้กครอง	ชมุชน	อยากใหเ้รยีน

รู้เรื่องอะไร	 ปรากฏว่าภาคใต้อยากให้เรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามในโรงเรียนก็คือหลักสูตรการสอนศาสนา	

๒)	 เรียนรู้เรื่องรากเหง้าของตนเอง	 เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์	๓)	 เรียนเรื่องของอาชีพ	ผลปรากฏว่าภาค

ใต้กลายเป็นเด็กที่เก่งมาก	มีวินัยมาก	ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชิวิตมาก	เด็กมีจำานวนมากขึ้นเพราะใช้หลักของ

กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยเงินไม่ต้องมากแต่ฟังชุมชน	 พ่อแม่ผู้ปกครองว่าต้องการให้

ลูกหลานเรียนอะไร	สุดท้ายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแบบไม่น่าเชื่อ	นี่คือรูปแบบของการศึกษากลาย

เป็นการศึกษาเพื่อความมั่นคง

		 งานวิจัยของสภาการศึกษาเรื่องรูปแบบของการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เสนอไว้	๑๐	รูปแบบ	

กลุ่มที่	๑	ช่วยตัวเอง	กลุ่มที่	๒	ยังต้องคอยความช่วยเหลือจากกลุ่มพื้นที่การศึกษา	กลุ่มนี้มีพี่เลี้ยงไปคอย

ช่วย	 กลุ่มที่	 ๓	 รวมตัวกันได้	 เช่น	 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแบบเครือข่าย	 สิ่งที่ชัดเจนคือหลักสูตร 

ทำาด้วยกันเอาคนเก่งๆ	มารวมตัวกัน	โรงเรียนนี้เก่งเรื่องภาษาอังกฤษก็มาทำา	หรือจะเก่งคณิตศาสตร์	หรือ

เก่งสุขภาวะมาทำาหลักสูตรร่วมกันแล้วก็ไปใช้ตามโรงเรียน	 ทำาสื่อพร้อมๆ	 กันและไปทำาในโรงเรียนของ 

ตัวเอง	 สุดท้ายก็มาคุยกัน	 เพราะฉะนั้นกฎหมายต้องเปิดตรงนี้	 มีงานวิจัย	 เพราะฉะนั้นนี่คือการกระจาย 

อำานาจแบบให้อิสระแบบมีส่วนร่วม	กระจายเงินลงไป	รัฐคอยสนับสนุน	ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายว่า

เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายมาตรฐาน	น่าจะช่วยลดงบประมาณรัฐได้มาก
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   น�ยเฉลิมชนม์ แน่นหน�  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�กฎหม�ยก�รศึกษ� 

   รักษ�ก�รที่ปรึกษ�ด้�นระบบก�รศึกษ�
  

	 พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับเดิมมีความเห็นว่าทันสมัยถือเป็นความเฉลียวฉลาดของคนในยุคนั้น 

ท่ีเขยีนกฎหมายมา	ในฐานะทีเ่ปน็นกักฎหมายยงัเหน็วา่ในหลายๆ	เร่ืองเปน็เร่ืองทีดี่มาก	อาจจะมบีางเร่ือง 

ที่ติดขัดที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ในบางหมวดในบางเนื้อหาสาระ	 ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเชิงเทคนิค

ในเรื่องทางการเมืองบ้าง	 ในเชิงบริหารบ้าง	 เช่น	 พระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซ่ึงอยู่ใน 

หมวด	๙	บญัญตัเิอาไวด้	ีแตพ่อดใูนทางปฏบัิตแิลว้กอ็าจจะมปีญัหา	โดยกำาหนดใหม้กีองทนุขึน้มากองหนึง่

ก็มีหลายคนที่อยากจะมาช่วยกันบริหาร	 โดยอยากจะบริหารเอง	 ทำาให้กฎหมายนี้ใช้เวลามานานจะ	๑๐	

ปี	ก็ยังไม่สามารถที่จะนำาออกมาบังคับใช้ได้	จนกระทั่งทำาให้เนื้อหาสาระในกฎหมายไม่ทันสมัยทำาให้ต้อง 

มีการทบทวน	 แต่โดยภาพรวมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี	 ๔๒	 ยอมรับว่าในเร่ืองของปรัชญา 

ความคิดทันสมัยเป็นประโยชน์และได้นำาส่วนปรัชญาและแง่คิดตรงนั้นที่นำามาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของ

การทำางานเอามาเป็นหลักการร่างกฎหมายได้เป็นอย่างดี

   น�งส�วอำ�นวย แก้มโมน  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนชุมชนบ้�นแม่ส�ก จังหวัดเชียงใหม่
  

	 สำานักเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำารงอยู่และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางโรงเรียน	 เพราะความจริงโรงเรียน 

ยังไม่พร้อมที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเองหรือว่ายืนบนลำาแข้งของตนเองได้	 เพราะฉะนั้นเขตพื้นที่ยังคงมี 

ความสำาคัญที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางโรงเรียน	โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก	

		 กฎหมายกระจายอำานาจเรื่องการถ่าย	 ย้าย	 โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรมีการแก้ไขว่า	

ให้ยกเลิกการถ่ายโอนการศึกษาให้กับท้องถิ่น	 เพราะบางแห่งไม่มีความเข้าใจ	 ไม่มีความพร้อมเร่ืองของ 

การศึกษา	หากจะมีการโอนควรโอนในสิ่งที่สามารถทำาได้	มีความพร้อมที่จะทำาได้	เพียงในบางจุดบางส่วน

เท่าน้ันใชท่ัง้หมด	นอกจากนีเ้รือ่งการเพิม่อำานาจกรรมการสถานศกึษา	เหน็วา่เพียงพอแล้ว	ไมค่วรปรับแกไ้ข

   น�ยสุรัตน์ ศรีใจน้อย วิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

   สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ชีวศึกษ�
  

	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.๒๕๕๗	มาตราที่	๓๑	อัตรา

เงินเดือน	เงินวิทยฐานะและเงินประจำาตำาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไปเกี่ยวพัน

กับมาตรา	๓๘	ค	(๒)	ก็ได้นำามาใช้	หลายคนเป็นแท่ง	คศ.๑	คศ.๒	ชำานาญการ	ชำานาญการพิเศษ	ทำาไม 
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			จังหวัดกระบี่

   ดร.วัฒน�พร ระงับทุกข์ รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
  

	 ขณะนี้กระแสสังคมได้จับตาว่าการร่างกฎหมายการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางใดและสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นหรือไม่	 เพราะฉะนั้นการจะเปล่ียนแปลงในเร่ืองอะไรบ้างนั้น	

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่จะต้องปรับกลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายจะ

ต้องมาร่วมกันคิดและให้ความเห็นเพื่อที่จะทำาให้การปรับนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา

ในครั้งนี้เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่

เปน็กฎหมายหลกัทีบ่งัคบัใชก้ารศกึษาไทยมาตัง้แต่พุทธศกัราช	๒๕๔๒	เปน็ต้นมา	ขณะนีก้ารจัดการศกึษา

เป็นไปตามกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ใช้มากว่า	๑๕	ปีแล้ว	บางเรื่องที่กำาหนดไว้

ในกฎหมายก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ	 จากการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา	 จาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ	จากผลการวจิยั	พบวา่กฎหมายการศกึษาในบางเร่ืองยงัไมส่นองต่อความต้องการจัดการ

ศึกษาที่แท้จริงเท่าที่ควร	เนื่องจากกฎหมายในภาพรวมของประเทศบังคับใช้เหมือนกัน	แต่ในบริบทและ

ข้อเท็จจริงพบว่ามีความแตกต่างไม่สอดคล้องกันหลายเร่ือง	 เช่น	 การบริหารโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนมีหลาย

ขนาด	เพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดเล็ก	ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่เมื่อบังคับใช้กฎหมาย

การศกึษาเหมอืนกนักอ็าจจะกอ่ใหเ้กดิปญัหาบางประการขึน้	เพราะฉะนัน้จึงต้องมกีารทบทวนการจัดทำา

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปที่เกิดขึ้น	จึงเป็นแนวทางสำาคัญ

		 การร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตแล้วเอามาวางแผนอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต	 พระราชบัญญัติการศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นจะพิจารณาว่าเด็กที่จะเข้ามาเป็นผลผลิตในพระราช

บญัญตักิารศกึษาทีจ่ะเกดิขึน้ไมใ่ชเ่ดก็ในปจัจบุนัแต่เปน็เด็กในอนาคต	ซ่ึงขณะนัน้โลกเปล่ียน	วธิกีารเปล่ียน	

บริบทเปลี่ยน	 การร่างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันก็อาจจะไม่ทันการณ์	 เพราะฉะนั้นหลายเรื่อง

ต้องพิจารณาและมองภาพอนาคต	ขนาดของโรงเรียนจะเล็กลงเรื่อยๆ	โรงเรียนหลายแห่งจะไม่มีคนเรียน	 

วิธีการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน	เพราะฉะนั้นในอดีตมีปัญหาตลอด	การที่ไม่สามารถยุบหรือรวบรวม

โรงเรียนขนาดเล็กได้	 ก็ต้องมองภาพอนาคตแล้วว่ายิ่งเด็กลดลงเรื่อยๆ	 จะยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหา

เดิมอยู่หรือเปล่าหรือจะนำาวิธีการอื่นๆ	 เข้ามา	 ซึ่งหลายเรื่องต้องให้พระราชบัญญัติการศึกษาเข้ามา 

ช่วยที่จะบังคับใช้ในบางเรื่องหรือจะพยายามตัดปัญหาบางเร่ืองออกไป	 เพ่ือท่ีจะก้าวข้ามไปข้างหน้า	 

หรือนโยบายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้	 คือ	 แผนการศึกษาชาติที่ใช้กันอยู่คือปี	 ๕๒	 -	 ๕๙	 จะสิ้นสุด

แล้ว	จะต้องเริ่มปี	๖๐	ใหม่	ที่ผ่านมาเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อร่างแผนการศึกษาชาติใหม่	ได้มีการทำา 

การวิจัยติดตามผล	 มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนเรียกว่าประเมินผลแผน	 อันดับแรก 
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คือศึกษาว่าแผนที่เอาไปทำาในหน่วยงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	สพฐ.	อาชีวะ	อุดมศึกษา	สช.หรือผู้เกี่ยวข้อง 

อื่นๆ	 ที่เอาแผนการศึกษาชาติไปแล้วไปร่างยุทธศาสตร์เป็นแผนหน่วยงานตัวเอง	 แผนหน่วยงานประจำา

ปีเอามาวิเคราะห์ทั้งหมดว่าแผนแต่ละปีที่ทำากันสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติท่ีกำาหนดไว้หรือไม่	 

เพราะแผนการศึกษาชาติได้กำาหนดเป้าหมายและวิธีการไว้หลายอย่าง	 เช่นในปีนี้จะต้องบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาเด็กให้ได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์	 ปรากฏว่าเมื่อเอามาวิเคราะห์พบว่าแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย

งานไม่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ	 ถึง	 ๔๗%	 เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น	 พอจะมา

ประเมินว่าพัฒนาแผนการศึกษาชาติไปได้เท่าไหร่	บรรลุเป้าหมายขนาดไหน	อาจจะมานับมาดูว่าขาดตก

บกพร่องตรงไหน	 ต้องปรับยังไง	 ต้องวางแผนยุทธศาสตร์ยังไง	 เนื่องจากไม่ได้ดำาเนินการตามแผน	 และ

เม่ือเข้าไปดูว่าทำาไมไม่ดำาเนินการตามแผนพบว่านโยบายเปล่ียนบ่อย	 รัฐบาลเปล่ียน	 ผู้บริหารระดับสูง

เปลีย่น	พอเปลีย่นกจ็ะมนีโยบายเรง่ดว่นเข้ามาแลว้ทำาใหแ้ผนทีว่างไวต้ามระบบขัน้ตอนเปน็แผนระยะ	๕	ป	ี 

กมี็การปรบัเปา้หมายในแตล่ะปี	เพือ่ใหส้นองนโยบายเรง่ด่วน	ซ่ึงมากระทบ	เพราะฉะนัน้กไ็มส่ามารถจะไป

กลา่วโทษใครไดเ้น่ืองจากเมือ่มกีารปรบัเปา้หมายตามนโยบายเรง่ดว่นไปแลว้	สำานกังบประมาณกจ็ดังบให้

ก็เป็นไปตามระบบ	ซึ่งไม่สามารถไปหยุดยั้งอะไรได้	จากตรงนั้นนำามาสู่ข้อเสนอ	คือกฎหมายการศึกษาจะ

ต้องเขียนเรื่องนี้ลงไป	 ต่อไปน้ีจะเขียนไปในกฎหมายว่าการดำาเนินการต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่ง

ชาติ	 พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้จะเริ่มมีบทลงโทษสำาหรับผู้ไม่ดำาเนินการตามแผนหรืออาจจะต้อง

กำาหนดว่าต่อไปน้ีห้ามไม่ให้มียุทธศาสตร์หรือนโยบายใหม่อื่นใดเข้ามาแทรกแซงการดำาเนินงานตามแผน	

ต่อไปนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำาเนินการตามแผนการศึกษาชาติ

		 กฎหมายการศึกษาคือจุดเริ่มต้นที่จะวางเป้าหมายให้ชัดเจน	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยวางวิสัยทัศน์หลักสูตร	 มีการนำาเสนอวิสัยทัศน์ 

ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอำานวยการพัฒนาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้นโยบายว่าพระราชบัญญัติการศึกษา	 แผนการศึกษาชี้ว่าเด็กเป็นอย่างไร	

เพราะที่สำาคัญคือจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาและเด็กที่พึงประสงค์ในทัศนะเป็นยังไง	 เร่ืองครูและ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะพฒันาเดก็ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย	เพราะฉะนัน้กฎหมายการศกึษามคีวามยดืหยุน่	

การเขียนที่บังคับอาจต้องมีกฎหมายลูกเสริมเข้ามา

		 เร่ืองสำาคัญคือรูปแบบการจัดสรรงบประมาณการศึกษาซ่ึงที่ผ่านมาให้ค่าใช้จ่ายรายหัวกับนักเรียน	

นิสิต	 นักศึกษานำาไปพัฒนา	 โดยจะมี	 rate	 ที่เท่ากัน	 ภายหลังจะมีงบ	 top	 up	 โรงเรียนที่ต่างบริบท

กัน	 หลายคนก็บอกว่ายังไม่พอ	 บางคนบอกโรงเรียนใหญ่ๆ	 ที่ชาวบ้านแย่งกันส่งลูกหลานเข้าจะให้ทำาไม	 

ให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลตัวเอง	 ให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารตัวเอง	 ไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรไป

บริหารมากนักจะได้พัฒนาคุณภาพถึงขั้นสูงสุด	ขณะที่โรงเรียนที่ช่วยตัวเองไม่ได้	หรืออยู่ในพื้นที่ที่พ่อแม 

่อาจจะมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีจำาเป็นต้องส่งลูกเข้าเรียน	 ตรงนี้รัฐอาจจะต้องจัดให้มากและเข้าไป 

ดูแลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา	 ควรกระจายความรับผิดชอบ	 รัฐแบกรับฝ่ายเดียวคงไม่ได้	 อันนี้เป็นอีก 
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ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะช่วยกันดูและให้ความเห็นว่าควรจะร่างกฎหมายอย่างไรที่จะทำาให้ 

การดำาเนินการเรื่องนี้	 และต้องมองภาพอนาคตควรเป็นลักษณะอย่างไร	 ระบบทุกวันนี้เหมาะสม 

หรือยัง	 ระบบการตรวจสอบวัดประเมินผลทางการศึกษา	 อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดเพราะไป 

ผูกติดกับเรื่องของการประเมินนักเรียนเช่น	 ใช้	 o-net	 ไปตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา	 ทุกวันนี้	 สมศ.	 

มีการวัดประเมินผลระดับชาติที่ใช้ดูกัน	 และมีเรื่องของ	 Pisa	 ที่เข้ามาเป็นตัวซ้ำาเติมการจัดการศึกษา	 

ตรงนี้ที่ต้องมาช่วยกันดูว่าเหมาะไหมยังไง	 บางคนบอกยกเลิกไปเลย	 o-net	 ไม่ต้องไปสอบแล้ว	 

แต่ถ้ายกเลิกจะมีอะไรเป็นตัวชี้คุณภาพของนักเรียน	 ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 เริ่มต้นจาก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เขียนเอาไว้	เพราะฉะนั้นหลายเรื่องเป็นเรื่องใหญ่

		 หลักของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้หรือแผนการศึกษาชาติที่จะเกิดขึ้น	 ยึดหลัก	 ๓	 ข้อใหญ่ๆ	

หลักการที่	 ๑)	 คือ	 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการเท่าเทียม	 เพราะฉะนั้นจะทำาอย่างไรให้การศึกษาเข้าถึง

กลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม	ที่ไม่เกิดการเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา	จะเห็นว่ามีความพยายามที่จะลงไปจัดการศึกษา

ให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กห่างไกลชายขอบ	 กลุ่มคนพิการหรือแม้แต่เด็กปัญญาเลิศ	 สิ่งเหล่านี้ 

จะต้องดูแลในทุกช่วงวัย	 หลักการที่	 ๒)	 คือ	 การศึกษาต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	 ส่ิงท่ีเป็นตัวชี้ว่า 

การศึกษามีคุณภาพ	 คือจากผลการประเมินเครื่องมือต่างๆ	 ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ	 เช่น	 เร่ืองคะแนนต่างๆ	 

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ชี้ให้ดูว่าทำายังไงให้การจัดการศึกษาพัฒนาส่ิงต่างๆ	 ท่ี

จะยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น	 หลักการที่	 ๓)	 คือ	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ	 ต้องไปดูท่ีปัจจัยท่ีจะมาจัดการศึกษาคืออะไรบ้าง	 ไม่ว่าเป็นครู	 ผู้บริหาร	 สถานศึกษา 

โครงสรา้งการจดัการศกึษา	หรอือะไรกต็ามทีม่สีว่นทำาใหก้ารจดัการศกึษาบรรลตุามเปา้หมาย	เพราะฉะนัน้ 

หลักการ	 ๓	 อย่างมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่างกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ	 

เพราะการศึกษาคอืกลไกสำาคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นใหก้ารพฒันาศกัยภาพของคนไทย	ขดีความสามารถของคน

ไทย	ให้ไปถึงจุดที่ประสงค์ได้	

		 กระแสการเปลี่ยนของโลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 เป็นกระแสที่รุนแรง	 ต้องรับสิ่งนั้นเข้ามาพิจารณา 

ไปพร้อมกันด้วย	 ขณะนี้เด็กทุกคนมีมือถือ	 เล่นเฟสบุ๊ค	 เล่นไลน์	 จริงๆ	 ถ้าลองวิจัยคนไทย	ณ	 ขณะนี้ 

คนไทยใช้เวลาไปกับเครื่องมือพวกนี้วันหนึ่งเท่าไหร่	 เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นอย่างไร	

ขณะนี้สภาพการณ์เป็นอย่างนี้	 เด็กเป็นอย่างนี้	 เครื่องไม้เครื่องมือเป็นอย่างนี้เราจะจัดการศึกษาอย่างไร

ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมากกว่าจะกีดกันสิ่งเหล่านั้นออกไป	 ขณะนี้สถานศึกษาหลายแห่งห้าม

เอามือถือเข้าโรงเรียน	 เพราะหากมีสิ่งนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคแทรกแซงการเรียนรู้ของเด็ก	 แต่คงห้าม

ยาก	 เพราะฉะนั้นจะทำาอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเรียนรู้ในการจัดการเรียน

การสอนของครู	 หรือแม้แต่การประเมินผลในอนาคต	 อาจจะประเมินผ่านมือถือ	 เด็กอยู่ตรงไหนก็ให้เข้า

เน็ตใส่พาสเวิร์ดแล้วทำาตรงนั้นก็ยังได้ในอนาคต	 เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การวางแผนการศึกษาต้องนึก 

และเมื่อร่างแผนจะต้องทำายังไงจะเอื้อไม่ว่าจะเร่ืองของหลักสูตร	 กระบวนการเรียนรู้	 หรือแม้กระท่ัง 
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การวัดผลการเรียนรู้ในอนาคต	 ขณะนี้มีความพยายามที่จะเริ่มร่างหลักสูตรฉบับใหม่	 มีความเชื่อว่า 

ถ้าเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ทุกอย่างจะดีขึ้น	 แต่ความจริงหลักสูตรเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของการจัดการ

ศึกษาเท่านั้น	 อาจจะจำาเป็นท่ีจะเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริบทหรือเนื้อหาที่เปลี่ยนไป	 แต่นั้นไม่ใช่จุดใหญ่ 

เท่าไหร่	 เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดว่าจะทำาอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 หลักสูตรยืดหยุ่นแล้วให้โรงเรียนให้พื้นที่	 ให้ท้องถิ่นเขาไปใส่รายละเอียดเอง	 ในยุคนี้

น่าจะเป็นอย่าง	 หรือแม้แต่เรื่องของการเรียนการสอน	 เดิมสอนในห้อง	 สอนในห้องมากเกินไปก็เอาออก

มานอกห้องบ้าง	 บอกให้ออกนอกห้องก็ไม่มีใครออกกันจนต้องบังคับให้ออก	หลัง	 ๑๔.๓๐	น.	 บังคับให้

ออกนอกห้องกัน	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องข้ึนอยู่กับบริบทท่ีแตกต่างกันใน

ของแต่ละโรงเรียน	หลายอย่างที่เราควรจะมองภาพในอนาคตและวางกรอบกันให้ชัดๆ	แต่ว่าต้องยืดหยุ่น	

ไม่บีบบังคับและไม่ตายตัว	น่าจะเป็นหลักการสำาคัญไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือแผนการศึกษาชาติก็ตาม

		 เรือ่งปฐมวยั	เปน็เรือ่งทีส่ำาคญัมาก	เดก็ในวยั	๐-๖	ป	ีพอลงไปลกึๆ	ลงไปดกูบับรรดาคณุหมอทำาใหเ้หน็

ภาพได้ชัดว่าการพัฒนาการเจริญของสมองอยู่แค่	๖	ปี	หลังจากนั้นมันจะค่อยๆ	ลดลง	จากนั้นจะลดลงถ้า

ไม่คงสภาพเอาไว้	เช่น	การคิดวิเคราะห์ต่างๆ	เซลล์สมองทั้งหลายเริ่มหายไปเรื่อยๆ	สิ่งที่น่าตกใจคือเมื่อลง

ไปดูแล้ว	จากการประเมินการคัดกรอง	การประเมินพัฒนาการเด็ก	พบว่าในวัย	๒-๓ปี	ของประเทศไทย	

๓๔	%	พัฒนาการล่าช้ากว่าปกติ	 ส่งผลต่อการเรียนรู้	 จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำาไมเด็ก	 ป.๑	 ถึงช้ามาก	 

กว่าจะอ่านออกเขียนได้	 ซึ่งตัวเลขเหล่าน้ีน่าสนใจและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ	มี	 เด็ก	 LD	 เพิ่มจำานวน

ขึ้นทุกปีเพราะการดูแลไม่เหมาะสม	 ทุกวันนี้มีศูนย์เด็กเล็กและกลุ่มใหญ่จะไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	 แต่เมื่อไปดูมาตรฐานของการดูแลเด็กปฐมวัยยังไม่สามารถดูแลเด็กได้ตามมาตรฐานข้ันตำ่า	 

ครูในศูนย์เด็กเล็กยังขาดความรู้	 ขาดทักษะ	 ขาดวิธีการที่เหมาะสมหรือแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่สามารถ 

ดูแลพัฒนาการลูกได้อย่างเหมาะสม	 มีงานวิจัยสืบว่า	 เด็กวัย	 ๒	 ขวบที่ยังไม่ออกจากบ้านไปโรงเรียน 

ต้องรู้จักวงกลมกับสามเหลี่ยมแต่เด็กไทยออกไปประเมินกลับไม่รู้จัก	 แยกวงกลมกับสามเหลี่ยมไม่ได้

ระหว่างการประเมินทางการแพทย์	 แล้วพอถามพ่อแม่ว่า	 สอนลูกบ้างไหมว่าอันไหนคือสามเหลี่ยม 

หรือวงกลม	พ่อแม่ยังไม่มีวิธีการสอน	 กลับบอกว่าลูกยังพูดไม่ได้จะไปสอนได้ยังไง	 กระทรวงสาธารณสุข

ต้องจัด	อสม.ไปอบรมไปสอนวิธีการของพ่อแม่ให้กระตุ้นพัฒนาการลูก	เช่น	จะหยิบฝาหม้อ	เป็นลักษณะ

วงกลม	แลว้จบัมอืลกูไปวาดวงกลมใหเ้ดก็รูว้า่อนันีล้กัษณะวงกลม	อนันีจ้ะเปน็การฝึก	กระทรวงสาธารณสุข

ต้องใช้แบบนั้นผ่านอสม.ผ่านพื้นที่ลงไปให้คำาแนะนำากับพ่อแม่วิธีการกระตุ้นพัฒนาการลูกให้เป็นไปตาม

วัย	 เพื่อที่จะลดภาวะ	 LD	 ของเด็ก	 เพราะฉะนั้นต่อไปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ภาคบังคับ	 การจัดสรรวง 

ประมานอาจจะเปลี่ยนไป	 ต่อไปอาจจะดูแค่เด็กแค่	 ๑๒	 ปี	 คือถึง	 ม.๓	 ที่รัฐจะออกงบประมาณให้	 

เพราะจะมาทุ่มตรงระดับประถมวัยอีก	 ๓	 ปีแทนที่จะมาจัดเงินตรงนี้ลงไปท่ีจะมาสร้างเด็ก	 เพราะรู้แล้ว

ว่าถ้าไม่สร้างเด็กตั้งแต่ประถมวัย	 ต่อไปคนไทยจะมีระดับ	 IQ	 ตำ่าลงเรื่อยๆการศึกษาหลังภาคบังคับ	 ม.๓	 

เป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องเลือกว่าจะให้ลูกหลานไปทางไหน	แล้วต้องออกค่าใช้จ่าย	จากผลการวิจัย
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จากการศึกษาเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่าง	เพราะถ้าประกาศตรงนี้ต่อไปเด็ก	ม.ปลาย	เด็กอาชีวะไม่มี

เงินค่าหัวจะเกิดอะไรขึ้น	เพราะนั้นมีหลายเรื่องที่ต้องคิดพิจารณาว่าจะต้องทำายังไง	

		 การกระจายอำานาจยังเป็นปัญหา	 เพราะต้องมอบอำานาจให้กลุ่มบุคคล	 คณะกรรมการ	 แต่คณะ

กรรมการบางพื้นที่กลับไม่มีความเป็นกลาง	 เพราะถ้ามีคณะกรรมการขึ้นมาก็ต้องมีการเลือกต้ัง	 

มีการสรรหา	 หลายแห่งดี	 แต่หลายแห่งก็ก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่สร้างความทุกข์กับครูกับผู้บริหาร	 

ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยอะไรได้มากในระบบ	 แม้จะรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้น	 ในเรื่องของการแต่งต้ัง	 

การโยกย้ายอะไรก็ตาม	 แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันการ	 เพราะมาจากการเลือกตั้ง 

ซึ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์	 ความคิดที่มีต่อการกระจายอำานาจเป็นไปในเชิงลบ	 จึงต้องหาแนวทาง 

การกระจายอำานาจที่ถูกต้อง

		 จังหวัดเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการดำาเนินงานการจัดการศึกษาในอนาคต	 ขณะนี้กำาลังพยายาม 

ที่จะดูรูปแบบที่เหมาะสม	สอดคล้องที่สุดซึ่งอาจจะให้จังหวัดเป็นฐานของการจัดการศึกษา	มีศึกษาธิการ

ระดับภาค	มีศึกษาธิการระดับจังหวัดเกิดขึ้น	เพื่อที่จะดูภาพรวมการจัดการศึกษาของจังหวัด	ซึ่งจะเชื่อม

โยงสอดคล้องต่อไปของงบประมาณในรายจังหวัดและจะมาจัดสรรปันส่วนกันเองในระดับมัธยม	 ประถม	 

หรืออุดมศึกษาในจังหวัด	 อันนี้เป็นแนวคิดที่กำาลังดูความเป็นไปได้หลายๆอย่างในแง่ของการปฏิรูปการ

ศึกษา

   ดร.วิชัย ตันติกุล�นันท์  ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ� ด้�นกฎหม�ยก�รศึกษ�
  

	 การศึกษามีความหมายหลายอย่าง	 เช่น	 การศึกษาคือใบเบิกทางสู่การประสบความสำาเร็จในอาชีพ	

การศึกษาคือสิทธิพิเศษของคนท่ีมีการศึกษาเท่านั้น	 การศึกษาคือการแข่งขัน	 เพราะฉะนั้นความหมาย

ทุกความหมายอาจจะเหมือนกันหรือมีความหมายของมันอยู่	 แต่โดยรวมต้องคำานึงว่าการศึกษาที่ถูกต้อง

ในปัจจุบันที่แท้จริงมันน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนในทุกชาติ	 เพื่อให้มีคุณภาพ	 เป็นมนุษย์ที่หลุดพ้น

จากความยากจน	 โรคภัยไข้เจ็บ	 ให้อยู่ดีกินดี	 ปราศจากสงคราม	ภัยพิบัติ	 อันตรายท้ังปวง	 ถ้าเป็นอย่าง

นี้แล้วเราพอจะมองภาพออกแล้วว่าจริงๆ	 แล้วการศึกษาเป็นเร่ืองใหญ่มาก	 อาจสรุปได้ว่าแท้จริงแล้ว 

การศึกษาคือสิทธิมนุษยชนคือทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่ดีเท่าเทียมกันเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของโลก	 

นี่เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งทุกท่านคงมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากกว่านี้	ภายใน	๕	ปีจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 และอีก	 ๑๐ปี	 เทคโนโลยีต่างๆ	 จะต้องถูก

เปลี่ยนแปลงไปจนหมด	 ปัญหาการศึกษาจึงไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาของ

ทุกประเทศที่จะต้องร่วมกัน	 เราพูดถึงการศึกษาของไทย	 จากการวิจัยและสรุปได้ว่าเด็กไทยปัจจุบันขาด

คุณภาพ	 คะแนนเฉลี่ยตำ่ากว่าประเทศต่างๆ	 ในอาเซียน	 เป็นเหตุให้เราขาดบุคลากรหรือทรัพยากรที่ดี	 

มไีมพ่อสนองความตอ้งการของตลาด	ขาดแคลนแรงงานทีเ่ปน็	screen	walker	ดา้น	science	technology	 
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and	 innovation	อย่างที่บริษัทต้องการคนที่จบวิศวกรด้านไฟฟ้าและด้านเทคนิคปูนซีเมนต์	แต่ไม่มีเลย	

ก็ต้องอาศัยต่างชาติเข้ามา	 มีฝรั่งเข้ามาทำางานในบริษัทประมาณ	 ๑๐	 คน	 ทำาให้เห็นว่ายังพัฒนาด้านนี้ 

ไม่เพียงพอ	 มีการสำารวจคร่าวๆพบว่าต้องการผู้ ท่ีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ	 

๗	 หม่ืนคน	 เพราะมีโครงการเกี่ยวกับ	 infrastructure	 ปัจจุบันเกี่ยวกับโครงการจัดการนำ้าซ่ึงลงทุน

ประมาณ	๓.๕	แสนล้านบาท	โครงการไฟฟ้าที่จะลงทุนมูลค่ามหาศาล	โครงการเหล่านี้ต้องการทรัพยากร

เหล่านี้จำานวนมาก	 โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าต้องการ	 screen	walker	 ๕	 หมื่นคนเพื่อปฏิบัติงาน 

และซ่อมบำารุงซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้า	 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษอื่นๆ	 เราขาดแคลน 

บุคลากรเหล่านี้จำานวนมาก	และในมหาวิทยาลัยต่างๆ	พึ่งจะเริ่มมีหลักสูตรเหล่านี้	โดยกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาขาดแคลนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่รู้เรื่อง	 biotechnology	 ซึ่งหายากเพราะเงินเดือนตำ่า	 ไม่มีใคร

อยากมา	 เนื่องจากเงินเดือนข้าราชการต่างๆ	 อาจจะถูกกำาหนดโดยองค์กรต่างๆ	 มากมาย	 กำาหนดโดย

ข้าราชการพลเมืองซึ่งอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้	 ไม่รู้ถึงค่าตอบแทนที่จะให้	 เมื่อกล่าวถึง 

เร่ืองเกี่ยวกับความรู้ของทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังมีความเข้าใจผิดมากมายว่าผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ 

สิทธิบัตรจะต้องมีความรู้ทางกฎหมาย	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วไม่ใช่	 กฎหมายเป็นเพียงข้อสรุปอันหนึ่งท่ีเป็น 

เพียงผู้มีความรู้อันน้ีวิเคราะห์หรือวินิจฉัยออกมาแล้ว	 จึงให้ข้อกฎหมายเพื่อที่จะลงโทษหรือวินิจฉัยว่า 

ใครผิดใครถูก	เพราะฉะนั้นต้องการบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับ	science	technology	and	engineering	

ที่จะมาทำางานตรงนี้แต่ไม่มีเลย	สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

		 การประเมินการศึกษาของไทย	 จากการประเมินต่างๆ	 พบว่าผลการศึกษาของการวิจัยของ	 pisa	 

พบว่าคุณภาพการศึกษาของไทยตกตำ่า	 การทดสอบของ	 TIMS	 พบว่าการเรียนวิชาคริตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ไม่มีการพัฒนาและตกตำ่าอย่างต่อเนื่อง	 ผลการจัดอันดับของ	 IND	 พบว่าทักษะภาษา

อังกฤษของเด็กไทยอยู่ในระดับตำ่ากว่าของประเทศอื่นในอาเซียน	 สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การศึกษาตกตำ่า 

เพราะมีเด็กไทยส่วนน้อยท่ีมีความก้าวหน้าหรือมีความรู้จริงๆ	 แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานเพราะ 

มีช่องอว่างในการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน	 คนที่มีฐานะเท่านั้นที่มีโอกาสดีกว่า

สามารถส่งลูกไปเรียนหลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือไปเรียนต่างประเทศ	ทำาให้มีโอกาส 

และมีคุณภาพดีกว่า	 ส่วนเด็กไทยที่เรียนระบบการศึกษาแบบไทยมีโอกาสน้อย	 เพราะฉะนั้นคุณภาพ

ตำ่า	 โอกาสที่จะประสบความสำาเร็จในชีวิตก็ยาก	 คนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆ	 

เจริญ	 เช่น	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 เขาก้าวหน้ากว่ามาก	 ทางที่จะแก้ไขให้เด็กไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เท่าเทียมกันในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาต่างประเทศ	 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา 

ทุกภาคส่วนท่านจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้	 แล้วคงต้องจัดให้มีการสัมมนาในระดับชาติ	 

เพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าจะแก้อย่างไร	 ในเบ้ืองต้นบุคคลที่จะช่วยการปฏิรูปการศึกษาได้ดีที่สุดคือครูและ 

อาจารย์ทั้งหลาย	 ครูเป็นบุคคลสำาคัญท่ีสุดในห้องเรียน	 การประเมินผลงานของครูเท่าที่ทำาอยู่ตอนนี้ 

คือการจัดทำาเอกสารจำานวนมาก	 ซึ่งเสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่การประเมินผลของการเรียนการสอนของ 
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นักเรียน	 ต้องช่วยกันคิดว่าจะหาวิธีประเมินผลอย่างไร	 ไม่ใช่ว่าสอนให้เด็กคนที่เก่งอยู่เก่งยิ่งขึ้น 

เพื่อเอาชื่อเสียงว่าโรงเรียนนี้มีเด็กเก่งมากสุด	 เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด	 แต่น่าจะดูภาพรวม

ว่านักเรียนโรงเรียนนี้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยหัวเฉลี่ยแล้วได้น้อยแค่ไหน	 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ออกมา	สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขโดยจัดให้มีการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกันทุกคน	ซึ่งก็เป็นเรื่อง

ที่ค่อนข้างจะยากแต่ก็ช่วยกันทำา	

		 จากการประเมินผลของสภาการศึกษาได้รวบรวมและสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดังนี้	 ๑)	 ต้องผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆ	 เป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีความสามารถในการตัดสินใจ 

ทุกเรื่อง	 มีอิสระในด้านบุคคลากร	 วิชาการ	 งบประมานและงบประมาณทั่วไป	 ถึงขั้นที่อาจจะต้องจัด

ตั้งให้มีสภาการศึกษาจังหวัดเพื่อให้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการการศึกษาในแต่ละจังหวัดหรือ 

ไม่	 ๒)	 ระบบการผลิตและการพัฒนาครูไทย	 ต้องเน้นปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นครูให้มากขึ้น	 

เน้นคุณธรรม	 จริยธรรม	 สถาบันการผลิตครูต้องกำาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้มขึ้น	 ต้องมี 

การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง	ต้องลดภาระงานเอกสารครู	คือครูต้องอยู่ที่ห้องเรียน	ประเมินคุณภาพครูจริง

มากกว่าเอกสาร	 ๓)	 ต้องจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มาก

ขึ้นโดยให้จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานเช่น	 ค่าสาธารณูปโภค	 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	 โดยต้อง

จัดสรรเงินให้โรงเรียนโดยตรงและจัดสรรเงินเป็นก้อน	 ให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุอย่างเต็มที่

เพื่อลดการขาดแคลนงบประมาณ	๔)	ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการบริหาร	สภาพแวดล้อมที่แท้

จริงของสังคมไทยหลักสูตรระดับประถมควรมีเนื้อหาไม่มากเกินไป	 หลักสูตรด้านมัธยมต้องเน้นวิชาการ	

ทักษะชีวิตให้มากข้ึน	 หลักสูตรอุดมศึกษาต้องเน้นด้านการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่ดี	 

รู้จักหน้าที่และมีจิตสาธารณะ	๕)	ปรับบทบาทสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

สมศ.ใหส้ามารถชว่ยยกระดบัคณุภาพของโรงเรยีนได้อยา่งเต็มท่ี	ไมเ่นน้ท่ีเอกสาร	ไมเ่พ่ิมภาระงานใหก้บัครู	

เกณฑม์าตรฐานควรปรบัใหส้อดคลอ้งกบัขนาดโรงเรียน	๖)	เร่ืองส่ือเทคโนโลย	ีปจัจุบนัส่ือเทคโนโลยทีนัสมยั

มาก	ต้องให้สภาการศึกษาทั้งในเมืองและชนบทเข้าถึงสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สัญญาณอินเทอร์เน็ตใน

สถานศึกษาตอ้งเสถยีรและเขา้ถงึไดง้า่ย	๗)	ตอ้งกระจายอำานาจสภาการศกึษาใหเ้ปน็รปูธรรมทีช่ดัเจนการ

จัดการศึกษาในจังหวัดขาดการบูรณาการระหว่างประถม	มัธยม	อาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัย	ทั้งของรัฐและ

เอกชน	รวมทั้งท้องถิ่น	ศาสนาและวัฒนธรรม	ควรมีคณะกรรมการบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด	๘)	

การจดัสรรงบประมาณ	ปัจจบัุนยงัไมส่อดคลอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยทีแ่ทจ้รงิ	ควรมคีปูองหรอืทนุการศกึษาสำาหรบั

ผู้ที่มีรายได้น้อย	 ผู้เรียนที่อยู่ชายแดนหรือชายขอบ	๙)	 การผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของ

ตลาด	สถาบันผลิตคนควรผลิตให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและวางแผนอนาคต	๑๐)	ต้องเสริมสร้างการ

เรยีนรูใ้หม่ของคนไทยและสงัคมและพฒันาระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งเขตพืน้ทีโ่รงเรยีนและผูป้กครองให้

สามารถเรยีนรูต้ลอดชวีติ	สนบัสนนุซึง่กนัและกนั	อนันีเ้ปน็ขอ้สรุปทีใ่นแต่ละภาคส่วนทีเ่ราประชมุสัมมนา

มาทั้งหมดก็สรุปได้	๑๐	ประการนี้	
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		 สำาหรบัรา่งพระราชบัญญตักิารศกึษาฉบับใหมต่อ้งระบใุหช้ดัวา่รฐัมหีนา้ทีจ่ดัการศกึษาใหท้กุคนได้รบั

การศึกษาเท่าเทียมกัน	อีกประการหนึ่งคือควรมีหมวดหรือมาตรา	ที่กำาหนดหน้าที่ของครูอาจารย์มีหน้าที่

อะไรแล้วจึงไปกำาหนดว่าสิทธิของครูและอาจารย์	

		 สำาหรบัโรงเรยีนเลก็ท่ีตอ้งยบุเพราะคา่ใชจ้า่ยมากไมคุ่ม้กบัการจา้งคร	ูอาจารย	์อนันีเ้ปน็จติวทิยาอยา่ง

หน่ึงว่าการทีม่โีรงเรยีนของรฐัอยูท่กุแหง่เปน็จติวทิยาทีผู่กพันชาวบา้นเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใหม้คีวาม

สำานึกเกี่ยวกับชาติ	ซึ่งถือเป็นข้อสำาคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก	

   น�ยกิตติรัตน์ มังคละคีรี  อดีตเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
  

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติบัญญัติไว้ทุกเรื่อง	 ทั้งโครงสร้าง	 หลักการ	 ปรัชญา	 บัญญัติไว้ทั้ง

หมวดทรพัยากร	หมวดการบรหิารบุคคล	หมวดเทคโนโลย	ีรวม	๙	หมวดดว้ยกนั	ตอ่ไปนีจ้ะตดัออกทัง้หมด	

จะบัญญัติไว้เฉพาะหลักการบริหารให้รัฐต้องดำาเนินการภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารตอ้งดแูลเรือ่งสำาคญัคอืคณุภาพการศกึษากบัยาเสพติดทีรุ่นแรงมาก	ความสำาคญัของ

การจัดการศึกษา	 ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความสำาคัญการพัฒนาของเด็กอยู่ที่ปฐมวัย	 การจัดการ

ศึกษาโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย	เกบ็ไดใ้นระดบัเกนิการศกึษาภาคบงัคบั	การจดัทำากฎหมายการศกึษาใหมก่ำาหนด

จากการเอาแผนการศึกษาแห่งชาติมาบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับให้ใช้	อันนี้คือหลักการใหม่

		 การแกพ้ระราชบัญญตัคิร	ูตดัคำาวา่ข้ันเงนิเดอืน	จะมเีปอรเ์ซ็นต์เขา้มาแทน	แต่ต้องตอบใหไ้ด้วา่ถา้ไมม่ี

ขั้นจะเหมาะสมกับข้าราชารครูหรือไม่	เพราะไม่เหมือนข้าราชการอย่างอื่น	อีกอันหนึ่งคือเกี่ยวกับ	อกคศ.	

กำาหนดไว้เฉพาะที่เกี่ยวกับนอกเหนือจากเขตพื้นที่ให้มี	อกคศ.สป.	ที่ดูแล	กศน.	หรือ	อกคศ.อาชีวะ	ต่อ

ไปนี้จะตัดคำาว่าในเขตพื้นที่ออก	จะมีคำาว่า	 อกคศ.ในโรงเรียนขึ้นมา	 ในอนาคตเปิดกว้างขึ้นเช่น	 โรงเรียน

จุฬาภรณ์มี	๑๒	แห่งมารวมกันจัด	อกคศ.ขึ้นมา	 เพราะต้องคัดบุคคลที่แตกต่างจากบุคลทั่วไปอย่างน้อย

ต้องจบปริญญาโทหรือได้งบประมาณรายหัวเท่ากับมหิดลวิทยานุสรณ์ได้๗หมื่นกว่าบาทต่อหัวแต่ครู 

ยังไม่ได้มาตรฐานพอที่จะขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนในด้านวิทยาศาสตร์จะทำายังไงให้องค์กรนี้มีอิสระมาก

ขึ้น	หรือ	อกคศ.ขนาดใหญ่อย่างโรงเรียนเตรียมอุดมจะทำาอย่างไร	หรือสตรีวิทยา	๒	มีนักเรียน	๖	พันคน 

จะจัดการยังไง	อันนี้จะแก้ปัญหาและเปิดกว้างขึ้น	

		 เรื่องวินัย	 เดิมไม่มีตำาแหน่งรองผู้อำานวยการเป็นกรรมการอันนี้ไปเพิ่มตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ 

เขตพื้นที่การศึกษาด้วย	 เพิ่มการกันพยานเพื่อลงโทษ	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	 ครูคนอื่นไม่กล้าพูดเพราะ 

ไม่อยากยุ่ง	 ต่อไปคนเป็นพยานสามารถชี้เบาะแสให้ได้	 จะได้ความดีความชอบและคนที่เป็นพยาน 

และมีผู้อำานวยการเขตพื้นที่จะมีโทษหนักเหมือนกระบวนการบริหารยุติธรรมท่ัวไปอาจจะลดโทษ 

ลงถ้าโทษนั้นน้อย	 เผื่อให้คนมีความผิดได้รับโทษอย่างจริงจัง	 สำาคัญคือต่อไปนี้โทษทุกระดับต้องรายงาน

ผู้บังคับบัญชา	 ไม่ใช่ผู้อำานวยการเขตพื้นที่ตัดสินแล้วหยุดเลย	 ถ้าร้ายแรงต้องรายงานถึงข้างบน	 สิ่งหนึ่ง
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เวลาคุณดำาเนินการทางวินัย	 หัวใจสำาคัญเลยคือ	 process	 ในระเบียบดำาเนินการวินัยของ	 กคศ.คือ	 

ต้องดำาเนินการให้ครบถ้วน	 พอถึงอุทธรณ์ยกหมด	 ขึ้นศาลปกครองยกหมด	 อันที่	 ๒	 การมีส่วนได้เสีย 

ยกหมด	

		 สดุทา้ย	ยกระดบัตำาแหนง่วทิยฐานะตาม	ว	๗	หลกัการคอื	๑)	ครทูีเ่สนอวทิยฐานะตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลู

ระบบการสอน	ต่อไปนี้การเสนอวิทยฐานะทั้งครูและนักเรียนจะอยู่ในชั้นเรียนหมดเลย	๒)	ในแต่ละระดับ

วทิยฐานะจะแตกตา่งกนัในความสามารถ	จนถึงชัน้เชีย่วชาญพเิศษครตู้องมนีวตักรรมใหมข่ึน้มา	จะใชก้อ่น

ที่คุณเสนอคือ	 ต้องตกลงการพัฒนาการกับผู้บริหารก่อน	๒	ปี	 คือเอา	๒	ปี	 มาประเมินว่าได้ตามเจตนา 

ที่คุณสอนไหม	 ไม่ใช่เสนอผู้อำานวยการว่าเห็นชอบ	 ต้องร่วมกันทำา	 ถ้าผู้อำานวยการไม่เห็นด้วย	 ผู้

อำานวยการต้องชี้แจง	 ไม่ใช่ใช้อำานาจผู้อำานวยการนี่คือหลักการ	 เวลาท่านจะเสนอข้อตกลงพัฒนางาน 

วิทยฐานะ	(PA)	คุณต้องมีกระบวนการทำางาน	มีข้อเสนอมีชั้นเรียน	มีการเอาไปเทียบวัด	มี	NT	มี	ONET	

มาประกอบการพิจารณาใช้เวลาประมาณ	๒ปี	แต่ละระดับจะแตกต่างกันไป	

   น�ยชวน ภูเก้�ล้วน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  

	 ครูมี	 ๓	 สถานะ	 สถานะแรกคือบรมครู	 คือ	 ครูที่เป็นพ่อแม่คอยสอนลูกสอนหลาน	 สถานะที่	 ๒	 

คือครูที่สอนศิษย์	 สถานะที่	 ๓	คือ	 เป็นครูที่สอนสังคม	สอนลูกในบ้าน	สอนศิษย์ในสถานศึกษา	แต่สิ่งที่

สำาคัญที่สุดที่สอนให้คนได้เข้าใจให้คนได้รู้คือสอนให้เข้าใจด้วยพฤติกรรม	 เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของครู

อาจารย์หรือคนในสังคม	การกระทำาใดๆ	ล้วนแล้วแต่ปรากฏในสายตาของคนทั่วไป	เขาสามารถที่จะมอง	

หากเป็นพฤติกรรมที่ดีเขาจะได้ยึดเป็นแบบอย่างต่อไป	 เพราะฉะนั้นในสังคมของไทย	๓	 สถาบันนี้สำาคัญ

มาก	ตอนนี้เรากำาลังก้าวเข้าสู่อาเซียน	ตั้งแต่วันที่๓๑	ธันวาคม	ตอนนี้	๒๐	กว่าวันแล้วมาดูการศึกษาไทย

ใน	๑๐	ประเทศ	ตกตำ่ามากไปอันที่	๘	อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าแผนการศึกษาชาติเรานั้นมีข้อบกพร่อง	และ

กระบวนการให้การศึกษาคงต้องมาให้ความทบทวนกัน	

		 จังหวัดกระบ่ีเมื่อ	 ๔๐-๕๐	 ปีก่อนไม่มีคนให้ความสนใจแม้แต่ลูกกระบี่เอง	 พอไปศึกษาต่างจังหวัด

หรือต่างประเทศแล้วไม่กลับบ้าน	 สมองไหลอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถพัฒนาบ้านเมืองได้	 ในช่วงหลังมี 

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเห็นศักยภาพจังหวัดกระบี่สูงเรื่องการพัฒนาสนามบิน	 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน	 พัฒนา

เมืองจนพอใจของคนกระบี่ด้วยกันและเพื่อนบ้านด้วย	 เพราะฉะนั้นรายได้ตอนนี้ที่มาช่วยจุนเจือจังหวัด

กระบี่จากด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาปีละ	 ๓-๔	 ล้านคน	 สนามบินซ่ึงรองรับ

ได้	 ๓	 ล้านคนตอนนี้ก็แออัด	 และรายได้ของปีละ	 ๗	 หมื่นล้าน	 สำาหรับเฉพาะรายได้การท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศคือ	กรุงเทพอันดับ	๑	พัทยาอันดับ	๒	ภูเก็ตอันดับ	๓	กระบี่อันดับ	๔	หากมองดูภาคใต้	ก่อนหน้านี้ 

พ่ึงยางซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว	 ปาล์มก็ราคาไม่แน่นอน	 แต่การท่องเที่ยวมีความสำาคัญมาก	 ทางตะวันออก 

มีสมุย	 สงขลา	 ชุมพร	 ทางด้านอันดามันเริ่มตั้งแต่ภูเก็ต	 กระบี่	 พังงา	 ระนอง	 ตรัง	 สตูล	 มีศักยภาพสูง



รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความเห็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙78

มากทางด้านการท่องเที่ยว	 หากพัฒนาให้ดีรายได้ประเทศ๒ล้านล้านกว่า	 การท่องเท่ียวมีประมาณเกือบ	 

๔	แสนล้าน	ภายใน	๑๐	ปีจะได้เป็นล้านล้าน	 	ซึ่งสำาคัญมากแต่อาชีพนี้ทำาอย่างไรที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม 

ให้ได้	 ทำายังไงให้พัฒนาบุคลากรให้รองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก	 ประเทศท่ีอยู่ได 

้ก็เพราคุณภาพของคน	 ประเทศสิงคโปร์ทรัพยากรธรรมชาติไม่มี	 คน	 พื้นดินก็มีนิดเดียว	 นำ้าก็ต้องซื้อ	 

เพราะฉะนั้นก็พอเป็นอาเซียนแล้ว	 สิงคโปร์ไม่ต้องไปเหนื่อย	 ไปขยายพื้นที่ก็ไม่จำาเป็นแล้วเพราะสามารถ

ที่จะเอาทุนเอาเงิน	 เอาทอง	 เอาทรัพยากรของมาบุกเข้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพราะการศึกษาสู้เขาไม่

ได้	 ทางด้านเศรษฐกิจ	 ทางทุนสู้เขาไม่ได้	 	 เราไปหลงทางในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 หลงทางทาง 

ดา้นวตัถ	ุเราเหอ่เหมินยิมวตัถมุากเกนิไปโดยไมไ่ดน้กึถงึความมัน่คงและเสถยีรภาพของชาติ	มาเลเซียสมยั

กอ่นเขาขายแตร่ถโปรตอนรถหรอูยา่งอืน่เขาไมข่าย	แตต่อนนีส้ถานะเขาดขีึน้แลว้เลยอนญุาตใหข้ายได	้แต่

ประเทศไทยใครใครค่า้คา้ใครใครซ่ือ้ซือ้	นิยมแตว่ตัถุของแพงๆ	ทัง้นัน้	แตร่ายไดไ้มม่หีรอืมนีอ้ยทีม่าสามารถ

ที่จะมีวัตถุหรือสิ่งของที่เทียบกับคนอื่นได้	จึงต้องโกงกันคอรัปชั่นกัน	

		 กฎหมายการศึกษาชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นโอกาส	 แต่อยากจะเรียนว่ากฎหมายก็อย่างหนึ่ง	 

ผลสัมฤทธิ์ก็อีกอย่างหนึ่ง	 ประเทศของเราผู้บริหารประเทศก็ไม่เสถียร	 ใครเปลี่ยนมือขึ้นมาใหม่ 

ก็มีนโยบายของตนเองไม่ได้คำานึงถึงแผนชาติหรือความต้องการของชาติ	 	 ในวงการศึกษาไม่ได้ผลิตแค่

เครือ่งจักรแตผ่ลติมนุษย	์พอออกจากรัว้มหาลยัหรอืสถานศกึษาแลว้	ทา่นไดต้ดิตามไหมวา่มนษุยท์ีท่า่นผลติ

นัน้มจีดุดอ้ย	ขอ้บกพรอ่งอะไรบ้าง	อนันีเ้ป็นประเดน็สำาคญัทีช่าตญิีปุ่น่เขาตดิตามผล	โดยเฉพาะตดิตามผล

ทางด้านการศึกษาของลูกศิษย์	มีผลมากมาย	

		 เรามุ่งเน้นทางด้านการศึกษาคือปริญญา	 เด็กอายุ	 ๓	 ขวบไปฝากไว้ในอนุบาล	 เริ่มเรียนเป็นระดับ

ประถม	 มัธยม	 อาชีวะและอุดมศึกษา	 พ่อแม่สมัยนี้สถาบันครอบครัวบกพร่องมากเพราะแข่งขันกัน 

ในการหาเงินและวัตถุนิยม	 ไม่ได้ดูแลลูก	 เพราะฉะนั้นก็รักลูกมากเกินไปจนกระทั่งลูกเป็นลูกบังเกิดเกล้า	

สนองต่อความต้องการของลูกทางด้านวัตถุตลอดเวลาและให้เรียนไม่ต้องทำางาน	 เด็กพวกนี้การบ้าน 

หรือหุงข้าวก็จะลำาบากเพราะมีเซเว่นมาก	 เพราะฉะนั้นในเมื่อเรียนไปในช่วง	 ๒๐	ปี	 เด็กได้ปริญญาออก

มาแล้วทำาอะไรได้ไหม	 การพัฒนาเยาวชนหากยังทำาอยู่อย่างนี้เด็กจะทำาอะไรไม่เป็น	 ด้วยเหตุนี้ทางภาค

เอกชนรับนักศึกษามาฝึกงาน	รับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามาทำางาน	ทำางานไม่ได้ต้องเสียเวลา 

ฝกึฝนพฒันาเพิม่อีก	เพราะฉะนัน้การใหก้ารศกึษาเสยีเวลา	พอสำาเรจ็คดิวา่จะไปทำางานได	้แตค่วามจรงิไมใ่ช	่

		 สภาการศึกษาจังหวัดกระบ่ีกำาหนดหลักการไว้	 ๔	 ประการ	 หลักแรกพัฒนาทางด้านร่างกาย 

ของเยาวชนเรา	 ให้มีร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่เพื่อให้ทัดเทียมกับต่างชาติ	 เช่น	ญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาเรียกยุ่น	

แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาพัฒนาแล้ว	 อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา	 สภาการศึกษากระบี่ได้ลงไปสู่ขั้นปฏิบัติ

ว่าทำาให้เด็กโตขึ้นได้อย่างไร	 เด็กต้องดื่มนมแพะ	 ซึ่งนมแพะเทียบเท่านมมารดา	 ซึ่งดีกว่านมวัวมาก	 อัน

น้ีกรุณาเปลี่ยนการใช้นม	 อย่าใช้นมวัวให้ดื่มนมแพะ	 เด็กจะได้สารอาหารท่ีสมบูรณ์	 หลักการท่ี	 ๒	 คือ	 

การออกกำาลังกาย	 จะเน้นให้เด็กว่ายนำ้าเป็น	 เมื่อเด็กว่ายนำ้าเป็นจะต่อยอดไปได้	 กระบี่อยู่ฝั่งอันดามัน 
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เดก็ก็จะรกัทะเล	เดก็ไปศกึษาตอ่ดา้นการตอ่เรอื	เดนิเรอื	ซอ่มเรอืตา่งๆ	กจ็ะเปน็ประโยชนก์บัเดก็	เขตพืน้ที่

การศึกษา	ครูอาจารย์ทั้งหลายได้ให้ความกรุณา	หลักการที่	๓	สถาบันครอบครัว	แม่ต้องเป็นแม่ที่ดีและ

ต้องเป็นครูที่ดีในบ้าน	แต่ตอนนี้แม่สละหน้าที่เรื่องนี้ไปแล้ว	 เลยต้องปล่อยให้สถานศึกษาทำาหน้าที่นี้แทน	

ทางสภาการศกึษากระบ่ีให้ความสนใจเดก็ตัง้แตเ่ริม่คลอดวา่จะชว่ยพอ่แมไ่ดอ้ยา่งไร	และสถาบนัครอบครวั

สำาคัญ	 สถาบันศึกษาสำาคัญยิ่ง	 ถึงแม้มาระดมความคิดแก้กฎหมาย	 เสริมกฎหมายทางด้านการศึกษา	 

หากคนไมม่คีณุภาพ	ไมล่งสูก่ารปฏบิตักิไ็มเ่กดิผล	และหลายหนว่ยงานของรัฐ	ได้มรีะเบยีบกฎหมายรัดกมุ	

แต่ผลที่สุดแล้วเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้น	 ด้วยเหตุนี้อยากให้คนมีคุณภาพต้องลงสู่ขั้นปฏิบัติจริงๆ	 

หลักการที่	 ๔	 สถาบันสังคม	 ครูอาจารย์ที่อยู่ในสังคมจะทำาอะไรไม่ว่าจะเดิน	 ยืน	 นั่ง	 นอน	 การพูดจา 

เป็นครูให้เขาได้ตลอด	 เพราะฉะนั้นเป็นต้นแบบของเด็กแต่ละคนเอาเป็นแบบอย่าง	 ทำาให้มีการพัฒนา

ขึ้น	 จังหวัดกระบี่เป็นสภาการศึกษาจังหวัดแห่งแรกในประเทศไทย	 ตอนนี้ภูเก็ตก่อตั้งแล้วสตูลกำาลัง 

จะก่อตั้งและแม่ฮ่องสอนก่อตั้งเสร็จแล้ว	 หากมีสภาการศึกษาทั่วประเทศ	 ถือเป็นสถาบันทางสังคม 

และจะเป็นพลังเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

		 ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาควรกำาหนดให้มีสภาการศึกษาทุกจังหวัด	 โดยให้มีทุกภาคส่วน 

เข้ามาร่วม	 จะมีเพื่อนภาคเอกชนที่เห็นความสำาคัญของการให้การศึกษาเพราะมีผลกระทบ	 หากท่าน

ผลิตคนออกมาไม่ได้คุณภาพ	 สถานประกอบการมีผลกระทบ	 ต้องเสียเวลามาอบรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การศึกษาตอนนี้	 การท่องเที่ยวของประเทศไทยเจริญมาก	 ต้องพูดจีนได้	 มลายู	 ภาษาอังกฤษต้องพูดได้	

และการให้บริการการท่องเที่ยวจะสมประสงค์	

		 ประการที	่๒	ตัง้มหาวทิยาลยั	จงัหวดักระบีเ่นน้การท่องเท่ียวต้องผลิตบคุลากรใหร้องรับการท่องเท่ียว

ทีจ่ะเตบิโตอีกมากมาย	ดว้ยเหตนุีต้อ้งการมหาวทิยาลยัขึน้มาเรยีกรอ้งมา	๓๐	ปแีลว้ยงัไมไ่ดเ้ลย	เอกชนนา่

จะลงทนุตัง้มหาวทิยาลยั	แตร่ฐับาลยงัไมใ่หค้วามสำาคญั	หากลงทุนต้ังมหาลัยอนัดามนัซ่ึงเนน้การท่องเท่ียว	

การเกษตรและพาณิชย์นาวี	จะสอดรับกับศักยภาพพื้นที่	หากรัฐบาลฉลาดเห็นความสำาคัญอย่างนี้	ลงทุน

ก็ไม่มาก	ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมารับใช้	จะเกิดประโยชน์มหาศาล

		 ขอเรยีกรอ้งให้ม	ี๑)	ให้สภาการศกึษาข้ึนมาท่ัวประเทศ	เพือ่รวมพลงักนัในการพฒันา	๒)	ตัง้มหาวทิยาลยั 

อนัดามนั	เนือ่งจากเดก็กระบีส่มองไหล	พอไปเรยีนท่ีอืน่แล้วจบมามงีาน	มคีรอบครัว	กไ็มก่ลับมาพัฒนากระบี	่

   น�ยนรินทร์ ส�โร  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�กระบี่
  

	 การกำาหนดบทลงโทษ	 ถือว่ามีความรุนแรงมาก	 ถ้าหากว่าดูบทลงโทษผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๕๑,๕๒,๕๓	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 ๒	 หมื่นบาทหรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ	การจำาคุกไม่เกิน	๑	ปี	หมายถึงต้องออกจากราชการและโดนจำาคุกด้วย	ในเรื่องเกี่ยวกับการ

แก้ไขกฎหมาย
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		 ปัญหาในเขตพื้นท่ีในเรื่องกฎหมายมีมาก	 เช่น	 ปัญหาที่เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมมาตรา	๙	 (๖)	 การมีส่วนร่วมของบุคคล	ครอบครัว	 ชุมชน	องค์กร	ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เอกชนองค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 สถานบันสังค

มอื่นๆ	ที่ได้กำาหนดคือมุ่งแต่การมีส่วนร่วม	จนบางครั้งการมีส่วนร่วมทำาให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ

ด้วย	 ตัวอย่างปัญหาต่างๆ	 บางที่ก็เป็นปัญหา	 บางที่ก็ไม่เป็นปัญหา	 เช่น	 การกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ 
ในการให้ความเห็นชอบในการรับย้ายผู้บริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา	 สิ่งเหล่านี้ภาคใต้ไม่
ค่อยมีปัญหาแต่การออกหลักเกณฑ์วิธีการเหล่านี้ขึ้นมาสร้างปัญหาให้กับบ้านเรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
๓	 จังหวัดภาคใต้	 เมื่อก่อนเวลารับย้ายผู้บริหารไม่ค่อยมีปัญหา	 แต่พอมีหลักเกณฑ์นี้จะมีการวิ่งเต้น
กันว่ารับคนน้ันไม่รับคนนี้	 กรรมการสถานศึกษา	 ๔	 คนนั้นรับ	 ๕	 คนนี้ไม่รับอะไรเหล่านี้	 พอผู้บริหาร 
ไปรับตำาแหน่งก็เลยมีความในใจกันลึกๆเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา 
กต็ามทำาใหผู้บ้รหิาร	บรหิารยาก	หลายกรรมการสถานศกึษาไมร่บัคนนี	้แตเ่มือ่ดำาเนนิการโดยการประเมนิ
ต่างๆตามหลักเกณฑ์วิธีการมีคะแนนสูงก็ส่งไป	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	 ๙๐	 ไม่มีปัญหา	 ส่วนน้อยที่มีปัญหา 
น่ันเกิดจากความไม่สบายใจกัน	 ในครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่เจอกัน	 คนนี้ไม่รักไม่ชอบคนนี้	 กรรมการคนนี้ 
ต้องการให้คนอื่นมา	 ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาซึ่งในภาคใต้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ออกระเบียบมาให้ไป 
สร้างปัญหา	 ซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าไปมีส่วนร่วมก็จริงแต่ดูว่ามีปัญหาหรือเปล่า	 เร่ืองใดท่ีไม่เคย 
มีปัญหาก็อย่าไปสร้างปัญหาขึ้นมา	อย่าไปกำาหนดกฎเกณฑ์ให้มีปัญหาขึ้นมา	
		 อีกเรื่องหนึ่งที่ออกระเบียบมาในการปฏิบัติแล้วมีปัญหาก็คือของเขตพ้ืนท่ีเวลาไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง 
ในเขตพื้นที่หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้	ในการแต่งตั้ง	เมื่อก่อนไม่มีปัญหาอะไร	คือ	ผู้อำานวยการ 
เขตพ้ืนที่คนเดิมก่อนจะย้าย	 เห็นคนมีความสามารถเหมาะกับตำาแหน่งก็แต่งตั้งคนนั้นให้รักษา
ราชการแทน	 แต่ปรากฏว่า	 กคศ.	 ไม่ยอมรับ	 มาออกหลักเกณฑ์ภายหลังว่าการแต่งตั้งให้แต่งตั้งคน 
ที่อาวุโสในราชการเป็นตัวยึดวิทยฐานะเป็นอันดับแรก	 นั่นเป็นปัญหา	 หลายเขตพ้ืนท่ีท่ีมีวิทยฐานะ 
ก่อนเพื่อน	 ตอนน้ีเป็นอัมพฤกษ์ไปแล้ว	 บางคนไม่เป็นท่ียอมรับ	 บางคนไม่มีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารองค์กรใหญ่ๆ	 มาบริหารเขตกลับบริหารไม่ได้	 และไม่เป็นท่ียอมรับของเจ้าหน้าท่ี	 ไม่เป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริหาร	เกิดปัญหาขึ้นมา	ทั้งๆ	ที่เดิมไม่เคยมีปัญหา	ปัญหาเหล่านี้เป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ	กฎหมายขึ้นมาทำาให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติ	
		 ร่างมาตรา	 ๕๓	ที่ให้สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 จัดทำาข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขต่อสถานศึกษา	 ถ้าสถานศึกษาไม่ดำาเนินการต้องรับโทษตามกฎหมาย	 อาจจะมีปัญหา 
การติดสินบนเช่น	 ซื้อทองให้กันบ้างเพื่อให้ผ่านการประเมินและไม่ได้รับโทษทางกฎหมาย	 คุณสมบัติ 
ของ	 สมศ.ไปประเมินคุณภาพมาตรฐานคนอื่นแต่	 สมศ.ไม่มีมาตรฐานตนเองเลย	 ถ้าหากผู้ประเมินของ	
สมศ.ไม่มีมาตรฐาน	ร่างมาตรา	๕๕	อาจจะมีผลกระทบต่อบุคลากรอย่างรุนแรง	
		 หลักเกณฑ์วิธีการย้าย	 ครู	 ๒	 ปีสามารถเขียนคำาร้องขอย้ายได้	 ตอนนี้เพ่ิมเป็นเมื่อพ้นจากครูผู้ช่วย 
ต้องมาเป็นครูอีก	๒๔	เดือน	คืออย่างน้อยต้องรับราชการอีก	๔	ปีถึงจะทำาเรื่องขอย้ายได้		ใครที่บรรจุหลัง
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เดอืนมกราตอ้ง	๔	ป	ี๑๑	เดอืนกวา่จะเขยีนคำารอ้งขอยา้ยได้	สงสารครูทีบ่รรจุทีเ่กาะไมไ่ด้เปน็ความผิดของ
เขาเลยที่ไปบรรจุที่เกาะเพราะเวลาย้าย	ย้ายครูจากเกาะขึ้นมาบนบกและส่งไปอยู่ที่เกาะและทำาไมต้องให้
อยู่ถึง	๔-๕	ปี	คือ	การบรรจุครั้งแรกไม่มีโอกาสเลือก	เสร็จแล้วต้องให้ไปทนอยู่แบบนั้นหลายปี	จิตใจก็ไม่
ค่อยทำาเท่าไหร่	เพราะจะขึ้นจะลงต้องเสี่ยงชีวิต	ให้เสี่ยง	๒	ปีก็พอ	ผมเคยเสนอว่าถ้าจะให้ทำางาน	๔	ปีแล้ว

ย้ายคือเตรียมความพร้อมให้เขียนคำาร้องไปไหน	๔	ปีแล้วจึงจะให้ย้าย

		 การบรรจุแบบบังคับเลือกแล้วให้อยู่นานๆ	 เป็นปัญหา	และหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร	กคศ.น่าจะ

คิดอะไรที่เป็นประโยชน์กับการจัดการศึกษาให้มากกว่า	เช่น	ก่อนย้ายผู้บริหารประจำาปี	ให้ผู้บริหารเขียน

ความประสงค์ขอย้ายหลังจากผู้บริหารเกษียณเขียนความประสงค์เหมือนที่ผู้อำานวยการเขตพื้นที่เขียน	 

ผู้อำานวยการเขตพื้นที่เกษียณค่าเช่าบ้านยังเบิกได้	 เพราะเขียนแสดงความประสงค์ไม่ได้ยื่นคำาร้อง 

ขอย้าย	หลายโรงเรียนที่ผู้บริหารมีสิทธิ์เบิกค่าเข้าบ้านแต่ไม่กล้าเขียนทั้งๆ	ที่มีความรู้	ความสามารถเพราะ

ถ้าหากเขียนแล้วสิทธิเบิกค่าเช้าบ้านจะหมดไป	 จริงๆทางราชการน่าจะกำาหนดว่าในช่วงนี้ขอย้ายเขียน 

ตั้งแต่วันที่เกษียณ	๑	ตุลาคม	–	๓๑	มกราคม	ตรงนั้นน่าจะให้ผู้บริหารเขียนแสดงความประสงค์ยื่นคำาร้อง

ขอย้ายจึงจำาสามารถดำาเนินการได้	 แต่ถ้าเขียนคำาร้องขอย้ายไว้แล้วเขตพื้นที่ไปย้ายเพื่อความเหมาะสม	

เพื่อประโยชน์ราชการ	 เดี๋ยวนี้ฟ้องร้องกันได้ว่าเขียนคำาร้องแล้วทำาไมไม่พิจารณา	 เพราะฉะนั้นหน้าที่ 

เหล่าน้ีควรจะเปน็หนา้ทีข่อง	กคศ.	ในการทีจ่ะไปออกระเบยีบกฎเกณฑว์ธิกีารยา้ยเพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่

การจัดการศึกษามากที่สุดจะได้ผู้บริหารที่มีความรู้มีคุณภาพไปบริหารโรงเรียน	

		 เรื่ององค์คณะบุคคล	 ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะไปใช้เหมือนอยู่	 สปจ.คือ	 เหมือนกปจ.สมัยก่อน	 มีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธาน	 อบจ.เป็นเลขานุการ	 ซึ่งจะมีปัญหามาก	 กรณีพิจารณาความดีความชอบ

มีคณะกรรมการกลั่นกลองเป็นลำาดับแล้ว	 จะมีการร้องขอความดีกันในที่ประชุมเพื่อพวกพ้อง	 ต่อไป

จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานองค์คณะบุคคลคล้ายๆ	 ประธาน	 อกคศ.	 แล้วให้	 ผอ.กศน.เป็น

กรรมการและเลขานุการ	 ซึ่งไม่เห็นด้วย	 ปัจจุบันที่ทำาอยู่ดีแล้วจะต้ังเป็นคณะจังหวัดคือให้มีการเลือก 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน	 อปพส.แล้วให้ผู้ว่าเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมี	 ผู้อำานวยการเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 กศน.เป็นกรรการและผู้ช่วยเลขานุการ	 เมื่อมีการดำาเนินงาน 

ของหน่วยงานใดขอให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้นำาเสนอเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

ซึ่งเป็นเลขานุการนำาเข้าองค์คณะบุคคลไป	 ถ้าเป็นเรื่องเขตพื้นที่	 ให้ผู้อำานวยการเขตพ้ืนที่เป็นผู้ช่วย

เลขานุการนำาเสนอไป	 จะสามารถดำาเนินการได้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 แต่ไม่เห็นด้วยท่ีจะให้ผู้ว่า

ราชการเป็นประธานเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาเท่าที่ควร	และเสนอผ่านไปยัง 

ทางคณะทำางานด้วย	 คือ	 จะใช้สัดส่วนอย่างไรก็ได้	 เช่น	 ให้ประธานอนุกรรมการเลือกกันเองจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองค์คณะบุคคล	 และให้มีอนุกรรมการโดยตำาแหน่งเหมือนเดิมก็ได้เป็นตัว

แทนอปพส.และอนุสภาอย่างละ	 ๑	 คน	 และมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล	 

ด้านการศึกษา	 ด้านกฎหมายด้านการเงิน	 เอาสังกัดละคนก็ได้รวมเป็น	 ๑๒	 คน	 อนุกรรมการข้าราชการ
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ครู	 บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่เป็นผู้แทนผู้บริหารทั้ง๓	 หน่วยงาน	 ๓	 คน	 ผู้แทนครูทั้ง	 ๓ 

หน่วยงาน๓คน	 บุคคลากรทางการศึกษาหรือผู้แทนทั้ง๓หน่วยงาน	 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

อนุกรรมการและเลขานุการ	ให้ผอ.เขตพื้นที่	ผอ.	สปพ.	ผอ.กศน.	เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

เพราะถ้ามีการพิจารณาการบริหารงานของบุคคลในหน่วยงานใดให้อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่ดูแลหน่วยงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการให้ครั้งนั้น	

   ดร.สมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ
  

	 สภาพปัจจุบันสงสารครู	 ตั้งแต่รับนโยบาย	 ทำาตามนโยบายอยากคิดเองทำาเอง	 กฎหมายกำาหนด 

ให้กระจายอำานาจ	 ก็กระจายเทียมๆ	 แต่ต้องรับผิดชอบ	 เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ถูกด่า	 เป็นปัญหา 

มาโดยตลอดไม่สามารถแก้ไขได้	 ปัญหาอยู่ท่ีครอบครัวอ่อนแอ	 พ่อแม่ไม่กล้าดุลูก	 ครูจะไปแตะต้องไป

ทำาอะไรไม่ได้	 เลยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม	 นโยบายรัฐเปล่ียนบ่อย	 พอวันนี้ให้นโยบายทำาท่าว่าจะทำา	 

พรุ่งน้ีก็เปล่ียน	 แต่เปลี่ยนแล้วไม่ได้ยกเลิก	 ตอนนี้มีโอกาสดีถ้ามีการปฏิรูปใหม่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 

ในการคิดการทำาในการรับผิดชอบ	การแก้ไขปัญหา	เช่น	อกคศ.	บางทีเข้ามาแล้วไม่ได้รักษาผลประโยชน์

ของครูแต่รักษาผลประโยชน์ส่วนตัว	 จริงๆกฎหมายดีอยู่แล้วแต่การปฏิบัติของคนนำาไปสู่ปัญหา	 ที่ทราบ

ตอนนี้ผู้แทนหาคนดียาก	 เรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติของมาเลเซียมีระยะเวลา	๕	 ปี๑๐	 ปี	 รัฐมนตรี 

เข้ามาใหม่จะไปแก้ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ได้ตั้งเอาไว้	รัฐมนตรีจะต้องเดินไปตามแนวนี้	

		 ประการที่	๒	เรื่องการกระจายอำานาจขอให้กระจายอย่างแท้จริง	ท้องถิ่นสามารถกำาหนดต้องการคน

ได	้อยากใหท้อ้งถิน่ไดค้ดิและเป็นผูท้ำาเอง	จดัการเอง	แต่นีก้ระจายอำานาจเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	สูส่ถานศกึษา	

ก็ยังกระจายไม่ครบ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์เลย	

		 ที่มหาวิทยาลัยฮอร์กแลนด์	 ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 มีการกระจายอำานาจสู่โรงเรียนอย่างแท้จริง	 

ให้กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญมาก	 เพราะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นคนในท้องถิ่น

ผู้บริหารมาอาศัยชั่วคราว	 ครูมาอาศัยชั่วคราวแต่พ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงนี้จะไปไหนไม่ได้	 ถ้าย้ายลูกจาก

โรงเรียนนี้ไปอยู่ที่อื่น	 โรงเรียนก็ลำาบาก	 สุดท้ายก็ถูกยุบ	 ลูกหลานก็ต้องเดินทางอย่างนี้ตลอด	 เพราะ

ฉะนั้นต้องสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง	ต้องการโรงเรียนเป็นอย่างไรให้ออกแบบเอง	จริงๆ	แล้วสภาการศึกษา 

ได้ทำาประชาวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาที่มากระบี่	 เคยมีส่วนร่วมในการคัดหา 

กรรมการสถานศึกษา	 แต่พอทำาไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 ก็ใช้หลักเกณฑ์ที่กำาหนดมาทั้งหมด	 แต่คนที่อยู่

ใกล้โรงเรียนหมดสมัยก็ต้องออกไป	 หาคนใหม่เข้ามาก็ไม่มี	 หายากติดกฎระเบียบตรงนี้	 ขอฝากทาง 

สภาการศึกษาที่ว่าต้องให้บทบาทกรรมการสถานศึกษาให้

		 ประการที่	 ๓	 เรื่องหลักสูตร	 ตอนน้ีท่ีมีเรื่องการลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลาหาความรู้	 ที่จริงแล้วใน 

หลกัสตูร	๒๕๐๓	ชัดเจนวา่สมยักอ่นมพีทุธศกึษา	พละศกึษาและหตัศกึษาแยกชดัเจน	ภาคเชา้เปน็วชิาการ
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หมด	 วิทย์	 คณิต	 สังคม	 ภาคบ่ายเป็นหัตศึกษา	 พละศึกษาและทุกคนที่ไปเรียนเรียนอย่างมีความสุข	 

เด็กไม่อยากอยู่ในห้องตลอด	 แต่ถ้าภาคบ่ายลงภาคสนามจะมีความสุข	 เด็กไทยจะเป็นอย่างไร	 

คือคิดไม่เป็น	ทำางานไม่ได้แล้วจบไปจะทำางานอย่างไร	อ่านมากแต่ไม่ได้ลงมือทำา

		 เรื่องสอนพิเศษ	 กวดวิชาอะไรกันมาก	 ถามว่าไม่กวดวิชาจะสู้เขาได้อย่างไร	 เคยห้ามสอนพิเศษ 

ในโรงเรียน	 ในท้ายที่สุดผู้ปกครองต้องมาอ้อนวอนขอร้องให้สอน	 เพราะถ้าไม่สอนมีปัญหา	 เนื่องจาก 

เวลา๔	 โมงโรงเรียนเลิกไม่มีเวลามารับต้องทำางาน	 ท้ายที่สุดต้องทำาโครงการฝากลูกไว้กับโรงเรียน	 

และดูการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นปัญหามากจะแก้อย่างไรดี	 ไม่มีทางเพราะเด็กมุ่งเน้นจะสอบเข้า

มหาวิทยาลัย	 ถ้าไม่ไปเรียนวิชาหลักจะไปสู้เขาได้อย่างไร	 เดือนธันวาประกาศสอบโรงเรียนยอดนิยม 

เข้า	 ม.๑	 ถามว่าถ้าไปสอนตามหลักสูตรจะไปสู้ได้หรือ	 เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องเปล่ียนแปลงต้องรู้ 

เท่าทันสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือว่ามัธยมต้องการ	 อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดมาก	 ใครอยาก 

จะเรียนอะไรก็เรียนเลย	 ใครอยากเรียนแพทย์เรียนเลยถ้าเรียนได้	 อย่างเช่นที่ฝรั่งเศส	 ถ้าต้องการ 

เรียนได้ก็เรียนไป	เรียนไม่ได้ก็ออกมา	ไม่ต้องไปเครียดเรื่องการสอบเข้า

		 ตอนนี้ระดับประถมของไทยต้องไปเอาครูมัธยมมาช่วยติว	 โรงเรียนมัธยมต้องไปเอาอาจารย์

มหาวิทยาลัยมาช่วยติว	 เป็นอาชีพรับจ้าง	 วิธีการอย่างนี้ต้องมีการปรับเปล่ียนถ้าไม่เปล่ียนจะเป็นปัญหา

มากแก้ไขยาก	

		 ระบบกระบวนการผลิตและการใช้การพัฒนาคณาจารย์ครูและบุคคลากรทางการศึกษา	 ส่วนใหญ่

เป็นของครูไทยแต่สภาพปัจจุบันส่งเสริมครูต่างชาติ	 หลายโรงถ้าความเห็นครูต่างชาติรู้สึกไม่ทันสมัย	 

คิดว่าเรื่องภาษาสำาคัญมากและส่งเสริม	 แต่พอดูฉบับร่างของกฎหมายไม่ได้บอกว่าวิธีการได้มา 

ซึ่งครูต่างชาติได้มาอย่างไร	 ที่ผ่านมาเปิดหลักสูตร	 English	 program	 ระบบ๒ภาษาที่โรงเรียนอนุบาล

จังหวัดกระบี่	 ถามว่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไหม	 	 ไม่ถูกมากเพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพ	 

ต้องใช้การผ่อนผันมาตลอดโดยเฉพาะปัจจุบันยิ่งเราต้องการมากๆ	 บางโรงต้อง	 ๓-๔	 ภาษา	 แต่ตรงนี้

ไม่ได้เขีบนว่าให้โรงเรียนดำาเนินการอย่างไร	 บางโรงน่าเห็นใจ	 เปิด	 nursesarry	 พยายามเอาเจ้าของ

ภาษาจริงๆ	 อย่างน้อยก็ออสเตรเลียหรือยุโรปเข้ามา	 แต่ปัญหาจบโดยตรงหายากจริง	 บางทีต้องหา 

แบบแฝงหรือเลี่ยงอาบัติ	 ขอฝากทางการสภาการศึกษาด้วยว่าจะทำายังไงให้ถูกต้องบางท่ีไปหา 

อาจารย์เอกชนคิดหัวละ๔หมื่น	ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยตรง	

   น�งพัชร� ทูลโภคผล รองประธ�นหอก�รค้�จังหวัดกระบี่
  

	 เรื่องรูปแบบและระดับการจัดการศึกษา	 ของเดิมการจัดการศึกษามีทั้งในระบบ	 นอกระบบ 

และตามอัธยาศัยแต่ของใหม่จะเกิดจากการศึกษาในสถานศึกษาและการศึกษาที่เกิดจากในวิถีชีวิต	 

อันนี้จะมีปัญหาในการจัดการเรียนในโรงเรียนหรือใหม่	 ตัวอย่างที่อยากจะให้เกิด	 สมมติว่าใช้	 ๑๘	 เดือน	
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ก็อาจจะอยู่ที่วิทยาลัย	 ๑-๒	 เดือนเพื่อปูพื้นฐาน	 จากนั้นส่งมาอยู่ที่สถานประกอบการเลยประมาณ	 

๑๓-๑๔	 เดือน	 เหลืออีกประมาณ๓เดือนคือกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปสอบทำาวิทยานิพนธ์หรือ 

รายงาน	 กฎหมายสามารถกำาหนดได้หรือไม่	 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นให้สถานศึกษาเพื่อให้จัดการ 

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ	

		 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัระบบการพฒันาคร	ูคอืเนือ่งจากเปน็สมาชกิของ	lottery	ได้สัมผัสกบัอาจารยแ์ละ 

ผู้บริหาร	 เนื่องจากกระบ่ีเป็นจังหวัดท่ีเน้นธุรกิจท่องเที่ยวแต่ภาษาของผู้จบการศึกษาไม่อยู่ในระดับ

ท่ีสามารถให้บริการแขกได้	 ถามครูอาจารย์ว่าถ้า	 lottery	 จะอบรบครูสอนภาษาอังกฤษจะสนใจไหม	 

เสียงตอบรับไปในทางบวก	 ไปหาทุนมาและจัดอบรมครูภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา

จำานวน	๑๐๗	ท่าน	จาก	๗๖โรงเรียน	ที่จริงต้องการโรงเรียน	๒	คนช่วยกันเวลามีปัญหา	แต่บางโรงเรียน 

มีขนาดเล็กมากจึงส่งมาได้แค่	 ๑	 คน	 ทั่วจังหวัดกระบี่	 พวกเราซ่ึงเป็นสมาชิกมีภาระผูกพันว่าต้องไป 

เยี่ยมชมโรงเรียนเป็นระยะเวลา	๓	ปีติดต่อกัน	ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ใช้	 ๒๓	 โรงเรียนจาก	๗๖	 โรงเรียน 

	 ในฐานะที่เป็นเอกชนเงินที่ลงทุนไปล้านกว่าบาทก็หวังผล	 เพียงแต่มีแค่	 ๒๓	 โรงเรียนที่ใช้ทำาให้ 

ไม่แน่ใจว่าควรจะจัดอบรมนี้อีกหรือไม่	 เพราะการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษามันมี	๓	ระดับ	

ที่อบรมครั้งที่แล้วเป็นระดับต้นเท่านั้น	 จริงๆตอนนี้ได้ทุนมากำาลังคิดอยู่ว่าทำาอะไรดี	 แต่ไม่กล้าจัดอบรม	

เพราะเวลา	 lottery	 จัดอบรมต้องยั่งยืนและเห็นผล	 จากครั้งที่แล้วจัดอบรมแค่	 ๑๐๗	 คนเขาอยาก

เห็นผลว่าสามารถไปกระจายต่อได้	 ในเรื่องครูไม่เห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เพราะบางครั้งคนที่พิการ 

แตไ่ม่เปน็อปุสรรคในการทีจ่ะมาเป้นครมูสีทิธิท์ีจ่ะมาเปน็ครหูรอืไมถ่า้ความสามารถเขา้ถงึจากทีไ่ปประเมนิ

เยีย่มโรงเรยีน	พบครอูตัราจา้งเป็นคนไมม่แีขนทัง้	๒	ขา้ง	แตส่งัเกตวา่ครเูเอคทฟีมาก	ไปเยีย่มประเมนิสอน

เด็กได้ดี	แต่เนื่องจากเป็นครูอัตราจ้างจึงต้องผ่านกระบวนการเป็นครูมาก่อน	ขอเสนอว่าผู้พิการถ้าไม่เป็น

อุปสรรคในการเรียนการสอนน่าจะพิจารณาให้เป็นครูได้	

		 มีหลายโรงเรยีนทีค่รไูมพ่อ	มโีรงเรยีนเดก็	๑๐๐	คนเหลอืคร	ู๓	คน	ในรอ้ยคนมชีัน้	ป.๑-ป.๖	อยากเหน็

วา่ถา้รฐัคดิวา่ใหค้วามสำาคญักบัการศกึษา	กระทรวงศกึษา	โรงเรยีน	สำานกังานเขตพืน้ทีต่อ้งมกีารวางแผนวา่

แตล่ะโรงเรยีนตอ้งการกำาลงัคนเท่าไหร	่ถ้ารฐัสนบัสนนุการศกึษาจรงิต้องใหก้ำาลงัคนเทา่ทีโ่รงเรยีนต้องการ	

ไม่ใช่ครอูตัราจา้งเพราะไมง่ัน้ใจคงไมอ่ยู	่การทำางานของคนถา้ไมม่ัน่คงในเรือ่งการทำางานหรอืเรือ่งรายได้ใจ

ก็หาที่มั่นคงกว่าแน่นอน	ฉะนั้นเมื่อครูไม่มั่นคงในอาชีพและรายได้ผลพวงไปถึงเด็กจะเป็นอย่างไร	

		 แรงงานทีจ่ะไดจ้ากการศกึษาทีจ่ะป้อนตลาดแรงงานไมส่อดคลอ้งกนัทัง้ทางดา้นคณุภาพและปรมิาณ	

จากการประเมินของ	OECD	คณิต	วิทย์การอ่านก็ไม่เข้าใจ	แม้แต่เรื่องคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไทยอยู่

ในอับดันที่	๑๓	จาก	๑๔	ประเทศ	ทุกอย่างอยู่ท้ายหมด	ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาต้องช่วยกันคิดว่าจะ

ทำาอย่างไรถึงจะช่วยปรับปรุงอันนี้	 ทีนี้เรื่องคุณภาพไม่ได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ	 เป็นความ

ท้าทายไม่ใช่แต่สถานศึกษา	ผู้ประกอบการ	หรือเอกชนเองพยายามเข้ามามีส่วนร่วมมากๆ	การศึกษาแบบ

ทวิภาคี	ภาคเอกชนต่างๆ	จัดตั้งโรงเรียนและให้ไปเรียนในสถานประกอบการต่างๆ	มากขึ้น	
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   ดร.พัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดกระบี่
  

	 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น	พยายามที่จะจัดการศึกษาโดยเฉพาะในเขตของ	อบต.	เทศบาล	อบจ. 

ในกระบี่	 จุดอ่อนท่ีสำาคัญของท้องถ่ินคือมีเงินสนับสนุนรายหัวเหมือนกัน	 งบประมาณต้องผ่านตาม 

ขัน้ตอนซึง่มคีณะกรรมการการศกึษาขององคก์ร	วา่ในปหีนา้มแีผนจะทำาอะไร	ต้องขอกอ่นเปน็งบประมาณ

ประจำาป	ีกระบวนการบรจิดัการโดยกฎหมายของทอ้งถิน่ตอ้งมกีารเตรยีมการแตเ่นิน่ๆ	คดิจะทำาอะไรประจำา

แต่ละปีต้องตั้งฐานตั้งแต่	๓	ปี	ว่าอนาคตจะทำาอะไร	

		 ท้องถิ่นมีความชำานาญเชี่ยวชาญไม่เท่า	 สพฐ.ในการที่ปรับระดับ	 ต้องเลียนแบบบางอย่างของ 

ส่วนกลาง	 ประเมินคณะครูก็	 ๘	 ครั้งมีการประเมินเข้ม	 สถิติข้อมูลตามหลังเขาตลอด	 ท้องถ่ินก็พยายาม	

แต่ความสำาคัญของท้องถิ่นต้องบอกต่อสภาด้วยว่าท้องถิ่นนั้นจะสนใจเรื่องของสร้างถนน	 สะพาน	 ขุดคู

ไม่สนใจเรื่องการศึกษามากนัก	ผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษาของท้องถิ่นใน	อบต.	เทศบาล	บางครั้งมองไม่เห็น

เพราะเห็นผลช้า	พยายามบอกกล่าวน้องๆ	ลูกศิษย์ว่าให้มาสนใจเรื่องการศึกษา	ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐาน

ในการจัดเรื่องของอาหาร	 วันหนึ่งบอกว่า	 	 ไอคิวจังหวัดกระบี่ตำ่าบอกเราอยู่ใกล้ทะเลน่าจะกินปลามากๆ	

เมืองท่องเที่ยวโอกาสท่ีจะกินปลายากเพราะไปขายชาวต่างชาติหมดผลสุดท้ายโรงเรียนต่างๆ	 ติดทะเล 

ก็กินแต่ไก่	 ซึ่งสารเคมีมาก	 เด็กอายุ	 ๑๐	 ปี	 ก็มีประจำาเดือน	 นั่นคืออาหารของพวกนี้	 ครูต้องใส่ใจ 

ตลอด	เด็กกินอะไรต้องถามตลอด	

		 ถ้าเราช่วยกันในเรื่องของกฎหมายทางด้านการศึกษา	 ยิ่งท้องถิ่นมีบทบาทดูแลเด็กเล็กโดยตลอด	 

ถ้าใส่ใจให้กำาลังบอกกล่าวให้ท้องถิ่นมีความรู้เรื่องนี้	 จะทำาให้การศึกษาส่วนท้องถ่ินมีความก้าวหน้า	 

การพัฒนาของเด็กก็จะก้าวหน้า	 แต่ก่อนอื่นต้องเรียนว่ากฎหมายกับครู	 ครูสนใจแต่นักเรียน	 ระดับเหนือ

ขึ้นไปแทนที่จะเรียกนักศึกษาก็เป็นครูอยู่ดีเป็นอาจารย์ก็ดูแลนักเรียนอยู่ดี	 แต่ที่ผ่านมาบอกว่าตาม 

แผนของท่านเกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	ที่บอกว่าในชีวิตของคนมี	๔	แผน	คือ	แผนการเรียนรู้	แผนอาชีพ	

แผนเงินและแผนสุขภาพ

		 เรื่องการศึกษาขึ้นกับครูดี	 ครูดีขึ้นกับระบบการผลิตครู	 ขณะนี้เห็นใจน้องๆ	 มักบ่นว่าครูสมัยนี้ 

ไม่เหมือนสมัยก่อน	 ครูต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกส่วนเพราะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นว่าการเป็นครู 

ต้องแต่งกายเรียบร้อย	สุภาพ	เป็นตัวอย่าง	จะไปที่ใดชุมชนใด	บอกตลอดเวลาว่าถ้าขาดใคร	แล้วเชิญครู

ขึ้นไปบนเวที	ครูต้องพร้อมรับตลอดเวลา	จะมาบอกว่าวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ได้	 	ฉะนั้นความเชื่อถือ

ศรัทธาของผู้ปกครองต้องศรัทธาต่อตัวแบบ	ครูต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงแล้วแบ่งปันไม่ใช่แข่งขัน

		 ขณะน้ีทกุคนมกีระบวนการแขง่ขนัตลอด	สง่เสรมิเดก็ใหม้กีารแขง่ขนั	กระบวนการทัง้หมดตอ้งเริม่ตน้

ที่ครู	กระบวนการผลิตครูต้องเป็นพิเศษ	คัดเลือกโดยเฉพาะ	ขณะนี้ใครปริญญาก็มาเป็นครู	ดังนั้น	พรบ.

การศึกษาต้องให้ความสำาคัญมากที่สุดในเรื่องการผลิตครูและท่ีกำาหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องมีกระบวนการ

ผลิตพัฒนาอย่างไร
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   น�ยกิตติรัตน์ มังคละคีรี  อดีตเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
  

	 ครูเกษียณก่อนตุลาคม	 ควรจ้างครูต่อเนื่องเพื่อมิให้ขาดครูในช่วงเดือนตุลาคม	 เดิมจะมีการต่ออายุ

ราชการครูแต่มันต่อไม่ได้เพราะข้าราชการทั่วประเทศ		ในเรื่องนี้ต้องแก้โครงสร้างกฎหมายใหม่ทั้งหมด	

		 โรงเรียนกวดวิชา	 กรณีครูอุ๊	 ให้ความสนใจคำาถามเด็ก	 คำาถามทุกคำาถามของนักเรียนถือว่าคืองาน 

วิจัยที่ต้องตอบเด็กให้ได้ด้วยคำาอธิบายที่ง่ายและเข้าใจ	ทำาไมเด็กต้องถาม	คือใช้คำาว่าวิจัยด้วยคำาถาม	

		 การแก้ปัญหาอาชีวศึกษา	 ต้องไม่บังคับว่าต้องเรียนมากน้อยแค่ไหน	 เด็กบอกว่าจบ	 ม.๖	 กับจบ 

	 ปวช.	 มีวุฒิเท่ากัน	 จะไปเรียนทำาไม	 เรียนสามัญง่ายกว่า	 มีเกียรติและผู้ปกครองชอบ	 การแก้ปัญหา 

อันแรก	เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีเป็น	๖	หรือ	๘	ปี	คือคนที่เรียนปวช.สามารถเรียนได้ถึงปริญญาตรีเล 

ย	อันที่๒	ต้องปรับเครดิต	คือความรู้ที่เด็กติดตัวไป	ถ้าเด็กจบปวช.มีฐานะยากจน	เรียนปี	๑	ออกไปทำางาน 

ให้พ่อแม่	 กลับมาเรียนปี	 ๒ได้เลย	 ไม่ต้องเอาวุฒิไป	 ไปเรียนที่ไหนก็ต่อได้เลย	 ดังนั้นเด็กวิชาชีพปวส. 

บางทีทำางานแล้วกลับมาก็เรียนต่อปีถัดไปได้		แบบนี้เรียกการศึกษาตลอดชีวิต

		 มาตรฐานวิชาชีพ	 เช่นถ้าจะต่อสายไฟได้ต้องมีใบประกาศในการต่อสายไฟ	 เหมือนสิงคโปร์	 

ใครต่อสายไฟได้ต้องมีใบรับรอง	จบ	ม.๖	ต่อไฟไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนมา	ค่าครองชีพต้องสูงกว่าคนทั่วไป

อยู่แล้ว	เพราะฉะนั้นต่างประเทศใช้แบบนี้หมด	เด็กจะเรียนวิชาชีพติดตัว	ออกมาทำางานแล้วก็มีอาชีพ

		 เรื่องย้าย	รองผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา	ไม่ได้กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์วิธีการย้าย	พอเข้าไปแล้ว

มนัมรีองตวัจรงิกบัรองเยยีวยา	รองเยยีวยาพอขอยา้ยทไีปกระจกุรวมทีต่วัจงัหวดัหมดเลย	กเ็ลยมกีรรมการ

ท้วงติง	มีกรรมการได้ดำาเนินการสร้างหลักเกณฑ์มาใหม่	คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ใช้เพราะทุกคนย้ายไป

ที่จังหวัดหมดเลย	โดยไม่ได้ลำาดับความสำาคัญ

	 	เจตนารมณใ์นมาตรา	๑๕	ของพระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	กำาหนดใหส้ถานศกึษาจดัการศกึษา

ได้ทุกประเภท	 เขียนแค่นี้เจตนากฎหมายเพื่ออะไร	 คือยุบ	 กศน.	 เพราะรู้ว่าเจตนาคือให้โรงเรียนจัดการ

ศึกษาแทน	กศน.

		 เจตนาการศึกษาภาคบังคับต้องการให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาจนพ้นวุฒิภาวะ	 ๑๕	 ปี	 เด็กมี 

ความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้	 แต่การศึกษานอกระบบไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ	 ผอ.การศึกษานอก

ระบบ	จากข้อมูลในแต่ละปีเด็กออกนอกระบบ	หรือออกกลางคัน	๑	ล้าน	๒	แสนคน	จาก	๑๙	ล้านคนเข้า

โรงเรยีนเอกชนสว่นหนึง่	เดก็ทีม่ปัีญหาสว่นใหญม่ฐีานะปานกลางจะหลดุออกมา	เชน่จากการตัง้ครรภบ์า้ง	 

โดนบังคับเรียนบ้าง	 ให้เรียนให้สูงแต่เรียนไม่ได้บ้าง	 เพราะขาดความพร้อมที่จะเรียน	 ปัญหาที่สำาคัญ 

คือระบบแนะแนวไม่มีประสิทธิภาพ	 	 พ่อแม่อยากให้เรียนปริญญาตรีทั้งนั้น	 ดังนั้นการศึกษาภาคบังคับ

ต้องการบังคับให้อยู่ในระบบเพื่อไม่ให้คนอื่นไปใช้งาน	 เพราะเด็กต้องอยู่	 ๑๕	 ปี	 แต่การนอกระบบไม่ได้

บังคับ	แต่เป็นการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมทั้งอายุ	เวลาเรียน	การประเมินผล	
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		 ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก	 เจตนาจริงๆไม่ต้องการยุบทั้งหมด	 แต่จะพิจารณาเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มี

ศักยภาพ	มีนักเรียนน้อยมาก	ครูก็มีน้อย	ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน			การบริหารจัดการในภาพรวมเจตนา

จรงิๆ	ตอ้งการใหเ้อกชนและท้องถ่ินเป็นผูจ้ดัการศกึษา	รฐัทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และติดตามประเมนิ

ผล	นี้คือหลักการ	แต่ปัจจุบันรัฐรับมาดำาเนินการเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งเป็นปัญหาด้านงบประมาณ

   ดร.วิชัย ตันติกุล�นันท์  ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ� ด้�นกฎหม�ยก�รศึกษ�
  

	 การปฏิรูปการศึกษามีหลายเรื่อง	 เบ้ืองต้นที่ทำาได้ทันทีคือการพัฒนาครูอาจารย์ให้เป็นครูอาจารย์ 

ที่มีความสามารถในสอนสอนให้นักเรียนเป็นนักเรียนท่ีเก่ง	 นักเรียนท่ีเรียนเก่จริงๆแล้วคงมีปัจจัยต่างๆ 

ที่สนับสนุนอยู่หลายเรื่อง	 เช่นผู้ปกครองท่ีมีทุนทรัพย์หรือมีความรู้	 หรือผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ 

เรื่องการเรียนการสอนมากลับไปบ้านก็สอนให้ลูกตัวเองหรือสอนล่วงหน้า	 ทำาให้เด็กเก่งได้	 ทางครู

จะทำาอย่างไรให้เด็กเก่ง	 ทำาว่าอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องต่างๆ	 ดังนี้ว่า	 ทำาไมติวเตอร์ดังๆ	 จึงมีนักเรียน 

ไปเรียนมากๆ	เพราะสอนเก่ง	สอนแล้วดึงดูดใจ	สอนเกินกว่าชั้นที่เรียนมา

		 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กเก่ง	 ต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาลและ 

พูดอังกฤษควบคู่ภาษาไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลประมาณ	 ๑๐	 ปีเพราะเป็นภาษาที่ต้องใช้เวลาในการพูด 

หรือในการออกเสียงต่างๆ	 ต้องใช้เวลามาก	 โดยเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่าง

ประเทศได้อย่างดีหรือแข่งขันกับต่างชาติได้	เทคนิคการเรียน	เวลามาฟังอาจารย์อธิบายอย่าคาดหวังเพื่อ 

เอาความรู้จากอาจารย์	 แต่ต้องมาเรียนเพื่อจับผิดหรือถามอาจารย์	 แบบนี้จึงจะเป็นเด็กเก่งได้	 ซึ่งอย่างนี้

คิดว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่คุณครูทั้งหลายเอาไปแนะนำาผู้ปกครองหรือเอาไปทำาเองก็ได้

		 เทคนิคการสอนควรเชิญติวเตอร์เก่งๆมาบรรยายวิธีการสอนให้ฟังก็น่าจะเป็นประโยชน์	 นอกจากนี้	 

การส่งเสริมให้เด็กเก่งมาถ่ายทอดเช่น	 เขียนออกมาว่าทำายังไงถึงเก่ง	 แล้วเอามาใช้กับนักเรียนคนอื่น	 

ให้ได้แนวทางซึ่งจะเกิดประโยชน์	 หรือถ้ามีการจัดสัมมนา	 เชิญครูหรืออาจารย์ท่ีได้รางวัลดีเด่น 

ดา้นการสอนของแตล่ะภาค	มาแนะนำาวา่ทำาไมสอนดสีอนเกง่อยา่งไรเปน็ตวัอยา่งทีด่	ีการปฏริปูการศกึษา

ก็น่าจะตรงและง่ายขึ้น

		 มาในเรื่องของกฎหมายการศึกษา	 การลงโทษถ้าออกไปคงวุ่นวายพอสมควร	 แล้วก็ครูอาจารย์ 

คงไม่ทำาอะไรเลย	คงเข้าหลักเกณฑ์เช้าชามเย็นชามดีกว่าเพราะทำาอะไรไปก็ผิดหมด	อาจจะต้องไปติดคุก

ติดตาราง	 เช่น	 เรื่องของการลงโทษมาตรา	 ๕๓	 มีทั้งโทษจำาคุกและปรับหรือทั้งจำาทั้งปรับ	 อยากขอร้อง 

ผู้มีอำานาจร่างกฎหมายว่า	 จะมีโทษหรือจำาคุกก็มีไป	 แต่อย่ามีข้อความว่าหรือทั้งจำาทั้งปรับได้ไหม	 

เพราะข้อนี้อันตราย	 ศาลมักลงโทษทั้งจำาทั้งปรับ	 ศาลมักจะลงโทษรอลงอาญาซึ่งทำาให้เสียประวัติ	 

ฉะนั้นเอาแค่จำาหรือปรับเท่าน้ัน	 จากประสบการณ์ศาลมักปรับอย่างเดียว	 ถือว่ากฎหมายเปิดช่อง 

ให้ศาลนั้นปรับได้	หรือทั้งจำาทั้งปรับศาลจะเล่นอันนี้เลย	อันนี้ขออยากให้ต่อสู้ถ้ามาตรานี้
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		 ประการตอ่ไปมาตรา	๖	คดิวา่จะตอ้งแกไ้ข	ท่ีบอกวา่การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนไทยเปน็พลเมอืงดี

มนัตอ้งแกไ้ขวา่การจดักากรศกึษาเป็นสทิธิมนุษยชนเพือ่พฒันาคนไทยทกุคน	อนันีข้อแกเ้พือ่ใหห้มดปญัหา	

		 การจดัทำากฎหมายการศกึษาขอเสนอใหม้	ี๓	ขัน้ตอน	คอืร่างกฎหมายฉบบัแรก	เมือ่มาแล้วใหก้ลับมา

สู่คณาจารย์เพื่อวิเคราะห์วิจัยให้ความเห็นแล้วส่งกลับไป	จากนั้นส่งกลับมาให้วิเคราะห์อีกแล้วส่งกลับไป	

หลังจากนั้นจะเอายังไงก็เอาไป	กรณีร่างกฎหมายมาตรา	๕๑-๕๒	การกำาหนดโทษต้องทะเลาะกันวุ่นวาย

เช่น	 รัฐมนตรีมีอำานาจอย่างนี้แล้ว	 มาตรา	 ๕๒	 จะต้องดำาเนินการจัดการศึกษาผิดศีลธรรมต่อประชาชน 

มคีวามผดิจำาคกุ	๑	ป	ีเพราะฉะนัน้ถา้ทา่นไปสอนเรือ่งเพศศกึษาอาจจะผดิกไ็ด	้หรอืมุง่แสวงหาผลประโยชน์

อื่นนอกจากการศึกษา	ถ้ามีคนมาบริจาคเงินให้	ก็ผิดอีก

		 เสนอความเหน็วา่เขยีนกฎหมายสัน้ๆเปน็หลกัการท่ีสำาคญัไวก้พ็อแล้ว	และใหไ้ปออกเปน็กฎกระทรวง

จะดีกว่า	อาจมีความยุ่งยากไม่สามารถปฏิบัติได้แทนที่จะทำาให้เจริญก้าวหน้าอาจจะทำาให้ครูไม่ทำางานไป

เลย	สิง่ทีน่า่จะเรยีกรอ้งวา่รา่งกฎหมายมาแลว้ขอใหค้รอูาจารยท์ัง้ประเทศแสดงความคดิเหน็แลว้สรปุเปน็

ข้อๆแล้วส่งกลับไปสัก๒ครั้งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ด้วย	เกี่ยวกับคุกตาราง	เพราะฉะนั้น

ควรมีโอกาสที่แสดงความเห็นและได้พิจารณาอย่างแท้จริง

   อ�จ�รย์สุด�ณี งดง�ม  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นคลองรั้ว
  

	 โรงเรียนขนาดเล็กควรสนับสนุน	 ควรหาวิธีการที่จะเข้าไปส่งเสริม	 ที่จะทำาให้อยู่กับชุมชนได้	 เรื่อง

กฎหมายที่กำาหนดบทลงโทษ	 ขอเสนอว่ากฎหมายต้องออกมาเพ่ือคุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าท่ี	 ไม่ใช่มาจับผิด

และนำาไปลงโทษ	ตอ้งคุม้ครองใหส้ามารถทำางานไดอ้ยา่งเตม็ที	่เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจ	เชน่	บางสถานที่

ไปอยูม่อีทิธพิลจากนกัการเมอืงพาลกูเขา้ฝากเรยีนถา้ไมรั่บ	ปฏเิสธได้ไหม	ต้องมกีฎหมายมาคุม้ครอง	หา้ม

มีการรับฝากเด็กเข้าเรียน

		 ขอเสนอให้มีหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย	ขณะนี้สังคมกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	กฎหมายควรจะกำาหนด

ให้มีหลักสูตรรองรับการดูแลผู้สูงวัย	 การดูแลการเอาใจใส่	 การอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยในอนาคต	 สำาหรับ 

การสร้างคนควรเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมให้มีจิตสำานึกในหลายๆเร่ืองโดยเฉพาะเร่ืองของ

คุณธรรมจริยธรรม	 เพราะถ้าไปแก้ตอนมัธยมก็สายเกินไปแล้วไม่ทันแล้วแต่ระดับประถมและอนุบาล 

จะสร้างเด็กยังไงก็ได้เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีในอนาคตของชาติต่อๆ	 ไป	 ควรมีการปลูกฝังให้เด็ก 

มีความกล้าหาญทางจริยธรรม	ส่งเสริมคนดีให้มีพลังกล้าทำาสิ่งที่ถูกต้อง
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	 จังหวัดอุดรธานี

   ดร.กมล รอดคล้�ย  เลข�ธิก�รสภ�ก�รก�รศึกษ� 
  

	 การจัดการศึกษา	 ต้องสอนให้เด็กมีทักษะในการเรียนรู้	 มีการพัฒนาระบบความคิด	 มีทักษะ 

ในการทำางาน	 มีวินัย	 มีอิสระในการเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ	 มีความคิดริเริ่มนวัตกรรม	 

ทั้งน้ีการพัฒนาการศึกษาต้องคำานึง	 โดยต้องมีการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ	 เนื่องจากในสังคมไทย 

มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งท่ีชัดเจน	 คุณภาพการศึกษาลดลง	 คุณภาพความเป็นอยู่ที่ลดลง	 จึงต้อง 

จัดทำายุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อเป็นตัวกำาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน	 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดทำา 

ยทุธศาตรช์าต	ิ๒๐	ปี	ในดา้นการศกึษาตอ้งมกีารจดัทำายทุธศาสตรก์ารศกึษาใหส้อดคลอ้งการยทุธศาตรช์าต	ิ 

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งกำาหนดให้ต้องจัดทำากฎหมายการศึกษาชาติ	 การจัดทำา 

แผนการศึกษาชาติที่กำ าหนดให้คนเป็นมีวินัย	 มีความภูมิ ใจในความเป็นชาติ 	 ได้ เรียนตาม 

ความถนัด	 ความสนในของตนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	 มีความรักสามัคคี	 เพื่อให้ 

การดำาเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ในด้านการศึกษา	จึงต้องเร่งดำาเนินการดังนี้	๑)	ต้องมีการปรับปรุง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ๒)	 จัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ	 ระยะยาว	 แผน	 ๑๕	 ปี	 

แบ่งเป็น	๓	เฟส	โดยคำานึงถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษา	คือ	คนต้องเข้าถึงการศึกษา	มีความเท่าเทียม 

ในการศึกษา	สถาบันการศึกษามีประสิทธภาพ	และตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก

   น�ยปร�โมทย์ ธัญพืช  ปลัดจังหวัดอุบลร�ชธ�นี 
  

	 จังหวัดอุดรธานีได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาการศึกษา	 โดยได้จัดทำาโครงการในการ

พัฒนาชุมชน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 หลายโครงการ	 เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันจะส่งผลในการส่งเสริม 

ลกูหลานใหม้กีารศกึษาท่ีสงูข้ึน	การพฒันาการศกึษาจะตอ้งรว่มมอืกนัทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา	

จะต้องสอนให้คนเป็นคนดีมากกว่าเน้นสอนให้คนเป็นเก่ง	 แต่กลับไม่เป็นคนดี	 เพราะในปัจจุบันคนเก่ง 

มักจะใช้ความรู้ความสามารถในการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	 การจัดการศึกษาควรเพิ่มการเรียนรู้ 

นอกห้องเรียน	 การศึกษาจะอยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ท่ีสถาบัน	 จึงต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนาคนมากกว่า

พัฒนาสถาบัน	 ที่สำาคัญการศึกษาต้องสอนให้คนเป็นคนดี	 รักบ้านเกิด	 มีศิลธรรม	 มีความรับผิดชอบ	 

รู้หน้าที่	และสุดท้ายมีความรู้รักสามัคคี
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   น�ยกิตติรัตน์ มังคละคีรี  อดีตเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรีกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
  

	 การปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ	 พึ่งพาตนเองได้	 มีความรู้คู่ 

คุณธรรม	 มีจิตสำานึกที่มีวินัยในการดำารงชีวิตโดยรัฐต้องสร้างให้เด็กมีจิตสำานึกต้ังแต่ก่อนวัยเรียน	 

การศึกษาในระบบและนอกระบบ	และการศึกษาตลอดชีวิต	 รัฐต้องมีการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา

ของประเทศที่พลเมืองมีวินัยอย่างสูง	 เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาคนไทยให้มีจิตสำานึกท่ีดีงาม	 กฎหมาย

ต้องวางกรอบให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ	 ปราศจากการเมืองเข้ามาแทรกแทรง	

กำาหนดผู้มีอำานาจในการจัดการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้	มีคุณธรรม

   น�ยวิชัย ตันติกุล�นันท์  ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ� ด้�นกฎหม�ยก�รศึกษ�
  

	 กล่าวว่า	“กฎหมายถือเป็นกรอบกำาหนดการจัดการต่างๆ	ด้านการศึกษามีพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติเป็นกฎหมายการศึกษาชาติชึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่กำาหนดกฎเกณฑ์ด้านการศึกษา	 เมื่อมีการ

บงัคบัใชแ้ลว้เกดิปญัหาจงึตอ้งมกีารปรบัแกก้ฎหมายการศกึษาชาติ	โดยต้องมกีารปรับแกใ้หส้อดคล้องกบั

รฐัธรรมนญูทีก่ำาหนดดา้นการศกึษา	ตอ้งมกีารศกึษาสภาพปญัหาดา้นการศกึษาทีผ่า่นมาใหค้รอบคลมุทกุ

ดา้น	ประสานความรว่มมอืจากทุกภาคสว่นท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษาในการหาแนวทางปรบัแกก้ฎหมายการ

ศึกษาชาติเพื่อประโยชน์แก่คนไทย”

   ดร.วัชรินทร์ ศรีบุรินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รศึกษ�
  

	 ในอดตีทีผ่า่นมามคีดเีกดิขึน้กบัขา้ราชการครจูำานวนมาก	มสีาเหตุเนือ่งจากการทีค่รูขาดความรู้ความ

เขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายการศกึษาทำาใหป้ฎบิตัหินา้ทีไ่ม่เปน็ไปตามกฎหมาย	ดังนัน้	ควรมกีารส่งเสริมความ

รู้ด้านกฎหมายอย่างทั่วถึงให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน	 หรือกรณีที่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ควรมีการจัด

ทำาคู่มือหรือเอกสารที่อธิบายกฎหมายส่งให้แก่ครูทั่วประเทศ	การปรับแก้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ	จึงควรมีการปรับแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องมีการปรับแก้กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	พระ

ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	และกฎหมายลำาดับรองที่เกี่ยวข้องและเป็น

ปัญหาในการบังคับใช้
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   ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๑ 
  

	 ได้เสนอให้มีการปรับแก้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ต้องกำาหนดดังนี	 เช่น	 รัฐต้องมีการ 

ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างรายได้ระหว่างเรียน	 โดยอาจมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ	

สรา้งจติสำานกึใหเ้ดก็มวีนิยั	คณุธรรม	โดยเนน้ความวีนิยัในตนเอง	และความรับผิดชอบ	การประกนัคณุภาพ

ตอ้งกำาหนดให้มีมาตรฐานเดยีวกนั	ควรมอีอกกฎหมายใหม้กีารยบุโรงเรยีนขนาดเลก็ทีไ่มม่คีณุภาพ	เพือ่แก้

ปญัหาเรือ่งงบประมาณในการจดัการศกึษา	การขาดแคลนคร	ูหาวธิกีารควบคมุสือ่ทีม่เีนือ้หาสาระไมเ่หมาะ

สมเพื่อป้องกันเด็กในการเข้าไปเรียนรู้	ออกกฎหมายควบคุมเด็กต่างด้าวในการเข้ารับการศึกษาของไทย

   น�ยสว�ท ธีระรัตนนุกูลชัย  ประธ�นหอก�รค้�จังหวัดอุดรธ�นี
  

	 จงัหวดัอดุรธานมีกีารลงทุนเกีย่วกบัการคา้เปน็หลกั	โดยมกีารสง่เสรมิการลงทนุรว่มกบัประเทศเพือ่น

บ้าน	เช่น	ลาว	เวียดนาม	จีน	และกัมพูชา	ด้านการศึกษา	ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

โดยเขา้มาสนบัสนนุการศกึษาเพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามพรอ้มสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทีต่นเองตอ้งการ	

ใหเ้ดก็มีศักยภาพดา้นภาษา	การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม	่ในปจัจบุนัเดก็ทีม่คีวามสามารถดา้นภาษามจีำานวน

น้อย	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน	 ซึ่งจำาเป็นอย่างมากเนื่องจากมีนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้า

มาลงทุนในภาคธุรกิจ	 โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีน	การพัฒนาการศึกษา	จึงต้องคำานึงถึงการจัดการศึกษา 

เพื่อคนทุกช่วงวัย	 เนื่องจากในตลาดแรงงานมีการใช้บริการจากคนทุกช่วงวัย	 ภาครัฐจึงควรมีแนวทาง	 

วิธีการที่จะทำาให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนทุกช่วงวัยในการรองรับตลาดแรงงาน

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 น�ยขจรศักดิ์ เจริญโสภ�  รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย� 
  

	 ในการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา	 มีความจำาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

โดยเฉพาะความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา	 และครู	 ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นที่มีความ 

ใกล้ชิดย่อมรู้ถึงปัญหาต่างๆ	 ดังนั้นความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะต่างๆ	 จากทุกท่านจึงมีความสำาคัญมาก 

ต่อการพัฒนาการศึกษาและต่อการจัดทำาร่างกฎหมายการศึกษา	ทั้งนี้	ได้ให้แนวปฏิบัติสำาหรับการดำาเนิน

งานในเรื่องต่างๆโดยให้ยึดหลัก	ดังนี้	



รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความเห็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙92

		 ๑)	มีการตั้งโจทย์หรือเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนการดำาเนินงาน

		 ๒)	 กำาหนดแนวทาง	 วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อน	 โดยคำานึงความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของ

ภูมิภาค

		 ๓)	 การกำาหนดแผน	 กลไกการขับเคลื่อน	 อำานาจหน้าที่	 และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 เพื่อง่ายต่อการ

ติดตามความคืบหน้าของงาน

		 ๔)	 มีการติดตามประเมินผล	 และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	 มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบ

ประมาณ

   ดร.วิชัย ตันติกุล�นันท์  ประธ�นอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ� ด้�นกฎหม�ยก�รศึกษ�
  

	 ปัจจุบัน	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รวมทั้ง	 กฎ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ศกึษาอาจมบีางเรือ่งทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรงุเพือ่ใหส้อดคล้องกบัสถานการณใ์นปจัจุบนั	ท้ังนีใ้นการดำาเนนิการ 

ปรับแก้กฎหมายจำาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ตกผลึกเสีย 

กอ่นแลว้คอ่ยนำาไปยกรา่งเปน็กฎหมาย	สว่นสาเหตทุีต่อ้งปฏริปูการศกึษานัน้	เนือ่งจากผลสำารวจผลสมัฤทธิ์

ทางการศึกษาของประเทศไทยพบว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่น	สำาหรับประเด็น

ที่เห็นว่าควรเน้น	คือ	

		 ๑)	เรื่องค่านิยมที่ผู้เรียนไม่นิยมเรียนสายวิชาชีพ	ทั้งนี้เห็นว่าควรกำาหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	มีคุณค่า	มีศักดิ์ศรี	และเกิดค่า

นิยมการเรียนสายวิชาชีพในสังคมต่อไป	

		 ๒)	 เมื่อสถานศึกษาออกนอกระบบแล้ว	 จะมีเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้	 เรื่องผลประโยชน์เข้ามา

เกี่ยวข้อง	ดังนั้นในการบริหารจัดการศึกษาจึงควรนำาหลักธรรมมาภิบาล	มาใช้ร่วมกับกฎหมาย

   น�ยกิตติรัตน์ มังคละคีรี  อดีตเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
  

	 ในปจัจบุนัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของประเทศไทยพบวา่อยูใ่นระดับทีไ่มเ่ปน็ทีพ่งึพอใจเมือ่เทยีบกบั

ประเทศอ่ืนซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาในหลายรปูแบบ	มคีวามสลบัซบัซอ้นเชือ่มโยงกบัทกุภาคสว่น	ดงันัน้	

จึงควรปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่างๆ	เช่น	

		 ๑)	การสร้างวินัยของคนในชาติ	ประกอบด้วยการสร้างจิตสำานึกและความคิดสร้างสรรค์

	 ๒)	พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสากล

	 ๓)	การบริหารจัดการศึกษาที่จะต้องให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ

	 ๔)	ระบบการจัดสรรงบประมาณการศึกษา	ต้องสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่
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	 ๕)	กำาหนดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	กรณีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาตำ่ากว่ามาตรฐานและการกำาหนดบทลงโทษ	เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

   น�ยนิวัตต์ น้อยมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระ

ที่ชัดเจน	 กำาหนดบทบาทการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน	 แต่ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันคือการนำาไปปฏิบัติ	

นำาไปดำาเนินการบังคับใช้	 ซึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่กฏหมายกำาหนด 

ไว้	สำาหรับปัญหาด้านการศึกษาที่พบในปัจจุบันมีประเด็น	ดังนี้

		 (๑)	ปญัหาด้านนโยบายทางการศกึษาท่ีไมม่คีวามต่อเนือ่ง	ขาดเสถยีรภาพ	มกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย

บอ่ยเกนิไป	ดงันัน้	ตอ้งมกีารกำาหนดแผนการศกึษาชาติหรือออกกฎหมายการศกึษาชาติ	หรือวธิกีารอืน่ใด

ที่จะบังคับให้การออกนโยบายด้านการศึกษาต้องอยู่ภายใต้แผนการศึกษาชาติ	 ถ้าต้องการออกนโยบาย

ด้านการศึกษาที่มิได้กำาหนดไว้ในแผนการศึกษาชาติหรือกฎหมายการศึกษาชาติต้องใช้วิธีการไปปรับแก้

กฎหมายหรอืแผนการศกึษาชาตเิท่านัน้	พรอ้มท้ังกำาหนดใหม้หีนว่ยงานทีม่หีนา้ทีจ่ดัทำาแผนการศกึษาชาติ

ที่เป็นหน่วยงานอิสระ

		 (๒)	การออกนโยบายด้านการศึกษา	ต้องแยกออกเป็น	๒	นโยบาย	คือ	นโยบายที่เป็นนโยบายกลาง	 

คือ	 นโยบายที่ใช้ในภาพรวม	 ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามนโยบายกลางร่วมกัน	 ส่วนอีกนโยบาย	 

คือ	 นโยบายที่กำาหนดโดยคำานึงถึงบริบทของแต่ละท้องที่ที่ไม่เหมือนกัน	 เนื่องจากสภาพบริบทของ 

แต่พื้นที่ไม่เหมือนกัน	 จึงควรกำาหนดนโยบายที่สอดคล้องในแต่ละท้องที่ซึ่งจะสามารถนำาไปดำาเนินการได้	

หรือมอบอำานาจให้ท้องที่สามารถกำาหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาได้เอง

		 (๓)	ปัญหาเรื่องการจัดการศึกษาที่ขาดการบูรณาการร่วมกัน	ทั้งส่วนกลาง	ภูมิภาค	ท้องถิ่น	 ชุมชน	

เอกชน	 โดยปัจจุบันพบปัญหาในการจัดการศึกษาคือ	 แต่ละหน่วยงานจะจัดการศึกษาแข่งขันกัน	 เน้น 

เชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ	 ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน	 ต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

		 (๔)	ปญัหาเรือ่งงบประมาณดา้นการศกึษา	โดยเฉพาะการสนบัสนนุด้านการศกึษาจากองคก์รทอ้งถิน่	 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจในการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนด้านการศึกษาได้	จึงเกิดปัญหา 

กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นใดที่ไม่ต้องต้องการสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาใดซึ่งอาจเกิดจากเร่ืองส่วนตัวก็ตาม  

ดังนั้น	จึงต้องออกกฎหมายกำาหนดให้องค์กรท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นจำานวนที่ชัดเจน

		 (๕)	 ปัญหาเรื่องบทบาทหน้าที่ของครู	 เนื่องจากในปัจจุบันครูมีภาระหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการ

จัดการเรียนการสอน	 เช่น	 หน้าท่ีด้านพัสดุ	 การเงิน	 ทำาให้ไม่สามารถทุ่มเทด้านการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างเต็มที่	 ประกอบกับการที่ครูไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านเหล่านั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ 
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กระทำาความผิดเน่ืองจากการไม่มีความรู้ด้านระเบียบต่างๆ	 จึงต้องจัดหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในด้านต่างๆ	มาทำาหน้าที่เป็นการเฉพาะ	เพื่อให้ครูทำาหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเดียว

		 (๖)	การประเมนิวทิยฐานะของคร	ูท่ีใชว้ธิกีารประเมนิเอกสารเปน็หลกั	ทำาใหไ้มส่ะทอ้นถงึความสามารถ 

ที่แท้จริง	จึงควรหาวิธีการที่เป็นการประเมินเชิงประจักษ์ที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริง

		 (๗)	ประเด็นเรื่องเด็กจบแล้วไม่มีงานทำา	 เนื่องจากในปัจจุบัน	 เด็กส่วนใหญ่มุ่งหวังที่จะเรียนปริญญา	

ทำาให้มีจำานวนบัณฑิตที่มากเกินกว่าความต้องการของแรงงาน	แต่เด็กที่จะเรียนอาชีวศึกษากลับมีจำานวน

น้อยลง	ซึ่งในความต้องการทางแรงงานมีความต้องการคนที่ทำางานด้านสายวิชาชีพเป็นอย่างมาก	จึงต้อง

มีการหามาตรการหรือนโยบายที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น

   น�งส�วอัญชลิต� กองอรรถ  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
  

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายการศึกษาชาติ	 ที่เป็นเรื่องการวางรากฐานทางด้าน

การศึกษาของประเทศ	 ทั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่ควรนำามาพิจารณาประกอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

การศึกษา	 เช่น	 การผลิตและพัฒนาครู	 ปัจจุบันผลสำารวจพบว่าครูมีจำานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 

จงึควรมีการทบทวนเรือ่งการเกษยีณอายรุาชการของคร	ูปญัหาเรือ่งครขูาดคณุภาพ	ขาดจติสำานกึในความ

เป็นครู	 สถาบันผลิตครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	 ต้องประเมินการจบของผู้ที่จะเป็นครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษา	มีการประเมนิอยา่งเขม้งวดดว้ยเกณฑม์าตรฐานทีเ่ปน็สากล	การสอบคดัเลอืกครู	ตอ้งมหีลกั

การสอบดา้นจติวทิยาและทศันคต	ิเพือ่เปน็แนวทางในการตัดสินใจการรับเข้าศกึษาทางครุศาสตร์ท่ีจะมใีบ

ประกอบวิชาชีพครู	 เพิ่มเวลาเรียนครูเป็น	๖	ปี	 เพื่อมีความรู้ในการทำาอุปกรณ์การสอนทั้งทางเทคโนโลยี	

ทางกายภาพ	ทางจิตวิทยา	และฝึกสอนเต็มเวลาจำานวน	๑	ปีการศึกษา	ปัญหาเรื่องหนี้สินครู	จึงควรมีการ

สร้างขวัญและกำาลังใจให้ครู	 โดยกำาหนดให้มีการเพิ่มเงินค่าวิชาชีพกรณีมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น	 การผลิต

นักเรียนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	 มีผู้เรียนที่จบสายสามัญมากเกินความต้องการของตลาดแรงงาน	

แต่ผู้เรียนที่จบสายวิชาชีพกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	 หลักสูตรการศึกษาจะต้อง

สอดคล้องกับบริบทและสภาพของแต่ละพื้นที่	 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่คุ้มกับจำานวนเงินงบประมาณ

ที่ใช้ไป	และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา	การปรับปรุงกฎหมาย

หมวด	๙	บญัญตัเิอาไวด้	ีแตพ่อดใูนทางปฏบัิตแิลว้กอ็าจจะมปีญัหา	โดยกำาหนดใหม้กีองทนุขึน้มากองหนึง่

ก็มีหลายคนที่อยากจะมาช่วยกันบริหาร	 โดยอยากจะบริหารเอง	 ทำาให้กฎหมายนี้ใช้เวลามานานจะ	๑๐	

ปี	ก็ยังไม่สามารถที่จะนำาออกมาบังคับใช้ได้	จนกระทั่งทำาให้เนื้อหาสาระในกฎหมายไม่ทันสมัยทำาให้ต้อง 

มีการทบทวน	 แต่โดยภาพรวมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี	 ๔๒	 ยอมรับว่าในเร่ืองของปรัชญา 

ความคิดทันสมัยเป็นประโยชน์และได้นำาส่วนปรัชญาและแง่คิดตรงนั้นที่นำามาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของ

การทำางานเอามาเป็นหลักการร่างกฎหมายได้เป็นอย่างดี
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ก�รประชุมสัมมน�ระดมคว�มคิด
เรื่อง ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยก�รศึกษ�

และก�รจัดทำ�ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหม�ย
ว่�ด้วยก�รศึกษ�ช�ติให้สอดคล้องกับก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

	 ระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๘	เลขาธิการสภาการศึกษา	(ดร.กมล	รอดคล้าย)	ประธานการ

ประชุมสัมมนาระดมความคิด	 เรื่อง	 การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและจัดทำาข้อเสนอเพื่อ

ปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาชาตใิหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษา	ณ	โรงแรมดวงตะวนั	เชยีงใหม	่

จังหวัดเชียงใหม่

		 ดร.กมล	 รอดคล้าย	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 กล่าวว่า	 ภารกิจของสภาการศึกษาในอนาคต 

จะเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและแผนการศึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัย	 เป็นศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศด้านการศึกษาของประเทศ	

ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศ	สรา้งเครอืขา่ยการศกึษาเพือ่พฒันา 

ประเทศ	รวมทั้งพัฒนาองค์กรภายในเพื่อให้ 

มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ	 ส่วน 

ทศิทางการปฏริปูการศกึษาของประเทศไทย

ในอนาคต	 ต้องจัดให้มีพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติใหม่โดยมีสาระสำาคัญ	 

เช่น	 จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ	 
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ความรู้พื้นฐานสำาหรับผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ	 การบริหารจัดการด้านการศึกษา	 ระหว่าง	 

รัฐบาล	 ท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	 ระบบและกระบวนการผลิต	 การใช้	 และการพัฒนครู	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 การบริหารจัดการและงบประมาณการศึกษา	 การติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผลและข้อมูล 

ทางการศึกษา	 “นอกจากจัดทำาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว	 สภาการศึกษาต้องจัดทำา 

แผนการศึกษาแห่งชาติระยะเวลา	 ๑๕	 ปี	 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	 แผนพัฒนา 

การศึกษาฉบับที่	 ๑๒	 ระยะ	 ๕	 ปี	 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ซ่ึงต้อง 

รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 จัดทำาพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา 

มนุษย์แห่งชาติ	หรือ	Super	board	ดังนั้นจึงให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายให้ความคิดเห็น	ชี้ทิศทาง	

และเสนอสาระสำาคัญกฎหมายการศึกษาเพื่อเป็นคานงัดของระบบการศึกษา”

	 	 	 	 นายเฉลิมชนม์	 แน่นหนา	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนากฎหมาย 

การศกึษา	รกัษาการในตำาแหนง่ทีป่รกึษาดา้นระบบการศกึษา	สำานกังาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา	 กล่าวว่า	 “การจัดทำากฎหมายการศึกษา 

ควรสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนญู	และรับฟังความคดิเหน็ของทกุภาคส่วน	

ควรกำาหนดยุทธศาสตร์ของประเทศให้สอดรับกับการผลิตกำาลังคน 

ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

	 ดร.วิชัย	 ตันติกุลานันท์	 ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา	 กล่าวว่า	 

กฎหมายการศึกษาควรเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	และต้องมี
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การบงัคบัใชก้ฎหมายการศกึษาอยา่งจรงิจงั	มกีารประเมนิผลการบงัคบัใชเ้พือ่นำาไปแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย

การศึกษาให้ทันสมัยตลอดเวลา	ให้ควรให้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ

		 นายณรงค์	 คองประเสริฐ	 อดีตประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่	 กล่าวว่า	 ปัญหาที่สำาคัญ 

ของประเทศไทย	คือ	การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ	ครูยังมีภาระ

หนีส้นิมาก	จงึตอ้งทบทวนการผลติบคุลากรใหม้คีวามสามารถทางการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน	นอกจากนี้ควรนำา	“หลักคุณธรรม”	เข้ามาบรรจุในหลักสูตรการศึกษา	เช่น	รู้รักสามัคคี	

ซื่อสัตย์	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง	 สร้างนวัตกรรม	 แก้ปัญหาได้อย่าง 

ไมย่อ่ทอ้และสามารถทำางานเปน็ทมีได	้มคีวามสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลย	ีเพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้บุคลากรเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจโลกที่ไร้พรมแดน

		 ผศ.ดร.พิณสุดา	 สิริธรังศรี	 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา	 วิทยาลัยครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เสนอแนะคิดว่า	 นโยบายการศึกษาต้องเป็นกลไกของการพัฒนาประเทศ		

แนวคดิหลกัการจดัการศกึษาตอ้งเชือ่มโยงกบัการศกึษาในสังคมโลก	การศกึษาต้องปฏบิติัได้จริงสอดคล้อง

กับชีวติ	มีอัตลกัษณค์วามเป็นไทยใชก้ารวจิยัเป็นพืน้ฐานสำาคญั	มกีระบวนการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ	

เป็นการศึกษาตลอดชว่งชวีติ	และการจดัการศกึษาตอ้งมสีว่นรว่มของทกุฝา่ย	และทกุภาคสว่น	โดยภาครฐั 

เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุน	 มีกฎหมายการศึกษาที่สนับสนุนการกระจายอำานาจที่มีสภาพ 

บังคับใช้ได้จริง

		 ดร.พิษณุ	ตุลสุข	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงศึกษาธิการ	กล่าวว่า	การร่างกฎหมายการศึกษาควรร่าง 

ให้เป็นกติกาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมิใช่เป็นกรอบบังคับ	แต่เป็นการให้อิสระโดยการกำาหนด 

เป็นมาตรฐานกลาง	 ที่แต่ละโรงเรียนสามารถปฏิบัติแตกต่างกันได้ตามแต่ละบริบทของสถานศึกษา 

แต่ต้องมีระบบการตรวจสอบกำากับดูแลตรวจสอบ	 ติดตาม	 ประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ 

มาตรฐานเช่นเดียวกัน	 ปัญหาการศึกษามิได้เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายแต่เกิดจากบุคคลผู้นำา 

กฎหมายไปปฏิบัติเป็นสำาคัญ

		 นายไพสิฐ	 พาณิชย์กุล	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

เสนอความเห็นว่า	 การร่างกฎหมายการศึกษาควรเป็นไปเพื่อการพัฒนามิใช่เพื่อการควบคุม	 ต้องเป็น

กฎหมายที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน	 สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติได้จริง	 และเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน	 

๓	ด้าน	ได้แก่	๑)	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๒)	การเปลี่ยนแปลง

มิติมุมมองด้านการศึกษาที่จะสร้างคนไทยในอนาคต	 ๓)	 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการจัดการศึกษา

ว่าจะดำาเนินการเพื่อสวัสดิการของประชาชนหรือเป็นการศึกษาเพื่อการลงทุน	 ฉะนั้น	 การร่างกฎหมาย 

ควรมีการนำาปัญหาและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	มีการสร้างเครือข่ายทำางานในระดับพื้นที่	นำาระบบ

การประเมินจุดอ่อนของนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา	 มีระบบวิจัยเชิงสถาบันให้กฎหมาย 

สามารถปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง	 เพื่อสามารถพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง 
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กับสถานการณ์	 พัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ	 สามารถคิด	 วิเคราะห์และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	 

มีตัวชี้วัดที่คำานึงถึงการนำาความรู้ไปใช้ได้จริงมิใช่ใช้ระบบ	“แพ้คัดออก”	เป็นเกณฑ์เช่นในระบบเดิม

		 นายโกวิท	คูพะเนียด	สำานักนิติการ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ให้ข้อเสนอว่า	การปรับปรุง

ร่างกฎหมายการศึกษาให้มีประสิทธิภาพควรเริ่มพิจารณาจากเจตนารมณ์ของการศึกษา	 ที่มุ่งเน้น 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	โดยกำาหนดจุดเน้น	๕	ด้าน	ได้แก่	๑)	การปฏิรูป

การเรียนรู้	๒)	การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง	๓)	ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	๔)	การนำา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา	และ	๕)	ด้าน

การกระจายอำานาจทางการศึกษา	ที่ต้องการความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการปรับบทบาทภาครัฐ

มาเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาเป็นสำาคัญ	
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ก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็น
แก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ช�ติ

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	 นายเฉลิมชนม์	 แน่นหนา	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนากฎหมายการศึกษา	

รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา	 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความ 

คดิเหน็	เรือ่ง	“การเสรมิสรา้งความรูด้า้นกฎหมายการศกึษาและจดัทำาขอ้เสนอเพือ่ปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ย 

การศกึษาชาตใิหส้อดคลอ้งการปฏริปูการศกึษา”	คร้ังท่ี	๔	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

	โดยมรีองผูว้า่ราชการจงัหวดัใหก้ารตอ้นรบั	และผูอ้ำานวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา	

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	เข้าร่วมสัมมนากว่า	๓๕๐	คน

	 นายเฉลิมชนม	์แนน่หนา	ผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันากฎหมายการศกึษา	รกัษาการในตำาแหนง่ทีป่รกึษา

ดา้นระบบการศึกษา	กลา่ววา่	“การประชมุในวนันี	้นอกจากเปน็การใหค้วามรูด้า้นกฎหมายการศกึษาแลว้	

จุดประสงค์หลักคือ	ต้องการรับทราบข้อเสนอแนะ	แนวคิดต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา	จากทุกท่าน

เพื่อนำาไปจัดทำาข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา	

กล่าวคือเป็นข้อมูลประกอบการดำาเนินการจัดทำาร่าง	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	นั่นเอง”
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	 นายขจรศักดิ์	เจริญโสภา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษ	 

ในการปฏริปูกฎหมายการศกึษา	มคีวามจำาเปน็ตอ้งรบัฟังความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	โดยเฉพาะ 

ความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา	 และครู	 ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นที่มีความใกล้ชิดย่อมรู้ 

ถึงปัญหาต่างๆ	 ดังนั้น	 ความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะต่างๆ	 จากทุกท่านจึงมีความสำาคัญมากต่อการพัฒนา 

การศึกษาและการจัดทำาร่างกฎหมายการศึกษา	ทั้งนี้	ได้ให้แนวปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินงานในเรื่องต่างๆ	 

โดยให้ยึดหลัก	 ดังน้ี	 ๑)	 มีการตั้งโจทย์หรือเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนการดำาเนินงาน	 ๒)	 กำาหนดแนวทาง	 

วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อน	 โดยคำานึงความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของภูมิภาค	 ๓)	 การกำาหนด 

แผน	 กลไกการขับเคลื่อน	 อำานาจหน้าที่	 และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 เพ่ือง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า

ของงาน	 ๔)	 มีการติดตามประเมินผล	 และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	 มีความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

งบประมาณ

	 ดร.	วิชัย	ตันติกุลานันท์	ประธานอนุกรรมการ

สภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา	 กล่าวว่า	

ปัจจุบัน	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

๒๕๔๒	 รวมทั้ง	 กฎ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ 

ศึกษาอาจมีบางเรื่องท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ทั้งนี้	ในการ 

ดำาเนินการปรับแก้กฎหมายจำาเป็นต้องรับฟัง 
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ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ตกผลึกเสียก่อนแล้วจึงนำาไปยกร่างเป็นกฎหมาย	 

ส่วนสาเหตุที่ต้องปฏิรูปการศึกษานั้น	 เนื่องจากผลสำารวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศไทย 

พบว่าอยูใ่นระดบัท่ีไมน่า่พงึพอใจเมือ่เทียบกบัประเทศอืน่	สำาหรบัประเดน็ทีเ่หน็วา่ควรเนน้	คอื	๑)	เรือ่งคา่นยิม 

ที่ผู้เรียนไม่นิยมเรียนสายวิชาชีพ	 ทั้งนี้เห็นว่าควรกำาหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซ่ึงจะส่งผล 

ให้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	 มีคุณค่า	 มีศักดิ์ศรี	 และเกิดค่านิยมการเรียนสาย

วิชาชีพในสังคมต่อไป	 ๒)	 เมื่อสถานศึกษาออกนอกระบบแล้ว	 จะมีเร่ืองเกี่ยวกับการหารายได้	 เร่ืองผล

ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 ในการบริหารจัดการศึกษาจึงควรนำาหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ร่วมกับ

กฎหมาย

	 ดร.นิวัตต์	 น้อยมณี	 ประธาน	 อ.ก.ค.ศ.	 สมุทรปราการ	 กล่าวว่า	 ปัญหาสำาคัญของการจัดการศึกษา	 

คือ	 นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ดำาเนินการตามแผนการศึกษา 

ที่กำาหนดไว้	 ดังนั้น	 เราจะทำาอย่างไรให้แผนการศึกษาถูกกำาหนดไว้ในกฎหมายรวมถึงการกำาหนด 

นโยบายของรัฐบาลจะต้องไม่ขัดกับแผนการศึกษา	ทั้งนี้	มีประเด็นต่างๆ	ที่ควรเน้น	เช่น	ปัญหาการจัดสรร

งบประมาณที่เป็นการใช้ดุลพินิจเป็นส่วนใหญ่	 การกำาหนดสิทธิของผู้เรียน	 สิทธิขั้นพื้นฐานควรจะมีมาก

น้อยเพียงใด	 การสรรหาบุคลากรมาทำาหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาเพื่อให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างเต็มที่	 การประเมินผลงานของครูควรเปล่ียนเป็นการประเมินเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง	 

ใช้เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเกณฑ์	เป็นต้น

	 นางสาวอัญชลิตา	 กองอรรถ	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ได้แสดงความคิดเห็นว่ากฎหมาย 

การศึกษาแหง่ชาตเิป็นเรือ่งการวางรากฐานทางดา้นการศกึษาของประเทศ	ทัง้นี	้มปีระเดน็สำาคญัทีค่วรนำา

มาพิจารณาประกอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการศึกษา	เช่น	การผลิตและพัฒนาครู	ปัจจุบันผลสำารวจ

พบว่าครูมีจำานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 การผลิตนักเรียนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	 มีผู้เรียน 

ที่จบสายสามัญมากเกินความต้องการของตลาดแรงงาน	 แต่ผู้เรียนท่ีจบสายวิชาชีพกลับไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	 หลักสูตรการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับบริบทและสภาพของ 

แตล่ะพืน้ที	่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาไมคุ่ม้กบัจำานวนเงินงบประมาณท่ีใชไ้ป	และการมส่ีวนร่วมของทุกภาค

ส่วนในการจัดการศึกษา	เป็นต้น
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	 นายกิตติรัตน์	 มังคละคีรี	 อดีตเลขาธิการที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้แสดงความ

คิดเห็นว่า	 ในปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

ประเทศไทยพบว่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ

เม่ือเทียบกับประเทศอื่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา

ในหลายรปูแบบ	มคีวามสลบัซบัซอ้นเชือ่มโยงกบัทกุ

ภาคส่วน	ดังนั้น	จึงควรปฏิรูปการศึกษาในประเด็น

ต่างๆ	 เช่น	 การสร้างวินัยของคนในชาติ	 ประกอบด้วยการสร้างจิตสำานึกและความคิดสร้างสรรค์	 พัฒนา

หลกัสตูรการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสากล	การบรหิารจดัการศกึษาทีจ่ะต้องใหส้ถานศกึษา

มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ	ระบบการจัดสรรงบประมาณการศึกษาต้องสอดคล้องกับบริบทใน

แต่ละพื้นที่	ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	กรณีผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาตำ่ากว่ามาตรฐาน	และการกำาหนดบทลงโทษ	เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
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ก�รประชุมสัมมน� เรื่อง พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ใหม่ 
กับคุณลักษณะของคนไทยในอน�คต

โรงแรมน่�นฟ้�ใส รีสอร์ท จังหวัดน่�น
 

	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 -	 ๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 จัดประชุม

สัมมนา	 เรื่อง	 “พระราชบัญญัติการศึกษาใหม่กับ

คุณลักษณะของคนไทยในอนาคต”	โดยมี	ดร.กมล	

รอดคล้าย	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 ประธาน

เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ	 นอกจากนี้	

ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ธงทอง	จันทรางศุ	อดีตปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี	 บรรยายเรื่อง	 กฎหมายการ

ศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และมีการอภิปรายและเสนอมุมมองเรื่องดังกล่าว	โดย	ดร.วัฒนา

พร	ระงบัทกุข	์รองเลขาธกิารสภาการศกึษา	ดร.พษิณ	ุตุลสุข	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	นายกติติ

รัตน์	มังคละคีรี	อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ดร.ดิเรก	พรสีมา	อดีตประธาน

คณะกรรมการคุรุสภา	และผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน	จำานวน	๑๕๐	คน

ณ	โรงแรมฟ้าใส	รีสอร์ท	จังหวัดน่าน
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ก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็น 
แก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ช�ติ  

โรงแรมเซ็นท�ร�คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธ�นี

	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 เลขาธิการสภาการการศึกษา	 (ดร.กมล	 รอดคล้าย)	 เป็นประธานเปิด 

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น	 เรื่อง	 “การประเมินการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา 

และติดตามประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา	 รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษาให้เป็น 

กฎหมายที่เอื้อและสนับสนุนการปฎิรูปการศึกษาของชาติ”	 คร้ังท่ี	 ๓	ณ	 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน 

เซ็นเตอร์	จังหวัดอุดรธานี
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	 ดร.กมล	 รอดคล้าย	 เลขาธิการสภาการการศึกษา	 กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษหัวข้อทิศทาง 

ของกฎหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา	ใจความสำาคัญตอนหนึ่งว่า	“การจัดการศึกษา	

ต้องสอนให้เด็กมีทักษะในการเรียนรู้	 มีการพัฒนาระบบความคิด	 มีทักษะในการทำางาน	 มีวินัย	 มีอิสระ 

ในการเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ	 มีความคิดริเริ่มนวัตกรรม	 ทั้งนี้การพัฒนาการศึกษา 

ต้องคำานึง	 โดยต้องมีการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ	 เนื่องจากในสังคมไทยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง 

ที่ชัดเจน	 คุณภาพการศึกษาลดลง	 คุณภาพความเป็นอยู่ที่ลดลง	 จึงต้องจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อเป็น

ตัวกำาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน	 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดทำายุทธศาตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ในด้านการ

ศึกษาต้องมีการจัดทำายุทธศาสตร์การศึกษาให้สอดคล้องการยุทธศาตร์ชาติ	การจัดการศึกษาที่สอดคล้อง 

กับรัฐธรรมนูญ	 ซ่ึงกำาหนดให้ต้องจัดทำากฎหมายการศึกษาชาติ	 การจัดทำาแผนการศึกษาชาติที่กำาหนด 

ให้คนเป็นมีวินัย	 มีความภูมิใจในความเป็นชาติ	 ได้เรียนตามความถนัด	 ความสนในของตนที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ	 มีความรักสามัคคี	 เพ่ือให้การดำาเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ในด้าน 

การศึกษา	จึงต้องเร่งดำาเนินการดังนี้	๑)	ต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	๒)	จัดทำา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ	ระยะยาว	แผน	๑๕	ปี	แบ่งเป็น	๓	เฟส	โดยคำานึงถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษา	 

คอื	คนตอ้งเขา้ถงึการศกึษา	มคีวามเท่าเทียมในการศกึษา	สถาบนัการศกึษามปีระสทิธภาพ	และตอบโจทย ์

ความเปลี่ยนแปลงของโลก”
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	 นายปราโมทย์ 	 ธัญพืช	 ปลัดจั งหวัด 

อุบลราชธานี	 ได้กล่าวว่า	 “จังหวัดอุดรธานี 

ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนา 

การศึกษา	 โดยได้จัดทำาโครงการในการพัฒนา 

ชุมชน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 หลายโครงการเพ่ือให้ 

มีความเป็นอยู่ ที่ ดี ขึ้ นอันจะส่ งผลในการ

ส่ ง เสริ ม ลูกหลานให้มี การศึ กษาที่ สู งขึ้ น	 

การพัฒนาการศึกษาจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 จะต้องสอนให้คน 

เป็นคนดีมากกว่าเน้นสอนให้คนเป็นเก่ง	 แต่กลับไม่เป็นคนดี	 เพราะในปัจจุบันคนเก่งมักจะใช้ความรู้ 

ความสามารถในการ เอารั ด 

เอาเปรียบผู้อื่น	 การจัดการศึกษา 

ควรเพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียน	 

การศึกษาจะอยู่ท่ีตัวคนไม่ได้อยู่ 

ที่สถาบัน	 จึงต้องให้ความสำาคัญ 

ในการพัฒนาคนมากกว่าพัฒนา 

สถาบัน	 ที่สำาคัญการศึกษาต้อง 

สอนให้คนเป็นคนดี	 รักบ้านเกิด	 

มีศีลธรรม	มีความรับผิดชอบ	รู้หน้าที่	และสุดท้ายมีความรู้รักสามัคคี”

	 นายกิตติรัตน์	 มังคละคีรี	 อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้แสดง 

ความคิดเห็นว่า	 “การปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ	 พ่ึงพาตนเองได้	 

มีความรูคู่้คุณธรรม	มจีติสำานกึทีม่วีนิยัในการดำารงชวีติโดยรฐัตอ้งสรา้งใหเ้ดก็มจีติสำานกึตัง้แตก่อ่นวยัเรยีน	
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การศึกษาในระบบและนอกระบบ	และการศึกษาตลอดชีวิต	 รัฐต้องมีการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา

ของประเทศที่พลเมืองมีวินัยอย่างสูง	 เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาคนไทยให้มีจิตสำานึกที่ดีงาม	 กฎหมาย

ต้องวางกรอบให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ	 ปราศจากการเมืองเข้ามาแทรกแทรง	

กำาหนดผู้มีอำานาจในการจัดการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้	มีคุณธรรม”

				นายวชิยั	ตนัตกิลุานนัท	์ประธานอนกุรรมการ 

สภาการศึกษา	ดา้นกฎหมายการศกึษา	กลา่ววา่	 

“กฎหมายถือเป็นกรอบกำาหนดการจัดการ

ต่างๆ	 ด้านการศึกษามีพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายการศึกษาชาติ 

ชึ่งเป็นกฎหมายแม่บทท่ีกำาหนดกฎเกณฑ์ 

ด้านการศึกษา	 เมื่อมีการบังคับใช้แล้วเกิด 

ปัญหาจึงต้องมีการปรับแก้กฎหมายการศึกษา 

ชาติ	 โดยต้องมีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับ 

รัฐธรรมนูญที่กำาหนดด้านการศึกษา	 ต้องมีการศึกษาสภาพปัญหาด้านการศึกษาท่ีผ่านมาให้ครอบคลุม 

ทกุดา้น	ประสานความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในการหาแนวทางปรบัแกก้ฎหมาย

การศึกษาชาติเพื่อประโยชน์แก่คนไทย”

	 	 	 	 ดร.วัชรินทร์	 ศรีบุรินทร์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการศึกษา	 ได้เสนอความคิดเห็นว่า	 “ใน 

อดีตที่ผ่านมามีคดีเกิดขึ้นกัข้าราชการครู 

จำานวนมาก	 มีสาเหตุเนื่องจากการท่ีครูขาด 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 

ทำาให้ปฎิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	 

ดังนั้น	 ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย 

อยา่งทัว่ถงึใหแ้กค่รใูนการปฏิบัตงิาน	หรอืกรณี 

ที่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ควรมีการจัดทำาคู่มือหรือเอกสารที่อธิบายกฎหมายส่งให้แก่ครูทั่ว 

ประเทศ	 การปรับแก้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 จึงควรมีการปรับแก้ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและ 

ต้องมีการปรับแก้กฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา	และกฎหมายลำาดับรองที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาในการบังคับใช้
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		 ดร.จรินทร์ 	 สุรเสรีวงษ์ 	 รอง	 

ผอ.สพป.อุดร	 เขต	 ๑	 ได้เสนอให้มี 

การปรับแก้พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 ต้องกำาหนดดังนี	 เช่น	 รัฐ 

ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนในการ 

สร้างรายได้ระหว่างเรียน	 โดยอาจมี 

การสร้ า งความร่ วมมือกับสถาน 

ประกอบการ	 สร้างจิตสำานึกให้เด็ก 

มีวินัย	 คุณธรรม	 โดยเน้นความมี 

วินัยในตนเอง	 และความรับผิดชอบ	 การประกันคุณภาพต้องกำาหนดให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 

ควรมีการออกกฎหมายให้มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีคุณภาพ	 เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณ 

ในการจัดการศึกษา	 การขาดแคลนครู	 หาวิธีการควบคุมสื่อที่มีเนื้อหาสาระไม่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 

เด็กในการเข้าไปเรียนรู้	ออกกฎหมายควบคุมเด็กต่างด้าวในการเข้ารับการศึกษาของไทย

		 นายสวาท	 ธีระรัตนนุกูลชัย	 ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี	 ได้กล่าวว่า	 “จังหวัดอุดรธานี 

มีการลงทุนเกี่ยวกับการค้าเป็นหลัก	 โดยมีการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 เช่น	 ลาว	 

เวียดนาม	 จีน	 และกัมพชา	 ด้านการศึกษา	 ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 โดยเข้ามา 

สนับสนุนการศึกษาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อมสอดคล้อกับตลาดแรงงานที่ตนเองต้องการ	 

ให้เด็กมีศักยภาพด้านภาษา	 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ในปัจจุบันเด็กที่มีความสามารถด้านภาษา 

มีจำานวนน้อย	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน	 ซ่ึงจำาเป็นอย่างมากเนื่องจากมีนักธุรกิจจาก 

ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในภาคธุรกิจ	 โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีน	 การพัฒนาการศึกษา	 จึงต้องคำานึงถึง 

การจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย	 เนื่องจากในตลาดแรงงานมีการใช้บริการจากคนทุกช่วงวัย	 ภาครัฐ 

จึงควรมีแนวทาง	 วิธีการที่จะทำาให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนทุกช่วงวัยในการรองรับ 

ตลาดแรงงาน”

	 การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม	๒๕๐	คน	จากทุกภาคส่วน	เพื่อระดมความคิดเห็นในการ

จัดทำาข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายการศึกษา
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ก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็น 

แก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ช�ติ  

โรงแรมพ�วิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จังหวัดกระบี่

 

	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 -	 ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา	 (ดร.วัฒนาพร	 ระงับทุกข์)	 

ประธานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น	 เรื่อง	 “การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาชาติ 

และจัดทำาข้อเสนอเพื่อปรับปรุง 

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ 

ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ปฏิ รู ป 

การศึกษา”	 คร้ังที่	 ๒	ณ	 โรงแรม 

พาวิลเลี่ยน	 ควีนส์	 เบย์	 จังหวัด

กระบี่

	 	 ดร . วัฒนาพร 	 ระงับทุ กข์ 	 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา	 

กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษ

หัวข้อทิศทางของกฎหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา	 ใจความสำาคัญตอนหนึ่งว่า	 

ในการปฏิรูปการศึกษา	 ของประเทศต้องดำาเนินการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 โดยมี 

การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 และควรคำานึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและสภาวการณ์ 

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 อย่างไรก็ตาม	 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาชาตินั้น	 ควรกำาหนด 
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สภาพบังคับเพื่อให้แผนการศึกษาชาติให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง	 และมีหน่วยงานที่สามารถกลั่น

กรองแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ	 ก่อนนำาเสนอ 

สำานักงบประมาณ	เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา

	 “การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ควรยึดหลัก	 ๓	 ประการ	 คือ	 ๑)	 หลักความเท่าเทียม 

ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค	 ๒)	 การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยมีเด็กเป็นตัวชี้วัด 

คุณภาพการศึกษาและ	๓)	การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

	 ดร.วิชัย	 ตันติกุลานันท์	 ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา	 ได้อภิปราย 

เรือ่ง	“การพฒันากฎหมายการศกึษาเพือ่สนบัสนนุการปฏริปูการศกึษาในปจัจบุนั”	ระบวุา่	สภาพปจัจบุนั

ประเทศไทยผลติบคุลากรไมต่รงกบัสายงาน	ขาดแคลนบคุคลากร	โดยเฉพาะสายวชิาชพี	สายวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ	 ดังนั้น	 ควรเน้นการผลิตบุคลากรสาย

อาชีพมากขึ้น

		 นอกจากนี้	 ยังกล่าวถึงประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาว่า	 ควรมีการผลักดัน	 ๑)	 สถานศึกษาให้

เป็นนิติบุคคลเพื่อความอิสระในการบริหารจัดการศึกษา	 ๒)	 มีการผลิตครูที่เน้นการปลูกฝังจิตวิญญาณ 

ในความเป็นครู	 ๓)	 การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาโดยตรง	 ๔)	 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 

กับสภาพบริบทของสังคมไทย

		 นายกิติรัตน์	 มังคละคีรี	 อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กล่าวว่า	 

ในการปฏิรูปการศึกษาต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการศึกษา	 ๔	 ฉบับ	 ได้แก่	 ๑)	 รัฐธรรมนูญ 

ต้องมีการกำาหนดแผนการศึกษาชาติที่ชัดเจน	 ๒)	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นให้ความ 

สำาคัญเรื่องการศึกษาในกลุ่มเด็กปฐมวัยมากขึ้น	 ๓)	 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เช่น	

กำาหนดให้มี	อ.ก.ค.ศ.สถานศึกษา	ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการกำาหนดตำาแหน่งครู	ให้โรงเรียนมีอำานาจบรรจุ

แต่งตั้งครูโดยตรง	๔)	ระเบียบอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	หลักเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะครู



รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อรับฟังความเห็นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙112

๔.  ผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ�นักม�ตรฐ�น
 ก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้
 

ก�รประชุม
สร้�งคว�มเข้�ใจก�รวิจัยประสิทธิภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ของสถ�นศึกษ�ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  
(ภ�คกล�ง รวมภ�คตะวันออกและตะวันตก)

	 เมื่อระหว่างวันที่	 ๙	 -	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 จัดประชุม 

ผู้แทนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจการดำาเนินงานและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโครงการ

วิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ภาคกลาง	 รวมภาค

ตะวันออกและตะวันตก)	โดยมี	นางสาวสมรัชนีกร	อ่องเอิบ	ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้	เป็นประธานเปิดการประชุม		ณ	ห้องเบญจรงค์	ชั้น	๓	โรงแรมรอแยล	เบญจา	สุขุมวิท	

ซอย	๕	กรุงเทพฯ

	 	นางสาวสมรัชนีกร	ออ่งเอบิ	ผูอ้ำานวยการสำานกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู	้(ผอ.	สมร.)	

กล่าวว่า	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(สกศ.)	เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่เป็นรากฐานสำาคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูง
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ขึ้น	 จึงจัดทำาโครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

โดยมุง่ศกึษาสภาพและประสทิธิผลการจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามบรบิท

ตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	ใน	๔	ภมูภิาค	และศกึษากรณตีวัอยา่งสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ปน็แบบ

อย่างที่ดีด้านจัดการเรียนรู้นำาไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

	 ผอ.	สมร.	กลา่วเพิม่เตมิวา่	ในการศกึษา 

ครั้งนี้ เน้นศึกษาสภาพและประสิทธิผล 

การจัดการเรียนรู้	 ความรู้	 ความเข้าใจ 

ในการจัดการเรียนรู้	 ทักษะการจัดการ

เรียนรู้	 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้	 สภาพ 

แวดล้อมการทำางาน	 และสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ในโรงเรียน	 สำาหรับกลุ่มตัวอย่าง 

ที่จะทำาการศึกษาในครั้งนี้	 มีจำานวน	 ๔๐๐	 โรง	 โดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 กรรมการสถานศึกษา	 และผู้ปกครอง	 แบ่งเป็น	 ๒	 ระยะ	 ระยะแรก	 คือ	 การศึกษาสภาพ	 

บริบทต่างๆ	 จากการใช้แบบสอบถามท่ี	 สกศ.	 ส่งไปให้	 ระยะที่	 ๒	 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์จากการประเมินที่ผ่านมา	
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	 	 “สำาหรับการดำาเนินการจัดประชุมโครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น	 ๔	 ภูมิภาคทั่วประเทศ	 ครั้งที่	 ๑	 ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่	 

ครั้งที่	 ๒	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น	 ครั้งนี้เป็นครั้งที่	 ๓	 ภาคกลางรวมภาคตะวันออก 

และตะวันตกที่จังหวัดกรุงเทพฯ	 และการประชุมครั้งสุดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา	 ทั้งนี้	 สกศ.	 จะ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำามาวิเคราะห์	 สังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้นำาไปใช้พัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดทำานโยบายเพื่อนำาไป 

สู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป”	ผอ.	สมร.	กล่าว
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	 การประชุมในวันท่ี	 ๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 ในช่วงเช้า	 มีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 การจัดการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประพันธ์ศิริ	 สุเสารัจ	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 หลังจากนั้นในช่วงบ่าย	 มีการชี้แจงความเป็นมา	 แนวทางการดำาเนินงาน

ของโครงการ	 และการอภิปรายกลุ่มย่อย	 ๔	 กลุ่ม	 เพื่อเก็บข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้เชิงคุณภาพ	 และ

ในการประชุมวันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	มีการสรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย	การสรุปรวมเพื่อสะท้อนคิด 

ตามประเด็นที่กำาหนดและอภิปรายในภาพรวม
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๕. ผลก�รรบัฟงัคว�มคดิเหน็ผูร้บับรกิ�รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของสำ�นกัสง่เสรมิเครอืข่�ย

   คว�มร่วมมือและสมัชช�ท�งก�รศึกษ�

ก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็นแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�ง

ภ�คีเครือข่�ยคว�มร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ตลอดชีวิต

ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
 

	 ๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	ดร.	วิวัฒน์	ศัลยกำาธร	ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 

“แนวทางการดำาเนนิงานเสรมิสรา้งภาคเีครอืข่ายความรว่มมอื	เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาตลอดชวีติ”	 

ภาคใต้	จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ 

ประเทศตามแนวทางประชารฐั”ณ	หอ้งจามจรุ	ี๒	โรงแรมภเูกต็เมอร์ลิน	จังหวดัภเูกต็	โดยม	ีนายนโิอะ	นมิ	ุ 

ผู้อำานวยการสำานักงาน	กศน.	จังหวัดภูเก็ต	กล่าวต้อนรับและ	นายรวิช	ตาแก้ว	ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม

เครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาทางการศึกษา	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		กล่าวรายงาน

   

	 นายรวิช	 ตาแก้ว	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาทางการศึกษา	กล่าว

ว่าการประชุมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ระดับพื้นที่	 และ	 	 การแสวงหาแนวทางการดำาเนินงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ	 เพื่อยก
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ระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต	ซึ่งเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต	พ.ศ.	...		การ

ประชุมแนวทางการดำาเนินงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ	นี้	กำาหนดจัดประชุม	๔	ภูมิภาค	คือ	ครั้งที่	๑	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จังหวัดสุรินทร์	 ครั้งนี้เป็นครั้งที่	 ๒	ภาคใต้	 จังหวัดภูเก็ต	 	 ส่วนครั้งที่	 ๓	ภาค

เหนือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 และครั้งที่	 ๔	ภาคตะวันออก	 จังหวัดชลบุรี	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางการยกระดับ 

การศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ	 รวมทั้งทำาให้ได้แนวร่วมของสมาชิกเครือข่ายที่จะเป็น

แกนนำาหลักในการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตที่มีประสิทธิผลสูงสุด

	 ดร.	ววิฒัน	์	ศลัยกำาธร	ประธานกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการศกึษาสภาขบัเคลือ่น 

การปฏริปูประเทศ	(สปท.)	กลา่ววา่	ปนีีน้บัเปน็ปีมหามงคลของประเทศไทยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ทรงครองราชย์ครบ	๗๐	 ปี	 	 พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างของคนดี	พระองค์ทรงครองราชย์โดยธรรม	 

ในร่างรัฐธรรมนูญเองก็เน้นเรื่องคนดีเป็นหลัก	ซึ่งพวกเราก็รับร่างรัฐธรรมนูญไปแล้ว	 ในรัฐธรรมนูญเขียน

ชัดเจนในมาตรา	๕๔	ว่า	การพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบ	ทุกระบบต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีวินัย	 

ภูมิใจในชาติ	 ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญท่ีตรงกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสและทรงปฏิบัติให้ดูมา

โดยตลอด	 	 เราจึงควรมาช่วยกันขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษา	 	 สำาหรับจังหวัดภูเก็ตนี้	 มีแนวคิด 

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นคนดี	 โดยใช้คำาว่า	 “ต่งห่อ”	 ซึ่งเน้นแนวคิดที่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ
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	 ในการปฏิรูปการศึกษา

ตามแนวคิด ในรั ฐธรรมนูญ	 

มีเป้าหมายหลัก	 ๓	 เรื่องหลัก

คือ	 หนึ่ง	 พัฒนาใหhผู้ เรียน 

เป็นคนดี	 มีวินัย	 ภูมิใจในชาติ	

สองต้องพัฒนาให้ เชี่ยวชาญ 

ตามความถนัดของตนและ 

ต้องสนับสนุนผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ	 	 สาม	 คือ	 ต้องพัฒนาผู้เรียนให้รับผิดชอบต่อครอบครัว	 

ชุมชน	 สังคม	 ประเทศชาติ	 	 ซึ่งการจะทำาให้บรรลุเป้าหมายได้ต้องอยู่ที่จังหวัด	 แต่ละจังหวัดต้องมี 

ปรัชญาของตนเองเหมือนที่ภูเก็ต	 	ภูเก็ตมีปรัชญาของตนเองชัดเจนมากว่า	 “ต่งห่อ”	คือ	 ต้องพัฒนาคน 

ภูเก็ตให้เป็นคนดีซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 	 สอดคล้องกับแนวพระราชดำาริ	 รวมทั้งสอดคล้อง 

กับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติให้ดู	 	 ซึ่งการจะทำาให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย	 

๓	 ประการข้างต้น	 จำาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 ซ่ึงเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน	 

ว่า	 รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ	 รัฐบาลท้องถิ่นและเอกชน	 เอกชนนี้	 กินความถึง	 

ครอบครัว	 	 สังคม	 วัด	 โบสถ์ทุกอย่างท่ีไม่ใช่ภาครัฐ	 	 ภูเก็ตนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทำาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว	 

มีทัง้สภาการศกึษา	สมชัชาการศกึษา	มกีารระดมความร่วมมอืจากทกุกลุ่มทกุอาชพีมาชว่ยกนั	ถอืวา่ภเูกต็

เป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้ามาก
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สิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำาคือ	 การศึกษาต้องลดกิเลส	 ถ้าไม่ลดกิเลส	 จะกู้ประเทศไม่ได้	 	 ถ้าไม่ทำาให้คนเป็นคนดี	 

เก่งแค่ไหนก็ไปไม่รอด	 การพัฒนาต้องทำาจากพื้นฐานให้มั่นคงก่อน	 ทำาให้ทั้งประเทศไม่อด	 ให้พอมี	 

พออยู่	พอกิน	พอใช้แล้วจึงพัฒนาให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ	นอกจากนี้ปัจจุบันการศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาเด็ก

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์	เนื่องจากขณะนี้พบว่าเด็กที่คลอดออกมาโดยไม่ความพร้อม	ทำาให้เด็ก	๓๐	%	สูญเสีย 

ความสามารถในการพัฒนาโดยเฉพาะสมอง	 จิตใจและร่างกายไป	 เนื่องจากไม่มีระบบการดูแลที่ดี		 

การปฏริปูการศกึษาครัง้นีจ้งึจะใหน้ำา้หนกัไปทีเ่ดก็	พ่อแมต้่องดูแลเด็กต้ังแต่อยูใ่นครรภ	์รวมทัง้ชมุชนต้อง

ช่วยกันดูแลเด็กเล็กก่อนเข้าวัยเรียน	 	ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกปรับเปลี่ยนรวดเร็วมาก	คาดการณ์ว่าภายใน	

๒๐	ปี	คนที่อยู่ในระบบการทำางานปัจจุบันจะตกงาน	๗๒		%	ซึ่งน่ากลัวมากต้องเตรียมระบบเพื่อรองรับ

การพัฒนาคนเหล่านี้ให้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย	 ทั้งสังคมไทยกำาลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	 การพัฒนา 

ผู้เกษียณอายุให้มีศักยภาพ	 ให้กลับมาเป็นพี่เลี้ยง	 กลับมาช่วยทำางานเป็นส่ิงจำาเป็น	 ดังนั้นการศึกษา 

จึงไม่ได้อยู่เฉพาะในระบบ	แต่ครอบคลุมตั้งแต่เกิด	วัยทำางาน	รวมถึงผู้สูงวัย	ทุกภาคส่วนจึงต้องมาร่วมมือ

กันอย่างเร่งด่วนและจริงจัง
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		 ๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“แนวทาง

การดำาเนินงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต”	 

มี	 ดร.รวิช	 ตาแก้ว	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมเครือข่ายและสมัชชาทางการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน	 

โดยมี	ดร.ววิฒัน	์ศลัยกำาธร	ประธานกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศดา้นการศกึษา	สภาขบัเคลือ่น

การปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 

การบริหารจัดการศึกษาของประเทศ	ตามแนวทางประชารัฐ”	ณ	ห้องรัตนสุวรรณ	 โรงแรมทองธารินทร์	

อำาเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์

สกศ. เชิญภ�คีเครือข่�ยภ�คอีส�นระดมคว�มคิดเห็นร่วมกันยกระดับ
คุณภ�พก�รศึกษ�ตลอดชีวิต (จังหวัดสุรินทร์)
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๖. ผลก�รรบัฟังคว�มคดิเหน็ผูร้บับรกิ�รและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกลุม่พฒัน�ระบบบรหิ�ร

ก�รประชุมเสนวน�ท�งวิช�ก�รเรื่อง “Start up Thailand 4.0
เตรีียมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม”

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 ได้ตระหนักถึงการส่งเสริม	 สนับสนุนการนำาองค์ความรู้	 และนวัตกรรม
การบริหารจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ	 ตลอดจนงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร	 จึงเกิดแนวคิดในการนำาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร	 เป็นเครื่องมือสำาคัญ 
ในการสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมขึน้ในองคก์รได้อยา่งต่อเนือ่ง	เปน็ระบบ	และมทิีศทางท่ีชดัเจน	
และส่งเสริมให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองค์กร	 เพ่ือรองรับการบริหารเปล่ียนแปลงของ
องค์กร	และการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ		
	 การเสวนาทางวิชาการระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เร่ือง “Start Up Thailand 4.0 เตรียม 
คว�มพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม” โดยมีผู้บริหาร	 ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
นโยบาย	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้ที่สนใจ	จำานวน	๑๕๐	คน	
เข้าร่วมการเสวนา	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลความรู้แนวทาง
การปฏิบัติด้านบริหารจัดการองค์กร	 เทคโนโลยี	 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้วยนวัตกรรม	 
ตลอดจนประเดน็ตา่งๆ	ทีส่ะทอ้นสภาวการณท์างการศกึษาของประเทศไทย	การบริหารการเปล่ียนแปลง
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา	 และเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืนของประเทศ	 	 รวมทั้งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
แลกเปลี่ยนความรู้และสะท้อนปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง	และเปลี่ยนแปลงใน
การดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ประเด็นคำ�ถ�ม : ต�มที่นโยบ�ยรัฐบ�ล ประก�ศบอกว่�ประเทศไทยเร�จะก้�วสู่ 

Thailand 4.0 เกี่ยวกับโครงสร้�งเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

หรือที่เรียกว่� Value Based Economy ท่�นคิดว่�ตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม

หม�ยถึงอย่�งไร แล้วองค์กรโดยเฉพ�ะองค์กรของรัฐ และเอกชน จะต้องมุ่งเน้นไป

จุดใดก่อน 

   ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์:

	 การจะก้าวเป็น	 ๔.๐	 ตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้นั้น	 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ	 ท่ีพยายามจะก้าวไปสู่ยุคต่อไปของเศรษฐกิจ	

หน่วยงานการศึกษาถือว่าเป็นกระดูกสันหลังและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้อง 

มีการพัฒนาก่อน	 ก่อนจะไปสู่	 Start	 Up	 4.0	 จึงต้องเร่ิมต้น	 Start	 Up	

4.0	 กับหน่วยงานการศึกษาโดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเป็นภาคอุดมศึกษา	 

ยกตัวอย่าง	 ประเทศสิงคโปร์ท่ีผ่านไปถึง	 ๔.๐	 	 แล้วนั้น	 ได้มองการศึกษา

ว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก	ทั้งภาคสังคม	ภาควัฒนธรรม	ภาคการศึกษา	ต้อง

สามารถพัฒนาไปได้	มิเช่นนั้นคนก็จะไม่มี	Mindset	ด้านนวัตกรรม

		 ประเทศไทยถือว่าได้ผ่านยุคเฟื่องฟูมาแล้วตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๖๐	จนมา

สิ้นสุดที่	 ค.ศ.	๑๙๙๘	 เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ถดถอยมาโดยตลอด	หากจะเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจ 

ของเพื่อนบ้านที่มี	 GDP	 สูงๆ	 ถูกมองว่ามีนวัตกรรมปรับเปลี่ยน	 อย่างเช่น	 สิงคโปร์	 หรือแม้แต่เวียดนาม	

เมื่อหันกลับมามองประเทศไทย	 การจะทำาให้เศรษฐกิจดีขึ้น	 หรือการจะทำาให้	 GDP	 ของประเทศสูงขึ้น	

ประเทศไทยต้องก้าวไปเป็น	๔.๐	 ก้าวไปเป็นประเทศที่สร้างนวัตกรรมก้าวเข้าไปสู่ยุคต่อไปของเศรษฐกิจ

ให้ได้	ซึ่งการจะเป็น	๔.๐			ได้นั้นภาคการศึกษาต้องเข้มแข็ง	หมายรวมถึงการทำาให้คนนั้นสามารถเปลี่ยน

วสิยัทศัน	์ทศันคต	ิวธิคีดิ	เพือ่กอ่ใหเ้กดิการคดินวตักรรม	ดังนัน้จึงต้องกลับไปมองคณุครูทีส่อนในหอ้งเรียน	

ระบบการศึกษา	หลักสูตรที่จัดทำา	จะสามารถทำาให้เด็กก้าวไปในยุค	๔.๐		ได้อย่างไร

		 การจะก้าวเป็น	 ๔.๐	 	 หรือการสร้างนวัตกรรมไม่เพียงแต่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงเพียงเท่านั้น	 

แตก่ารสรา้งนวตักรรมจะตอ้งเกดิมาจากความเปน็วกิฤต	สรา้งความเปลีย่นแปลงตวัเองแบบดขีึน้	ยกตวัอยา่ง

ประเทศสิงคโปร์ซึง่ทำา	๔.๐		สำาเรจ็ตัง้แตปี่	ค.ศ.	๑๙๘๐	ทกุคนมนีวตักรรมเพราะมคีำาคูก่บั	“วกิฤต”	เพราะฉะนัน้ 

ประเทศสิงคโปร์ที่ดีได้ก็เพราะการเกิดวิกฤติหลายครั้ง	เมื่อเกิดวิกฤติก็เปลี่ยนแปลงแบบ	Start	up	move	

on	เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบดีขึ้น

		 สำาหรับประเทศไทยในช่วงนี้รัฐบาลเรียกว่าอยู่ในช่วง	 Lost	 Decade	 เหมือนคนที่หลงทาง	 คนที่ยัง

ขาดโอกาส	คนทียั่งไมรู่ว้า่จะเอาตรงไหนไปคา้ขาย	ตลาดโลกซือ้อะไรบา้ง	ไมซ่ือ้อะไรบา้ง	ซึง่คนซือ้กเ็ปลีย่น
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พฤติกรรมการซื้ออยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนั้นประเทศในอาเซียนก็ได้มีการพัฒนาข้ึนมาให้ทัดเทียมกัน	 

ดงัน้ันการจะรกัษาอนัดับทางเศรษฐกจิใหอ้ยูใ่นระดบัตน้ๆ	ของภมูภิาคจงึเปน็โจทยท์ีร่ฐับาลจะต้องใหค้วาม

สำาคัญ	

		 กับคำาถามที่ว่าการที่รัฐบาลออกนโยบายนี้มา	ดีหรือไม่	 ถูกต้องหรือไม่	 ถูกเวลาหรือไม่	 สามารถตอบ

ได้เลยว่าดีหมดทุกข้อ	แต่สิ่งที่นักวิชาการสงสัยและกังวลมากคือการจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น	สิ่งสำาคัญ

ก็คือ	“คน”	แล้วการจะมีคนได้	ระบบหลักสูตร	ระบบการสอน	และระบบที่จะพัฒนาให้คนมีทั้ง	Mindset	

Technology	-	Minder	Innovation	Living	นั้นมีความพร้อมมากเพียงใด

		 หากการศึกษาทางเศรษฐกิจพบว่าเศรษฐกิจยังไม่วิกฤติ	 การเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปเรื่อยๆ	 ไม่เกิด 

การเปลี่ยนแปลงแบบ	 ”หน้ามือเป็นหลังมือ”	 แต่หากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจเกิดวิกฤติ	 จึงทำาให้ต้องมี	

๔.๐		เพราะถงึจุดทีเ่ปลีย่นแปลงแบบธรรมดาไมไ่ดแ้ลว้	เปลีย่นแปลงเลก็นอ้ยไมไ่ดแ้ลว้	จงึตอ้งเปลีย่นแปลง

แบบ	 “หน้ามือเป็นหลังมือ”	 หรือ	 Disruptive	 Change	 คือต้องเปลี่ยนแบบบูรณาการใหม่ทั้งหมด	 

ดังนั้นเมื่อมองเศรษฐกิจแล้วต้องกลับมามองเรื่องของคนว่าถ้าหากไม่	 Disruptive	 เพียงพอก็อาจจะ 

ไม่มี	4.0	ที่เป็นจริงได้

   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

		 ระบบการจัดการเรื่องคนจำาเป็นและสำาคัญมาก	 สิ่งที่สำาคัญที่สุด 

สำาหรับการพัฒนาในยุคแรกๆ	ที่อาจารย์สุรพิชย์	 ได้แนะนำาไปก็คือเศรษฐกิจ

ดิจิตอล	 ที่สำาคัญคือจะต้องขับเคลื่อนจุดเริ่มต้นที่กระดูกสันหลังของชาติ 

คือ	 ระบบการศึกษา	 เด็ก	 ต้องวางพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นและที่สำาคัญ 

เมื่อโตขึ้นมาในองค์กรต่างๆ	 ก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนา 

ขีดความสามารถของบุคลากรมารองรับการเป็น	๔.๐	ได้
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ประเด็นคำ�ถ�ม: ในมุมมองของสภ�ก�รศึกษ�ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนโยบ�ยต่�งๆ นั้น  

ในมุมของเศรษฐกิจดิจิตอล ของด้�นวงก�รศึกษ� เศรษฐกิจดิจิตอลคืออะไร แล้วจะ 

ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิต ก�รทำ�ธุรกิจ หรือภ�คก�รศึกษ�ของประเทศไทย 

อย่�งไร

   ดร.วัฒน�พร ระงับทุกข์ (รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�):

		 เมื่อนึกถึงคำาว่า	“ดิจิตอล”	ก็หมายถึง	สิ่งที่ใหม่ๆ	เทคโนโลยีใหม่ที่เข้า

มาทำาให้กระบวนการต่างๆ	ปรับเปลี่ยนไป	การนำาเอาดิจิตอลเข้ามาเป็นกลไก

การขับเคลื่อนประเทศ	ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้มีความสำาเร็จ	จะต้องขับ

เคลื่อนตั้งแต่การจะทำาอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์	 สินค้าต่างๆ	 มีมูลค่าเพิ่มที่จะไป

ทำาให้การค้าการขายและระบบเศรษฐกิจดีขึ้น	 การนำาเทคโนโลยีสิ่งทันสมัย

ต่างๆ	มาปรับใช้อย่างเช่น	IT	ICT	Internet	ซึ่งประกอบด้วยคำาว่า	E-	ที่นำามา

ใช้กับการทำาธุรกิจเรื่อยมาจนกระทั่งเป็น	Mobile	-	Social	Network	ซึ่งได้

เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือการทำาธุรกิจของบุคคลในประเทศอย่างมาก	

		 อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงคำาว่า	 “วิกฤติ”	 สาเหตุหนึ่งซ่ึงมักจะพูดกันเสมอคือ	 เกิดขึ้นจากคน	 ปัญหา

เรื่องคน	ประเทศไทยทุกครั้งที่เกิดปัญหา	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	มักจะ 

บอกว่า	 ต้นตอของปัญหาก็คือคน	 คนของเราอาจจะยังไม่พร้อม	 อาจจะยังมีคุณลักษณะ	 ทักษะ	 

สมรรถนะ	 ไม่เพียงพอ	 	 ไม่สามารถรองรับได้	 เมื่อพูดถึงคนก็ต้องพูดถึงการศึกษาทุกครั้งไปว่า	 ระบบ 

การศึกษาที่ไม่เอื้อ	ไม่สามารถจะสร้างคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศในยุคต่างๆ	ที่ผ่านมา	

		 การขับเคลื่อนจากยุคเกษตรกรรม	(๑.๐)	มายุคอุตสาหกรรมเบา	(๒.๐)	มาเป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก	

(๓.๐)	 ก็ได้รองรับด้วยระบบการศึกษาในยุค	๑.๐	๒.๐	 และ	๓.๐	 มาเป็นลำาดับ	 และการก้าวไปยุค	๔.๐	 

คอืยคุของการสรา้งนวตักรรมเรือ่งเทคโนโลย	ีกจ็ะตอ้งอาศยัระบบการศกึษาทีพ่ร้อมจะเปน็	๔.๐	ด้วยเชน่กนั	

	 ในขณะนี้สามารถบอกได้ว่าระบบ 

การศึกษาเราอยู่ ในยุค	 ๓.๐	 และกำาลัง 

จะก้าวเข้าไปสู่ยุค	๔.๐	แต่เมื่อไปมองระบบ 

การศึกษาจริงๆ	 แล้วบางภาคส่วนยังอยู่ใน

ยุค	๑.๐	ยกตัวอย่างเช่น	 โรงเรียนขนาดเล็ก

ในชนบท	 ที่มีครูไม่กี่คน	 นักเรียนเรียนแบบ

ลักษณะหนึ่ง	 การวัดประเมินผลคะแนนได้
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ตำ่ากว่ามาตรฐาน	และมีบางส่วนอยู่ในยุค	๓.๐	ซึ่งก็พร้อมก้าวไปสู่ยุค	๔.๐	ซึ่งความแตกต่างนี้ถือว่าเป็น

ประเด็นที่จะต้องหันกลับมามองว่าเกิดจากสาเหตุใด	จะแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างไรในเรื่องระบบการศึกษา

ให้พร้อมที่จะไปสู่	Digital	Economy	ได้	

		 จากสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ท่ีมีเด็กจบใหม่ว่างงานอยู่ถึง	 ๓	 แสนคน	 ขณะที่แรงงานใน

ประเทศขาดแคลน	๙	 แสนคน	 แต่ไม่สามารถหาคนเข้าทำางานได้เนื่องจากไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการ	 คือ

ผลิตแล้วไม่ตรงกับความต้องการซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่ง	หากมองให้เป็นมิติเดียวกัน	ระบบการ

ศึกษาของเรานอกจากจะไม่สนองความต้องการของประเทศแล้วก็ยังก่อให้เกิดปัญหากับประเทศ	ซึ่งสิ่งที่

จะเข้ามาดำาเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วคือ	 ระบบการศึกษาต้องรองรับการสร้างคนให้อยู่ในยุค	 ๔.๐	

โดยรัฐบาลจะต้องเริ่มดูแลโดยวางพื้นฐานนวัตกรรม	 สิ่งที่อยู่ในตัวของบุคคล	 ทักษะการคิดวิเคราะห์	 ให้

กับเด็กตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนจบปริญญาตรี	 และนอกจากนั้นจะต้องผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของ

ประเทศด้วย	

		 ถึงแม้ในอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถทำาให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีต้องการได้	 ไม่ว่าจะเป็นผลประเมิน

ระดับนานาชาติ	PISA	หรือ	TIMSS	หรืออะไรก็ตาม	ก็ชี้ชัดว่าเรายังไม่สามารถซ่อมตรงนี้ให้กับผู้เรียนได้	

หากคิดวิเคราะห์ไม่ได้	ทักษะอื่นๆ	ที่ตามมา	เช่น	Creative	Thinking	หรือทักษะความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่

สามารถเกิดขึ้นได้	รวมไปถึงทักษะในการผลิต	(Productive	Skill)	ทักษะการสร้างนวัตกรรม	(Innova-

tion	 Skill)	 ซึ่งเป็นเหมือนข้ันบันไดท่ีจะเกิดข้ึนเป็นลำาดับ	 เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วว่าทำาอย่างไรที่เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วกับผู้เรียนในทุกระดับ	 ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของหลักสูตรที่จะต้องปรับเปลี่ยน	 เน้นให้มีความเข้มข้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน	

กระบวนการเรยีนรู	้เรือ่งของครซูึง่สำาคญัทีส่ดุวา่ทำาอยา่งไรถงึจะไดค้รทูีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจแลว้กส็ามารถใช	้ 

คำาว่า	Digital	เข้ามาในกระบวนการที่จะสร้างการเรียนรู้กับผู้เรียนได้	หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	

การจะเปลี่ยน	Mindset	ของคนไทยอย่างไรให้เป็น	Active	Learning	แล้วสามารถนำาเอาประสบการณ์

จากตรงนั้นมาใช้กับประเทศของเราอย่างได้ผล

   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุทีจ่ะทำาตอนนีก้ค็อื	เราจะตอ้งสอดแทรกใสไ่ปในหลกัสตูร

วิชา	 โดยเฉพาะเรื่องทำาอย่างไรที่จะให้เด็กมีการคิดเชิงระบบ	 (System-

atic	Thinking)	คิดวิเคราะห์ได้ดี	เรื่องต่อมาคือจะทำาอย่างไรที่จะเอา	IT	ไป 

บูรณาการเข้าไปในระบบการศึกษา	 ในขณะเดียวกันในเร่ืองของ	 Creative	 

จะทำาอย่างไรให้เด็กรู้จักคิดได้ด้วยตัวเอง	 โยงไปสู่	 Continuous	 Improvement	 

ก็คือเกิดการพัฒนาปรับปรุงในตัวของเขาเอง	 การฝึกให้เป็นคนอย่างนั้น 

อย่างต่อเนื่อง	 เป็น	Continuous	 Improvement	หลังจากนั้นทุกสิ่งอย่าง 

ก็จะกลายเป็น	Innovation	ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
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		 ระบบการศึกษานั้นอาจจะปูพรมไม่ได้	 อาจจะต้องดูว่า	 จุดไหน	 พื้นที่ไหน	 ที่จะต้องเร่งพัฒนา 

เป็น	 เฟส	๑	เฟส	๒	และเฟส	๓	และจะเป็นผลดีกับประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่ยุค	๔.๐	ซึ่งทุกหน่วยงาน 

อาจจะต้องวางระบบไปพร้อมๆ	กัน

 ประเด็นคำ�ถ�ม: ห�กประเทศไทยปรับตัวช้� หรือไม่ปรับตัวรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
ในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอล ประเทศไทยจะเป็นอย่�งไร

   ดร.เฉลิมรัฐ น�ควิเชียร:

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	นักศึกษาที่เรียนจบใหม่	ในอุตสาหกรรม	IT	ได้รับเงินเดือน	๑๕,๐๐๐	บาท	ผ่านมา	 

๒๐	ปี	 ผู้ที่จบสาย	 IT	 ยังคงได้รับเงินเดือน	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 แต่ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพกลับเพิ่มสูงขึ้น	 

นีค่อืสิง่ทีเ่กดิขึน้สำาหรบัประเทศไทย	ภาวะภัยคกุคามสำาคญั	๒	อยา่งกค็อื	ปจัจยัภายใน	และปจัจยัภายนอก 

ที่เกิดขึ้นคือ	 คนไทยอยู่กับความเคยชิน	 เหมือนกับทฤษฏีหนึ่งคือ	 ทฤษฎีกบต้มกบเมื่อเวลาอยู่ใน 

หม้อพออณุหภูมินำา้มนัเปลีย่นกระทนัหนั 

มันจะกระโดดหนี	 แต่หากค่อยๆเพิ่ม 

อุณหภูมิขึ้น	 กบจะไม่รู้สึกว่าร้อน	 และ 

ไม่กระโดดหนี	 จนกระทั่งอุณหภูมิถึง 

จุดเดือดกบก็จะสุกตายอยู่ ในนำ้ าร้อน 

เพราะความเคยชิน	ส่วนภาวะภัยคุกคาม 

ภายนอกที่กำาลังเข้ามาภายในประเทศ 

ไทยและกำาลังถาโถมอย่างหนัก	 จากยุค 

เฟือ่งฟใูนป	ีพ.ศ.	๒๕๓๙	สมยั	พ.อ.ชาตชิาย	 

ทีต่อ้งการใหป้ระเทศไทเปน็	Eastern	Sea	 

Board	มทีัง้มาบตาพดุ	นคิมอตุสาหกรรม 

อยุธยา	 แต่วันนี้ต่างชาติไม่ได้มาลงทุนไม่ใช่เพราะนำ้าท่วม	 แต่เป็นเพราะค่าแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน	 แล้วเรา 

ยังคงรองรับการผลิตแบบเดิม	 และประชาชนคนไทยยังมีรายได้ระดับปานกลางค่อนไปทางตำ่า	 

นอกจากนั้นโอกาสในการพัฒนา	โอกาสในการแข่งขันของประเทศเราตำ่าแล้ว	เพราะเราอยู่อย่างสุขสบาย 

มาโดยตลอดและอยู่ด้วยความเคยชิน	 ในภาคการศึกษามีบัณฑิตที่ตกงานมากที่สุดคือด้าน	 IT	 

แต่ในอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรด้าน	 IT	มากที่สุด	นี่คือระบบการศึกษาที่ไม่ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน	
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		 ธรุกจิบนโลกอนิเทอรเ์นต็มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ในระยะไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา	จากยคุโลกาภวิฒัน	์ 

(Globalization)	 ที่ใช้	 website	 เป็นส่วนใหญ่	 จนปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิตอลหรือยุค	 mobile	 

application	ซึง่ยคุตอ่ไปคอืยคุ	Transformation	Digital	ซึง่มคีวามซบัซอ้นมากขึน้	ดงันัน้การรา่งหลกัสตูร

สำาหรับสาขา	 IT	 เพื่อที่จะเตรียมคนออกไปทำางานนั้นจะต้องคำานึงถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ทันต่อเหตุการณ์ 

ด้วย	 ไม่เพียงแต่ในสาขา	 IT	 เท่านั้น	 การเตรียมคนให้ออกไปทำางานทั้งในสาขาที่เป็นรากเหง้าของ 

ชาติอย่างเช่นเกษตรกรรม	 Agriculture	 ต้องใช้	 Technical	 เข้ามาผนวกกัน	 เพราะฉะน้ันวันน้ี 

การที่จะวางระบบการศึกษา	 ไม่ได้วางไว้แค่วันนี้ตลาดแรงงานต้องการอะไร	 ต้องมองว่าอีก	 ๕	 -	 ๑๐	 ปี 

ข้างหน้า	ต้องการอะไร	และสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับ	บทบาทของครูจะกลายเป็น	Coach	ไม่ใช่แม่พิมพ์	

นี่คือปัจจัยภายใน

   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 ประเด็นที่สำาคัญก็คือ	 เราเป็นผู้ตามมานาน	เราจะทำาอย่างไร	 เราจะวาง

ระบบอย่างไร	 ที่จะเป็นผู้นำา	 เราจะเปลี่ยนมุมมองอย่างไรที่เราจะเป็นผู้นำา 

ในการนำา	 โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนไป	 โดยเฉพาะในเรื่อง 

ของ	Digital	Transformation	ทีเ่ปลีย่นไป	เราจะวางระบบการศกึษาอยา่งไร	 

เราจะพัฒนาขีดความสามารถของคนอย่างไร	โดยมองไปถึง	๒๐	ปี	อย่างเช่น	 

แผนพัฒนาฯ	๒๐	ปีของชาติ	 เพราะฉะนั้นเราจะวางกลยุทธ์ควบคู่ไปอย่างไร 

กับการเติบโตของประเทศไทยเพื่อรองรับ	Digital	Thailand	4.0

 ประเดน็คำ�ถ�ม: ก�รปรบัตวัรองรบัเศรษฐกจิดิจติอล หรอื Digital Transformation 

องคก์รจะตอ้งเริม่ตน้ ปรบัตวัหรอืว�งแนวท�งปฏบิตัอิย�่งไรเพือ่ใหต้อบโจทยน์โยบ�ย

ของรัฐที่จะเป็น Thailand 4.0 

 ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์:

	 การเรยีนการสอนในปจัจบุนัจะเหน็ไดว้า่	นโยบาย	การวางแผน	หลกัสตูร 

การเรยีนการสอน	ยงัคงใชไ้ด้ดีอยู	่แต่เมือ่หนัมามองผลการประเมนิการศกึษา

ท่ีพบว่าไม่ประสบผลสำาเร็จนั้นมาจากการนำานโยบายและแผนไปปฏิบัติ 

ยังไม่ตรงกับนโยบายหรือแผนที่วางไว้ซึ่งเป็นจุดอ่อน	และสิ่งที่ประเทศไทย

ยังขาดอยู่	 ๒	 คำาคือ	 productivity	 ก็คือหมายถึงพยายามให้คนของ 

ตัวเอง	 เรียนน้อยๆ	 ใช้เวลาน้อยๆ	ทำาได้เยอะๆ	หรือในเวลาที่เท่ากันต้องดี
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กว่าคนอื่น	และ	Innovation	ก็คือการสร้างสิ่งใหม่	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะขาดแต่ดันขาด	หากเปรียบเทียบ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	 เวียดนาม	(CLMV)	เริ่มที่จะปิดจุดอ่อนตรงนี้เพราะได้รับ 

การสนับสนุนการศึกษาจากหลายภาคส่วน	 เช่น	 เมียนมาร์ได้รับการสนับสนุนจาก	 British	 Council	 

ช่วยไป	 Train	 ครู	 เป็นต้น	 การสนับสนุนให้นำาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 

อย่างเช่น	 การผลิตรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ของบริษัท	 Teslar	 ซึ่งใช้คนจำานวนน้อยในการผลิต

รถยนต์จำานวนมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	 TOYOTA	 ท่ีต้องมีโรงงานท่ัวโลก	 วุ่นวายสับสนท้ังห่วงโซ่ 

อุปทาน	การจัดการคน	เป็นต้น	

		 ดังนั้นเราจะต้องกลับมาคิดแล้วว่าเวลาจะคิดพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะองค์กรการศึกษา	 เวลาที่กลับ

มามองในห้องเรียน	ก็จะพบว่านักเรียนนักศึกษามี	๒	ประเภท	คือ	 ใฝ่รู้	 กับ	 ไม่สนใจ	 ในยุคที่มี	 google	 

เป็นยุคที่ลำาบากเพราะ	 ไม่มีทางจะพูดคำาว่าไม่รู้	 คำาว่าไม่รู้นี่พูดไม่ได้	 ต่อไปถามอะไรบอกว่าไม่รู้นี่มัน 

เป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ใน	 google	 นี่คือ	Mindset	 ที่เป็นปัญหามาก	 เพราะฉะนั้น	Mindset	 

นี้ที่กำาลังจะเป็นปัญหาที่มันจะทำาให้	 Productivity	 และ	 Innovation	 ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจ 

ที่กำาลังถดถอยควรจะเลิกได้	และเริ่มต้นใหม่ด้วยยุค	Start	up	เพราะถ้าแนวคิดนี้ยังอยู่และคนส่วนใหญ่

ไม่สามารถปรับ	Mindset	ได้	การจะเป็น	๔.๐	ก็จะยาก

		 คำาว่า	Start	up	ในต่างประเทศคือ	SME	แต่ที่ประเทศไทยเราใช้	Start	Up	4.0	กับ	National	Policy	

ซึง่ถอืวา่เปน็การเลน่คำา	แตใ่นทางปฏบิตัแิลว้สามารถจะบอกได้วา่การ	Start	Up	4.0	การจะม	ี๔.๐	นัน่กค็อื	 

รากฐานที่จะต้อง	SME	ที่ดี	

		 Start	 Up	 4.0	 ท่ีจะเกิดข้ึนนั้น	 นอกจากจะมี	 Agriculture	 tech	 แล้วยังจะมีอุตสาหกรรมอื่นๆ	 

ตามมาอีกหลายอย่าง	เช่น	Fin	Tech	มันต้องมี	Food	Tech	เป็นต้น	มีความชัดเจนว่าการจะเป็น	๔.๐	

นี้ไม่ใช่ทุกอย่าง	 แต่พอไปดูแล้วก็คือ	 Real-Sector	 แต่บางส่วนการผลิตที่จะต้องมี	 SME	 เข้ามาร่วม	 

ให้มีนวัตกรรม	ให้มีความคิด	ให้มีโอกาสเพื่อจะทำาให้ขับเคลื่อนได้	และผู้ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากตรงนี้

คือ	SME	ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง	๖๐-๗๐%	เพราะเศรษฐกิจจะดีได้	SME	ต้องเข้มแข็ง	
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   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 การเปลี่ยนแปลงในยุค	 Digital	 information	 มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและบางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้านไดป้รบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงแลว้	ซึง่ถอืวา่เปน็จดุหนึง่ทีว่งการศกึษาไทย

คงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

 ประเด็นคำ�ถ�ม: ในสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น โครงสร้�งของระบบก�รศึกษ�ไทย
เตรียมคว�มพร้อมที่จะรองรับก�รก้�วสู่ Digital Thailand 4.0 ไว้อย่�งไรบ้�ง

   ดร.วัฒน�พร ระงับทุกข์ (รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�):

		 ในระบบการศึกษาของประเทศเราต้องแยกเป็น	 ๒	 ส่วน	 ส่วนแรก 

ก็คือ	 ผลการศึกษาที่ผ่านมา	 ยังมีผลบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของคน	 สมรรถนะทักษะ	 หากย้อนไปตั้งแต่เด็ก 

ที่กำาลังเรียนอยู่ในระบบ	 จนถึงคนที่กำาลังจะจบการศึกษา	 เมื่อพูดถึงเด็ก 

ก็จะพูดถึงเรื่องอ่านออกเขียนได้	ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่	ทักษะทางคณิตศาสตร์	

ทักษะวิทยาศาสตร์	ทักษะภาษาอังกฤษ	ก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่	ยังไม่เข้าถึง	 

๔.๐	 และยังมีประเด็นมากมายที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาท่ีเราต้องวาง 
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ยุทธศาสตร์	 แล้วก็แผนลงไปปรับปรุงแก้ไข	 ส่วนที่สองก็คือ	 กระแสที่เข้ามาอย่างรวดเร็วที่ถาโถมเข้ามา 
ไม่ว่าจะเป็น	Digital	Economy	หรือว่า	Thailand	4.0	ที่เราต้องพยายามก้าวเข้าไปสู่ประเทศรายได้สูง	 
ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง	 ซึ่ง	 ๒	 ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราต้องเอามาคิดวิเคราะห์พิจารณาทั้งแรงกดดัน
ภายนอกและแรงกดดันภายใน
	 ในสว่นของระบบการศกึษา	ในสว่นของการแกไ้ขกต้็องปรบัแกใ้นแง่ของการยกระดับคณุภาพการศกึษา 
โดยรวมของประเทศ	 และปรับให้รองรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วด้วย	 แผนงาน 
นโยบายที่กำาหนดไว้	คือ	Quick	Win	คือการที่ต้องบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดทักษะที่จำาเป็น 
คือ	Productive	Skill	และ	Innovation	Skill	โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก	๕	กลุ่ม	กลุ่มที่	๑	กลุ่มที่เป็น	 
Gifted	 กลุ่มที่อยู่ในระดับ	 ดีเยี่ยม	 ดีเลิศ	 กลุ่มเหล่านี้เราก็จะต้องเร่งลงไปถึงเขาโดยเร็วว่าทำาอย่างไร 
จะไปสร้างเสริมให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นทีมของประเทศท่ีจะมาเป็นผู้นำา	 ในการท่ีจะสร้างประเทศในเชิง 
ของนวัตกรรมในทุกด้าน	โดยเฉพาะใน	๕	กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมหลัก	กลุ่มที่	๒	ก็คือ	อาชีวะคือ 
ทำายังไงจะไปทำาคนท่ีเรียนอาชีวะอยู่ในขณะนี้ให้ตรง	 หมายความว่า	 สามารถที่จะไปดูสถาบันที่มีความ 
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น	แลว้กต็อ้งสรา้งเสรมิแรงงาน	กำาลงัฝมีอืแรงงานทีก่ำาลงัจะจบไปภายใน	๓-๕	ป	ีนีใ้หม้า 
รองรับกับความต้องการของประเทศให้ได้	 กลุ่มที่	 ๓	 กลุ่มมหาวิทยาลัย	 ก็จะมีมหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะลงไปตรงนี้ได้โดยตรง	 เพราะฉะนั้นคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายและอุตสาหกรรมที่คาดว่าในอนาคตภายใน	๓-๕	ปี	ข้างหน้าจะเข้ามา	กลุ่มที่	๔	ปรับให้แรงงาน
ในระบบหรือคนที่ทำางานอยู่	 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีทักษะให้เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือให้มีจำานวนมากขึ้น	 กลุ่มที่	 ๕	 
กลุ่มคนสูงวัย	กลุ่มคนเกษียณอายุ	ซึ่งบางคนยังเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ	มีคุณภาพ	ที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรมได้	 ให้ขยายอายุเกษียณราชการออกไปเป็น	 ๖๕	 ปี	 หรือผู้ที่จะออกไปทำาธุรกิจ 
หรอืเปน็	Start	up	เองในอนาคต	ซึง่สิง่ตา่งๆ	เหลา่นีจ้ะต้องใหส้อดคลอ้งกบักระแสความเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็วอย่าง	Digital	Economy	ด้วย
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   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 สำาหรับ	 ๕	 กลุ่มน้ันเป็นโครงสร้างระบบการศึกษาที่สำาคัญที่ต้องวางแผนวางระบบระยะยาวให้ 

เห็นภาพและที่สำาคัญการเตรียมจะนำาไปปฏิบัติอย่างเดียวไม่พอ	 สิ่งสำาคัญที่จะเป็นองค์ประกอบ 

สำาคัญก็คือบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่จะประกอบกับแผนและสิ่งสนับสนุน 

ต่างๆ	 ที่ประกอบกันเพื่อให้แผนนี้สำาเร็จได้	 รวมไปถึงเรื่องของตัววัดผลผลิตที่จะออกมาในรูปแบบใด 

ที่จะสะท้อนยุทธศาสตร์ที่ได้กำาหนดไว้กับอุตสาหกรรมแต่ละด้าน	และจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศชาติ

 

ประเด็นคำ�ถ�ม: ในสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น โครงสร้�งของระบบก�รศึกษ�ไทย
เตรียมคว�มพร้อมที่จะรองรับก�รก้�วสู่ Digital Thailand 4.0 ไว้อย่�งไร

   ดร.เฉลิมรัฐ น�ควิเชียร:

		 ประเทศที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วอย่างเช่น	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	

เวียดนาม	และจนี	สามารถมองได	้๓	กรอบ	คอื	๑	นโยบายของรฐั	๒	โครงสรา้ง 

พื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต	๓	ระบบการศึกษา	

		 กรอบนโยบายของรฐั	จะมกีารปรบัเปลีย่นตามยคุสมยั	โดยการวางแผน

การล่วงหน้า	แผนพัฒนาของประเทศ	ระดับ	๑๐	ปี	๒๐	ปี	อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดเวลา	 อย่างเช่น	 สิงคโปร์	 เปลี่ยนตัวเองจากเมืองท่ามาเป็นเมือง

ศูนย์กลางด้านการเงิน	 สถาบันการเงิน	 เป็นศูนย์กลางทางการเงินของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีนโยบายเรื่องของดอกเบี้ย	 เรื่องของนโยบาย 

การรักษาความลับของลูกค้า	 และ	๑๐	ปีต่อมาได้เปลี่ยนนโยบายจากศูนย์กลางด้าน	 financial	 มาเป็น 

ศูนยก์ลางดา้น	IT	สิง่ท่ีสงิคโปรท์ำาอยา่งแรก	คอื	การวางโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน	Internet	การมอีนิเทอรเ์นต็

ความเร็วสูงทำาให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ได้มากมายและมีประสิทธิภาพ	 ระบบการศึกษา

ของสิงคโปร์ใช้วิธี	 Learning	 by	 Doing	 และ	 Discovery	 Learning	 ไม่ได้เปลี่ยนที่คำาอธิบายรายวิชา	 

แผนการสอน	 หรือโครงสร้างหลักสูตร	 แต่นำาสถานประกอบการมาไว้ในสถานศึกษา	 เริ่มต้นจากการ 

นำาอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ	ทำาหน้าท่ีเป็นผู้เจียระไนนักเรียน	 ไม่ใช่เป็นแม่พิมพ์	 สถาบัน 

การศึกษา	 มหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิดบริษัทของตัวเอง	 เอางานจริงมาให้นักศึกษาทำา	 ซึ่งจะทำาให้สามารถ 

วางแผนได้ว่าอีก	 ๕	 ปี	 ๑๐	 ปี	 ข้างหน้าตลาดต้องการอะไรจากการคลุกคลีอยู่กับสถานประกอบการ	 

ประเทศมาเลเซียได้ทำาตาม	 และจีนสามารถเปลี่ยนจาก	 ๑.๐	 เป็น	 ๔.๐	 ได้โดยการวางอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูง	 ทั่วทุกมณฑล	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และค่านิยม	 เพราะฉะนั้น	 
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อย่างแรกที่ต้องเริ่มทำาคือ	 นโยบาย	 การเปิดกว้างทางความคิด	 โครงสร้างพื้นฐาน	 support	 และจีน

ก็ทำาแบบเดียวกัน	 คือนำาสถานประกอบการมาอยู่ในสถานศึกษา	 ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปฝังตัว 

ในสถานประกอบการ	มาเลเซียก็ทำา	จีนก็ทำา	และเวียดนามก็ได้เริ่มทำาตามมา	สำาหรับประเทศไทยนั้นควร

ทำา	๓	อย่างคือ	นโยบายรัฐ	โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต	และระบบการศึกษาต้องทำาไปพร้อมกัน

   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 จะเห็นได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านได้มีแนวคิดในการบูรณาการในเรื่องของกลยุทธ์	 โครงสร้างพื้นฐาน	

และระบบการศึกษา	กับเรื่องของบุคลากรด้านการศึกษาไปด้วยกัน	ทั้ง	Hardware	และ	Software	ฉะนั้น

ประเด็นที่สำาคัญจริงๆ	แล้วประเทศไทยมีพร้อมหมดเพียงแต่มุมมองของ	Super	coordinate	goal	หรือ	

all	value	หรอืค่านยิม	หรอื	Mindset	ของบคุลากรทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่น	และจะปลกูฝงัอยา่งไรใหส้ามารถ

ให้เกิดกับแต่ละคนได้

 ประเด็นคำ�ถ�ม: ในสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น โครงสร้�งของระบบก�รศึกษ�ไทย

เตรียมคว�มพร้อมที่จะรองรับก�รก้�วสู่ Digital Thailand 4.0 ไว้อย่�งไร

   ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์:

		 การจะเอา	 SME	 หรือการพัฒนาการศึกษาให้ไปทำาธุรกิจ	 ไปเป็น	 start	 up	 enterprise	 จะต้อง 

เอาสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย	 ตัวครูเองต้องมองในการเป็น	 entrepreneurs	 

มากข้ึน	 แต่การท่ีจะให้ครูมองเป็น	 entrepreneurs	 หรือผู้ประกอบการ 

มากขึ้นนั้นก็ต้องเข้าไปคลุกคลีกับอุตสาหกรรม	 เพราะเนื่องจากอาชีพ 

ครูอยู่ในสถานศึกษามาตลอดเวลาดังนั้นประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้น 

ก็มีไม่มาก	 ดังนั้นจะทำาอย่างไรจะให้ส่วนนี้ได้รับการส่งเสริมจากนโยบาย 

ภาครัฐ	 ครูจะต้องพัฒนาตัวเอง	 และจะทำาให้ครูเอาความรู้	 Know	How	 

ที่ได้จากอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ห้องเรียนได้อย่างไร	 และให้เด็กที่จบมา

นั้นก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้	 ขายของได้	 ทำาบัญชีได้	 เข้าใจความ

ลำาบาก	 เข้าใจถึงตอนไม่มีเงินต้องทำายังไง	 เข้าใจว่าสต๊อกขาดต้องทำา 

ยังไง	 เข้าใจเวลาลูกค้าไม่พอใจเป็นอย่างไร	 จึงต้องมามองวิธีการสอนว่าทำาอย่างไรที่จะทำาให้นักศึกษา 

มีประสบการณ์เหล่านี้	ดังนั้นจึงต้องให้นักศึกษาออกไปเจอกับประสบการณ์จริง
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	 	 	 จากความไม่สอดคล้องกันระหว่าง

คนที่เรียนกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการ	 

เป็นจุดที่ต้องมองว่าก่อนจะไป	 ๔.๐	 สิ่งที่ 

จะต้องทำ าก่ อนคือแก้ปัญหาพื้ นฐาน 

บางข้อ	 ซึ่ งเป็นปัญหากี่แก้กันมานาน 

หลายปีเพราะฉะนั้นการจะเป็น	 SME	 

ได้จริงเราต้องเลือกคนที่ เหมาะเข้ามา 

เรียน	 อาชีวะคือสิ่งสำาคัญมากที่จะต้อง 

ออกไปทำางาน	 แต่คนที่จะเรียนปริญญาตรีควรเป็นคนท่ีต้องการจะเติมเพ่ิมความรู้เพ่ือท่ีจะเป็น	 

supervisor	 เพราะในชีวิตจริงอย่างออสเตรเลีย	 อังกฤษ	 สิงคโปร์	 หรือมาเลเซีย	 ประเทศเหล่านี้ีมีคน 

ทีจบ	 vocational	 education	 ออกไปทำางานในอุตสาหกรรมแล้วประสบความสำาเร็จเป็นระดับ 

ผู้จัดการมาจากการศึกษาระดับ	 ปวส.	 ปวท.	 ปวช.	 ทั้งสิ้น	 ที่เราไม่ค่อยจะชอบ	 แต่ต่างประเทศถือว่า 

นี่คือ	 Professional	 degree	 เขาคือคนท่ีเข้าไปแล้วเขาจะ	 hand	 dirty	 แทนเราได้แล้วถึงจะไปต่อยอด	

เพราะฉะนั้น	vocational	education	มันเป็นจุดอันดับหนึ่งที่จะต้องกลับมาฟื้นฟู

	 เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำาคัญของทั้งหมดที่เล่ากันมา	 ไม่ว่าจะกำาลังเข้าสู่ยุคอะไรก็ตาม	 Content	 

เป็นเรื่องสำาคัญ	 เราต้องเป็นนักสร้าง	 เราต้องเป็นนักอ่าน	 เราต้องเอาสิ่งที่พบที่มีอยู่มากมายมาหยิบฉวย 

ใช้อย่างฉลาด	 เราต้องมี	 Productive	 skill	 ซึ่ง	 Productive	 skill	 กับ	 Productivity	 skill	 นั้น 

แตกตา่งกนั	Productivity	skill	คอืวางแผนเปน็	ใชง้านเกง่	รู้วา่ทำายงัไง	ใช	้resource	ถกู	ใชเ้ทคโนโลยเีปน็	 

แต่	 Productive	 skill	 คือ	 ผลิต	 หรือการเอาข้อมูลที่มีนั้นมาผลิต	 อ่านสิ่งนั้น	 ฉวยสิ่งนี้	 ยกสิ่งนั้น	 

ถึงเป็นสิ่งนี้	 จะทำาเรื่องนี้ต้องหาที่ไหนดี	 จะทำาอย่างนี้ต้องทำาอย่างนั้นกับอย่างนี้มาแก้กัน	 นี่ต่างหากที่	 

industry	ต้องการและนี้คือ	Fundamental	ของ	๔.๐

   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 การที่ เข้าไปรับรู้บริบทของอุตสาหกรรมก็ทำาให้เราเข้าไปอยู่ ใน 

อุตสาหกรรมนั้น	 จะสามารถรับรู้ความต้องการของบุคลากรในด้านต่างๆ	 

และเมื่อครูไปสอนหนังสือก็เอาสารสนเทศหรือผลวิจัยเหล่านั้นมาใช้	 

ทำาอยา่งตอ่เนือ่ง	แลว้ในท่ีสดุเราจะไดม้าตรฐานในการทำางานทีค่วรจะสรา้งให ้

กับนักศึกษาเอง	ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะเข้าไปแฝงตัว	หรือไปฝังตัว 

อยู่ในสถานประกอบการ	มันก็จะทำาให้ครูออกมาถ่ายทอดกับนักศึกษา	หรือ 

นักเรียนได้ดี	 แล้วก็ปลูกฝังให้นักเรียนไปมีส่วนร่วมกันในสถานประกอบการ 

เหล่านั้นด้วย	นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว	
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ประเด็นคำ�ถ�ม: สถ�บันก�รศึกษ�นั้นจะต้องปรับตัวอย่�งไร โดยเฉพ�ะเรื่องของ

เทคโนโลยีและก�รสื่อส�ร จะปรับตัวอย่�งไรกับก�รนำ�สู่ก�รปฏิบัติ 

   ดร.วัฒน�พร ระงับทุกข์ (รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�):

		 บางคนคิดว่าแค่เอาเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ก็ถือว่านั่นคือการปรับตัวแล้ว	 ซึ่งจะเห็น

วา่การนำาเอาคอมพวิเตอรม์าใชใ้นหลายๆ	อยา่ง	เชน่	บริหารจัดการ	การเรียนการสอน	บางแหง่ถงึขัน้โฆษณา

ไปว่ามีคอมพิวเตอร์ครบทุกห้องเรียน	มีจอโปรเจคเตอร์	มี	Smart	black	board	เป็นต้น	แต่จริงๆ	แล้ว

ในกระบวนการของการของการสร้างหรือว่าผลิตคนให้มีทักษะอย่างที่ต้องการนั้น	 อันดับแรกต้องเปลี่ยน

ในเรื่องของตัวคนก่อน	 เรื่องของความเข้าใจ	 เรื่องของการยอมรับ	 โดยเฉพาะคนท่ีเป็นสำาคัญท่ีสุดก็คือ 

ครู	 หมายถึง	 ครูจะมีทักษะในเชิงนวัตกรรม	 โดยเฉพาะการนำาเอาดิจิตอลไปใช้มากน้อยเพียงใด	 ซ่ึงครู 

ก็ต้องเร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วให้ครูนั้นสามารถใช้ส่ิงนี้ในกระบวนการเรียนการสอนได้	 ซ่ึง

เห็นว่าเป็นความจำาเป็นอันแรกที่สุดในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้	ที่ผ่านมาอาจมองแค่ว่าเราอาจจะมีสื่อ

สักตัวที่จะเอาไปใช้สอนเด็ก	เช่น	การพูดถึงเรื่อง	online	learning	-	online	teaching	คือครูก็สามารถที่

จะสอนไปได้ทุกที่	หรือว่า	online	training	การ	train	คนก็ไม่จำาเป็นต้องมาใช้ห้องเรียน	ใช้โปรแกรมแทน

แล้วมา	train	ทางออนไลน์

		 ขณะน้ีในกระบวนการเรยีนการสอนหนึง่ซึง่เรยีกวา่	Flipped	classroom	คอื	“เรยีนทีบ่า้น-ทำาการบา้น 

ที่โรงเรียน”	 เป็นการนำาสิ่งที่เดิมที่เคยทำาในชั้นเรียนไปทำาที่บ้าน	 และนำาส่ิงที่เคยถูกมอบหมายให้ทำาที่ 

บ้านมาทำาในชั้นเรียนแทน	 โดยยึดหลักที่ว่า	 เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ	 คือ	 เวลาที่เขาต้องการ 

ความช่วยเหลือ	 เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ	 เพราะเขาสามารถศึกษา 

เนื้อหาน้ันๆ	 ด้วยตนเอง	 การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนคือการชี้แจงส่ังงานในระบบของความ

รู้อินเทอร์เน็ต	 เสร็จแล้วเขาก็จะศึกษาแล้วเขาก็จะทำาการบ้านในห้องเรียน	 ทำาการบ้านที่ห้องเรียน 

ก็แปลว่าหลังจากท่ีไปสืบค้นองค์ความรู้อะไรมาเขาก็จะมาดูว่าเขาทำาความเข้าใจไหม	 ครูก็จะเป็นคนที่ให้

ปรึกษาให้คำาแนะนำาว่า	เมื่อมีปัญหาตรงไหน	ก็จะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดที่จะเรียนรู้แก้ไขสิ่งที่นักเรียนได้รับ	

แลว้มาตรวจการบา้นในหอ้งเรยีน	อนันีค้อืประเดน็หนึง่	ทีท่ำาใหก้ระบวนการเรียนการสอนกเ็ปล่ียน	แทนที ่

ครูจะมาบรรยายอยู่หน้าห้องเรียนในองค์ความรู้ที่เหมือนกัน	 นอกจากจะให้ครูสอนเฉพาะสิ่งเดียวกัน	 

เป้าหมายการเรียนรู้คือตัวเดียวกัน	ทักษะเป็นตัวเดียวกัน	นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำาไมจึงไม่สามารถสร้าง 

ผูเ้รยีนทีมี่	Creative	skill	หรอืวา่	Productivity	skill	ได	้เพราะฉะนัน้มาสูย่คุนี	้การเรยีนการสอนตอ้งเปลีย่น	 

หมายความว่าในกระบวนการเรียนรู้นั้นไม่สามารถที่จะ	 สร้างเกณฑ์ตัวเดียวในการวัดเด็กแล้ว 

ก็สอนเด็กได้	 ขณะนี้ความพยายามขององค์การศึกษาและของครูคือพยายามที่จะไปสร้างความเข้าใจ 
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ในเรื่องของการเรียนรู้รายบุคคล	 ต้องพยายามที่จะสร้างเด็กรายบุคคลที่จะรู้ว่ามีพัฒนาการไปมากน้อย 
ขนาดไหน	จะไปสกัดกั้นหรือวางเกณฑ์วางกรอบตัวเดียวกันไม่ได้	
		 แล้วจะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหรือดิจิตอลได้อย่างไร	 อันนี้เป็นสิ่งที่กำาลังพยายามอย่างมาก	 
เช่น	 การเรียนรู้ทางไกล	 เป็นการสอนทางไกลให้กับโรงเรียนที่ไม่มีครูรอบด้าน	 เพราะว่าเด็กทุกคน 
ควรมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 อย่างเท่าเทียม	 แต่เมื่อเราทำาไม่ได้	 การใช้ส่ือหรือการ
เอาเทคโนโลยีบางตัวมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เด็กได้เข้าถึงโอกาส	อันนั้นก็คือโอกาสที่จะนำาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ประโยชน์ได้	แต่เทคโนโลยีบางตัวไม่สามารถตอบสนองเด็กได้ทุกกลุ่ม	ความพยายามของกระทรวง
ศึกษาธิการที่จะวางระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ	ที่ผ่านมาเรามีปัญหาคือมีความแตกต่างกัน	คือ	แต่ละ
ท่ีก็พยายามที่จะสร้างของตัวเอง	 เช่น	 มหาวิทยาลัยก็มีของตัวเอง	 แม้บางมหาวิทยาลัยก็มีอินเทอร์เน็ต	 
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานเขากส็รา้งข้ึนมาตวัหนึง่ซึง่กไ็มเ่สถยีร	กระทรวงศกึษาดธกิารกม็ตีวัหนึง่ 
แต่ขณะนี้พยายามจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วไปผนวกกับกระทรวงเทคโนโลยีเพ่ือท่ีจะสร้างโมเดล 
ของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่	 เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 ถ้าหากทำาได้สำาเร็จก็จะเป็น	 
Infrastructure	ตัวแรกที่จะใช้
	 การทีจ่ะสรา้ง	Productivity	skill	นัน้มคีวามพยายามในเร่ืองของครู	ในเร่ืองของหลักสูตร	กระบวนการเรียน 
การสอนที่เปลี่ยนและอย่างน้อยที่สุดเป็นเรื่องของผู้เรียนที่จะต้องบอกว่า	 มันผิดฝาผิดตัว	 กระบวนการ	 
admission	 กระบวนการอะไรทั้งหลายในบ้านเราขณะนี้ไม่สามารถที่จะไปสนองตอบกับความต้องการ 
ของผู้เรียน	 คือไม่สามารถให้เด็กได้ค้นหาได้ว่า	 ตัวเองต้องการอะไร	 จะเรียนอะไร	 แล้วอยากจะเป็น 
อะไร	ทกัษะอะไร	พอมองไปในระบบการศกึษาวา่ไปแตะจดุไหนนัน้	มนักจ็ะไปในจดุทีเ่ขาเรยีกวา่	เปน็จดุทีต่อ้ง 
ปรับปรุงแก้ไข	 แต่ว่ามันก็เป็นความจำาเป็นในขณะนี้ที่เราต้องไปแก้ทุกเรื่อง	 แล้ก็พยายามผลักดัน 
อย่างน้อยที่สุดคือ	 ผลผลิตของประเทศของเรา	 ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนในระดับการศึกษาต่างๆ	 โดยเฉพาะ

บัณฑิต	หรือว่าอาชีวะนั้น	ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้
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   ดร.นนทวัฒน์ สุขผล:

		 ดา้นพฒันาบคุลากรในมมุหนึง่นัน้คอืตอนนีน้ัน้เราเรง่ในเรือ่งของการประเมนิและวดัผลการพฒันาเปน็

รายบุคคล	แต่เราจะวัดอย่างไรในมุมของนักเรียนนักศึกษา	เราจะมีการประเมินและวัดผล	Assessment	

บุคคลได้อย่างไรว่าลูกศิษย์ของเราที่เรียนอยู่ในห้องเรียน	มีความขยัน	ตั้งใจเรียนดี	อัธยาศัยดี	ร่าเริง	ฯลฯ	

แล้วนำากลับมาเป็น	 feedback	 ให้กับนักเรียน	 นักศึกษาแต่ละคน	 อย่างเช่น	 นักเรียนเรียนวิชานี้	 แล้วมี

ความคิดเชิงระบบเป็นยังไง	มีจุดแข็ง	จุดอ่อนอะไร	ส่งไปให้ทางบ้าน	ทางบ้านก็ช่วยพัฒนา	แล้วก็เอาจุด

อ่อนของเด็กคนนี้หรือจุดแข็งของเด็กคนนี้มาพัฒนาต่อยอด	เป็นต้น

ประเดน็คำ�ถ�ม: คณุลกัษณะของบณัฑติทีธ่รุกจิพงึประสงค ์ธรุกจิ SME หรอืภ�คเอกชน  

หรอืภ�ครฐั ทีส่�ม�รถออกไปรองรบัเศรษฐกจิดจิติอลและก�รเปลีย่นแปลง Thailand 

4.0 ควรเป็นอย่�งไร

   ดร.เฉลิมรัฐ น�ควิเชียร:

		 ในส่วนของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 ต้องย้อนไปดูรูปแบบขององค์กรในประเทศท่ีเป็น	 

Digital-Economy	มันมีรูปแบบขององค์กรที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง	คือขนาดขององค์กรมันเล็กลงมากๆ	 

ใช้คนในโรงงานระดับหลักสิบคน	 ยกตัวอย่าง	 Goog-

le	 มีรายได้ปีล่าสุดมากกว่า	 GDP	 ของประเทศ 

เวยีดนามซึง่ประชากรประเทศเวยีดนาม	๑๐๐	ลา้นคน	 

แต่บุคลากรของ	Google	มีหลักหมื่นคน	 เป็นต้น	ดัง

น้ันคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ๒	 ข้อคือ	 (๑)	 มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	นั่นคือไม่ใช่ทำางานเป็นเป็ด	เป็น	

General	 worker	 นั่นก็คือเป็นบริษัท

ทั่วไปที่ไม่มีจุดเด่น	 ต้องมีคุณลักษณะ 

ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น	(๒)	สามารถ	 

เรียนรู้	 ทำางานแบบร่วมมือได้	 size	 

เล็ก 	 แต่ต้องทำางานร่วมกับผู้ อื่ นได้ 	 

เพราะทฤษฎีนั้นย้อนกลับไปถึงเรื่อง	 

comparative advantage	 ที่มาของ 

ทฤษฏี	 FTA	 การเปิดเขตการค้าเสรี	 
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ประเทศไหนชำานาญผลติอะไรใหป้ระเทศทีช่ำานาญผลติแล้วดึงเขา้มาแบบไมม่ภีาษแีล้วมาร่วมกบัประเทศ

เราแล้วก็ส่งออกไป

		 เครื่องมือที่เราทำาให้มันเกิดบัณฑิตแบบนี้ก็คือ	 Learning	 Organization	 แล้วก็	 Knowledge	 

management	 คือ	 LO	 แล้วก็	 KM	 คือการสะสมองค์ความรู้ในองค์กร	 เพราะพนักงานน้อย	 แต่ถ้า 

แต่ละคนมีองค์ความรู้ท่ีพอกพูน	 หรือเพิ่มพูน	 มันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม

ได้	และที่สำาคัญคือการบริหารจัดการความรู้	อาจารย์แต่ละท่านเป็น	Coach	ที่ดีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ	 

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์	 เราจะจัดการระบบความรู้อย่างไร	 และต่อยอดให้มันเกิดเป็นนวัตกรรม	 แล้วก่อ

ให้เกิดเป็นองค์กรสมัยใหม่	 เพราะเศรษฐกิจนั้นมันคือภาพใหม่	 มันคือร่างกายของคน	 ธุรกิจ	 วิสาหกิจ	 

ราชการ	 คือเซลแต่ละส่วน	 คือองค์ประกอบเป็นร่างกายคน	 ถ้าคุณต้องการเป็นคนท่ีเป็นเศรษฐกิจ 

แบบดิจิตอล	เพราะฉะนั้น	อวัยวะแต่ละส่วนก็ต้องเป็นดิจิตอลด้วย	ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจ	วิสาหกิจ	ราชการ	 

รัฐวิสาหกิจ	 ทุกส่วนก็ต้องเป็น	 ดิจิตอลทั้งหมด	 ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่พึงประสงค์ในสถาบันใน

ภาคเอกชน	 หรือภาคราชการ	 ต่อไปจะเหมือนกันหมด	 คือ	 size	 เล็กแต่ทำางานแบบมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๕

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาควรทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียใหส้อดคล้อง

กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา	

		 ๒.	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรจัดทำาการสำารวจความคิดเห็นความพึงพอใจและ 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมตามภารกิจในเชิงเฉพาะแต่ละด้าน 

ให้ชัดเจน

		 ๓.	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรจัดทำาสารสนเทศของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

		 ๔.	สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาควรเพิม่ชอ่งทางการสือ่สารกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสียด้วยระบบการสื่อสารดิจิตอล

		 ๕.	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรจัดทำาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำาทุกปี
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.	 (๒๕๕๘).	 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	๒.	กรุงเทพมหานคร.	วิชั่น	พริ้นท์	แอนด์	มีเดีย.	

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.	 (๒๕๕๖).	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	

(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	พ.ศ.๒๕๖๑).	กรุงเทพมหานคร.	วิชั่น	พริ้นท์	แอนด์	มีเดีย.
 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	 สืบค้นเมื่อสิงหาคม	 ๒๕๕๙,	 ภารกิจ	 สกศ.	 เว็บไซต์.	 สืบค้นจาก	 :	 

http://www.onec.go.th/index.php/page/viewall/Newseducation/4

บรรณ�นุกรม
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๑. ชื่อโครงก�ร

		 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา	

๒. หน่วยง�นที่รับผิดชอบโครงก�ร

		 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๓. ผู้รับผิดชอบโครงก�ร

	 กลุ่มพัฒนาองค์กร	และคณะทำางานฯ	PMQA	

๔. หลักก�รเหตุผล

	 ในหลายประเทศไดม้กีารนำาระบบคณุภาพการบรหิารจดัการมาใชท้ัง้ในภาครฐัและเอกชน	เพือ่ใหม้ ี

การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 

สำาหรับประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสำาคัญของการพัฒนา 

ระบบราชการไทยที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำางานไปสู่ระดับ

สากล	 (High	 Performance)	 และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๔๘	 

เห็นชอบให้นำาการพัฒนาคุณภาพ	 การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้	 เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนา

ระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

โดยได้ดำาเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริม	 ให้ส่วนราชการนำาเกณฑ์

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่มจากกำาหนด	 เป็นตัวชี้วัดตาม

คำารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ต่อมา	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้ปรับปรุง

เกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Fundamental	 Level)	 และกำาหนด

ให้ส่วนราชการนำาไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ	 ๒	 หมวด	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 –	 ๒๕๕๔	 และ 

เมื่อส่วนราชการดำาเนินการครบท้ัง	 ๖	 หมวดแล้ว	 ได้จัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน	 (Certified	 Fundamental	 Level)	 เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 โดยกำาหนดให้มี	 การตรวจประเมินทุก	 ๓	 ปี	 

ซึ่งการตรวจประเมินรอบที่	๑	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๗	ได้เสร็จสิ้นแล้ว	และจะเริ่มตรวจประเมิน	รอบที่	

๒	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๑

	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้มีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 และส่งเสริมให้ส่วน

ราชการนำาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การมาอย่างต่อเนื่อง	 และในปี	 ๒๕๕๘	

สำานักงาน	ก.พ.ร.	 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ฯ	ดังกล่าว	 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง
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กับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 โดยได้จัดทำาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน	 ฉบับที่	 ๒	 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาองค์การและตรวจรับรองคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ	 รอบที่	 ๒	 โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๙	 ถึงปี	 ๒๕๖๑	 ซึ่งสำานักงานเลขาธิการ 

สภาการศกึษาไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการพฒันาระบบบริหารของสำานกังานฯ	เพ่ือใหก้ารดำาเนนิงาน 

มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการในการพัฒนาองค์การให้กับหน่วยงานในสังกัด

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ในฐานะเป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ	 มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการกำาหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ	พัฒนานโยบาย	และประสานการนำา

นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ	 นโยบาย	 แผน	 และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติโดยใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยและประเมินผลเป็นฐาน	 ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวน

บทบาทหน้าที่ตามพันธกิจและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร	ที่จะเป็นหน่วยงาน 

ด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้านตลอดชีวิต	กำาหนดนโยบาย	แผนยุทธศาสตร์	และ

กล่ันกรองการจัดสรรงบประมาณดา้นการศกึษาและพฒันามนษุย	์ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว	จงึจำาเปน็ตอ้งมกีาร

ดำาเนินงานปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 เพื่อรองรับ

และสนับสนุนการดำาเนินงานในภารกิจการปฏิรูปการศึกษา	และเตรียมความพร้อมของการเปลี่ยนแปลง

ขององค์การเพื่อก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากลต่อไป

๕. วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย

  ๕.๑ วัตถุประสงค์

	 	 ๑.	เพือ่ใหผู้บ้รหิาร	คณะทำางาน	และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	(Process	Owner)	มคีวามเขา้ใจและสามารถ	

ดำาเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

และยั่งยืน

	 	 ๒.	เพื่อให้คณะทำางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละคณะ	และบุคลากรของ

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถนำาเครื่องมือในการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงสามารถดำาเนินการตาม

แผนพฒันาระบบบรหิารสกศ.	ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเปน็

ระบบ

  ๕.๒ เป้�หม�ยโครงก�ร

		 	 (๑)	ผลผลิต	:	แผนพัฒนาระบบบริหารสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 	 (๒)	 ผลลัพธ์	 :	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำาเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 ฉบับที่	 ๒	 และเพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ	
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		 	 :	 การเตรียมและพัฒนาสมรรถนะในด้านการทำางานของบุคลากรที่จะนำาไปสู่หน่วยงานภาครัฐ 

ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

๖.	ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการ

		 เดือนตุลาคม	๒๕๕๘	ถึง	กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๙

๗. วิธีดำ�เนินก�ร

 ๗.๑ ก�รเตรียมง�น 

		 (๑)	ทบทวนและปรับปรุงคำาสั่งคณะทำางานฯ	PMQA	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	

	 (๒)	จัดประชุมคณะทำางานฯ	PMQA	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	

	 (๓)	 ศึกษา	 รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 

ฉบบัที	่๒	และแนวทางการสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัประจำาป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	การบรหิาร

จัดการภาครัฐสมัยใหม่	เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การ	ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง		

	 (๔)	การเตรียมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรเพื่อดำาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	๒	และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

		 (๕)	ประสานงานคณะทำางานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการบูรณาการการมีส่วนร่วม

 ๗.๒ ก�รเริ่มดำ�เนินง�น

		 (๑)	 ปรับปรุงข้อมูลการดำาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำามาประกอบการจัดทำาแผนพัฒนาระบบบริหาร	

สกศ.	และที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

		 (๒)	เตรียมแผนงาน	และกิจกรรมต่างๆ	สำาหรับการจัดทำาแผนพัฒนาระบบบริหารสกศ.

		 (๓)	ติดต่อประสานงานวิทยากร	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	และสถานที่ในการจัดประชุม

	 (๔)	การบันทึกข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	

		 (๕)	สรุปผลการประชุมฯ

  ๗.๓ ก�รจัดก�รประชุม

		 (๑)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “เทคนิคและเครื่องมือก�รจัดก�รสมัยใหม่”	 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้กับข้าราชการสกศ.ทุกคน

	 (๒)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “สภ�ก�รศึกษ�ยุคใหม่มุ่งสู่ก�รเป็นองค์ก�รสมรรถนะสูง  

ที่ทันสมัยและบุคล�กรมีคว�มเป็นมืออ�ชีพ” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่ม 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

	 (๓)	การประชมุเชงิปฏิบัตกิาร	เรือ่ง	“ก�รขบัเคลือ่นสำ�นักง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ�สู่คว�มเปน็

เลิศด้�นเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙” 

	 (๔)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	“ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รของ สกศ.” เพื่อวางระบบ 
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บริหารจัดการในเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	การบริหารยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	การบริหาร 

การสร้างเครือข่ายและผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย	 การบริหารข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การตัดสินใจของบุคลากรในแต่ละระดับ	 การบริหารเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค์การ	 และการบริหาร 

กระบวนการทำางานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

	 (๕)	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาระบบบริหารของ	สกศ.	

	 (๖)	การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่รางวัล	PMQA	รายหมวด

 ๗.๔ ประเมินผลและจัดทำ�ร�ยง�น

	 (๑)	ประเมินผลโครงการฯ	และนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำาเสนอผู้บริหาร

	 (๒)	จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานโครงการฯ	

	 (๓)	นำาเสนอผลการดำาเนินงานและผลผลิตที่ได้เสนอผู้บริหาร	และเผยแพร่เมื่อได้รับความเห็นชอบ
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๑๒๖ 
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๑๒๗ 
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๑๒๙ 
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๑๓๐ 
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                                       คณะผู้ดำ�เนินก�ร

ที่ปรึกษ�องค์กร

	 ดร.กมล	รอดคล้าย	 เลขาธิการสภาการศึกษา

	 ดร.วัฒนาพร	ระงับทุกข์	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา

	 ดร.สมศักดิ์	ดลประสิทธิ์	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา

	 นายชาญ	ตันติธรรมถาวร	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

	 ดร.สุภาพร	โกเฮงกุล	 ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ที่ปรึกษ�ภ�ยนอก

	 ดร.นนทวัฒน์	สุขผล	 รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 

	 	 ธนาคารออมสิน

	 	 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

	 	 (TQA	Assessor)

	 ดร.ศุภชัย	เหมือนโพธิ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์องค์กร	

		 	 หัวหน้าภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 วิทยาเขตกำาแพงแสน

	 ดร.โสภาค	เจริญสุข	 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ

	 	 ความรู้	ธนาคารออมสิน

คณะผู้ดำ�เนินก�ร
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